
ราคา 30 บาท

สธ.ชูนโยบาย SECA ลดโลกร้อน
ตดิต้ังโซล่าร์เซลล์ รพ. 1,855 แห่ง

กระทรวงคมนาคมภายใต้รฐัมนตรคีนใหม่ นายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ มงีานหินรอคอยอยู่
ไม่ใช่น้อย เพราะแต่ละงานล้วนเป็นบิก๊โปรเจกต์ด้วยกนัหลายโครงการทีส่�าคญั ซึง่แต่ละ
โครงการ กล่าวได้ว่า เป็นโครงการค้างท่อมาจากรฐับาลก่อนแทบทัง้สิน้ รวมทัง้ยงัต้องผลกัดนั 
ภารกจิส�าคญัใหม่ คอื รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

ส่อง ‘โครงการค้างท่อ’ กระทรวงคมนาคม 
งานหิน ‘สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ’ รอเคาะสนิม

19

ศุภชัย เอกอุ่นนราเดช ค�าทัปน์

‘หอการค้าไทย’ 
ยื่น 4 ข้อเสนอฟื้นเศรษฐกิจ
ส่งการบ้าน ถึงมือ ‘พิพัฒน์’ 

รมว.แรงงาน (คนใหม่)

PEA ครบรอบ 63 ปี 
Digital Grid & Green Energy

มุ่งไฟฟ้าอัจฉริยะ EV 
สนองตอบการท่องเที่ยว

6 15

ท้องถ่ินไทย
“นราเดช” นายกป้ายแดง 

ทม.เมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา 
ชู 10 นโยบายพัฒนาพื้นที่
เน้นสร้างการมีส่วนร่วม

3

คณุภาพชวีติ พลังงาน/ส่ิงแวดล้อม

ทเีสบ็ ร่วม สกพอ. และพันธมติรเอกชน
ผลกัดันการพัฒนาเมอืงไมซ์ ชลบุร-ีพทัยา

ทเีส็บ ร่วมกับ สกพอ. จดังาน EEC Cluster Fair 
2023 กระตุ้นการลงทุนในพื้นที่อีอีซี รองนายกเมือง
พทัยา ชูความพร้อมเมอืงพทัยา เดนิหน้าแผนโปรโมต 
family destinations รองรับนักเดินทางไมซ์ที่พา
ครอบครัวมาด้วย สามารถมาประชุมและท่องเที่ยว 
ไปพร้อมได้ในพทัยา 12

ทศิทางอนาคตพลงังานสะอาดของ TPIPP
เขม็มุง่ทางธุรกจิท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม (1)

การเกิดภยัพบิตัใินภูมิภาคต่างๆ ของโลก ปรากฏ
บ่อยข้ึน จากภาวะโลกร้อน (Climate Change) ภาวะ
เรอืนกระจก (Green House Effect) ต้นเหตสุ�าคญั 
มาจากการน�าพลงังานฟอสซลิ เช่น ถ่านหนิและปิโตรเลียม  
มาใช้อย่างยาวนาน ทางรอดและทางเลือกของโลก  
คือการน�าพลังงานสะอาด จากแสงอาทิตย์ ลม ขยะ  
มาใช้ทดแทน 13
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ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลยีม (ฉบบัท่ี..) พ.ศ. .... 
“โค้งสดุท้าย” เตรยีมเสนอ ครม.ชดุใหม่

สราวุธ แก้วตาทิพย์

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาต ิ เดนิหน้า ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฉบบัใหม่ 
เนือ่งจากบางหมวด บางมาตรา ของ พ.ร.บ.ปิโตรเลยีม พ.ศ. 2514  
และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ ไม่สอดคล้องกบัสภาพสงัคมและสภาพการด�าเนนิงาน 
ในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
มั่นใจฉบับใหม่ จะเพิ่มศักยภาพการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ทกุมติ ิเตรียมพร้อมเสนอ ครม.ชดุใหม่

พพิฒัน์ รชักจิประการ

2

ป.ป.ท.เดินกลยุทธ์ตัดวงจรทุจริตภาครัฐ
เอ็กซเรย์โครงการบิ๊ก ช่วงก่อน-ระหว่าง-หลัง

พฒิุพงษ์ เลศิสถติย์
จริตุถ์ อิศรางกรู ณ อยุธยา

ภัคพล เลีย่วไพรตัน์

2

สุชาติ ชมกุล
อปุนายกฝ่ายกิจการพเิศษ 

สภาทนายความ

8

20

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เดินหน้าติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ หรือ โซลาร์เซลล์ ตามนโยบาย 
SECA ไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง โดยจะตัง้คณะกรรมการ/
คณะท�างานติดตามก�ากับและขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ 
หน่วยงานอืน่ๆ ได้น�าไปขยายผลต่อไป

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ ว่า กระทรวงสาธารณสุข 
ได้ประกาศนโยบาย Smart Energy and Climate Action  
(SECA) : พลงังานอจัฉรยิะและการด�าเนนิการทีมุ่ง่ลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกและผลกระทบต่อสภาพภมูอิากาศ เพือ่ให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของโลก
ร้อน โดยในปี 2566 ก�าหนดให้ทกุหน่วยงานในสงักดั รวม 
1,855 แห่ง ตดิตัง้โซลาร์เซลล์ให้แล้วเสรจ็ คาดจะประหยดั
ค่าไฟฟ้าได้ 904,353,667.20 บาท/ปี

ากพูดถึงการทุจริตคอร ์รัปชั่นส�าหรับ

ประเทศไทยแล้ว ยังเป ็นปัญหาใหญ ่

อนัดบัต้นๆ ท่ีสร้างความเสยีหายและบ่อนท�าลาย

เศรษฐกจิของประเทศโดยรวม และท่ีน่าห่วงมาก 

คือการทุจริตได ้ขยายเป ็นวงกว ้าง 

มากย่ิงขึน้ จากหน่วยงานระดบักระทรวง 

กรม กอง ลงไปถึงระดับท้องถิ่น  

ขณะเดียวกัน บุคคลที่ทุจริตเดิม  

จากข้าราชการระดบัสงู ปลดั อธบิดี  

ผู้ว่าฯ เลขา ผูอ้�านวยการ ขณะนี ้

ลงไปถึงเจ้าหน้าทีร่ะดับล่าง 
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>> ต่อจากหน้า 1 <<

ป.ป.ท.เดินกลยุทธ์ตัดวงจรทุจริตภาครัฐ
เอ็กซเรย์โครงการบิ๊ก  ช่วงก่อน-ระหว่าง-หลัง
องค์กรตรวจสอบการทุจริตท่ีมุ่งท�างานอย่าง 

เอาจรงิเอาจงัอย่างน่ายกย่องและชืน่ชม คอื ส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์  
ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์  
รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐหรือ ป.ป.ท. ซึ่งได้ให้ข้อมูล 
และข้อเท็จจริงทีน่่าสนใจย่ิง

นายพฒุพิงษ์ เลศิสถติย์ รองเลขาธกิาร ป.ป.ท. 
เปิดเผยว่า คดทีีม่กีารร้องเรยีนเข้ามามากน้อยเพยีง
ใดนัน้ ทาง ป.ป.ท. จะมช่ีองทางรบัเรือ่งร้องเรยีน
อยู ่ 2 ช่องทาง ทางแรกคอืมอี�านาจตามกฏหมาย
คือตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2551 
กบัอกีช่องทางหนึง่คือผ่านศนูย์อ�านวยการต่อต้าน
การทุจรติแห่งชาต ิ(ศอตช.) ศูนย์นีข้ึน้ตรงกบันายก
รฐัมนตร ีมนีายกฯ เป็นประธาน ส่วน ป.ป.ท.เป็น 
เลขา ส�าหรับศนูย์นีจ้ะมกีารท�างานกว่า 10 หน่วยงาน 
ร่วมกัน ต้องรายงานนายกฯ ทุกเดือน ภาพรวม 
การรบัเรือ่ง ตัง้แต่ปี 2551 เริม่ตัง้ ป.ป.ท. จนถึง
ปัจจบุนัข้อมูล เมษายน 2566 มเีรือ่งร้องเรียนมา
ประมาณ 39,526 เร่ือง ทีไ่ด้ด�าเนนิการตัง้แต่รบัเรือ่ง
มาแล้วไต่สวนเรื่อง โดยตั้งอนุกรรมการพิจารณา
เสรจ็ไปแล้วประมาณ 37,439 เรือ่ง เหลอือกีกว่า 
2,000 เรือ่ง  มีการต้ังอนุไต่สวนไปกว่า 7,400 เรือ่ง 
เสรจ็ไป 3,847 เรือ่ง ส่วนอกีช่องทางคอื ศอตช.
มกีารรับเรือ่งมา จ�านวน 3,554 เร่ือง ด�าเนินการ 
เสรจ็ไปประมาณ 2,084 เรือ่ง อยูร่ะหว่างด�าเนนิการ  
1,470 เรือ่ง

“ท้ังนี ้เร่ืองทีร้่องเรียนเข้ามาไม่ใช่เป็นเรือ่งเกีย่วกบั 
ทจุรติ ไม่โปร่งใส ทัง้หมด แต่จะมเีรือ่งอืน่ๆ ด้วย 
โดยเฉพาะความเดอืดร้อนของพีน้่องประชาชน เรา
ก็ต้องรับเร่ืองไว้ แล้วส่งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
ไปด�าเนนิการ แล้วต้องรายงานกลบัมาตามระยะเวลา 
ทีก่�าหนด ผมเองเป็นเลขาของ ศอตช. จากการท�างาน 
พบว่า ได้ผลมาก เพราะข้าราชการจะกลวัเรือ่งวนิยั
มาก ซึ่งหากหัวหน้าหน่วยงานปล่อยปละละเลย  
จะรบีแก้ไข เพราะต้องรายงานนายกรฐัมนตร”ี

ส�าหรับการรับเรื่องขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่  (อปท.)  นัน้ จริงๆ  แล้วงานรปูแบบของท้องถิน่ 
มีถึง 5 แบบ ตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 
รวมแล้วประมาณ 8,000 กว่าแห่ง การรับเร่ืองมาน้ัน 
ก็หลากหลายและมากน้อยไม่เท่ากัน แต่ข้อมูลท่ี  
ศอตช.รบัมา อยูท่ีป่ระมาณ 3,554 เร่ือง เป็นในส่วน 

เพื่อให้มีการรับรู้มากยิ่งขึ้น โดยเรื่องท่ีรับบริการ
จะมทีกุเรือ่ง ไม่ใช่เรือ่งการทจุรติหน่วยงานภาครฐั
ทุกแห่ง หากมีการร้องเรียนมาผ่านศูนย์ฯ แห่งนี้ 
ก็จะมีการน�าเรื่องไปให้หน่วยงานนั้นกลับไปแก้ไข
ปรบัปรงุให้ดีขึน้

“ภารกิจส�าคัญอีกอย่างคือเรื่องของการ
คุม้ครองพยาน ซึง่จ�าเป็นมากในเร่ืองการหาข้อมลู 
ข้อเทจ็จรงิ ในการสบืสวนหาข่าว ซึง่พยานจะเป็น
ตวัจักรส�าคญัท่ีน�าไปสูก่ารคลีค่ลายได้ แต่พยานนัน้ 
ต้องได้รบัการคุม้ครอง ไม่ว่าจะเป็นพยานฝ่ายผูร้้องทุกข์  
ผู้เสียหาย ผู้แจ้ง ซึ่งต้องดูแลให้ปลอดภัย การ
คุม้ครองจะม ี2 ช่วง กล่าวคอืในระยะ 3 เดอืนแรก 
เราจะคุม้ครองดแูล แต่หากเป็น 6 เดือน หรอืนาน
กว่านัน้ จะประสานให้ต�ารวจดแูลคุม้ครอง ช่วงนี ้
จะมกีารอบรมเจ้าหน้าทีข่องเราเพือ่ให้มคีวามเข้าใจ
มากขึ้น จะเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้
ความรูเ้ป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ง เพราะเป็นเรือ่งที ่
ละเอียดอ่อน อาทิ การปกปิดข้อมูลของพยาน  
การจัดทีอ่ยูอ่าศัย การติดต่อ เป็นต้น”

รองเลขาฯ ป.ป.ท. ได้ฝากท้ิงท้ายว่า หน่วยงาน  
ป.ป.ท.ได้ท�าหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนมาอย่าง 
ต่อเน่ือง รับเร่ืองร้องเรียนในทุกๆ กรณี ตาม
อ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏหมายและ
ตามนโยบายของรฐับาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี
ที่ก�ากับดูแลโดยตรง ในการด�าเนินการก็ได้ใช้
กลไกที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ โดยในภูมิภาค
นอกจากจะม ี ป.ป.ท.เขตแล้ว ก็ได้สร้างเครือข่าย
ภาครัฐทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และในระดับ 

ของ อปท. เสยีประมาณ 1,073 เรือ่ง ส่วนช่องทาง 
แรกจากกว่า 39,000 เรื่อง จะเป็นของ อปท. 
เสยีประมาณ 8,321 เรือ่ง ซึง่ทกุเรือ่งจะด�าเนนิการ
อย่างต่อเนือ่ง 

แต ่อุปสรรคก็ มีในเรื่องของงบประมาณ 
บุคลากร เดิมมีประมาณ 300 คน ในปี 2559-
2560 ปัจจบุนัขอเพิม่มาได้รวมแล้ว 500 กว่าคน  
แต่ที่ผ่านมามีการปรับแก้ไขระเบียบ เพ่ือให้การ
พิจารณาเร่ืองให้เร็วยิ่งขึ้น ก็เลยแก้กฏหมายในปี 
2559 โดยให้อ�านาจบอร์ดมอบอ�านาจให้เลขาฯ มี
อ�านาจต้ังบุคคลมาประมาณ 2-3 คน เพ่ือไต่สวน
พจิารณาในเบือ้งต้นได้ ทัง้นีเ้พ่ือความรวดเรว็ เพราะ
คดเีข้ามาตลอด ต้องท�าความเข้าใจว่า ก่อนปี 2560 
ป.ป.ท.ด�าเนินการภายใต้รฐัธรรมนญูปี 2550 ซึง่ได้ 
ระบวุ่าให้ ป.ป.ช..มีอ�านาจด�าเนินการเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
ในเรื่องทุจริตในภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้อ�านวยการ 
กองขึน้ไป นัน่หมายความว่าส่วน ป.ป.ท. จะมอี�านาจ 
ตัง้แต่ผูอ้�านวยการกองลงมา 

“แต่ในรฐัธรรมนญูปี 2560 ปัจจุบนัหน่วยงาน
ท่ีดแูลการทุจรติภาครฐัทีเ่ป็นหลกัคอื ป.ป.ช. ซึง่มี 
อ�านาจดูแลท้ังหมด แต่ระบุต่างกันตรงที่ ป.ป.ช. 
จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท�า ซ่ึงจาก
การท�างานร่วมกนัจะมหีน่วยงานหลกั คอื ต�ารวจ 
ป.ป.ป. ดเีอสไอ และ ป.ป.ท  ฉะนัน้ ป.ป.ท.ไม่มี
งานหรืองานน้อยลงนั้น มันไม่ใช่ เพราะหน้าที ่
ตามกฏหมายของเรา กม็มีต ิครม.หรอืระเบยีบต่างๆ 
ทีต้่องปฏบัิติ โดยอ�านาจมีอยู่แล้ว และคดท่ีีรบัมา
ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองทจุริต หรอืแค่องค์กร อปท.เท่านัน้ 
ยงัมส่ีวนราชการอืน่ๆ ทัง้หมด ทีเ่ป็นเรือ่งของความ
เดอืดร้อนด้วย”

อย่างไรกด็ ีทาง ป.ป.ท.เองได้เพิม่ช่องทางการ 

สาระส�าคญัทีร่่วมมอืกนัครัง้นี ้ เพราะจากการ
ลงพืน้ทีแ่ละตดิตามการด�าเนนิโครงการต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตส�านักงาน 
ป.ป.ท. พบว่า โครงการของ อปท. มกีารจดัซือ้จดัจ้าง 
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการ
บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 รวมถงึกฎหมายอืน่ๆ  
ทีเ่ก่ียวข้อง

ส่ิงทีป่รากฏเห็นมหีลายอย่าง เช่น ก่อสร้างไป
ก่อน หรอืส่งมอบของไปก่อน หรอืส่งมอบงานไป
ก่อน และมาจัดซื้อจัดจ้างภายหลัง เรื่องของการ
ก่อสร้าง ตรวจสอบการก่อสร้าง ผู้ควบคมุงาน คณะ
กรรมการตรวจรับ มกีารละเลยไม่ปฏิบติัตามหน้าที่ 
ไม่มกีารจดบนัทึก หรอืมาควบคมุงานจรงิ รวมถึง
ไม่เคยมาดสูถานทีก่่อสร้างจรงิ เป็นต้น ซ่ึงหนงัสอื
ความร่วมมอืนี ้ได้เวยีนถึงผูว่้าราชการจงัหวดั นาย
อ�าเภอ ทั่วประเทศ เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ที่
ผ่านมา เพ่ือส่งถึง อปท.ทุกแห่งได้รับทราบและ
ปฏบิตั ิ  ส่วน ป.ป.ท.กต้็องน�าเสนอนายกรฐัมนตรี
ทราบแล้วด้วย

ส�าหรบักลไกการขบัเคลือ่นในการป้องปรามนี้  
ป.ป.ท.จะมกีารต้ังศนูย์ปฏบิติัการส่งเสรมิธรรมาภบิาล 
ต่อต้านการทุจริต โดยมีชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง
ป้องกันการทจุรติ ป.ป.ท. เขต 1 ถงึเขต 9 ท�าการ
สุม่ลงพ้ืนที ่อปท.ทัว่ประเทศ เป็นระยะๆ

และประการสุดท้ายคือ ขับเคลื่อนนโยบาย
ส�าคัญๆ ท่ีก�าลังท�าอยู่ถือเป็นงานใหญ่ เพราะ
เป็นหน้าเป็นตาของประเทศ คือการยกระดับ
ประเทศไทยสูป่ระเทศทีม่กีารทจุรติทีน้่อยลง ทัง้นี้
ระบแุละวเิคราะห์อย่างรวบรัดเก่ียวกับดัชนกีารรับรู้ 
การทจุริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ประจ�าปี 2565 ทีจ่ดัท�าโดยองค์กรเพือ่ความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International: TI)  
มีประเทศที่ถูกจัดอันดับทั้งส้ิน 180 ประเทศ  
โดยประเทศไทยเราได้ 31 คะแนนจาก 100 คะแนน 
อยูใ่นอนัดบัที ่ 101 จากเดมิอนัดบัที ่ 110 แต่ใน
ระดบัอาเซยีนเราอยูใ่นอนัดับ 4

นอกจากนี้ หลายคนยังไม่ทราบว่า ทาง 
ป.ป.ท.ยังมีศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ ส�าหรับ 
นกัลงทนุต่างประเทศ ทัง้นีเ้พ่ืออ�านวยความสะดวก 
เพ่ือให้ชาวต่างประเทศได้รับการบริการที่รวดเร็ว
และสะดวกมากขึน้ ทัง้นีท้างเราได้ประชาสมัพนัธ์
ศนูย์ฯ แห่งนีผ่้านไปยงัองค์กรต่างๆ อย่างเช่น สภา
หอการค้า สภาการอุตสาหกรรม สภาการท่องเทีย่ว 

ท้องถิน่ ให้มกีารเข้าถงึโดยง่าย มกีารตัง้เครอืข่ายสขีาว 
ต้นแบบ ข้าราชการที่ดีหากถูกรังแก ก็จะมีการ 
พิจารณาไปท�างานทีอ่ื่นได้ เชดิชคูนทีด่ผ่ีานสือ่โซเชยีล  
ทีเ่หน็เป็นรูปธรรมมากคือ ศนูย์ส่งเสรมิธรรมาภบิาล  
ของ ป.ป.ท. ที่มีอยู่ทุกเขตพื้นที่ เป็นงานป้องกัน 
เชิงรุก ท�าหน้าทีต้ั่งแต่ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ให้ความรู้  
การต้ังชุดท�างานเฝ้าระวัง สืบ หาข่าว การสร้าง 
เครอืข่าย ทีผ่่านมา พบว่าได้ลงไปด�าเนนิการในเรือ่ง
ต่างๆ ทีไ่ด้รับการร้องเรียน กว่า 60-70 แห่ง สามารถ
ได้งบประมาณคืนมามากกว่า 1,000 ล้านบาท 

“ดังนั้น ป.ป.ท.ยังเป็นท่ีพึ่งของประชาชน 
ที่จะดูแลในเรื่องการทุจริตของหน่วยงานรัฐ และ
ความเดอืดร้อนต่างๆ ทีเ่กดิจากการบรกิารของรฐั 
เรามสีายด่วน 24 ชัว่โมง หมายเลข 1206 ล่าสดุ
มีแอปพลิเคชันรับเร่ืองร้องเรียนของ ป.ป.ท โดย
ทางกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส�านักงาน 
ป.ป.ท. ขอเชิญชวนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
และทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นหูเป็นตา สอดส่อง
ดแูล เฝ้าระวงั และร่วมกนัต่อต้านการทจุรติ จาก
ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ หรือ ภาษีไปไหน 
ผ่านเวบ็ไซต์ https://govspending.data.go.th/  
หรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่าน
ระบบ Android และ IOS ได้แล้ววันนี้ระบบ  
An-droid : http://bit.ly/GovSpendingAndroid 
ระบบ IOS : http://bit.ly/GovSpendingIOS   
ถ้าประชาชนเดือดร้อน ได้รับความไม่เป็นธรรมจาก
ภาครฐัขอให้นกึถงึ ป.ป.ท.” รองเลขาธิการ ป.ป.ท. 
กล่าวในทีส่ดุ

ประชาสมัพนัธ์ ให้รูถ้งึรปูแบบการโกงทจุรติ ทาง tiktok  
มากขึ้นแล้วในขณะน้ี และประชาชนเองก็รู ้จัก
หน่วยงาน ป.ป.ท.มากขึน้ด้วย ปัจจบุนัมหีลายคด ี
ทีเ่ป็นข่าวโด่งดงัทางสือ่โซเชยีล  เริม่ต้นมกีารร้องเรียน 
ผ่าน ป.ป.ท.อย่างเช่น คดียักยอกเงินธนาคาร 
กรงุไทย ซึง่ทราบกันดว่ีา เงนิเดอืนข้าราชการส่วนใหญ่ 
จะผ่านแบงก์กรงุไทย เมือ่เกดิเรือ่งเจ้าหน้าทีธ่นาคาร 
ผู้ซึ่งผู้บริหารไว้ใจมาตลอดมีคีย์การ์ด มีพาสเวิร์ด  
กม็กีารยกัยอกโกงเงนิ ซึง่เกดิมากขึน้ ในท้องถิน่ก็
มแีนวโน้มมากขึน้ และรูปแบบการทุจรติทีแ่ยบยล
มากขึน้ด้วย หรอืคดทีีเ่ขตราชเทวี มกีารทจุรติเงนิ  
3.2 ล้านบาท ในเรื่องของการประเมินภาษี ยังม ี
เรื่องของการโยกย้ายข้าราชการจากภาคใต้ 
ไปอยู ่ภาคอีสาน โดยวิ่ ง เต ้นติดต ่อนายกฯ 
ท้องถิน่ มกีารจ่ายเงนิ 70,000 บาท และทีโ่ด่งดงัมาก  
คงเป็นเรื่องของการสัมมนาอบรมทิพย์ ที่จังหวัด
นครราชสีมา จากการไปตรวจสอบในพ้ืนที่พบว่า
ทุกอย่างท�าปลอมขึ้นมาท้ังสิ้น แต่มีการเบิกเงิน
หลวง  สมัมนาก็ไม่ม ีรายชือ่ผูอ้บรมกไ็ม่มี อาหาร 
ทีส่ัง่กไ็ม่ม ี ทกุอย่างไม่มจีรงิเลย  คดีนีท้าง ป.ป.ท. 
ได้ร่วมกบั ป.ป.ง. และต�ารวจปราบปรามการทจุรติ
ด้วย  แต่ต้นเรือ่งของการร้องเรยีนมาจากหน่วยงาน 
ป.ป.ท. เป็นต้น 

นายพฒุพิงษ์ กล่าวถงึนโยบายของ ป.ป.ท. ในปี 
2566 ว่า งานหลกัๆ ของจะมอียู ่4 ประการ ได้แก่ 
ประการแรกคอื การปราบปรามเป็นการน�าเอาคนที่ 
ผดิมาลงโทษ ซึง่ทีผ่่านมาได้มีการลงโทษผู้กระท�าผิด 
แล้วจ�านวนมาก ประการทีส่องคอืการป้องกนั ส่วนนี้ 
จะเน้นมากในขณะนี ้เพือ่ลดการกระท�าความผิดให้
น้อยลง จึงเป็นหน้าทีข่อง ป.ป.ท. ภาค ทีม่อียูท่ัง้หมด 
ท�าหน้าทีใ่ห้ความรู ้ประชาสัมพนัธ์ อบรม ทีส่�าคัญ
การสร้างเครือข่าย  ประการทีส่ามจะเป็นเรือ่งของ
การป้องปราม ซึ่งงานนี้เป็นการติดตามโครงการ
ทีด่แูล้วว่า ใช้งบประมาณสงู ระยะเวลานาน และ
อาจจะส่งผลกระทบภายหลงัได้ จงึต้องด�าเนนิการ
ตั้งแต่ก่อนด�าเนินการ ระหว่างด�าเนินการ และ 
หลงัด�าเนนิการ

ท้ังน้ี เป็นการตรวจสอบโครงการของรฐัไม่ให้
เกดิความเสยีหาย ทีส่�าคญัจะสร้างบรรทดัฐานของ
การลดช่องว่างในการทุจรติ ระหว่างเจ้าหน้าทีรั่ฐกับ
ผูร้บัเหมาโครงการไปด้วย ทีส่�าคญัการป้องปรามนี ้
ทาง ป.ป.ท.ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิน่ หรอื สถ. โดยยดึพระราชบญัญตัมิาตรการ 
ฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 
พ.ศ.2551 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 51 (2) และ(4) 

พฒิุพงษ์ เลศิสถติย์

ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... 
“โค้งสดุท้าย” เตรยีมเสนอ ครม.ชดุใหม่

นายสราวธุ แก้วตาทพิย์ อธบิดกีรมเชือ้เพลงิ
ธรรมชาต ิกล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลยีมฉบบัใหม่ 
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือด�าเนนิการตามมาตรา 77 แห่ง
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) ท่ี
ก�าหนดไว้ว่าก่อนการตรากฎหมายทกุฉบบั รฐัพงึ
จดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่
วเิคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดจากกฎหมาย อย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ รวมทัง้เปิดเผยผลการรับ
ฟังความคดิเหน็และการวเิคราะห์น้ัน  ต่อประชาชน 

ท่ีผ่านมา ได้มกีารประชมุรบัฟังความคิดเหน็ ที่
กรมเชือ้เพลงิธรรมชาติร่วมกับศนูย์บริการวิชาการ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ด�าเนินการ 
การประเมนิผลสมัฤทธิข์องพระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม  
พ.ศ. 2514 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ตลอดจนกฎหมาย
ล�าดับรองท่ีเก่ียวข้อง โดยจากผลการประเมินผล 
สัมฤทธิ์ พบว่า บางหมวด บางมาตรา ของ 

(2) เมือ่ได้รบัแจ้ง และผูร้บัสมัปทานไม่ตัง้กองทนุ 
เพื่อการรื้อถอนหรือไม่ช�าระเงินเข้ากองทุนเพื่อ 
การร้ือถอนไม่ครบตามจ�านวนตามมาตรา 80/2 

3. การสร้างแรงจูงใจในการลงทุนเพ่ือ
ประกอบกจิการปิโตรเลยีม 

มีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 71 โดยขยาย
ความบทบญัญตัมิาตรา 71 (1) ให้รวมถงึการจ่าย
ค่าภาคหลวงไม้ ค่าบ�ารงุป่า และค่าธรรมเนยีมโดย
ไม่ถือว่าปิโตรเลียม และแก้ไขมาตรา 71 (4) ให ้
ค่าธรรมเนียมเพื่อตอบแทนบริการ ต้องไม่ใช ่
ค่าตอบแทนเพือ่การใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิืน่ และ
ได้แก้ไขมาตรา 99 ทว ิ ให้ลดค่าภาคหลวงในกรณี
ที่ผู้รับสัมปทานจะมีการส�ารวจและพัฒนาแหล่ง
ปิโตรเลียมเพื่อกิจการคาร์บอน เพื่อให้มีความ
ชัดเจนเก่ียวกับการส่งเสริมผู้รับสัมปทานต้ังแต ่
ขัน้ประมลูสทิธกิารส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม

4. การพัฒนาองค์กร หน้าท่ี และอ�านาจ 
ในการบังคบัใช้กฎหมายและบทก�าหนดโทษ 

5. การก�ากับดูแลธุรกิจที่ก�าลังจะเกิดขึ้น
ใหม่ ได้มกีารเพิม่หมวดว่าด้วยการประกอบกจิการ
คาร์บอน ในหมวดที ่3/3 มาตรา 53/19 ให้อ�านาจ
แก่รัฐมนตรีในการพิจารณาก�าหนดพื้นที่ที่สมควร
จะด�าเนนิการ เพือ่ค้นหาแหล่งกกัเก็บคาร์บอน ท้ัง
แหล่งที่อยู่ในและนอกแปลงส�ารวจหรือพื้นที่ผลิต 
ส่วนคณุสมบตัขิองบคุคลทีจ่ะขอรบัใบอนญุาตนัน้
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก�าหนด

“การแก้ไขพระราชบญัญติัปิโตรเลียมในครัง้นี้  
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในฐานะหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายดังกล่าว คาดหวังว่า
จะเป็นไปเพื่อมุ่งประโยชน์ในการส่งเสริมให้การ
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุในทกุด้าน ท้ังในด้านการดงึดูด
ให้มีการลงทุนด้วยมาตรการต่างๆ ในขณะที่รัฐ 
ยงัได้รบัผลตอบแทนทีส่มเหตสุมผล การเพิม่เตมิแก้ไข 
อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการปิโตรเลยีม อธบิดี 
และรัฐมนตรีเพ่ือให้การปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลยีมมคีวามคล่องตวั และบรรลวุตัถปุระสงค์
สูงสุด รวมทั้งในแง่ของความต่อเนื่องในการผลิต

พระราชบญัญตัปิิโตรเลยีม พ.ศ. 2514 และท่ีแก้ไข
เพิม่เติม ยงัไม่สอดคล้องกบัสภาพสังคมและสภาพ
การด�าเนินงานในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเกดิข้ึน อีกท้ังยังมีปัญหา
อปุสรรคในการด�าเนนิงานเนือ่งจากข้อก�าหนดต่างๆ 
ในกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง จงึน�ามาสูก่ารแก้ไขพระราช
บญัญตัปิิโตรเลยีม (ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... ในคร้ังนี้

โดยสาระส�าคัญของการแก้ไขและพัฒนา
กฎหมายประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ได้แก่  
1. การสร้างความต่อเนือ่งในการประกอบกจิการ
ปิโตรเลียม มีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้อ�านาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อระยะเวลา
ผลิตปิโตรเลียม เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการรายเดิม
สามารถประกอบกิจการผลิตปิโตรเลียมอย่าง 
ต่อเน่ืองได้ โดยไม่ถกูจ�ากัดให้ได้รบัการขยายระยะ
เวลาได้เพยีงคร้ังเดยีว

โดยผู้รับสัมปทานที่ประสงค์จะขอต่อระยะ
เวลาผลตินัน้ แสดงความประสงค์ดังกล่าวล่วงหน้า
ให้นานขึน้ จาก 6 เดอืนเป็น 2 ปี เนือ่งจากการ
พิจารณาค�าขอ และการท�าความตกลงเกีย่วกบัข้อ
ผกูพนัการประกอบกิจการปิโตรเลยีมนัน้ อาจต้องใช้
เวลาช่วงหนึง่ และหากปรากฏว่าไม่อาจตกลงกนัได้  
และจะต้องมีการเปลีย่นตวัผูป้ระกอบกิจการ การ
ก�าหนดให้ต้องยื่นขอต่อเวลาก่อนสิ้นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะเปิดโอกาสให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรอืผูป้ระกอบการรายใหม่สามารถเตรียมเข้าพืน้ที่
เพ่ือประกอบกิจการผลิตต่อไปตามมาตรา 81/1  
ซึง่บัญญตัว่ิา

“ในกรณีที่ผู ้รับสัมปทานท่ีไม่ได้รับการต่อ 
ระยะเวลาการผลติตามมาตรา 26 ก่อนสิน้ระยะเวลา 
ตามสมัปทานเป็น เวลาอย่างน้อยสองปี ผูร้บัสมัปทาน 
จะต้องยอมให้ผูป้ระกอบกจิการปิโตรเลียมรายใหม่ 
เข้าถงึพืน้ทีผ่ลติ สิง่ตดิตัง้ และสิง่ปลกูสร้างเพือ่ประกอบ 
กจิการปิโตรเลยีม”

นอกจากนี้ ควรมีการก�าหนดหลักเกณฑ  ์
ในการใช้ดลุพินิจ หากจะมีการต่อระยะเวลาการผลิต 
ออกไปให้ไม่เกนิ 10 ปี เป็นหลกั เพือ่ให้รัฐสามารถ
ทบทวนว่าควรมกีารขยายระยะเวลาต่อไปอกีหรอืไม่ 
ภายในกรอบเวลาทีก่�าหนด

2. หน้าที่เกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ 
ในการประกอบกจิการปิโตรเลยีม ปรบัปรุงมาตรา 51  
โดยเพิ่มเหตุที่รัฐมนตรีมีอ�านาจในการเพิกถอน
สัมปทาน หากผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติตามค�าสั่ง 
ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง 

ที่ด�าเนินการอยู่แล้วให้สามารถด�าเนินการต่อได้
อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะช่วยประเทศในด้าน 
การสร้างความมัน่คงด้านพลงังานอย่างยัง่ยนืต่อไป”  
นายสราวธุ กล่าว

นายสราวธุ กล่าวถงึการเจรจา เพือ่พฒันาพืน้ที่
ทบัซ้อนไทย-กัมพชูาว่า เป็นเรือ่งระดบันโยบาย จงึ
ต้องรอรัฐบาลใหม่เป็นผู้พิจารณา อย่างไรก็ตาม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะสรุปร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือหาข้อยติุก่อนการพัฒนาร่วม โดย
ด�าเนินการเจรจาควบคู่กับการเจรจาเพื่อแบ่งเขต 
ในพืน้ทีต่อนบน (เหนอืละตจิดูที ่ 11 องศาเหนอื)  
โดยไม่อาจแบ่งแยกได้ รวมทัง้สรปุข้อมลูใน 6 ประเดน็  
คือ 1. สัดส่วนการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่าง
รฐับาลทัง้สอง 2. ระบบจดัเกบ็รายได้ทีจ่ะน�ามาใช้
ในพืน้ทีพ่ฒันาร่วม 3. การจดัสรรสทิธขิองผูไ้ด้รบั
สัญญาหรือผู้รับสัมปทานเดิมของแต่ละประเทศ 
รวมถึงการก�าหนดผู้ด�าเนินงาน 4. ระบบหรือ
โครงสร้างการบริหารจดัการในพืน้ทีป่ระเด็นส�าคญั 
ได้แก่ องค์กรก�ากับดูแลการจัดสรรงบประมาณ 
ออกกฎหมายภายในต่างๆ เพือ่รองรบัการด้าเนนิงาน 
ขององค์กรก�ากบัดแูล  5. ประเดน็ด้านศลุกากร ภาษี
อากรและการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม  6. ประเดน็
อืน่ๆ เช่น การประมง การวางท่อ อทุกศาสตร์ และ
สมทุรศาสตร์

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาเคยมีการเจรจาพื้นท่ี 
ทบัซ้อนทางทะเล โดยการเจรจาพ้ืนทีท่บัซ้อนทางทะเล 
กับมาเลเซยี สรุปเป็น JDA ในปี 2522 ใช้เวลาเจรจา 
11 ปี ส่วนพืน้ทีท่บัซ้อนทางทะเลกบัเวยีดนามใช้วธิี
แบ่งเส้นเขตแดนเมือ่ปี 2540 ใช้เวลาเจรจา 7-8 ปี 
ซึ่งที่ผ่านมา เวียดนามให้น�้าหนักกับพื้นที่ทับซ้อน 
ในทะเลจนีใต้มากกว่า

ส�าหรับพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชามีศักยภาพ
ปิโตรเลยีม โดยพืน้ทีฝ่ั่งไทยท่ีตดิกบัพ้ืนทีท่บัซ้อนมี
การพบปิโตรเลียมแล้ว เช่น แหล่งเอราวณั แหล่ง
อาทติย์ จงึมีแนวโน้มผลติเชงิพาณชิย์ได้ ซ่ึงรฐับาล
ไทยให้สมัปทานไปเมือ่ปี 2511 และให้หยดุส�ารวจ
ตัง้แต่ปี 2518 ซึง่เป็นไปตามมต ิครม.ปี 2518 ทีใ่ห้ 
ยุติส�ารวจในพ้ืนที่ทับซ้อนกับประเทศเพ่ือนบ้าน

ทัง้หมด ท�าให้การให้สทิธสิมัปทานในพืน้ทีท่บัซ้อน
ไทย-กมัพชูาหยดุลง

ส�าหรบัพืน้ทีท่บัซ้อนทางทะเลม ี26,000 ตาราง
กโิลเมตร แบ่งการเจรจาเป็น 2 ส่วน คอื

1. พืน้ทีเ่หนอืเส้นละตจิดูที ่11 องศาเหนือขึน้ไป  
ต้องหาข้อสรปุเขตแดนทางทะเล 10,000 ตาราง
กโิลเมตร ให้ชดัเจนตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

2. พืน้ท่ีใต้เส้นละตจิดูที ่ 11 องศาเหนอืลงมา 
พื้นที่ 16,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีเป้าหมาย
ท�าความตกลงพัฒนาปิโตรเลียมร่วมกนั (JDA) ใน
ลกัษณะทีค่ล้ายกับทีไ่ทยท�า JDA ร่วมกบัมาเลเซยี

ทัง้นี ้สิทธสัิมปทานยงัคงเป็นของผูร้บัสมัปทาน 
โดยรัฐบาลไม่ได้ยกเลิกเพ่ือเป็นการยืนยันว่าไทย 
ยั งอ ้ าง สิทธิอย ่ างสมบูรณ ์ ในพื้นที่ทับซ ้อน  
ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดูแลสัมปทานขณะ
นั้นได้หยุดนับเวลาอายุสัมปทานจนถึงปัจจุบัน  
โดยผู้รับสัมปทานจากรัฐบาลไทยเมื่อปี 2511  
แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย

1. แปลง B5 และ B6 คือ Idemitsu Oil เป็น 
ผู้ด�าเนนิงานหลัก (Operator) ถอืสดัส่วน 50% และ
พนัธมติรม ีChevron E&P สดัส่วน 20%  Chevron  
Blocks 5 and 6 สัดส่วน 10%, Mitsui Oil  
Exploration Co.Ltd. สดัส่วน 20%

2. แปลง B7, B8 และ B9 คอื British Gas Asia 
เป็นผู้ด�าเนนิงานหลกัถอืสัดส่วน 50% และพนัธมติร 
คอื Chevron Overseas สดัส่วน 33.33% และ 
Petroleum Resources สดัส่วน 16.67%

3. แปลง B10 และ B11 คือ Chevron 
Thailand E&P เป็นผู้ด�าเนนิการหลกั ถอืสดัส่วน 
60% และพนัธมติร คอื Mitsui Oil Exploration 
สดัส่วน 40%

4. แปลง B12 และ B13 (บางส่วน) คือ 
Chevron Thailand E&P เป็นผูด้�าเนนิการหลกั 
ถือสัดส่วน 80% และพันธมิตร คือ Mitsui Oil 
Exploration สัดส่วน 20%

5.  แปลง G9/43 และ B14 ผูร้บัสทิธิ คอื บรษิทั 
ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน)

สราวุธ แก้วตาทิพย์

นายเศรษฐา ทวสีนิ นายกรฐัมนตร ีแถลงนโยบายรฐับาลต่อรฐัสภา โดยระบนุโยบายเร่งด่วน  

5 ด้าน ทีจ่ะเริม่ด�าเนนิการในทนัท ี 1 ใน 5 คอื นโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับ

ประชาชน ทัง้การลดราคาน�า้มนั ค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม(LPG) เพราะถอืเป็นปัจจยัส�าคญัในการ

ด�ารงชวีติและเศรษฐกจิ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกดิการบริหารจดัการพลงังาน ทัง้ค่าไฟฟ้า  

ก๊าซหุงต้ม และน�า้มนัเช้ือเพลงิ ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมในทันที 

ทั้งนี้ รัฐบาลจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานประเทศ โดยวางแผนความต้องการและ

สนับสนนุการจดัหาพลงังานอย่างเหมาะสม ส่งเสรมิการผลติ การใช้พลงังานสะอาดและพลงังาน

หมนุเวยีน ให้สอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื รวมทัง้จะเร่งเจรจา 

ใช้พลงังานในพืน้ทีอ้่างสทิธิก์บัประเทศข้างเคยีง และส�ารวจแหล่งพลังงานเพิม่เติม รวมทัง้สนบัสนนุ

ให้เกิดการจดัหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ ภายใต้กลไกตลาดเพือ่ให้มัน่ใจว่าประเทศไทยจะมคีวามมัน่คง

พลังงานทีจ่ะขบัเคลือ่นประเทศต่อไป

1 ใน 5 นโยบายเร่งด่วนรฐับาลเศรษฐา
ตัง้ธงลดราคาพลงังานเพือ่ประชาชน



ปีที่ 18 ฉบับที่ 412 วันที่ 16-30 กันยายน 2566 ท้องถ่ินไทย  3

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา  
ก�าลงัเปลีย่นโฉม หลงัจากที ่นายนราเดช ค�าทปัน์  
ได้เข้าไปนัง่ในต�าแหน่งนายกเทศมนตร ี (คนใหม่)  
โดยมุ่งเน้นกระจายการพฒันาอย่างทัว่ถงึ บ้านเมอืง 
สะอาดปลอดภัย ส ่ ง เส ริมการท ่อง เที่ ยว 
เพื่อกระจายรายได้สู ่ชุมชน โดยให้ประชาชน 
เข้ามามส่ีวนร่วม เพือ่ความโปร่งใส 

นายนราเดช ค�าทัปน์ นายกเทศมนตรีเมือง
เขารูปช้าง (คนใหม่) แถลงนโยบายต่อที่ประชุม 
สภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังที่ 2  
ซ่ึงม ีนายอดุม พรหมทอง ประธานสภาเทศบาลเมอืง
เขารูปช้าง เป็นประธานการประชมุ ความว่า ในการ
บรหิารงานเทศบาลฯ จะยดึหลกัการท�างานทีโ่ปร่งใส 
บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ และให้
ประชาชนตลอดจนทกุภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
เพื่อพัฒนาเมืองเขารูปช้างให้มีความทันสมัย เป็น
เมอืงน่าอยู่ ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ ี พร้อมกบั
สร้างประสทิธภิาพในการมส่ีวนร่วมกบัทกุภาคส่วน 
ภายใต้หลกัแนวทางการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี 
(Good Governance)

ส�าหรับนโยบายการพัฒนาเมืองเขารูปช้าง 
ประกอบด้วย

1 . แก้ปัญหาเร่งด่วนในเรือ่งของการพฒันาและ
ปรบัปรงุระบบโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า 
ประปา เพื่อให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง รองรับการ
ขยายตวัของเมอืง, พัฒนาระบบรกัษาความสะอาด

ปลดั มท.ควง นายก ส.แม่บ้านมหาดไทย
เปิดงานประกวดผ้าลายพระราชทาน ที ่จ.อดุรธานี 

8 . เยยีวยาและส่งเสรมิสขุภาพกายและใจ สกัด
โรคเบาหวานและความดนั ตลอดจนสนับสนนุการ
ออกก�าลังกายและสันทนาการทุกรูปแบบ เพื่อให้
ประชาชนมสีขุภาพร่างกายท่ีแข็งแรง

9 . เพิม่ประสทิธภิาพในการดแูลผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร 
ผูย้ากไร้ และผูด้้อยโอกาส เพือ่ให้ทกุคนมคีณุภาพ
ชวีติทีด่ขีึน้

10. ฟื ้นฟูและเผยแพร่อัตลักษณ์ของต�าบล  
รวมถงึจดัสร้างสญัลกัษณ์ประจ�าเมือง เพือ่สร้างความโดดเด่น 
ของเมือง สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดรายได้หรือ 
การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์

ขณะเดียวกนัได้มีสมาชกิสภาเทศบาล ได้พากัน
สะท้อนปัญหาเร่งด่วนท่ีเกิดในพืน้ท่ี เช่น ปัญหาการ
ทิง้ขยะในเขตเทศบาล, การก่อสร้างอาคารท่ีมกีาร
ขุดดินถมดินและปรับพื้นที่สูงกว่าผิวถนน เกรงว่า 
จะก่อให้เกดิปัญหาน�า้ท่วมทางจราจรในอนาคต, ปัญหา 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวทางหลวงชนบท และ
ปัญหาสนุขัจรจดัมจี�านวนมาก โดยผูอ้�านวยการกอง
สาธารณะสุขเทศบาลชีแ้จงว่า การลกัลอบทิง้บรเิวณ
ข้างถนนแนวคลองกรมชลประทาน เป็นปัญหาเรือ้รงั 
มานาน แม้จะมกีารตรวจจบัปรับ กไ็ม่สามารถยติุปัญหาได้  
ต่อไปจะต้องมีการติดต้ังกล้องวงจรปิด ในพื้นท่ี 
ที่มีปัญหา เพื่อด�าเนินคดีกับผู้ลักลอบทิ้งขยะได้ใน
ภายหลัง ส่วนปัญหาสุนัขจรจัด ที่ผ่านมาเทศบาล 
แก้ปัญหาโดยการจับท�าหมนั ทางแก้ปัญหาในระยะยาว 
จะต้องประสานความร่วมมอืกบัจังหวดัสงขลา เพือ่
จดัให้มทีีพ่กัพงิสนุขัจรจดัอย่างเป็นระบบ เพราะเป็น
ปัญหาของทกุพ้ืนที่

นายนราเดช กล่าวเสริมว่า ต้องขอขอบคุณ
สมาชิกสภาทีไ่ด้น�าเสนอปัญหาทัง้หลายนี ้ บางเรือ่ง
ตนเองได้รบัทราบมาก่อนแล้ว อย่างเช่นเรือ่งไฟฟ้า
หมู ่7 และ หมู ่3 ตนเองได้ประสานงานกับทางหลวง
ชนบทในเบือ้งต้นไว้แล้ว เพือ่แก้ไขปัญหานี ้ เพราะ 
เป็นผลพวงทีจ่ะกระทบไปถงึแผนพฒันาการท่องเทีย่ว  
สร้างเมอืงให้น่าอยู่

เรื่องปัญหาขยะ ต่อไปจะมีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด เพื่อตรวจจับคนท่ีลักลอบน�าขยะไปทิ้ง  
ทิง้พืน้ทีร่มิทางและลงไปในคลองส�าโรง บรเิวณหมู ่8  
หมู ่9 เร่ืองนีจ้ะต้องเร่งปรบัปรงุ แก้ไข และท�าให้สภาพ
ความเป็นอยูข่องคนในย่านนัน้ดขีึน้ด้วย ส่วนพืน้ท่ี

“นราเดช” นายกเมอืงเขารปูช้าง  
เดนิหน้านโยบายพฒันาพ้ืนที ่10 ข้อ

 3ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทย

ปลดั มท. พร้อมด้วยนายกแม่บ้าน มท. ลงพืน้ที ่
อุดรธานี เปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน 
“ผ้าลายดอกรกัราชกญัญา” และงานหัตถกรรม 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ช่ืนชมความมุง่มัน่ตัง้ใจ
ของผู้เข้าประกวด ทีส่่งผลงานมากถงึ 4,064 ผลงาน 

เมือ่เรว็ๆ นี ้ทีศ่นูย์ประชมุและจดัแสดงสินค้า
นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี มลฑาทิพย์ ฮอลล์ 
อ�าเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ีนายสุทธิพงษ์  
จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร ้อม 
ด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายก
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานเปิดการ
ประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรกัราช
กญัญา” และงานหตัถกรรม ตามโครงการยกระดับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงาน
หตัถกรรมชุมชนจดุด�าเนินการท่ี 4 ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื และการประกวดการออกแบบตดัเยบ็  
“ชดุผ้าไทยใส่ให้สนุก” ระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรม
การพฒันาชมุชน นางจณิณารัชช์ สมัพนัธรตัน์  
ประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน  
พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่
บ้านมหาดไทย (จ.อุดรธาน ีจ.กาฬสนิธุ ์จ.บรุรัีมย์ 
จ.อบุลราชธาน ีจ.นครราชสมีา) รวมทัง้ผูเ้กีย่วข้อง

ท้ังภาครฐั ภาครฐั ภาคเอกชน นกัศกึษา ผูส้มัครเข้า
ประกวด ร่วมในพธีิเป็นจ�านวนมาก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง ท่ี
ทรงรเิริม่ฟ้ืนฟงูานหัตถกรรมการทอผ้าขึน้เป็นครัง้แรก 
พระองค์ท่านได้พระราชทานก�าเนดิ “มลูนธิส่ิงเสรมิ
ศลิปาชพีในพระองค์” ขึน้ เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ
ให้ประชาชนได้อนรุกัษ์ภมิูปัญญาท้องถิน่ ไม่ว่าจะเป็น

เรือ่งผ้าหลายๆ ชนดิ ท้ังผ้าไหม ผ้ามัดหม่ี ผ้าแพรวา 
และศิลปาชพีด้านอืน่ๆ 

นบัเป็นความโชคดียิง่ของคนไทยทีส่มเดจ็พระเจ้า
ลกูเธอ เจ้าฟ้าสริวิณัณวร ี นารรีตันราชกญัญา ทรง
ต่อยอด “ภมูปัิญญาผ้าไทย” ท่ีสมเดจ็พระนางเจ้า 
สริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง  
ทางรเิริม่ไว้ โดยพระองค์ได้พระราชทาน “โครงการผ้า 
ไทยใส่ให้สนุก” โดยทรงระดมสรรพก�าลงัดีไซน์เนอร์  
และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยในมิติด้านต่างๆ ช่วย

พฒันางานหัตถศลิป์หัตถกรรมไทย พระองค์ท่าน
เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการถ่ายทอดภมูปัิญญา
อนัล�า้ค่าของบรรพบรุษุสู่ “คนรุ่นใหม่” พระองค์
ท่านได้ทรงคิดค้นออกแบบผ้าลายพระราชทาน  
ลวดลายแรก คอื “ลายขอเจ้าฟ้าสริวิณัณวร”ี ต่อมา 
พระราชทาน “ลายขิดนารีรตันราชกัญญา” และ
ล่าสดุคอื “ลายดอกรกัราชกัญญา” ให้กบักระทรวง
มหาดไทย ได้น�าไปขับเคลื่อนต่อยอดภูมิปัญญา
ไทย อกีท้ังยงัให้แนวคิดกบัผูป้ระกอบการผ้าไทย
ในการน�าลายผ้าไปประยกุต์ 

“ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา เกิดเป็น 
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ทีม่คีวามทนัสมยั  จงึเป็นทีม่าของ
โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนกุ”  ท่ีท�ารายได้ให้กบั 
พีน้่องประชาชน ส�าหรบังานผ้าและหตัถกรรมทีเ่ข้า
ประกวดในปีนี ้ มีมากกว่าปีท่ีผ่านมาถงึ 2 เท่าตวั 
รวมท้ังสิน้ 4,064 ผลงาน โดยแบ่งเป็นประเภทผ้า 
3,820 ผนื และประเภทงานหัตถกรรม 244 ชิน้” 
นายสทุธิพงษ์ กล่าว

นราเดช ค�าทัปน์  

คลองชลประทานบางจดุ ทีม่ปัีญหาขยะด้วย กจ็ะเร่ง 
แก้ไขและประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

นายนราเดช กล่าวถึงการก่อตั้งชมรมชาวไทย
เชือ้สายจนี ทีด่�าเนนิการค้างคาอยู่ ก็จะส่งเสรมิและ
ลงนามให้ รวมถงึเรือ่งการส่งเสรมิกลุม่อาชพีในพืน้ที่ 
ซึง่ตนเองเห็นด้วยว่า การฝึกอบรมอาชพีอย่างเดยีว
ไม่เพยีงพอ ทกุฝ่ายจะต้องช่วยเหลอืชาวบ้านในเรือ่ง 
การจัดหาตลาดให้เขาด้วย  อาจจะต้องไปปรกึษาหารอื 
กับห้างใหญ่ๆ ในพื้นท่ี เช่น ห้างโลตัส เพื่อขอให ้
ห้างเหล่านั้น ช่วยรับสินค้าของชาวเขารูปช้าง  
ไปวางจ�าหน่ายด้วย

ส่วนเรือ่งการช่วยเหลอืผูป่้วยติดเตยีง เทศบาลฯ 
จะให้ความส�าคญัมากข้ึน เพราะตนเองได้พบเห็นถึง
ความยากล�าบากของผู้ป่วยและครอบครัวของคน
เหล่าน้ัน ช่วงน้ีใครจะเข้ามาแสดงความยนิดกัีบตน 
ขอให้เปลีย่นจากดอกไม้มาเป็นผ้าอ้อมส�าเรจ็รปู  เพือ่
จะได้น�าไปช่วยผูป่้วยติดเตียงอกีทางหนึง่ 

“สุดท้ายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจและรายได้ 
ให้กบัคนในพืน้ที ่ จะมกีารปรบัปรงุแหล่งท่องเท่ียว
ในเขตเทศบาลเขารูปช้าง ซึ่งมีชื่อเสียงอยู ่แล้ว  
หลายแห่ง เช่น หัวนายแรง น�า้ตกสวนตลู พืน้ทีส่าธารณะ 
ริมทะเลสาบสงขลา เราจะต้องพัฒนาให้สวยงาม 
มากขึน้ เพือ่ดงึดดูใจให้นกัท่องเท่ียวท่ีผ่านไปเท่ียวแห
ลมสมิหลาหรอืหาดนราทัศน์ ให้แวะเข้าไปเท่ียว โดย
จะต้องท�าพืน้ท่ีของเราให้น่าเท่ียว สะอาด ปลอดภยั 
มีจุดขายที่โดดเด่น เพราะการท่องเท่ียวจะท�าให้
คนในพ้ืนทีมี่รายได้เพิม่ขึน้ด้วย ซึง่เรือ่งการท่องเท่ียว
น้ี จะมีการประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน 
ทั้งกรมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา และจงัหวดัสงขลา รวมถงึภาคเอกชนและ
ประชาชนในพืน้ท่ีด้วย” นายนราเดช กล่าวในท่ีสดุ

และการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อให้เมืองมีความ
สะอาด น่าอยู่ ปราศจากมลพิษ, ปรับปรุงและ 
จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ เพื่อให้การจราจร 
เป็นไปอย่างคล่องตัว ลดอุบัติเหตุความเสียหาย
จากการจราจร ตลอดจนส่งเสริมความปลอดภัย 
ในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนด้วยระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV)

2 . วางแผนการบริหารจัดการน�้าอย่างเป็น
ระบบ เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพในการรบัและระบาย
น�า้ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัแล้ง ปัญหาน�า้ท่วม 
ในชมุชน และต่อยอดการพัฒนาคลองส�าโรง

3 . บูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน ท้ังภาครฐั เอกชน ประชาชน กลุ่มพลงั
มวลชน ตลอดจนภาคเีครอืข่ายต่างๆ ในการพัฒนา
ต�าบล ทัง้นีเ้พือ่ให้เกิดประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน

4 . สร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได ้
แก่ประชาชน เพือ่ให้ประชาชนมฐีานะความเป็นอยู่ 
ทีด่ขีึน้

5 . พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลหลวงและ
ทะเลสาบสงขลา ตลอดจนบริเวณน�้าตกสวนตูล 
เพื่อให้ต�าบลเขารูปช้างเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
โดยมีเป้าหมายใช้การท่องเท่ียวเพ่ือสร้างรายได ้
ให้กับประชาชน

6 . สนบัสนนุการก่อตัง้สหกรณ์ประจ�าต�าบล เพือ่
สร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน ส่งเสรมิการออมและ
ช่วยเหลอืสภาพคล่องทางการเงนิแก่ประชาชน

7 . สนบัสนนุและส่งเสรมิการศกึษา พฒันาและ
ขยายสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกีฬาแก่นักเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็ก 
เป็นศนูย์กลางของการเรยีนรู ้เพือ่เตรยีมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสตปัิญญาในการ
เรียนต่อในระดับท่ีสงูขึน้ไป



ปีที่ 18 ฉบับที่ 412 วันที่ 16-30 กันยายน 2566สงัคม/ซบุซบิ4 4 4 

 เข้าเยีย่มคารวะ
ดร.ก�าพล มหานกูุล ประธานบริหาร นสพ.อปท.นิวส์ เข้าเยีย่มคารวะ พร้อมแลกเปลีย่น 

ความคดิเหน็กับ คณุไพศาล ก้อนจ�าปา ผูช่้วยเลขาธกิาร สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ

 MEA มอบเงนิสมทบทนุมลูนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
นภิา ธรรมบวร ผูช่้วยผูว่้าการ MEA หรอืการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยพนกังานฝ่ายกจิการ

สงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นผูแ้ทนมอบเงนิสมทบทนุมลูนธิอินเุคราะห์คนพกิาร ในพระราชปูถมัภ์
ของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี เนือ่งในวนัสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 65 ปี  
เพือ่ช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของผูพ้กิาร ให้สามารถเข้าถงึการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 
สงัคม และการฝึกอาชพี จนสามารถพ่ึงพาตนเองและด�ารงชวิีตในสงัคมได้ ซ่ึงถอืเป็นหนึง่ในพนัธกิจ 
ทีส่�าคัญของ MEA ทีมุ่ง่พฒันาคณุภาพชวีติทีดี่ของประชาชนทกุกลุม่

 BAM เดนิหน้าโครงการมอบอปุกรณ์การแพทย์ ปีที ่11
สนัธิษณ์ วฒันกลุ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร พร้อมผูบ้รหิารและพนกังาน บมจ.บรหิาร

สนิทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ หรอื BAM มอบเตยีงไฟฟ้า ซึง่สามารถช่ังน�า้หนกั พร้อมท่ีนอนป้องกัน
แผลกดทบัและเอ็กซ์เรย์ได้ รวมทัง้เคร่ืองตดิตามการท�างานของหวัใจและสญัญาณชีพ รวมมลูค่า 
400,000 บาท ให้กบัโรงพยาบาลแจ้ห่ม จงัหวดัล�าปาง โดยมี นพ.สิปปภาส เพง็พะยม รกัษาการ
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม เป็นผูรั้บมอบ

 ผูจ้ดัการ ธ.ก.ส. รบัต�าแหน่งรองประธาน APRACA 
ฉตัรชยั ศริไิล ผูจ้ดัการธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมประชมุ 

APRACA Executive Committee (EXCOM) ครัง้ที ่76 และ APRACA General Assembly 
(GA) ครัง้ท่ี 23 พร้อมพธิกีารส่งมอบต�าแหน่งให้กับผูบ้รหิารชดุใหม่ของสมาคมสนิเชือ่การเกษตร
และชนบทแห่งภาคพืน้เอเชยีและแปซิฟิก (APRACA) ได้แก่ QIAN Wenhui Chairman of  
Agricultural Development Bank of China (ADBC) เป็นประธาน APRACA และ ฉตัรชยั ศิรไิล  
ผูจ้ดัการ ธ.ก.ส. เป็นรองประธาน APRACA เพ่ือร่วมมอืพฒันาด้านสินเชือ่และการเตบิโตของภาค
ธรุกิจเกษตรในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก สู่ความยัง่ยนื 

 ผูบ้ริหารกรมป่าไม้ ร่วมกจิกรรมอ�าลาต�าแหน่ง รมว.ทส.
สรุชยั อจลบญุ อธบิดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย บรรณรกัษ์ เสรมิทอง, สพุจน์ ภูร่ตันโอภา 

นิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีอ�าลาต�าแหน่งของ วราวุธ ศิลปอาชา  
รมว.กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ยทุธพล องักินนัทน์ ทีป่รกึษา รมว.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยมี จตพุร บุรษุพฒัน์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม น�าคณะผูบ้รหิาร ทส. ผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีใ่นสงักดั ทส. เข้าร่วม

 IRPC ประกาศเจตนารมณ์แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ประนาช โกศายานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร  

บมจ. ไออาร์พซี ี หรือ IRPC เข้าร่วมโครงการจัดการคาร์บอนเครดติในป่าเพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยนื  
และร่วมเสวนาในหัวข้อนโยบายของภาคเอกชนด้านส่ิงแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
โดย มลูนธิแิม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ไฟป่า  
หมอกควนั และฝุน่ PM 2.5

 CP-CPF รับโล่เกียรตคิณุสถานประกอบการดเีด่น ปี 2566 
บุญชอบ สุทธมนสัวงษ์ ปลดักระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานวนัคล้ายวนัสถาปนาส�านกังาน

ประกันสงัคม ครบรอบ 33 ปี และมอบโล่ประกาศเกียรตคิณุ “สถานประกอบการดเีด่น” ประจ�า
ปี 2566 แก่ 5 บรษัิทในเครือ CP-CPF ประกอบด้วย บจ.ซพีเีอฟ ไอทเีซน็เตอร์ บมจ.กรงุเทพ 
โปรด๊ิวส ซพีี เมจ ิบจ.ซีพเีอฟ ฟู้ดส แอนด์ เบฟเวอร์เรจ และ บจ.แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า ตอกย�า้การเป็น
องค์กรทีใ่ห้ความส�าคญัในการดแูลพนกังานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ยกระดับคณุภาพชีวติ
ความเป็นอยู ่พร้อมกนันี ้CPF ยงัสนับสนนุไข่ต้มซพี ีใน “กิจกรรม เดนิ-ว่ิง เพ่ือสขุภาพ ส�านกังาน
ประกนัสงัคม” ท่ีจดัขึน้

 ปตท.ปล่อยพลงัคนรุ่นใหม่ ประลองไอเดยีขายสนิค้าชมุชน
กนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารช่ือเสียงองค์กรและกิจการ 

เพือ่สงัคม บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) (ปตท.) เป็นประธานเปิดงานปฐมนเิทศ โครงการ “Young 
Influencer Challenge Thailand 2023 : ชวน U สร้างรอยยิม้” กจิกรรมทีเ่ปิดพืน้ทีใ่ห้เยาวชน
ได้แสดงพลงัและไอเดยีความคดิสร้างสรรค์ แข่งขันจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ชมุชนใน “โครงการชมุชน
ยิม้ได้ โดย กลุ่ม ปตท.” ผ่าน 30 ทมีเยาวชนจาก 10 มหาวทิยาลยั ซึง่จดัข้ึนด้วยความร่วมมอื 
ของ บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) บรษิทั ประชารฐัรกัสามคัครีะยอง (วสิาหกิจเพือ่สงัคม) จ�ากัด  
บรษัิท พทีที ี โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) และ บรษิทั เทลสกอร์ จ�ากัด

 บสย.ผนกึ SET เปิดโครงการ SME Platform 
สทิธกิร ดิเรกสนุทร กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทัประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม 

(บสย.)  และ ประพนัธ์ เจรญิประวัต ิผูช่้วยผูจ้ดัการ สายงานผู้ออกหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ SME Platform พฒันา
และสนับสนนุวสิาหกิจเริม่ต้นและวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่ือมโยง Start up-SMEs  
ด้วยการบ่มเพาะความรูพ้ื้นฐานด้านการเงนิ เพือ่การเป็นผู้ประกอบการทีม่คีณุภาพและเตรยีม
ความพร้อมการเตบิโตไปสูโ่อกาสการระดมทุนในตลาดทุนต่อไป

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 รัฐบาลผสมทีน่�าโดย เศรษฐา ทวสีนิ นายกรฐัมนตร ีแถลงนโยบาย เมือ่วนัที ่11-12 กนัยายน 66  
ผ่านไปแล้ว พรรคฝ่ายค้านทัง้ก้าวไกลและประชาธปัิตย์ ชีว่้า นโยบายเขียนไว้กว้างมากเกินไปและไม่มี
ตวัชีว้ดั พร้อมทัง้ทวงถามถงึนโยบายของพรรคเพือ่ไทยและพรรคร่วมรัฐบาล ทีเ่คยหาเสียงไว้ ทัง้เร่ือง 
ค่ารถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย เรือ่งแจกเงนิดิจทิลัวอลเลต็ คนละ 1 หมืน่บาท พร้อมตัง้ข้อสงสยัว่า “เงิน 
1 บาทในโลกจรงิจะเท่ากบั 1 บาทในโลกดจิทิลั หรอืไม่” รวมทัง้เรือ่งการปรบัขึน้ค่าแรงข้ันต�า่ การลดค่าไฟ 
และลดค่าน�า้มนั ฯลฯ ซึง่รฐับาลได้ชีแ้จงในภาพรวม สรปุว่า “ยกแรกผ่าน” ต่อไปกเ็ข้าสู่โหมดปฏบิติั 
ให้ประชาชน ประจกัษ์ว่า สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกจิได้  ชยัชนะของพรรคก้าวไกลทัง้การเลอืกตัง้ใหญ่
และการเลอืกต้ังซ่อม สส.เขต 3 จ.ระยอง เม่ือ 10 มิ.ย.ท่ีผ่านมา พงศธร ศรเพชรนรินทร์ เบอร์ 1 พรรค
ก้าวไกล มชัียเหนอื  นพ.บญัญตั ิเจตนจนัทร์ ผูส้มัคร สส.พรรคประชาธิปัตย์ ชีว่้า “ก้าวไกลไม่มแีผ่ว”  
แต่จะยงัคงลากยาวไปถงึ การเลอืกต้ังท่ัวไปสมัยหน้าได้หรือไม่ กต้็องติดตามด ู  หลงั “สรุพงษ์ ปิยะโชต”ิ  
หรือ “หมอหนุ่ย” ลาออกจากต�าแหน่งนายก อบจ.กาญจนบุรี เพ่ือเข้ารับต�าแหน่ง รมช.กระทรวง 
คมนาคม ท่ีเป็นโควต้าคนนอกพรรคเพือ่ไทย ใน ครม.เศรษฐา 1 กกต.จงัหวดักาญจนบรีุ ได้ก�าหนดเปิด
รับสมัคร ในวนัท่ี 11-15 กนัยายน 2566 ส่วนวนัเลอืกต้ัง คอืวนัท่ี 22 ตลุาคม 2566 งานนี ้“วรรษภณ 
แสงเป่า” หรือ “ทนายสกุวี” อดีตผูส้มัคร สส.กาญจนบรุ ีพรรคก้าวไกล เขต 1 ลงสมัครด้วย สนามนี้  
น่าจับตา  เพราะมันจะชี้ได้ว่า กระแสก้าวไกล จะส่งผลไปถึงการเมืองท้องถิ่นในระดับจังหวัด  
ด้วยหรือไม่ เพราะขณะนีบ้รรดานักการเมืองท้องถิน่ ทัง้หน้าใหม่ หน้าเก่า ในหลายพืน้ที ่ เริม่วิง่เข้าหา  
“ก้าวไกล-ก้าวหน้า” กนัแล้ว  อกีครัง้ทีบ่ารมบ้ีานใหญ่จะสัน่สะเทอืน  แต่เมือ่เหลยีวไปดผูลการเลอืกตัง้ซ่อม 
สมาชกิสภาเทศบาล (สท.) นครปากเกรด็ เขต 1 (ต.ปากเกร็ด และ ต.คลองเกลอื) แทนต�าแหน่งทีว่่าง  

ผูส้มคัรหมายเลข 3 ว่าทีร้่อยตร ีภานพุงศ์ บรรดาศกัดิ ์กลุม่นายวชิยั (วิชยั บรรดาศักด์ิ นายกเทศมนตรี
นครปากเกรด็) มชียัเหนอื ผู้สมคัรหมายเลข 1 นพินธ์ สาโท (ผูส้มคัรอิสระ) และ หมายเลข 2 นนทกร 
จนัทร์จ�ารสัแสง (คณะก้าวหน้า) แสดงว่า การเมืองระดับท้องถิน่ยงัไม่ใช่งานหมขูองพรรคก้าวไกลและ
กลุม่ก้าวหน้า  และแล้วงานปราบมาเฟียและผูม้อิีทธิพลก็มา หลงั “ธนัญชยั หมัน่มาก” หรือ “หน่อง  
ท่าผา” ลกูน้องของ “ประวณี จนัทร์คล้าย” หรือ “ก�านนันก” จ่อยงิ “พ.ต.ต.ศวิกร สายบวั” หรือ 
“สารวตัรแบงค์” สารวตัรทางหลวง กก.2 บก.ทล. จนเสยีชวีติ ต่อหน้าต�ารวจน้อยใหญ่ 26 นาย ในงาน
เลีย้ง ที ่จ.นครปฐม โดย พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล รอง ผบ.ตร. เกาะติดคดีนีด้้วยตนเอง ออกมาประกาศ 
ว่า จะขยายผลไปสู่เบื้องหน้าเบื้องหลังธุรกิจของก�านันนกว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “การฮั้วประมูล”  
ในโครงการต่างๆ หรอืไม่ เลง็ไปทีง่านซึง่ก�านนันก ท่ีท�ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นพเิศษ ถ้าพบผดิ 
กจ็ะเข้าสูม่ลูฐานความผดิฟอกเงนิ ยดึทรัพย์ ท�าเอาผูบ้ริหารท้องถิน่หลายราย “ก้นร้อน”  
ทางด้าน “อนทิุน ชาญวรีกูล” รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ขงึขงัมอบหมายงาน
ให้ “ชาดา ไทยเศรษฐ์” รมช.มหาดไทย รับผดิชอบงานปราบปรามผูม้อิีทธพิลและมาเฟีย

 กทม.ป้องกนัและแก้ปัญหายาเสพตดิ
รศ.ทวดิา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น

ประธานการประชุมแนวดิ่งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิกรงุเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารส�านกัอนามยั ส�านกั
พฒันาสงัคม ส�านกังานป้องกันและบ�าบดัการตดิยาเสพตดิ และ 
50 ส�านกังานเขต ร่วมประชมุ ณ ห้องประชมุอาคารท�าการ ชัน้ 2  
ศนูย์เยาวชนกรงุเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) ดนิแดง

 พฒันาพืน้ทีเ่ฉพาะชมุชนเมืองร้อยเอด็
บรรจง โฆษิตจรินนัท์ นายกเทศมนตรเีมอืงร้อยเอด็ เป็น

ประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชน 
เมืองร้อยเอ็ด พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับ  
สนง.โยธาธกิารและผงัเมอืงจังหวดัร้อยเอด็ ก�าหนดแผนการ
ด�าเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด ประจ�าปี 2566 ณ ห้องประชมุปัทมานนท์  Smart Room 
(ชัน้ 2) ส�านกังานเทศบาลเมอืงร้อยเอด็

 ทม.เชยีงราย อบรมปรับพ้ืนฐานลลีาศ
วนัชยั จงสทุธานามณ ีนายกเทศมนตรีนครเชยีงราย ร่วม

ในพิธเีปิดการอบรม เพือ่ปรบัพืน้ฐานการลลีาศ จัดโดยสมาคม
กฬีาลลีาศ จ.เชยีงราย โดยม ี รตันา จงสทุธานามณี นายก
สมาคมกฬีาแห่งจงัหวดัเชยีงราย เป็นประธานในพิธ ีจดัอบรม
ขึน้เป็นคร้ังแรก เพ่ือให้สมาชกิสมาคมฯ และผู้ทีช่ืน่ชอบการเต้น
ลลีาศ ได้มทีกัษะในการเต้นลีลาศตามหลักสากล โดยมผู้ีเข้าร่วม
อบรมกว่า 70 คน ณ โรงเรยีนเทศบาล 7 ฝ่ังหม่ิน

สุรพงษ์ ปิยะโชติอนุทิน ชาญวีรกูล เศรษฐา ทวสีนิ ว่าท่ี ร.ต.ภานุพงศ์ บรรดาศกัดิ์พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หกัพาล

ท่ัวประเทศ โดยย�า้กับสือ่ว่า เม่ือนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายจบ จะลยุเต็มท่ี ในการประชมุผูว่้าราชการ
จังหวดัท่ัวประเทศ ท่ีผ่านมา จึงได้ก�าชบัให้ผูว่้าฯ จับตาและตรวจสอบบรรดาผูมี้อิทธพิลและผู้น�าในท้องถิน่  
ท้องที ่ อย่างเข้มงวด หวงัว่า เมือ่ มท.ท�าบัญชผีูม้อิีทธพิลแล้วเสรจ็ จะมปีฏิบตักิารอืน่เข้าไปเสรมิต่อ 
 ไม่ใช่เร่ืองของการแสดงละคร หรือ “เขยีนเสอืให้วัวกลวั” นะจ้ะ !!  “พ้นเคราะห์เสยีท”ี กรณ ี“วนิยั 
พ้นภัยพาล” หรอื “ก�านนัวนิยั” อดีตนายกเทศมนตรเีมอืงอ่างศิลา อ.เมอืง จ.ชลบุร ี ถกูกล่าวหาว่า 
เตรียมซือ้เสยีงในการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีเมอืงอ่างศิลา เมือ่ 28 มี.ค. 2564 โดยถกูร้องเรยีน 3 เรือ่ง 
ประกอบด้วย เลีย้งอาหารลงิ ถอืบาตรติดกัณฑ์เทศน์ วัดเสมด็ อ.เมอืง จ.ชลบุรี และเตรยีมการซือ้เสยีง 
โดยให้ อสม.จดรายช่ือ ผลการพจิารณาในศาลอุทธรณ์ภาค 2 จ.ระยอง มีค�าพพิากษาว่า “วนิยั” ไม่ได้มี
การเตรียมการซือ้เสยีงแต่อย่างใด ท�าให้นายวนิยักลบัสูก่ารด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรเีมอืงอ่างศลิา

อีกคร้ัง “ขอแสดงความยินดีด้วย” ... แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้า
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เปิดประวัติ “อ�ำนำจ เจตน์เจริญรักษ์”
อัยกำรสูงสุด คนที่ 18 ของไทย

พ.ศ. 2564 หลกัสตูรนกับรหิารงานยตุธิรรม
ชัน้สูง รุน่ที ่11 (นบยส.11) ส�านกังานอัยการสงูสุด

พ.ศ. 2565 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ
ประชาธปิไตย “นธป.” รุ่นที ่ 10 ส�านกังานศาล
รฐัธรรมนญู

	 ประวัตกิารท�างาน
- เริม่รบัราชการปี 2528 ส�านกังานคดอีาญา 

ส�านกังานคดยีาเสพตดิ ส�านกังานคดเีศรษฐกจิและ
ทรพัยากร ส�านกังานคุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอื

ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  14 ได้มีมติให ้
ความเห็นชอบ บุคคลผู ้ได้รับการเสนอช่ือให้ 
ด�ารงต�าแหน่งอยัการสงูสดุ ตามมาตรา 10 แห่ง  
พ.ร.บ.องค์กรอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 ซึง่ 
มีการเสนอชื่อ นายอ�านาจ เจตน์เจริญรักษ ์ 
อธบิดอียัการ ส�านกังานวชิาการ รกัษาการในต�าแหน่ง  
รองอัยการสูงสุด ให้ด�ารงต�าแหน่งอัยการสูงสุด 
โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุจ�านวน 201 คน 

ทางกฎหมายแก่ประชาชน (จงัหวดัอ�านาจเจรญิ) 
ส�านกังานนโยบาย ยทุธศาสตร์ และงบประมาณ

- ปี 2561 รองอธบิดอัียการ ส�านกังานคณะ
กรรมการอยัการ

- ปี 2563 อธิบดอียัการ ส�านักงานคดีอยัการ
สงูสดุ

- ปี 2564 อธบิดีอยัการ ส�านกังานวิชาการ
- ปัจจุบันอธิบดีอัยการ ส�านักงานวิชาการ 

รกัษาการในต�าแหน่ง รองอยัการสูงสดุ

วสัดีครบัท่านผูอ่้านทีเ่คารพ คราวนีข้อ
เล่าเรือ่งการเช่ารถใช้ในราชการสกัเรือ่ง 

นะครับ หลายปีมาแล้วที่ อบจ.แห่งหนึ่ง 
มโีครงการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการของ อบจ. 
แห่งนัน้ โดยกองช่างเป็นแม่งานเสนอโครงการ
ขอเช่ารถยนต์ต่อนายก อบจ. 4 โครงการ 

โครงการแรก เป็นเช่ารถโดยสารไม่น้อยกว่า 
16 ท่ีนัง่ 4 คนั ก�าหนดเวลาเช่า 3 ปี ค่าเช่าคนัละ 
38,000 บาทต่อเดอืน รวมเป็นเงิน 5,472,000 
บาท และก�าหนดสเป็กว่า จ�านวนไม่น้อยกว่า  
16 ทีน่ัง่ ใช้เครือ่งยนต์ดเีซลความจกุระบอกสบู 
ไม่น้อยกว่า 2400 ซซีี แรงม้าสูงสดุไม่น้อยกว่า 
108 แรงม้า ทีร่อบไม่น้อยกว่า 3550 รอบต่อนาที 

โครงการที่ 2 เช่ารถตรวจการห้าประตู  
ขบัเคลือ่น 4 ล้อ 3 คนั ก�าหนดเวลาเช่า 3 ปี อตัรา 
ค่าเช่าคนัละ 41,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงนิ 
4,428,000 บาท จ�านวนทีน่ัง่สามตอน 7 ทีน่ัง่  
ใช้เครื่องยนต์ดีเซลความจุกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 2400 ซซี ีแรงม้าสงูสดุไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า  
ทีร่อบไม่น้อยกว่า 3400 รอบต่อนาที 

โครงการ ที ่ 3 เช่ารถปิกอพัสองประตขัูบ
เคลือ่น 4 ล้อจ�านวน 3  คนั ก�าหนดเวลาเช่า  
3 ปี ค่าเช่าคนัละ 27,500 บาทต่อเดอืน รวมเป็น
เงนิ 2,970,000 บาท และก�าหนดสเป็กว่า ระบบ
เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า  
4 สปีด ใช้เครือ่งยนต์ดเีซลความจกุระบอกสบู 
ไม่น้อยกว่า 2400 ซซีี แรงม้าสูงสดุไม่น้อยกว่า 
160 แรงม้า ทีร่อบไม่น้อยกว่า 3400 รอบต่อนาที 

และโครงการที่ 4 เช่ารถพิกอัป ดับเบิล
แคป 4 ประต ูขบัเคลือ่น 4 ล้อ 7 คนั ก�าหนด
เวลาเช่า 3 ปี ค่าเช่าคนัละ 32,000 บาท รวม
เป็นเงนิ 8,064,000 บาท และก�าหนดสเป็กว่า
ขบัเคลือ่น 4 ล้อ เกยีร์ธรรมดา เดนิหน้าไม่น้อย 
กว่า 5 สปีด ใช้เครือ่งยนต์ดเีซลความจกุระบอกสบู 
ไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี แรงม้าสูงสุดไม่น้อย 
กว่า 160 แรงม้า ทีร่อบไม่น้อยกว่า 3400 รอบ
ต่อนาที รวมเช่ารถ 4 ประเภท 17 คนั 

ผูอ้�านวยการกองช่างเสนอให้นายก อบจ.
อนมุตั ิ ครัน้เมือ่นายก อบจ.อนมุตัแิล้วก็ได้น�า
รายละเอียดของสเป็กแต่ละประเภทประกาศ 
ประกวดราคา ปรากฏว่า มีผู้ยื่นซอง 2 ราย  
ซ่ึงต่างเสนอรถยนต์ย่ีห้อที่จ�าหน่ายสูงที่สุด 
ในประเทศไทยเพยีงยีห้่อเดยีวทัง้สองราย แต่จาก 
การตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะของ
รถยนต์แต่ละประเภททัง้สีโ่ครงการดงักล่าว มี
ผู้ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่มียอด
จ�าหน่ายสูงที่สุดนั้นเพียงย่ีห้อเดียวเท่านั้น ที่
สามารถเข้าร่วมในการเสนอราคาตามประกาศ
ประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์ของ อบจ.ได้   
ผู้ประกอบธุรกิจยี่ห้ออื่นไม่สามารถเข้าร่วม 
ในการเสนอราคาได้ เนือ่งจากรถยนต์โดยสาร
ตามโครงการที ่1 ย่ีห้ออืน่ มีจ�านวนทีน่ั่งไม่ถงึ 16 ที่ 
นัง่ ทัง้จ�านวนทีน่ัง่รถยนต์โดยสารตามทีร่ะบใุน
โครงการที ่ 1 เป็นคณุลกัษณะเฉพาะทีสู่งกว่า
บัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของส�านักงบ
ประมาณที่ได้ก�าหนดจ�านวนที่นั่งของรถยนต์
โดยสารไว้เพยีง 12 ทีน่ัง่ 

โครงการที ่2  รายละเอยีดคณุลกัษณะให้
มแีรงม้าไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า ทีร่อบไม่น้อย
กว่า 3400 รอบต่อนาทีนอกจากมียี่ห้อเดียว 
ที่เข้าเสนอราคาได้ ผู้ประกอบธุรกิจยี่ห้ออื่น 
ไม่สามารถเข้าร่วมในการเสนอราคาได้ เนือ่งจาก
ก�าลังแรงม้าสูงสุดไม่ถึง 160 แรงม้า กับทั้ง
บัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของส�านัก 

กำรเช่ำรถใช้ในรำชกำร
ส งบประมาณมไิด้ก�าหนดรายละเอียดของก�าลงั

แรงม้าของรถยนต์ประเภทดังกล่าวไว้แต่อย่างใด 
ส่วนโครงการที่ 3 ก็เช่นเดียวกันท่ีมีเพียง 

ยีห้่อเดยีวทีส่ามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ รถยีห้่อ
อื่นไม่สามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ เนื่องจาก
ก�าลังแรงม้าสูงสุดก็ไม่ถึง 160 แรงม้า กับท้ัง
บัญชีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของส�านักงบ
ประมาณมิได้ก�าหนดรายละเอียดของก�าลัง 
แรงม้าของรถยนต์ประเภทดังกล่าวไว้แต่อย่างใด  
และโครงการที่ 4 มีผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ 
เพยีงยีห้่อเดยีวทีส่ามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ 
ผู้ประกอบธุรกิจขายรถย่ีห้ออื่นไม่สามารถเข้า
ร่วมได้เนือ่งจากมกี�าลังแรงม้าสงูสดุไม่เกิน 160 
แรงม้า กบัทัง้บญัชคีณุลกัษณะเฉพาะครภัุณฑ์
ของส�านกังบประมาณมไิด้ก�าหนดรายละเอยีด
ของก�าลังแรงม้าของรถยนต์ประเภทดังกล่าว
ไว้แต่อย่างใด 

ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าเป็นการลอ็กสเป็ก (เรยีก
ง่ายๆ ครับ) แต่ อบจ.แห่งนีก้ไ็ด้ลงนามในสญัญา
จ้างกบับริษทั ส.ไปเรียบร้อย แต่ก่อนหน้านีเ้คยมี
มต ิครม.เหน็ชอบหลกัเกณฑ์แนวทางหารถยนต์
ใช้ในราชการตามทีก่ระทรวงการคลงัและส�านกั 
งบประมาณก�าหนด โดยให้มกี�าหนดเวลาเช่าห้าปี  
เนื่องจากเห็นว่า ระยะเวลาดังกล่าว ราชการ 
ได้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีแบบสัญญาเช่า 
รถยนต์ห้าปีแนบ และมหีนงัสอืเวยีนถงึกรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิน่ไปแล้ว ซึง่ทกุจังหวดักไ็ด้รบั 
หนังสือเวียนดังกล่าว เพื่อให้ทุกหน่วยงาน 
ถอืปฏิบตั ิรวมทัง้ อบจ.แห่งนีด้้วย

แต่การเช่ารถครัง้นีก้ลับไม่ได้ถือปฏิบตัแิละ
น�าแบบสญัญาเช่าท่ีมต ิครม.เหน็ชอบไปใช้ครบั  
และขณะทีก่องช่างบนัทกึเสนอขออนมุตันิายก อบจ. 
เช่ารถกไ็ด้มกีารค�านวณค่าเช่ารถตามหลกัเกณฑ์
การค�านวณราคาเช่ารถในแต่ละประเภทเวลา 
สามปีด้วย คอื รถโดยสาร 16 ทีน่ัง่ 4 คนัๆ ละ  
1,250,000 บาท เวลาสามปีค่าเช่าต่อคัน/ 
เดอืนละ 38,000 บาท รวมเป็นเงนิ 5,472,000 
บาท รถตรวจการณ์ห้าประตู 3 คัน ราคา 
1,352,000 บาทต่อคนั/เดอืน ค่าเช่าเดอืนละ 
41,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,428,000 บาท รถ
พกิอัปสีป่ระตขูบัเคลือ่นส่ีล้อ 7 คนั ราคาคนัละ 
1,050,000 บาท ค่าเช่าต่อคัน/เดอืนละ 32,000 
บาท รวมเป็นเงนิ 8,064,000 บาท รถพกิอัปสอง
ประตูขบัเคลือ่นสีล้่อ 3 คนัๆ ละ 890,000 บาท 
ค่าเช่าต่อคนั/เดอืนละ 27,500 บาท ถ้าสามปี
เป็นเงนิ 2,970,000 บาท และเมือ่ท�าสญัญาได้
ตกลงเช่ารถโดยสารเดอืนละ 27,499 บาท รถ
ตรวจการณ์ทีไ่ม่มสีเป็กในบญัชีราคามาตรฐาน 
เดอืนละ 31,993 บาท รถพกิอปัสีป่ระต ูเดอืนละ  
22,470 บาท รถปิกอัพสองประตู เดือนละ 
19,153 บาท ซึง่ราคาเช่าสงูกว่าราคาตามบญัชี
ก�าหนดอตัราค่าเช่าของกระทรวงการคลงั 

โดยรถนั่งส่วนกลางไม่เกิน 18,000 บาท
ต่อเดือน รถโดยสารขนาด 12-15 ทีน่ัง่ ไม่เกิน 
25,000 บาทต่อเดอืน รถบรรทกุ 1 ตนั มแีคป
ขบัเคลือ่นสีล้่อ เดอืนละไม่เกนิ 16,000 บาท 
ดบัเบิลแคปไม่เกนิ 20,300 บาทต่อเดอืน ทัง้ท่ี
รู้ว่าการเช่ากระทรวงการคลงัเขามบีญัชีราคาให้
และ อบจ.ทราบดอียูแ่ล้ว กลบัไม่น�ามาค�านวณ
เป็นค่าเช่า รวมทัง้ก�าหนดสเป็กให้ย่ีห้อเดยีวยืน่
เสนอราคาได้ เช่นนีท้ัง้นายก อบจ.ทัง้กรรมการ 
พจิารณาผลกถู็กชีม้ลูท้ัง 157 ทัง้ฮัว้ ท้ังวนัิยร้ายแรง 
แล้วครับ

ผลการออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ  
193 เสียง ไม่ให้ความเหน็ชอบ 1 เสยีง และไม่ออกเสยีง  
7 เสียง จึงได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน 
เสยีงไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของสมาชกิทัง้หมดทีม่อียู่
ของวุฒสิภาให้ด�ารงต�าแหน่งอยัการสงูสดุ 

ทั้งน้ี ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้ 
น�าความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม แต่งตัง้ต่อไป  

ส�าหรับ นายอ�านาจ เจตน์เจริญรักษ์ ว่าที่
อยัการสงูสดุ คนที ่18 ส�าเรจ็การศึกษานติิศาสตร
บณัฑติ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบณัฑติ 
ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนตบิณัฑติยสภา 
นติศิาสตรมหาบัณฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

	 การฝึกอบรมหลกัสูตรระดับสงู
พ.ศ. 2554 หลกัสตูรการบรหิารงานยตุธิรรม

ชัน้สูง (ยธส.3) ส�านกังานกจิการยตุธิรรม
พ.ศ. 2562 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ

ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 (บ.ย.ส.24) สถาบัน
พฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม

ารก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท�าให้การ 
ดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นภารกิจส�าคัญ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทกุแห่ง องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็น
องค์รวม ทัง้ด้านสขุภาพกาย สุขภาพใจ ความ
สมัพนัธ์ทางสังคม และสภาพแวดล้อม แต่โดย
ส่วนใหญ่มุง่เน้นกจิกรรมการดแูลสขุภาพกาย
มากเป็นพเิศษ 

เช่นเดียวกับเทศบาลต�าบลศรีเตี้ย ที่
ปัจจบุนัได้เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์และ
มีการดูแลผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด 
แต่การดแูลสขุภาพผูส้งูอายขุองเทศบาลต�าบล
ศรีเตี้ยก้าวล�้าไปมากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ 
ผูส้งูอายใุห้แขง็แรง แต่ดแูลครอบคลมุไปถงึการ 
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายส�าหรับผู้สูงอายุที่มี

ภาวะทพุพลภาพ อมัพฤกษ์ อมัพาต หรอืพกิาร 
โดยมกีารจดัตัง้ “ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพชมุชน” 
ขึน้ในชุมชน

“ศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพชุมชน” โดดเด่นด้วย
การมีนักกายภาพบ�าบัดประจ�าศูนย์ และจัดให้
บริการกายภาพบ�าบัดแก่ผู ้สูงอายุและผู้พิการ 
ในพืน้ทีต่�าบลศรเีตีย้และใกล้เคียงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
ช่วยให้ผู ้สูงอายุและผู ้พิการที่มีความจ�าเป็น 
ทกุกลุม่เข้าถงึบรกิารการฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่างกาย 
ผู้สูงอายุและผู้พิการทีไ่ม่มรีายได้หรอืมรีายได้น้อย
สามารถเข้าถึงบริการนี้ได้เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย 
ส�าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่เดินทางไม่สะดวก
กมี็รถรับ-ส่งในการเดนิทาง และศนูย์ยงัเป็นทาง
เลอืกเพิม่เตมิจากการเข้ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาล
เพราะโรงพยาบาลมกัมผีูป่้วยจ�านวนมากท�าให้ต้อง

ศูนย์สื่อสำรองค์กร / ผู้เขียน : วิลำวัณย์ หงส์นคร   
นักวิชำกำรผู้ช�ำนำญกำร วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น  สถำบันพระปกเกล้ำ

ก

ก้ำวล�ำ้กำรดูแลสขุภำพผูส้งูอำยุ ด้วยกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพร่ำงกำย
เทศบำลต�ำบลศรเีตีย้ อ�ำเภอบ้ำนโฮ่ง จงัหวัดล�ำพนู

และการมีส่วนร่วมในสังคม จากเป้าหมาย 
ดังกล่าว เทศบาลต�าบลศรีเตี้ยจึงพัฒนาเมือง 
และสังคมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุใน 8 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านอาคารสถานทีแ่ละบริเวณภายนอก 
2) ด้านระบบขนส่งและยานพาหนะ 3) ด้านทีอ่ยู่ 
อาศัย 4) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  
5) ด้านการให้ความเคารพและการยอมรับ 6) ด้าน 
การมส่ีวนร่วมในฐานะพลเมอืงและการจ้างงาน 
7) ด้านการสือ่สารและข้อมลูสารสนเทศ และ  
8) ด้านการบรกิารชมุชนและการบรกิารสขุภาพ 

กล ่าวได ้ว ่ า  การจัดตั้ งศูนย ์ฟ ื น้ฟ ู
สมรรถภาพชมุชนเพือ่ดแูลผูสู้งอายท่ีุมภีาวะ 
ทุพพลภาพ อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือพิการ
เป็นอกีหนึง่การด�าเนนิงานทีโ่ดดเด่น และมุง่
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ตามที่เทศบาลต�าบล 
ศรเีตีย้ได้ก�าหนดไว้ว่า “ต�าบลการจัดสวัสดิการ 
ชมุชนอย่างทัว่ถึงมปีระสิทธภิาพ ส่ิงแวดล้อม
ชมุชนน่าอยู ่ประชาชนมีคณุภาพชีวิตดอีย่าง
ยัง่ยืน”

จึงร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ในการกายภาพบ�าบัด
ที่มีราคาสูง ร่วมระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ ์
ในการกายภาพบ�าบดัและรถกระบะรบัส่งในการ 
เดนิทาง และทีส่�าคญัคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นอาสา 
สมัคร ในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่างกายให้แก่ผูส้งูอายุ 
และผู้พิการ ปัจจุบันอาสาสมัครมีทั้งกลุ่มเด็ก 
และเยาวชน กลุม่ผู้น�าชมุชน และกลุม่อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัคร
กลุ่มนี้สามารถช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของ
ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีม่ารบับริการทีศ่นูย์ รวมถงึ 
ลงพ้ืนทีใ่ห้บรกิารทีบ้่านผูส้งูอายแุละผูพ้กิารทีต่ดิเตยีง  
ส่งผลให้ศูนย์ฟื ้นฟูสมรรถภาพชุมชนสามารถ 
ให้บรกิารทัง้ในเชงิรับและเชงิรุก  

การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน เป็น
เพียงกิจกรรมหนึ่งในการสร้างต�าบลศรีเตี้ย ให้
เป็นเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอาย ุ เพือ่ให้ผูส้งูอายมุี
คณุภาพชีวิตทีด่อีย่างรอบด้านทัง้ทางด้านสขุภาพ 
(กาย ใจ สังคม ปัญญา) ด้านการท�างาน ด้าน
ความมั่นคงในชีวิต (เศรษฐกิจ ครอบครัว ชีวิต
และทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม) และด้านการเรียนรู้ 

รอคิวนานเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน ขณะที่การ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่างกายควรท�าเป็นประจ�าอย่าง
ต่อเนือ่งเพ่ือให้ได้ผลดี ความโดดเด่นของ “ศนูย์
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพชมุชน” ไม่ได้อยูท่ี่การให้บรกิาร
โดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางเท่านัน้ แต่ยงัมอุีปกรณ์
ในการกายภาพบ�าบดัหลากหลายชนดิ และจดัให้
บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพร่างกายด้วยทางเลอืกอืน่ๆ 
อาท ิ การใช้ภมิูปัญญาพ้ืนบ้าน การนวดแผนไทย 

และการตอกเส้น รวมถงึการใช้แพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรพื้นบ้าน ตลอดจนแพทย์ทางเลือกด้วย 
การกัวซาและการครอบแก้วถอนพษิ เป็นต้น 

ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาลในการท�างาน 
มาโดยตลอด โดยเฉพาะความโปร่งใสและการส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ท�าให้ประชาชน 
และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจ 
ต่อการท�างานของเทศบาลต�าบลศรเีตีย้ หลายฝ่าย

ลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟังหรือแม้แต่ 
ได้ประสบด้วยตนเอง ในเร่ืองราวเก่ียวกับ 

ปัญหาการก่อสร้างอาคารบ้านเรอืนต่างๆ กนั 
มาบ้างแล้ว ... เพราะการก่อสร้างอาคาร 
ในหลายๆ กรณี ไม่ได้ง่ายหรอืราบรืน่อย่างทีค่ดิ  
กว่าจะกลายมาเป็นอาคารสักหลังหนึ่งอย่าง
ทีเ่ราเหน็กนั โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่ ก็
ต้องผ่านกระบวนการขัน้ตอนต่างๆ หลายอย่าง  
ทัง้น้ี กเ็พือ่ความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยัเอง 
รวมทัง้บ้านใกล้เรอืนเคยีง ตลอดจนผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมและผงัเมอืงด้วย  

ฉะนัน้ ผูท้ีจ่ะท�าการก่อสร้างอาคารจงึไม่อาจ 
มองข้าม และจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษากฎหมาย 
ทีเ่ก่ียวข้องต่างๆ ประการส�าคัญไม่ควรหลีกเล่ียง
โดยไม่ด�าเนนิการตามขัน้ตอนหรอืท�าการฝ่าฝืน 
กฎหมาย เพราะอาจเกดิผลร้ายหรอืความเสยีหาย 
ทีต่ามมาได้เช่นในหลายๆ กรณตีามท่ีเป็นข่าว

ส�ำหรบัคดทีีห่ยิบยกมำคยุกนัวนันี ้… กเ็ป็น
เร่ืองการก่อสร้างอาคารส�านกังานชัว่คราว โดยที่
ไม่ได้ขออนญุาตก่อน ซึง่ถอืเป็นขัน้ตอนส�าคญั
ตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
เมือ่มกีารตรวจพบ เจ้าหน้าท่ีจึงสัง่การให้ด�าเนนิการ 
ตามกฎหมาย แต่ผู ้ใช ้อาคารอ้างว่าไม่ใช่ 
เจ้าของอาคารเป็นเพียงผู้ขอใช้อาคารเท่านั้น 
สุดท้ายแล้วผลจะเป็นอย่างไร เราไปติดตาม 
รายละเอยีดและค�าตอบของคดกีนัเลยครบั

เหตเุดอืดร้อนของผูฟ้้องคดเีกิดจำก ... ผูฟ้้อง 
คด ี ซ่ึงเป็นนติบิคุคลประเภทห้างหุน้ส่วนจ�ากัด 
ได้ท�าสญัญากบัเทศบาลนครแห่งหนึง่ เพ่ือก่อสร้าง 
เขื่อนป้องกันตลิ่งและคันป้องกันน�้าท่วมตาม
แนวร่องน�้า โดยมีนายชัย (หุ้นส่วนผู้จัดการ)  
ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันผู้ฟ้องคดีในขณะนั้น 
เป็นผูล้งนามในสญัญาจ้าง และได้ใช้อาคาร ค.ส.ล. 
ช้ันเดียว (กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร) ส�าหรบั
เป็นอาคารส�านกังานชัว่คราวในระหว่างท�าการ
ก่อสร้างเขื่อน แต่ทว่าอาคารหลังนี้มีปัญหา 
ว่ามีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนกังานท้องถิน่ 

ต่อมา นางสาวรวย (หุน้ส่วนผูจ้ดัการอกีคน)  
ได้เข้าแจ้งความต่อพนกังานสอบสวนให้ด�าเนนิคดี 

ใช้ประโยชน์อำคำรแต่อ้ำงว่ำไม่ใช่เจ้ำของ 
ไม่ต้องปฏิบัตติำมค�ำสัง่เจ้ำหน้ำท่ี  !?

ห กับนายค�า กรณีบุกรุกที่ดินที่อาคารพิพาท 
ตัง้อยู ่พนกังานสอบสวนจงึมีหนงัสอืขอให้เทศบาล
ตรวจสอบ ผลการรังวดัสอบเขตทีด่นิกับเจ้าหน้าที่
ส�านักงานที่ดินจังหวัดปรากฏว่า อาคารพิพาท 
ก่อสร้างรกุล�า้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ และมบีางส่วน 
รกุล�า้ทีด่นิของนายค�าด้วย 

นายค�าจึงร้องขอให้เทศบาลตรวจสอบอีกว่า 
อาคารดงักล่าวได้รบัอนญุาตก่อสร้างอย่างถกูต้อง
ตามกฎหมายหรอืไม่ ซึง่กป็รากฏว่าไม่ได้รบัอนญุาต
ให้ก่อสร้าง นายกเทศมนตรจีงึมคี�าสัง่สามฉบบั คอื 
ฉบบัแรก ให้ระงบัการก่อสร้างและด�าเนนิการใดๆ 
เกีย่วกบัอาคาร ฉบบัทีส่อง ห้ามมิให้มกีารใช้อาคาร 
และฉบับที่สาม ให้ผู้ฟ้องคดียื่นขอรับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค�าสั่ง หากพ้น
ก�าหนดจะด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป ผูฟ้้องคดี
ได้รบัทราบค�าสัง่ แต่ไม่เหน็ด้วยจงึมหีนงัสอือทุธรณ์
ค�าสั่ง ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ 
ได้มีค�าวินิจฉัยยืนตามค�าสั่งของนายกเทศมนตรี
ทัง้สามฉบบั 

ผู ้ฟ้องคดีเห็นว่า อาคารพิพาทเป็นของ
นางสาวรวยมใิช่ของผูฟ้้องคด ีจึงน�าคดีมาฟ้อง
ต่อศาลปกครองชัน้ต้น เพือ่ขอให้ศาลเพกิถอน
ค�าวนิจิฉยัยกอทุธรณ์ของคณะกรรมการพจิารณา 
อุทธรณ์ฯ โดยต่อมา ศาลปกครองชั้นต้น 
มคี�าพพิากษายกฟ้อง เพราะเห็นว่าการด�าเนนิการ 
ของเจ้าหน้าทีแ่ละค�าวนิจิฉยัยกอุทธรณ์ชอบด้วย
กฎหมายแล้ว

ผูฟ้้องคดยีืน่อทุธรณ์คด ีโดยอ้างว่านางสาวรวย 
เป็นผูก่้อสร้างอาคารดงักล่าว หลงัจากทีผู่ฟ้้องคด ี
ท�าสัญญารับจ้างก่อสร้างเขื่อน ซึ่งในสัญญา 
ระบวุ่าให้ผูร้บัจ้างก่อสร้างอาคารชัว่คราว ค.ส.ล. 
ชัน้เดียว (กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร) เพือ่เป็น 
อาคารส�านกังาน (ชัว่คราว) นายชยัในฐานะหุน้ส่วน 
ผู ้จัดการจึงขอใช ้อาคารที่นางสาวรวยเป ็น 
ผู้ก่อสร้างไว้ อาคารดงักล่าวจงึเป็นทรพัย์สนิส่วนตวั 
ของนางสาวรวย 

 คดมีปีระเดน็ชวนคดิว่ำ ... อาคารพพิาทเป็น
ของผูฟ้้องคดหีรอืเป็นทรพัย์สนิส่วนตวัของนางสาว
รวย (หุน้ส่วนผูจ้ดัการ) ตามทีผู่ฟ้้องคดกีล่าวอ้าง
กนัแน่ ? 

 ค�าวนิจิฉยัชวนรู้
 ศำลปกครองสงูสดุพิจำรณำว่ำ เมือ่ผูฟ้้องคดี 

ท�าสัญญารับจ้างก่อสร้างเขื่อนกับเทศบาล ก็ได ้
ตดิต้ังป้ายระหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง และเคลือ่น
ย้ายจักรกลเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ก่อสร้างส�านักงาน 
รวมทั้งที่พักคนงาน ที่เก็บวัสดุสิ่งของที่จ�าเป็น 
ในการก่อสร้าง ประกอบกบัเมือ่พจิารณาวตัถปุระสงค์ 
ของผูฟ้้องคด ี ตามหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีวัตถุประสงค์
ในการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร 
อาคารพาณชิย์ อาคารทีพ่กัอาศยั สถานทีท่�าการ 
ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้าง 
อย่างอืน่ทกุชนดิ รวมทัง้รบัท�างานโยธาทกุประเภท  
(ไม่ตรงตามท่ีผูฟ้้องคดกีล่าวอ้างว่าตนเป็นห้างหุน้ส่วน 
จ�ากดัทีไ่ม่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ก่อสร้างอาคาร) จึงเห็น
ได้ว่า อาคารพพิาทได้ถกูก่อสร้างขึน้ (ใช้เป็นอาคาร
ส�านักงานชั่วคราว) เพื่อใช้ประโยชน์ในระหว่าง
การก่อสร้างเขือ่น และการก่อสร้างอาคารถอืเป็น
กจิการตามวตัถปุระสงค์ของผูฟ้้องคดี 

อกีทัง้ ข้อเท็จจรงิยงัปรากฏว่า ผูฟ้้องคดโีดย 
นางสาวโอ๋ (หุ ้นส่วนผู ้จัดการอีกคน) ซึ่งเป็น 
ผูม้อี�านาจลงนามผูกพนัผูฟ้้องคดใีนขณะนัน้ ได้ท�า 
หนังสือมอบอ�านาจให้บุคคลไปยื่นค�าขอใช้น�้า 
ประปา (ในอาคารพิพาท) โดยระบเุหตผุลว่าเพือ่ใช้ 
ในการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่ง และคันป้องกัน
น�า้ท่วม 

เมื่อชั่งน�้าหนักพยานหลักฐานต่างๆ ดังกล่าว 
จึงเชื่อได้ว่าอาคารพิพาทเป็นของผู้ฟ้องคดี ที่ถูก
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารชั่วคราวและใช้ประโยชน์
ในการก่อสร้างเขือ่นตามสญัญา เมือ่อาคารพพิาท
เป็นอาคาร ค.ส.ล.ช้ันเดยีว (กว้าง 8 เมตร ยาว 12  
เมตร) จงึถอืเป็นอาคารตามความหมายของมาตรา 4  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ทีต้่องได้รบัอนญุาตในการก่อสร้าง เมือ่มไิด้มีการ
อนุญาต จึงถือเป็นการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืน
กฎหมายควบควบคุมอาคาร เจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นย่อมมีอ�านาจตามมาตรา 40 และมาตรา 41 
แห่งพระราชบญัญตัเิดียวกัน ในการออกค�าสัง่ให้
ระงบัการด�าเนนิการใดๆ เกีย่วกบัอาคาร ห้ามใช้

อาคาร และให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
ให้ถูกต้องได้ 

ดังนั้น การมีค�าสั่งดังกล่าวของนายก
เทศมนตรย่ีอมชอบด้วยอ�านาจหน้าที ่ ค�าสัง่ยก
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลปกครองสูงสุด
ยืนตามค�าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น 
ที่ยกฟ้อง (ค�ำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่  
อ. 41/2566) 

 บทสรุปชวนอ่าน
คดดีงักล่าว ... ศาลปกครองสงูสดุได้พจิารณา

พฤตกิารณ์และรบัฟังพยานหลกัฐานต่างๆ ไม่ว่า 
จะเป็นวัตถุประสงค์การด�าเนินกิจการของ 
ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั (ผูฟ้้องคดี) เอกสารเกีย่วกับการ 
ใช้น�า้ประปาในอาคารพพิาทน้ัน รวมไปถงึการ
เข้าใช้ประโยชน์จากอาคาร ซึง่กเ็พือ่ด�าเนนิการ
ก่อสร้างเขื่อนตามสัญญาที่ได้ท�ากับเทศบาล  
โดยผู้เกี่ยวข้องล้วนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ 
ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั จึงมนี�า้หนกัเพยีงพอท่ีจะเชือ่ได้ว่า  
อาคารพพิาทเป็นของห้างหุน้ส่วนจ�ากัดดงักล่าว
ท่ีถกูสร้างขึน้เพือ่เป็นอาคารส�านักงานชัว่คราว
ส�าหรับใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อน เมื่อ
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเป็นผู้ครอบครองอาคารและ
ใช้ประโยชน์ในอาคารทีต้่องอยูภ่ายใต้บงัคบัของ
กฎหมายควบคมุอาคาร 

 ดงัน้ัน เจ้าพนักงานท้องถิน่จงึมีอ�านาจออก
ค�าสัง่ต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่ให้การ
ก่อสร้างอาคารนั้นถูกต้องตามกฎหมาย หาก 
ยังฝ่าฝืนค�าสั่งกฎหมายดังกล่าว ก็ให้อ�านาจ 
เจ้าหน้าท่ีในการใช้มาตรการทางกฎหมายต่างๆ  
ทีเ่ข้มข้นขึน้ได้ อนัจะเหน็ได้ว่าคดนีี ้ศาลท่านได้ 
พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านว่าใครคือ 
เจ้าของอาคารตวัจรงิ  ฉะนัน้ ผูท้ีจ่ะก่อสร้างอาคาร 
จึงควรต้องด�าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอน 
ของกฎหมาย โดยมิอาจใช้ข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น  
เพื่อให้ไม่ต้องท�าตามค�าสั่งหรือพ้นผิดได้นะ
ครบั ... 

(ปรกึษาคดปีกครองได้ที ่สายด่วนศาลปกครอง 1355)
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‘หอการค้าไทย’ ยืน่ 4 ข้อเสนอฟ้ืนเศรษฐกจิ
ส่งการบ้าน ‘พพิฒัน์’ รฐัมนตรีแรงงาน (คนใหม่)

1) นโยบายการปรบัอตัราตอบแทนค่าจ้างหรอื
ค่าจ้างขัน้ต�า่ โดยภาคธรุกิจเอกชนเหน็ด้วยกบัการ
ปรบัอตัราค่าตอบแทนให้เป็นไปตามสถานการณ์
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้ลูกจ้าง 
มีคุณภาพชวีติทีดี่ โดยใช้กลไกการพจิารณาจากคณะ 
อนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต�่าจังหวัด 
และคณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) และใช้ 
หลกัเกณฑ์การปรบัข้ึนอตัราค่าจ้างตามมาตรา 87 แห่ง  
พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

2) นโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ไทย ควรก�าหนดทิศทางของประเทศไทยในการ
เจริญเติบโตของภาคธรุกิจเพือ่ผลิตก�าลงัคนในแผน 

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ร่วมหารอื นายพพัิฒน์ 
รชักจิประการ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน 
เพื่อเป็นการรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะด้าน
แรงงานในไทย เพื่อน�าไปวิเคราะห์และพัฒนา
นโยบายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จะจดัท�า MOU ร่วมกนั 4 กระทรวง ประกอบ
ด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
และพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มี
ประสทิธภิาพและตรงตามความต้องการของตลาด
แรงงาน

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน เห็นด้วยกับ 
ข้อเสนอหอการค้าฯ ทีม่กีารพจิารณาแนวทางการ 
จ้างงานรายชัว่โมงในบางธรุกิจทีส่ามารถด�าเนนิการได้  
การสนบัสนนุแรงงานภาคการท่องเทีย่วให้เพียงพอ 
และสอดคล้องกบัการเตบิโตของการท่องเทีย่วของ 
ประเทศ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาฝีมอืแรงงานไทย
ส่งออกไปยังต่างประเทศเพ่ือน�าเงินตราเข้ามาสู่
ประเทศ ส่วนข้อกังวลของภาคเอกชนในฐานะ
นายจ้างต่อเรือ่งการขึน้ค่าแรง 600 บาท ภายใน 
ปี 2570 ตามนโยบายของรัฐบาล จ�าเป็นต้องม ี
การปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการไตรภาคี 
เพือ่ก�าหนดแนวทางความเหมาะสมในการขบัเคลือ่น 
นโยบายดังกล่าวต่อไป

นายสนัน่ กล่าวอกีว่า ทีผ่่านมา ภาคแรงงาน 
ในไทยเผชญิความท้าทายหลายด้าน ทัง้ปัญหาการ 
ขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในภาคการผลิตและ
อตุสาหกรรมเข้มข้นทีเ่ป็นปัญหามายาวนานและ
รุนแรงข้ึนในช่วงวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งปัญหา
การขาดแคลนแรงงานไทยในภาคบริการและ 
อุตสาหกรรมใหม่ที่ ใช ้ เทคโนโลยีขึ้นสูง ซึ่ง 

ยังไม่สอดคล้องกับผลติภาพของแรงงานไทยทีย่งัต้อง 
เร ่งยกระดับทักษะและความรู ้ ให ้ตรงตาม 
ความต้องการของตลาดแรงงานทีเ่ปล่ียนแปลงอย่าง 
รวดเรว็

ตลอดจนทิศทางนโยบายการปรับอัตรา
ตอบแทนค่าจ้างหรือค่าจ้างขั้นต�่าของรัฐบาล 
ที่จ�าเป็นต้องมีการหารือกับภาคเอกชนเพ่ือไม่ให้
กระทบต่อความสามารถของผูป้ระกอบการ และ
มีความเหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้
แรงงาน เหล่านีจ้งึเป็นสิง่จ�าเป็นเร่งด่วนทีภ่าครฐั
และเอกชนจะต้องสร้างความร่วมมือและท�างาน 
ร่วมกนัอย่างใกล้ชดิ เพือ่ไม่ให้กลายเป็นปัญหาเรือ้รงั 
ทีส่่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกจิไทยในอนาคต

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธาน
กรรมการ หอการค้าไทย และประธานคณะ
กรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน กล่าวว่า 
สถานการณ์เศรษฐกจิไทยอยูใ่นทศิทางการฟ้ืนตัว
จากนโยบายการเปิดประเทศหลงัการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 ถงึแม้จะก�าลงัเผชญิความท้าทายจาก
เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการส่งออกสินค้า
ของไทย แต่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเป็น
ตวัช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยเตบิโตจากรายได้  
ปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมรีายได้ 2.38 ล้านล้านบาท

อย่างไรกด็ ีภาคธรุกจิเอกชนยงัประสบปัญหา
หลายด้าน อาทิ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
และมีความต้องการแรงงานจ�านวนมาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 
ภาคธรุกจิก่อสร้างและอสังหารมิทรัพย์ ภาคธุรกจิ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และผู้ประกอบการ 
SMEs เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ

หอการค ้าไทยและสภาหอการค ้าแห ่ง
ประเทศไทย ได้เสนอนโยบายเร่งด่วนด้านแรงงาน
ของประเทศไทย เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของประเทศ 
ดงันี้

ประกำศใช้แล้ว ! ‘กตกิำเกำะล้ำน’
 ธรรมนูญสขุภำพของชุมชนย่ังยืน

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) ร่วมกบั เมอืงพัทยา ชาวชมุชนเกาะล้าน 
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดเวที “สมัชชา
สขุภาพเกาะล้าน ครัง้ท่ี 1 พ.ศ. 2566” พร้อม
การประกาศใช้ “ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะ
ล้าน” ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการก�าหนดทิศทางการมีส่วนร่วม เพ่ือแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ของชาว
ชุมชนคนเกาะล้าน ณ วดัใหม่ส�าราญ (เกาะล้าน) 
อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี

ที่เกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเท่ียวจาก
ทั่วโลกเดินทางมาจ�านวนมาก เมื่อเกิดการประกอบ
ธรุกิจ รวมถงึกจิกรรมการท่องเทีย่วต่างๆ มากข้ึน จึง
ตามมาด้วยปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการละเมดิสทิธชิมุชน 
การใช้พืน้ทีส่าธารณะอย่างไม่เป็นระเบยีบ การปล่อย 
น�้าเสียลงสู ่ทะเล ฯลฯ ซึ่งส ่งผลกระทบต่อคน 
ในชมุชน จงึท�าให้เกดิการใช้กระบวนการพัฒนานโยบาย 
สาธารณะแบบมส่ีวนร่วม และจดัท�าธรรมนญูฯ ฉบบันี้ 
ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบกับความเป็นอยู่ของ 
ทกุคนร่วมกนั

ส�าหรับเนื้อหาของธรรมนูญฯ ฉบับน้ี ได้มีการ
ก�าหนดข้อตกลงหรือแนวทางต่างๆ อาทิ การมี 
ส่วนร่วมของคนในชุมชน การส่งเสริมและอนุรักษ์ 
ศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ การป้องกนัยาเสพตดิ การพฒันา 
บริการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การ 
ส่งเสรมิกลุม่อาชพีและความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน การควบคุมขยะ รักษา
ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมถงึการใช้น�า้ เป็นต้น

“ชาวชมุชนเราอยูร่่วมกนับนเกาะนีม้าเป็นร้อยปี 
มาวันนีก้�าลงัจะมีกฎกติกาหรอืธรรมนญูฯ ขึน้มาเป็น
ฉบับแรก ท่ีเกิดจากการร่วมกันคิด ร่วมกันสะท้อน 
ปัญหาและความต้องการออกมา ซึง่ธรรมนูญฯ ฉบบัน้ี 
ก็คือพิมพ์เขียว หรือแบบแปลนที่พวกเรามาร่วมกัน
ออกแบบว่าต้องการให้เกาะล้านเป็นอย่างไร โดย 
เป้าหมายท่ีเราวางไว้ของเนือ้หาทุกอย่างในนีค้อืการน�า 
ไปสู ่เกาะล้านน่าอยู ่น�า้ทะเลใส หาดทรายขาว ปะการงั 
สวย ชมุชนสามคัค ี รักษาประเพณ ี ท่องเทีย่วย่ังยืน” 
นายธนกร กล่าว

ด้าน นพ.ประทีป ธนกจิเจริญ เลขาธกิารคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ กล่าวว่า นบัเป็นความ
ยินดทีีพ่ีน้่องชมุชนชาวเกาะล้านได้น�าเอาธรรมนูญฯ  
มาใช้เป็นเครือ่งมอืส�าคญัเพือ่สร้างให้เกิดการกินดี  
อยู่ดี และน�าไปสู่อนาคตท่ีดีของประชาชน โดย
กระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะในลกัษณะนี ้
สามารถด�าเนนิการได้ในหลายระดบั ตัง้แต่ในระดบัชาต ิ
มาจนถงึในระดบัพืน้ที ่ โดยเริม่ต้นจากการช่วยกนั
ระดมปัญหาและความต้องการของผูค้น ก่อนน�ามา
สูก่ารร่างเนือ้หาหรอืนโยบาย ซึง่เป็นการรวบรวม
ทางเลือกต่างๆ ในการรับมอืกับปัญหาเหล่านัน้

นพ.ประทปี กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สิง่ส�าคัญ
ทีส่ดุหลงัการประกาศใช้ธรรมนญูฯ ทีไ่ด้ออกมาเป็น
นโยบาย ข้อตกลง หรอืกตกิาร่วมกนัแล้ว คอืการน�า
เนือ้หาของตวัธรรมนญูฯ นีไ้ปร่วมกนัขบัเคลือ่นให้
เกิดความบรรลผุล พร้อมท้ังการประมวลผล และยก
ระดบัพฒันาข้อตกลงนีใ้ห้สอดคล้องกับสิง่ทีเ่กิดข้ึน
ไปเร่ือยๆ อย่างเช่นในพืน้ท่ีเกาะล้านแห่งน้ี ซึง่เป็น
ศนูย์กลางการท่องเทีย่วทีม่คีวามส�าคญัของประเทศ 
อันเต็มไปด้วยความหลากหลายและสภาพปัญหา 
ท่ีมีความซบัซ้อน จึงต้องมีการออกแบบกระบวนการ
หรือเคร่ืองมือเพือ่รับมือ

“แม้เครื่องมือส�าคัญจะยังเป็นกฎกติกาหรือ
ระเบยีบของทางราชการ แต่มาตรการของทางการ
อย่างเดียวกอ็าจยงัไม่เพยีงพอ แต่ต้องมมีาตรการ
ของภาคประชาชน ที่ใช้ความร่วมแรงร่วมใจจาก
หลายภาคส่วนเข้ามาหนุนเสริม ช่วยให้การแก้ไข 
ปัญหาต่างๆ มพีลงั จงึคาดหวงัว่า นอกจากธรรมนญูฯ  
ทีป่ระกาศน้ี จะเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการพฒันา 
คุณภาพชีวิตของชาวเกาะล้านแล้ว จะยังเป็น 
ตวัอย่างให้เกิดกระบวนการธรรมนญูต่างๆ ข้ึนมา 
ในทุกพื้นที่ของเมืองพัทยา และเป็นตัวอย่างของ 
จังหวัดอืน่ๆ ได้ต่อไป” นพ.ประทปี กล่าว

วว.-DOW ตัง้ศูนย์รไีซเคิลต้นแบบ
ธุรกจิชุมชน แก้ปัญหำขยะ สูโ้ลกร้อน

นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู ้ว ่าการ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า วว.ร่วมกับกลุ่ม  
บรษิทั ดาว ประเทศไทย และหน่วยงานพนัธมติร 
จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน 
เพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร”  
(Material Recovery Facility : MRF) ซึง่เป็น 
ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย จากการขยาย
ผลความส�าเรจ็ “ตาลเดีย่วโมเดล” สูภ่าคเอกชน 
ส�าหรับการคัดแยกและยกระดับคุณภาพวัสดุ
รีไซเคิลเหลือใช้ในชุมชน ด้วยนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีฝ ีมือคนไทย พร ้อมด�าเนินการ 
ในรปูแบบ “ธรุกิจชมุชน” ตัง้เป้าแก้ปัญหาพลาสติก 
ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิลในหลุมฝังกลบ เพื่อน�า 
กลบัเข้าสูก่ระบวนการรไีซเคลิกว่า 1,000 ตนัต่อปี  
พร้อมลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 2,400 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี 

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธาน
บริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า 
การก่อตั้งศูนย์ MRF ต้นแบบนี้จะเกิดประโยชน์
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ เกิดการ 
จ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพ้ืนที่  
2) ด้านสิง่แวดล้อม เพราะพลาสตกิและของเหลอื 
ทิ้งจากชุมชน จะถูกเก็บกลับมารีไซเคิลหรือน�า
มาใช้ประโยชน์ และ 3) ด้านสังคม สร้างความ
ตระหนักในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี และยังพัฒนาเป็นต้นแบบ 
ซึง่ชมุชนอืน่ ๆ  ทัว่ประเทศและในภมูภิาคสามารถ 
มาเรียนรู้และน�าไปท�าตามได้ โดย บริษัทตั้งเป้า
ที่จะน�าขยะพลาสติกทั้งหมดกลับไปสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 ล้านตันต่อปี  

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง กล่าวว ่า “ศูนย์นวัตกรรม
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุ
รีไซเคิลครบวงจร (MRF)” ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท จากกองทุน Dow 
Business Impact Fund และ กลุ่มบริษัท ดาว 
ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ หรือ บพข. โดยมีเทศบาลต�าบล
บ้านฉางเป็นผู้สนับสนุนและจัดหาพื้นที่ในการ
ก่อสร้างศูนย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นธุรกิจชุมชนที่จะ
ด�าเนนิการอย่างเตม็รปูแบบในปี 2567 เพือ่เปิด 
โอกาสให้คนในชมุชนได้มส่ีวนเข้ามาร่วมด�าเนนิการ 
และรับผลประโยชน์ร่วมกัน 

ส�าหรับ จังหวัดระยองมีการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ในหลาย
ปีที่ผ่านมา ประกอบกับจังหวัดระยองได้รับ
การส ่งเสริมจากรัฐบาลให ้เป ็นเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งผล  
ก ่อ ให ้ เกิ ดขยะและวัสดุ เหลือ ใช ้ จ� านวน 
มาก จึงเชื่อมั่นว่าศูนย์ MRF จะช่วยสนับสนุน
ปฏิบัติการของจังหวัดตามนโยบายและแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะเป็นหนึ่งในทางออก
ของปัญหาการจัดการขยะชุมชนและพลาสติก
ที่มีประสิทธิภาพ

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ประธาน
อนุกรรมการ แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ กล่าวว่า 
บพข. ในฐานะองค์กรสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อ
ร่วมจัดตั้งศูนย์ฯ และน�าหลักการเศรษฐกิจ 
หมนุเวียนซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย  BCG ในการ 
น� าทรั พยากรกลับมา ใช ้ ให ้ ไ ด ้ ม ากและ 
นานทีสุ่ด ช่วยลดขยะและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ของประเทศไทยลงได้อย่างมหาศาล เป็นอกีหน่ึง
ทางออกหลักของการแก้ปัญหา climate change 
ได้ นบัเป็นการสร้างโอกาสทางธรุกจิทีส่�าคัญ ผ่าน
ความร่วมมอืใน Value Chain แบบครบวงจร

แต่งตัง้ “นพ.ศุภกจิ ศิรลัิกษณ์”
ผ.อ.สถำบนัวิจยัระบบสำธำรณสขุ

สิน้เดอืนกนัยายนของทกุปี เป็นช่วงเกษยีณ
อายุราชการของข้าราชการหลายคน โดย  
1 ในนั้นคือ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหน่งอธบิดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  
ซึ่งมีบทบาทในการเฝ้าระวังตรวจหาสายพันธุ์ 
โควดิ-19 มาโดยตลอด ว่า โควดิในประเทศไทย 
มีการกลายพันธุ์มากน้อยแค่ไหน และส่งผล 
ต่อการระบาดวิทยาอย่างไร

ล่าสุด มีค�าสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข ที่ 3/2566 เร่ือง แต่งต้ัง 
ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  
ลงนามโดย นายสาธติ ปิตเุตชะ รฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏบิติัราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน
กรรมการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ ลงนาม
ค�าสัง่ทิง้ทวน เมือ่วนัที ่ 23 สงิหาคม 2566 ที่
ผ่านมา

โดยระบวุ่า  ตามทีค่ณะกรรมการสถาบนัวจิยั
ระบบสาธารณสุข ได้มีมติในการประชุมคณะ
กรรมการสถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุ (วาระลบั)  
ครั้งที่  5/2566 เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม  
2566 เห็นชอบให ้ เสนอชื่อ นพ.ศุภกิจ  
ศริลิกัษณ์ ให้คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ ในการแต่งตัง้ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุข ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  
13 มถินุายน 2566 เห็นชอบการแต่งต้ัง นพ.ศภุกจิ  
ศิริลักษณ์ ให้ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการ
สถาบนัวจัิยระบบสาธารณสขุ โดยให้มผีลตัง้แต่
วนัทีล่งนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อน 
วนัทีค่ณะรฐัมนตรมีมีติ และให้ด�าเนนิการต่อไปได้ 
เมือ่ได้รบัความเหน็ซอบจากคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้แล้ว

และเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 คณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ได้เหน็ชอบให้ นพ.ศภุกจิ 
ศริลิกัษณ์ ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถาบนัวจัิย
ระบบสาธารณสขุ โดยให้มผีลตัง้แต่วนัทีล่งนาม
ในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันท่ีคณะ
รัฐมนตรีมมีติ คณะกรรมการสถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสขุได้มมีตใินการประชมุคณะกรรมการ
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (วาระลบั) ครัง้ที่ 
3/2566 เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบ
ให้แต่งตัง้ นพ.ศภุกิจ ศริลัิกษณ์ ด�ารงต�าแหน่ง

ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ นัน้ 
อาศยัอ�านาจตามมาตรา 1 แห่งพระราชบญัญัติ
สถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุ พ.ศ. 2535

ทั้งนี้ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสขุด้วยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี
ในการประชมุ เมือ่วนัที ่ 13  มถินุายน 2566 และ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังในการประชุมเมื่อ 
วนัที ่3 กรกฎาคม 2566 จึงแต่งตัง้ให้ นพ.ศภุกิจ 
ศริลิกัษณ์ ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการสถาบนัวจัิย
ระบบสาธารณสุข เป็นเวลา 3 ปี  ตั้งแต่วันที่  
1 ตลุาคม 2566 เป็นต้นไป

อนึ่ง นพ.แพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ชาว
พิษณุโลก เกิดวันที่ 26 ตุลาคม 2505 ชื่อ
เล่น “ก๊อง” จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา
แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขา Primary 
Health Care Management สถาบนัพฒันา
สขุภาพอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล อนมุติับตัร
ผู้เชีย่วชาญด้านเวชศาสตร์การป้องกนั ผ่านการ
อบรมหลกัสตูร วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) รุน่ท่ี 57 

ประวตัริบัราชการ ผ่านต�าแหน่งนายแพทย์
สาธารณสุข จ.อุทัยธานี ที่ปรึกษากระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) ระดบัทรงคณุวุฒ ิผูอ้�านวยการ 
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงาน 
ปลดั สธ. กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และข้ึนเป็น 
ผูต้รวจราชการ สธ. จากนัน้ขยบัเป็นรองปลดั สธ. 
ปัจจุบนั เป็นอธิบดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นพ.แพทย์ศภุกิจ ศริลิกัษณ์

ปรเมศวร์ งามพเิชษฐ์

นายพพิฒัน์ รชักจิประการ (ซ้าย)  สนัน่ องัอบุลกลุ (ขวา)

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมทั้ง 
บรูณาการหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่จดัท�า 
ข้อมูลฐานแรงงานของประเทศไทย (Big Data) 
และสนับสนุนนโยบายกองทุนเพื่อการปรับปรุง
เครือ่งจกัรและองค์ความรู ้ (Knowhow) ส�าหรบั
ผูป้ระกอบการ

3) นโยบายการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว 
ควรมีการจัดท�ายุทธศาสตร์และแผนงานน�าเข้า
แรงงานต่างด้าวระยะยาว พร้อมทั้งจัดระเบียบ
การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวระบบใหม่ ผ่าน
ศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็ด้านแรงงาน (OSS) และลด
ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการน�าเข้าแรงงานต่างด้าว 
ในอุตสาหกรรมท่ีใช ้แรงงานเข ้มข ้น อาทิ  
ค่าธรรมเนยีมการตรวจลงตรา VISA แรงงานต่างด้าว  
และก�าหนดค่าธรรมเนยีมการจดัหางาน (Recruitment  
Fee) ให้ชดัเจน เป็นต้น

4) นโยบายเพิม่ผลติภาพแรงงาน ควรเพิม่ศนูย์
พัฒนาฝีมือแรงงานให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
พร้อมทั้งขยายมาตรฐานฝีมือแรงงาน (จ�านวน 
272 สาขา) และอตัราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
(จ�านวน 129 สาขา) ให้ครอบคลมุทุกสาขาอาชีพ 
และสอดรบักบัอตัราตอบแทนค่าจ้าง และส่งเสรมิ
นโยบาย “คูปองฝึกทักษะ Re-Skill & Up-Skill” 
เพื่อสามารถไปรับการฝึกทักษะที่ต้องการได้จาก 
ผูใ้ห้บรกิารฝึกอบรมทีมี่คณุภาพ

อย่างไรกด็ ี เป้าหมายทีภ่าคเอกชนอยากเหน็ 
จากรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน ภายในปี 
2567 ได้แก่ 1) อดัฉดีงบประมาณและก�าลงัคน
ให้กระทรวงแรงงาน 2) คณะกรรมการไตรภาคี 
ต้องปรับโครงสร้างและบูรณาการการท�างาน 
ที่สร้างสรรค์และพัฒนาแรงงานของประเทศไทย 
และ 3) ยกระดับงานประกันสังคม เพื่อสิทธิ
ประโยชน์ของแรงงานไทย

เกดิเมือ่วนัท่ี 5 สงิหาคม พ.ศ. 2498 (ปัจจุบนัอาย ุ68 ปี) ทีอ่�าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เป็น 
บุตรของ นายสุทัศน์ และนางกุยเฮียง รัชกิจประการ และเป็นพี่ชายของ นายพิบูลย์  
รชักจิประการ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสตลู 2 สมยั สังกดัพรรคภมูใิจไทย และอดตีนายก
เทศมนตรจีงัหวดัสตลู  

ประวติัการศึกษา ส�าเร็จการศึกษาจาก โรงเรยีนแสงทองวทิยา จงัหวดัสงขลา ระดบัปรญิญาตรี 
สาขารฐัศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง และในระดบัปรญิญาโท สาขารฐัศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

 ก่อนเข้าสูว่งการเมอืง นายพิพฒัน์ สบืทอดธรุกจิครอบครวั น�าเข้าน�า้มนัจากต่างประเทศ มา
จ�าหน่ายให้กลุม่เรอืประมงในเขตน่านน�า้อันดามัน ต่อมาในปี 2535 ได้เร่ิมธรุกจิสถานบีริการน�า้มนั 
และจดทะเบยีนธรุกจิของตนในตลาดหลักทรพัย์ในชือ่ พทีจี ี เอน็เนอย ีเมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม 
2538 โดยเปลีย่นชือ่บรษิทัจาก บรษัิท ภาคใต้เชือ้เพลงิ จ�ากดั เป็น บรษิทั ภาคใต้เชือ้เพลิง จ�ากดั 
(มหาชน) และเปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท พทีจี ีเอน็เนอยี จ�ากดั (มหาชน) ตามล�าดับ 

เริม่ต้นงานการเมอืงโดยการชกัชวนของ นายวฒันา อัศวเหม อดตีรัฐมนตรีประจ�าส�านกันายก 
รฐัมนตรี สมยัรฐับาล พล.อ.สจุนิดา คราประยูร เมือ่ครัง้ก่อต้ังพรรคมหาชน ปี 2541 โดยม ี
เป้าหมายเพือ่สร้างฐานการเมอืงในพืน้ทีภ่าคใต้ พร้อมรบัต�าแหน่งเป็นกรรมการบรหิารพรรค หลงั
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไปปี 2562 นายพพิฒัน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็น
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา สงักัดพรรคภูมใิจไทย

ประวัต ิ“พพิฒัน์ รชักจิประกำร”
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงแรงงำนคนท่ี 17

กระทัง่ถงึหลักหมืน่คนในวนัหยดุ ท�าให้การบงัคบัใช้
ระเบียบต่างๆ ของเมืองพัทยาที่ด�าเนินการอยู่ อาจ
ไม่เพยีงพอทีจ่ะรบัมอืกบันกัท่องเท่ียวท้ังหมดได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ

ดังนั้น ‘ธรรมนูญสุขภาพชุมชนเกาะล้าน’ จะมี
ส่วนในการเข้ามาช่วยพัฒนาให้เกาะล้านกลายเป็น
พืน้ทีท่่องเทีย่วทีม่คีวามยัง่ยนื ควบคูไ่ปกบัการสร้าง
สมดลุในคณุภาพชีวติทีด่ขีองประชาชนได้

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า ในส่วนของทางเมือง
พทัยาเองได้มแีผนในการดูแลเกาะล้าน ไม่ว่าจะเป็น
ล่าสุดที่ก�าลังเกิดเตาเผาขยะ เพื่อจัดการปัญหาขยะ
บนเกาะทีม่มีาอย่างยาวนาน รวมถงึการบรูณะท่าเรอื 
แหลมบาลฮีาย เป็นต้น ขณะท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมเอง 
ก็ได้ด�าเนินมาตั้งแต่ปี 2565 ที่ได้มีการจัด ‘สมัชชา
สุขภาพสากลเมืองพัทยา’ ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยม ี
ฉนัทมตอิอกมาร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาของคนในเมอืง
พทัยา ตามมาด้วยความคบืหน้าของพืน้ท่ีเกาะล้าน ที่
คนในชุมชนได้ร่วมมอืกนัจัดงานสมชัชาฯ ในคร้ังนีข้ึน้

“ด้วยความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของชาวชุมชน 
และแรงหนนุเสรมิจากหน่วยงานภาคทีีเ่กีย่วข้อง ได้
ช่วยกนัผลักดนัให้ความคดิเหน็และความต้องการของ 
พีน้่องประชาชน สามารถออกมาสูธ่รรมนญูสขุภาพของ 
ชุมชนอย่างเป็นทางการ ซึง่หวงัว่าธรรมนญูฯ ฉบบันี้
จะเป็นเจตนารมณ์ร่วมของคนเกาะล้าน เป็นภมูคิุม้กัน
อันศักดิ์สิทธิ์ท่ีช่วยรักษาแหล่งท่องเที่ยวท่ีส�าคัญของ
ประเทศแห่งนี้ ให้อยู่กับทุกคนได้อย่างยั่งยืนต่อไป” 
นายปรเมศวร์ กล่าว

นายธนกร สุขขี ประธานคณะท�างานยกร่าง
ธรรมนญูสุขภาพชุมชนเกาะล้าน กล่าวว่า ด้วยความ

นายปรเมศวร์ งามพเิชษฐ์ นายกเมอืงพทัยา 
และกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิเปิดเผยว่า เกาะล้าน 
ถือเป็นพื้นท่ีท่ีมีความส�าคัญกับเมืองพัทยา โดย
เฉพาะภายหลังสถานการณ์โควดิ-19 ซ่ึงเกาะล้าน 
ได้กลายเป็นหนึ่งหมุดหมายที่ได้รับความนิยม 
จากนกัท่องเท่ียวเพิม่ขึน้จากเดิมมาก โดยตวัเลขของปีนี ้
นบัถงึเพยีง ก.ค. 2566 มนีกัท่องเทีย่วเข้ามาใน จ.ชลบรุี  
แล้ว 13.5 ล้านคน ซึง่ถอืเป็นจ�านวนทีม่ากใกล้เคยีง 
กบัช่วงก่อนโควิด-19 ทีจ่ะมีนักท่องเทีย่วเฉลีย่ปีละ 
18 ล้านคน โดยพบว่าปัจจุบันเป็นสัดส่วนของ 
นกัท่องเทีย่วชาวไทยเพ่ิมมากขึน้

ทั้งนี้ ด้วยการท่องเที่ยวที่กลับมาได้รับความ
นิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่เกาะล้าน ซึ่งจะมี
นกัท่องเทีย่วข้ามเรอืมาเทีย่วเฉลีย่วนัละหลายพนั 
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วนัที ่19 ก.ย. 2566 ทีผ่่านมา ถือเป็นวันส้ินสุด 
วาระการด�ารงต�าแหน่งของ นพ.ประทปี ธนกจิเจรญิ  
ในฐานะเลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
(คสช.) นัน่หมายความว่า ในระยะเวลาอันใกล้นี้  
ประเทศไทยจะได้ผู้น�าองค์กรสานพลังคนใหม่  
ซึง่นบัเป็นคนที ่4 ตัง้แต่ พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 มผีลบงัคบัใช้

ตลอดระยะเวลา 4 ปี ภายใต้การน�าของ 
‘นพ.ประทีป’ กว่า 80% หมดไปกับการรับมือ
วกิฤตการณ์โควดิ-19 ตัง้แต่ช่วงเกดิเหต ุระหว่างเกดิ
เหต ุไปจนถงึช่วงเวลาท่ีสังคมไทยเข้าสูภ่าวะ ‘ฟ้ืนฟ’ู 
ตลอดระยะเวลา 4 ปี ส�านักงานคณะกรรมการ
สขุภาพแห่งชาติ (สช.) มกีารปรับเปลีย่นการท�างาน
ทัง้ในแง่ขององค์กร การสร้างการมส่ีวนร่วมกบัภาค ี
กลุม่ใหม่ ตลอดจนมกีารทบทวน-ปรับปรงุ ทัง้หลกัเกณฑ์  
แนวทาง คู ่มือ ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรม 
ทางสงัคมใหม่ๆ ขึน้เป็นจ�านวนมาก

บรรทัดถัดจากนี้ คือความคิดรวบยอดของ 
‘นพ.ประทีป’ ต่อการท�างานตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
 ในฐานะเบอร์ 1 ขององค์กรสานพลัง

 เชือ่มัน่ ‘เครือ่งมอื’ สานพลัง
นพ.ประทีป เล่าว่า ตัง้แต่เข้ามารบัหน้าทีบ่รหิาร

ส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) เม่ือ
ต.ค. 2562 ช่วงเวลานัน้มสีถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนใน
สงัคมไทยและมผีลกระทบต่อสขุภาวะในทกุมิต ิท้ัง
มติขิองสขุภาพ มติทิางเศรษฐกิจ มติทิางการเมอืง

ขณะเดยีวกันสถานการณ์ต่างๆ ยงัส่งผลกระทบ 
มาถึงการท�างานของ สช. โดยเฉพาะกับการ 
แพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงท�าให้ สช. มข้ีอจ�ากดั
ในการขบัเคลือ่นงาน ‘นอกองค์กร’ ดงันัน้จึงได้วาง 
เป้าหมายท่ีจะ ‘สานต่อ’ กบัภารกจิเดิมของ นพ.พลเดช  
ปิ่นประทีป เลขาธิการ คสช. คนก่อน รวมไปถึง 
ยกระดับสมรรถนะภายในองค์กรของ สช. ให้มี
ประสิทธภิาพมากขึน้ เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
ของสถานการณ์สุขภาพต่างๆ ในอนาคต

นพ.ประทีป บอกว่า การท�าหน้าทีเ่ลขาธิการ 
คสช. ในสถานการณ์ทีป่ระเทศเจอวกิฤต ท�าให้เกดิ

เปิดใจ ‘นพ.ประทปี ธนกจิเจริญ’
บนภารกจิ สช.สานพลงั “ข้ามหน่วยงาน”

ความเชือ่ม่ันต่อเครือ่งมอื ‘สานพลงั’ ซึง่เป็นเครือ่งมือ 
ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ว่า
สามารถขับเคลื่อนในเชิงนโยบายสาธารณะของ 
ประเทศได้จรงิ ซ่ึงจากการท�างานยิง่พบว่าเครือ่งมอื 
เหล่าน้ันถูกออกแบบมาอย่างดี มีประสิทธิภาพ
และมีพลงัอย่างมากในการขบัเคลือ่นรปูธรรมของ
นโยบายสาธารณะให้เกดิขึน้

โดยเฉพาะอย่างยิง่ พบว่าเครือ่งมือเหล่านัน้เป็น 
‘กลไกทีเ่อ้ือให้เกดิความร่วมมือ’ จากทุกภาคส่วน
เพือ่ร่วมกนัท�างานในพืน้ทีด้่านสขุภาวะให้มผีลลพัธ์
ทีช่ดัเจน ซ่ึงผลทีเ่กดิขึน้จากความร่วมมือของภาคี 
ที่สามารถเชื่อมไปยังภาพใหญ่ของสถานการณ์
สขุภาพในประเทศ หรอืตรงกบันโยบายสาธารณะ
ทีร่ฐับาลก�าลงัด�าเนนิการ

“ก่อนมา สช. ผมเองท�างานในระบบราชการ 
มานาน และเหน็จดุแข็งและจุดอ่อนของระบบราชการ  
แต่กบัเครือ่งมอื Soft side ภายใต้ พ.ร.บ.สขุภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 ถือว่ามีประสิทธิภาพ และ
สามารถช่วยหนุนเสรมิ Hard side หรอืนโยบาย
หลักของประเทศได้จริง ดังตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นใน
สถานการณ์โควดิ-19” นพ.ประทปี ระบุ

นพ.ประทีป ยกตวัอย่างการแพร่ระบาดโควิด-19  
ที่ชุมชนเกิดการร่วมกันวางมาตรการป้องกัน 
พื้นที่ มีการตรวจสอบซักถามบุคคลการเดินทาง

เข้า-ออกในชมุชน รวมไปถงึมพีืน้ทีก่กัตวัผูป่้วย กลุม่
เสี่ยงในชุมชนเอง ซ่ึงท้ังหมดเกิดข้ึนเพราะการมี 
ส่วนร่วมและใช้เครือ่งมอืตามกลไกทีม่ ีท�าให้ชมุชน 
ไม่แตกตืน่กบัการระบาด และมมีาตรการสูก้บัโควดิ-19  
เพื่อปกป้องคนในชุมชนเอง ซึ่งก็ท�าให้ภาพรวม 
ของฟังก์ชัน่การป้องกนัการระบาดของทัง้ประเทศ
ได้ผลเป็นอย่างดี

“ภาครฐัได้เห็นพลงัจากชุมชน ท่ีเป็น Soft Side 
ในการเข้ามาช่วยหนุนเสริมและเอื้อต่อนโยบาย 
ภาครัฐเห็นก�าลังเหล่านี้อยู่ ซึ่งภาครัฐสามารถใช้
ประโยชน์ในการท�างานร่วมกนัได้ แต่ประเดน็ส�าคญั
คือการยอมรับระหว่างกัน แน่นอนอาจมีทะเลาะ
กนับ้างระหว่างรฐักบัประชาชน แต่กม็รีปูธรรมการ
ท�างานร่วมกนัท่ีมากขึน้” นพ.ประทีป กล่าว

นพ.ประทปี ยังกล่าวด้วยว่า อีกหนึง่ผลส�าเรจ็
ท่ีเครือ่งมืออย่าง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(Health Impact Assessment: HIA) ทีเ่กดิขึน้ภายใต้  
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ เป็นเครื่องมือที่่ช่วย 
ลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐ ในประเด็น
โครงการพัฒนาต่างๆ ของประเทศ เพราะการ
พัฒนาทุกด้านย่อมเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับประเทศ
ก�าลังพัฒนา แต่ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบตาม
มาด้วย การมีหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ 
มีข้อมูลทางวิชาการมาหนุนเสริม และมีภาค 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วย  
กจ็ะเป็นเครือ่งมอืทีน่�าไปสูก่ารยอมรบัร่วมกนั และ
ลดความบอบช�้าจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการพฒันา

“เครื่องมือ HIA มีประสิทธิภาพอย่างมาก 
เพราะช่วยสร้างความสมดลุระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก็ต้องการพัฒนาพ้ืนท่ีและต้องการ
รกัษาชมุชนเอาไว้” นพ.ประทปี ย�า้

 แขนสองข้างของ สช.
เมือ่มองกลบัเข้ามาภายในองค์กร ‘นพ.ประทีป’ 

จ�ากัดความการท�างานในต�าแหน่งเลขาธกิาร คสช. 
ว่า เป็นการสานต่อภารกิจเดิม แต่เพ่ิมเติมให้มี
ประสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ โดยเฉพาะการยกระดบัการ

สปสช. เพิม่บรกิำรสขุภำพถงึบ้ำน
บรกิำรตรวจแล็บคลินิกใกล้บ้ำนฟรี

เปิดอัตรำว่ำงครใูนสงักดั ศธ.
16,019 อัตรำ เม่ือส้ินปีงบ 2566

คณะกรรมการข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) มีมตเิหน็ชอบ (ร่าง) 
ระเบยีบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกีย่วกับ 
การด�าเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา พ.ศ. …โดย ก.ค.ศ. พิจารณา
เหน็ว่า ระเบยีบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงาน
เกีย่วกบัการด�าเนนิการทางวนิยัและการออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา พ.ศ. 2561 ได้บงัคบัใช้มาระยะ
หนึง่แล้ว ไม่สอดคล้องกบับรบิททีเ่ปล่ียนแปลง 
ไม่เข้ากบัสถานการณ์ปัจจบัุน 

จงึเหน็สมควรให้มกีารปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับความเหมาะสม
และเพื่อความมีประสิทธิภาพ โดยสรุปสาระ
ส�าคญัได้ ดงัน้ี 1. ก�าหนดขัน้ตอนการรายงาน
การด�าเนินการทางวินัยการและการรายงาน
การสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพท.) และมิได้สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสงักดัสถานศกึษาทีส่อนระดบั
ปรญิญา โดยยกเลกิค�านยิามและอ�านาจหน้าที่
ของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง
การท่องเทีย่วและกีฬา หรอืปลดักระทรวงอืน่ 
ที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสงักดัตามทีก่�าหนดในพระราชกฤษฎกีา แต่ 
ไม่รวมถงึปลดักระทรวงศกึษาธกิารเกีย่วกบัการ
รายงานการด�าเนนิการทางวนิยัตามระเบยีบนี้ 
ออก 

เนือ่งจากหน่วยงานการศกึษาทีส่งักดัปลัด
กระทรวงดงักล่าว เช่น สถาบนับัณฑติพฒันศิลป์  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ป ัจจุบัน 
มีพระราชบัญญัติจัดตั้งแล้วและมีองค์กร 
การบรหิารงานบคุคลของตนเองแล้ว คอื สภา 
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบันท�าหน้าที่ออก 
ข้อบงัคบัการบรหิารงานบคุคลและด�าเนนิการ
บรหิารงานบคุคล 

2. ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินการซึ่ง
เกีย่วข้องกับการรายงานการด�าเนนิการทางวนิยั
และการสัง่ให้ออกจากราชการ 

3. ก�าหนดวิธีการและเอกสารประกอบ
การรายงานการด�าเนินการทางวินัยและการ
ให้ออกจากราชการของผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้มีอ�านาจตามมาตรา 53 แล้วแต่กรณี อาจ
กระท�าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดย
มีรายการตามเอกสารตามรายการแนบท้าย 
ระเบียบ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ  
การแก้ไขเพิม่เตมิหลกัเกณฑ์และวธิกีารย้ายผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
หลกัเกณฑ์และวธิกีารย้ายผูบ้รหิารสถานศกึษา 
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
อกีทัง้เหน็ชอบ (ร่าง) หลกัเกณฑ์และวิธกีารน�า
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหน่ึงไปข้ึนบัญชี 
เป็นผู ้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ต�าแหน่ง 
ครผููช่้วย สังกดัส�านกังานคณะกรรมการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ขณะเดียวกัน ได้อนุมัติการจัดสรรอัตรา
ว่าง จากผลการเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา เมือ่
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ�านวนท้ังสิ้น 
16,019 อตัรา จ�าแนกเป็นสังกดัส�านักงานปลดั 
ศธ. จ�านวน 106 อตัรา สงักดัส�านักงานคณะ
กรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) จ�านวน 
5 อตัรา สงักดั สพฐ. จ�านวน 15,194 อตัรา 
สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 
(สอศ.) จ�านวน 539 อตัรา สงักดักรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู ้(สกร.) จ�านวน 175 อตัรา 

โดยให้ สพฐ. สอศ. และ สกร. สงวนอตัรา
ต�าแหน่งครูผูช่้วยทีไ่ด้รับจัดสรรอตัราว่างจากผล
การเกษยีณอายรุาชการฯ เมือ่สิน้ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จ�านวน 3,938 อตัรา จ�านวน 183 
อัตรา และจ�านวน 8 อัตรา ตามล�าดับ เพื่อ
รองรับการบรรจุบุคคลตามโครงการผลิตครู
เพือ่พฒันาท้องถิน่ ตามมตคิณะรฐัมนตร ี(ครม.) 
และทีป่ระชมุ ศธ. ท่ีให้เป็นไปตามข้อตกลงของ
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและ
นวตักรรม กบัส่วนราชการนัน้ๆ

ขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามทิศทางของแผนการ
ท�างานหลกัของ สช. ทีต้่องเน้น ‘แขนทัง้สองข้าง’

ส�าหรับ ‘แขนซ้าย’ นพ.ประทปี ให้รายละเอยีด
ว่า จะท�าหน้าทีส่ร้างเครือข่ายความเข้มแขง็ในพืน้ที่ 
ซึง่ท่ีผ่านมาท�าได้ดอียูแ่ล้ว จึงท�าเพยีงสานต่อให้ท�า 
ต่อไป แต่ก็มีการเพ่ิมเติมเป้าหมายในการหา 
เครือข่ายใหม่ ดึงการมส่ีวนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
เข้ามา เพราะปัจจบุนัเครือข่าย สช. ค่อนข้างมอีายุ
มากข้ึน

ส่วน ‘แขนขวา’ ต้องท�าหน้าท่ีประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพในเรื่องใหญ่ๆ ของสังคม 
ต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลถึงแนวทาง

นพ.ประทปี ธนกจิเจรญิ

นพ.จเดจ็ ธรรมธชัอาร ีเลขาธิการส�านักงาน
หลกัประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) กล่าวว่า การ
พฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ินอกจาก
การสร้างความครอบคลมุและทัว่ถงึ ในการเข้าถงึ
บรกิารสขุภาพทีจ่�าเป็นแล้ว การเพ่ิมความสะดวก
และลดความแออัดในการเข้ารับบริการ เป็นอีก
หนึง่ภารกิจท่ี สปสช.ให้ความส�าคญั จึงได้ประสาน
ความร่วมมอืกบัองค์กรวิชาชพีต่างๆ เพือ่ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดูแลและให้บริการผู้มีสิทธิบัตร

ผูป่้วยโรคเร้ือรังทีมี่ใบสัง่การตรวจทางห้องปฏบิตัิ
การจากหน่วยบรกิารทีดู่แล ครอบคลมุทัง้ผูท้ีม่า
รบับริการทีค่ลินกิเทคนิคการแพทย์และทีบ้่าน ซึง่
กรณีการรับบริการเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้านก�าหนด
เฉพาะผู้ป่วยท่ีไม่สามารถมารับบริการที่หน่วย
บรกิารเท่านัน้ เช่น ผูป่้วยโรคเร้ือรงัทีน่อนตดิเตยีง 
ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้ ผูป่้วยชรา ผูป่้วยท่ีมภีาวะ 
พึง่พิง หรอืกรณมีคีวามจ�าเป็น

“ส่วนบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค
ที่ดูแลประชาชนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล 
ก�าหนดให้บรกิาร 2 รายการ คอื 1. บรกิารตรวจ
ทดสอบปัสสาวะในกรณีสงสัยว่าการตั้งครรภ์  
2. บริการตรวจคดักรองมะเรง็ล�าไส้ใหญ่และล�าไส้
ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ 
ส�าหรับประชาชนอาย ุ 50-70 ปี ทกุ 2 ปี ซ่ึงทัง้ 
2 รายการนี้ ประชาชนไทยตามกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้ารับบริการได้ทีค่ลินกิเทคนคิการแพทย์
ทีร่่วมโครงการได้ โดยไม่ต้องมใีบส่ังการตรวจทาง
ห้องปฏบิตักิาร” 

นพ.จเดจ็กล่าวอกีว่า ในส่วนของความเชือ่มัน่
ต่อคณุภาพและมาตรฐานบรกิาร Lab Anywhere 
ทุกคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วม ต้องผ่าน
การรบัรองมาตรฐานสภาเทคนคิการแพทย์ (LA; 

Laboratory Accreditation) หรอืมาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH ) หรอืมาตรฐานราชวทิยาลยัพยาธแิพทย์
แห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน ISO 15189) 
และผ่านการพิจารณาการเข้าร่วมให้บริการจาก
สภาเทคนิคการแพทย์ก่อน นอกจากนี้ ยังจะมี
การก�ากับติดตามคุณภาพการให้บริการอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สถานพยาบาล 
ทีส่่งต่อคนไข้มารบับรกิาร ปัจจบัุนมคีลนิกิเทคนคิ
การแพทย์เข้าร่วมให้บรกิารแล้ว 32 แห่ง โดยใน
จ�านวนนี ้3 แห่ง อยูร่ะหว่างด�าเนนิการขึน้ทะเบยีน 
โดยในส่วนของคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นทีเ่รียบร้อยและได้เปิดให้บรกิาร Lab 
anywhere แล้ว

“สปสช.และสภาเทคนคิการแพทย์ ได้ร่วมเปิด
ทางเลอืกในการรบับรกิารแลบ็ให้กบัผูม้สีทิธบิตัร
ทอง โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ซึง่ทัง้กรณเีข้ารบับรกิาร
ผูป่้วยนอกทีส่ถานพยาบาลเป็นผูส่้งต่อ และบรกิาร
สร้างเสริมสุขภาพฯ 2 รายการ ที่ให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการได้
นั้น เป็นบริการที่ประชาชนเช่ือมั่นในคุณภาพ
และมาตรฐานได้เช่นเดียวกับการรับบริการ 
ทีโ่รงพยาบาล” นพ.จเดจ็ กล่าว

ทอง โดยทีผ่่านมา สปสช. ได้จบัมอืกบัสภาเทคนคิ 
การแพทย์ เพือ่เดินหน้านโยบายบริการตรวจทางห้อง 
ปฏบัิตกิารหรือแล็บ ณ คลนิกิเทคนคิการแพทย์ 
ทีเ่ข้าร่วมให้บรกิารใกล้บ้าน (Lab Anywhere)

“ภาพรวมของบรกิาร Lab Anywhere คลนิกิ
เทคนิคการแพทย์จะเป็นเครือข่ายร่วมให้บริการ
กบัหน่วยบริการ โดยม ี สปสช.เขตท�าหน้าทีเ่ป็น 
ผู้จัดเครือข่าย ซึ่งคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้า
ร่วมให้บริการจะให้บริการเจาะเลือด เก็บสิ่งส่ง
ตรวจ พร้อมท�าการตรวจวเิคราะห์ผล ทัง้กรณมีา
รบับรกิารทีค่ลนิกิเทคนคิการแพทย์ หรอืกรณใีห้
ไปเจาะเลือดทีบ้่าน พร้อมท�าการตรวจวเิคราะห์ผล
แล็บ โดยรายการบรกิารมีจ�านวน 24 ราย แยกเป็น 
บรกิารกรณผีูป่้วยนอก (OP) จ�านวน 22 รายการ 
และบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค (PP) 
จ�านวน 2 รายการ” 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย
บริการนั้น ในกรณีผู้ป่วยนอกเป็นสิทธิบริการ
เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท โดยเป็นกลุ่ม 

ชมรมนกัวชิาการสาธารณสขุ(ประเทศไทย) 
ยื่นหนังสือต่อส�านักงานรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุข และกองทรพัยากรบคุคล ส�านกังาน
ปลดั สธ. และส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรอืน (ก.พ.) เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าของ
สายงานและวชิาชีพ มทีัง้หมด 5 ประเดน็

นายริซก ี สาร๊ะ เลขาธกิารชมรมนกัวชิาการ
สาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า ชมรมฯ มา
ติดตามข้อสรปุร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข 
และ ก.พ. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ซึ่งที่
ประชมุเห็นชอบในเรือ่งการเพ่ิมกรอบอตัราก�าลัง
ข้ันสูง และความก้าวหน้าของทกุวชิาชพี ซึง่ล่าสดุ 
เราเห็นเรื่องความก้าวหน้าของพยาบาลกว่า  
1 หมืน่ต�าแหน่ง ภายใต้เง่ือนไขกระจายไปยงัพ้ืนที่
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ก�าหนดต�าแหน่งตามภาระ
งาน และไม่ต้องน�าต�าแหน่งว่างมายุบเลิก แต่ยัง 
ไม่ปรากฎความก้าวหน้าของสายงานและวชิาชีพอืน่ๆ  
จงึได้มายืน่หนังสอืเพือ่ติดตามเรือ่งนี ้5 ประเดน็

ประเดน็ที ่1 : การเลือ่นไหลสูต่�าแหน่งช�านาญ
การพิเศษ โดยไม่ยุบเลิกต�าแหน่งในสายงาน 
นกัวชิาการสาธารณสขุ และนกัสาธารณสขุ ในสงักัด 
กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ยกตัวอย่าง 
วิชาการสาธารณสุขและนักสาธารณสุขที่ด�ารง

ชมรมนักวิชำกำร สธ. จี ้ ก.พ. 
ทวงควำมก้ำวหน้ำในวิชำอำชีพ

 คือสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และ 
นกัวชิาการสาธารณสขุ  ซึง่ยงัมสีายงานนกัวชิาการ
สาธารณสขุ จ�านวน 647 อัตรา ซึง่เป็นผูส้�าเรจ็การ 
ศึกษาในปี 2563 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา  
ถกูละเว้นไม่ได้พจิารณาด�าเนนิการบรรจ ุแต่ประการ 
ใด และต�าแหน่งว่างดงักล่าวอาจถกูน�าไปใช้ในกรณี
อืน่ๆ แทน ซึง่ถอืว่าไม่เป็นไปตามมต ิครม.ดงักล่าว” 
นายรซิก ีกล่าว

ประเดน็ท่ี 4 : ขอทราบกรอบเวลา (timeline) 
และแนวทางการเข้าสูต่�าแหน่งวิชาชพีเฉพาะ และ
ค่าตอบแทนของต�าแหน่ง นักสาธารณสุข และ 
ประเดน็ที ่ 5 : “ขอเสนอให้ตัง้”กองสาธารณสขุ
ชุมชน” ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแล
รพ.สต.ประมาณ 6,000 แห่งในสังกัด  และ 
นกัสาธารณสขุ ในหน่วยงานทกุระดบัในสงักดั

“ท่ีห่วงคือ ตุลาคมนี้จะมีถ่ายโอน รพ.สต.
ไปท้องถิ่นเพิ่มอีก ทราบว่ามีบุคลากรอีกจ�านวน
มาก ซึง่หากรวมถ่ายโอนปีทีแ่ล้วกป็ระมาณหมืน่
กว่าคนแล้ว โดยการถ่ายโอนไปท้องถิ่น มีเรื่อง
ความก้าวหน้าค่อนข้างชดัเจนกว่ากระทรวง และ
เงินประจ�าต�าแหน่งท้องถิ่นก็ก�าลังด�าเนินการได ้
ประมาณ 3,500 บาท/คน ตรงนีอ้ยากให้กระทรวงฯ 
รบีขับเคลือ่นเช่นกนั” นายรซิก ีกล่าว

โควดิรอบ 2  และกลุม่ตกค้างการบรรจโุควดิรอบ
แรก  โดยขอทราบกรอบเวลาและแนวทางในการ
บรรจุโควดิรอบ 2 อย่างชดัเจน เพราะจากข่าวว่า
มกีารจดัสรรต�าแหน่งว่าง ต�าแหน่งเกษยีณ แต่จน
ขณะนีเ้รากไ็ม่ทราบว่าถงึไหนแล้ว

“ท่ีส�าคัญกลุ่มตกค้างก็ยังไม่ชัดเจนว่า จะ
มีการบรรจุอย่างไร  ซ่ึงตามมติ ครม.นัดพิเศษ 
วันที่ 3 เมษายน 2563 และมติคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เมือ่วันที ่7 เมษายน 2563 มมีต ิให้บรรจุ
ข้าราชการจากนักศึกษาผู้ส�าเร็จการศึกษาในปี 
2563 จ�านวน 4 สายงาน รวมทัง้สิน้ 7,579 อัตรา 

ต�าแหน่ง ผอ.รพ.สต.ประมาณ 6,000 แห่งใน สธ. 
ซึ่งยังไม่ได้ถ่ายโอนภารกิจไปท้องถิ่น ให้มีความ
ก้าวหน้าทดัเทยีม ผอ.รพ.สต.ในสงักดัท้องถิน่ โดย
ไม่ต้องน�าต�าแหน่งว่างมายุบเลิก หากท�าได้ก็จะ
เป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ และเป็นการดึงให้อยู่
ในกระทรวงฯ มากขึน้

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการสาธารณสุขและ
นักสาธารณสุขที่ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยสาธารณสุข
อ�าเภอใน 787 อ�าเภอ รวมถงึต�าแหน่งหวัหน้ากลุม่
งาน และหัวหน้างานใน รพ.ชุมชน หวัหน้ากลุม่งาน
ใน รพ.ทัว่ไป หวัหน้ากลุม่งานใน รพ.ศนูย์ หัวหน้า
กลุ่มงานในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง 
โดยไม่ต้องน�าต�าแหน่งว่างมายบุเลกิเช่นกนั

ประเดน็ที ่ 2 : การเลือ่นไหลสูต่�าแหน่งทีสู่ง
ขึน้ โดยไม่ยบุเลกิต�าแหน่ง ให้ข้าราชการพลเรอืน
ชายแดนใต้ ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ 
ประเด็นท่ี 3 : การจัดสรรอัตราข้าราชการใหม่ 
กรณีปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019  หรอืการบรรจุ

นพ.จเดจ็ ธรรมธชัอารี

‘ประเด็นใหญ่’ ทีเ่ข้าไปเสริมกับระบบสุขภาพของ
ประเทศให้มากขึน้ ภาพรวมคอืเป็นการท�างานเชงิรุก 
มากข้ึน” นพ.ประทปี กล่าว

 ส่งไม้ต่อเลขาธิการฯ คนใหม่
นพ.ประทปี เล่าต่อไปว่า ขณะนีเ้ริม่มกีารรบัรู้

และยอมรับว่าสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกับมิติทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมอืง และส่ิงแวดล้อม หรือ
ทกุมิตทิัง้หมดในสงัคม การลงทนุในด้านต่างๆ ของ
ภาครฐักต้็องค�านึงถึงด้านสขุภาพของทกุคน เมือ่มี
การยอมรับในเร่ืองนีก็้ช่วยให้การท�าโครงการพฒันา
ต่างๆ เชือ่มโยงมายงัมติขิองสขุภาพมคีวามยดืหยุน่

รัฐบาลก็ต้องใช้เทคโนโลยทีีท่�าให้คนเข้าถงึได้ และ
ใช้ประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพกบัทกุคน หากใช้
เทคโนโลยสีงู ราคาแพง กอ็าจส่งผลให้ประชาชน 
เข้าไม่ถงึ แต่ต้องหาจุดลงตวัท่ีเหมาะสมให้ได้

งานของ สช. จ�าเป็นต้องผลักดันกบักระแสเหล่าน้ี  
เราไม่อาจมีความสุขกับประเด็นความปลอดภัย
ความมัน่คงทางอาหาร เพราะมหีน่วยงานทีท่�าเรือ่งนี้ 
อย่างชัดเจนอยู่แล้ว แต่ต้องมองไปถึงการได้รับ 
ส่วนแบ่ง ผลประโยชน์จากการค้าให้ถงึชมุชน การ
แข่งขันทางการค้าในกลุ่มสินค้าการเกษตร และ 
อาหาร เราต้องมองให้ใหญ่มากขึน้ นัน่คอืการต่อยอด 
เร่ืองของระบบสุขภาพ ไปเชื่อมกับการพัฒนา 
ทางเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ

ในตอนท้าย นพ.ประทปี ยงักล่าวถงึการส่งไม้ต่อ 
ให้กับ เลขาธิการ คสช.คนต่อไปท่ีจะเข้ามาบรหิาร
แทนที ่โดยให้แง่มมุว่า ผูบ้รหิารคนใหม่ควรต่อยอด
การใช้เครือ่งมอืใน พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาตฯิ และ
สร้างเครอืข่ายใหม่ๆ ในพืน้ทีเ่ข้ามามากขึน้

ขณะท่ีการขับเคลื่อนเรื่องข้อมูลด้านวิชาการ 
กต้็องหาเครอืข่ายใหม่ๆ ทางวชิาการเข้ามาหนนุเสรมิ 
ให้มากขึ้นด้วย และที่ส�าคัญจะต้องหาเครือข่ายที่
เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาหนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน 
ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการหาพื้นที่กลางเพื่อให ้
คนรุน่ใหม่ทีม่อีายรุาว 30 ปี และสนใจกระบวนการ
มีส่วนร่วมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะให้มา 
เจอกัน เพื่อให้ต่อยอดเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ 
ให้ขยายออกไปได้อกี

ส่วนคุณสมบตัขิอง เลขาธกิาร คสช. คนต่อไป  
‘นพ.ประทีป’ มองว่า ส่ิงส�าคัญคือต้องมีพื้นฐาน 
การท�างานร ่วมกันกับภาคี เครือข ่าย มี วิ ธี 
แนวคดิการสร้างเครอืข่ายใหม่ๆ ท่ีส�าคญัอาจต้อง
มีประสบการณ์การท�างานร่วมกับฝ่ายการเมือง
บ้าง หรือการเคล่ือนไหวทางการเมอืง โดยเฉพาะ
การเมอืงภาคประชาชน

นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีคอนเนกชั่นหลาก
หลาย ทัง้บนและล่าง เพือ่จะมาช่วยในการขบัเคลือ่น 
ประเด็นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
และที่ส�าคัญจะต้องได้รับการยอมรับ รวมไปถึง 
มสัีมพนัธ์ทีดี่กับภาคประชาชน เพราะการท�างาน
ใน สช. เป็นการท�างานขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ
เชิงระบบ จะต้องอาศัยพลังของเครือข่ายภาค
ประชาชนและวชิาการในพืน้ทีเ่ป็นส�าคัญ

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม 
แต่แน่นอนว่า สช. ต้องไม่ใช่ผู้มีบทบาทน�าหรือ
เป็นตัวเอกในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา เพราะ
ทุกประเด็นมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดูแล
ครอบคลุมดีอยู่แล้ว หน้าที่ของ สช. จึงเป็นการ
หนนุเสริมการท�างานด้วยพลังการมส่ีวนร่วมเพือ่ให้
นโยบายในภาพใหญ่ของประเทศ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประชาชน
มีความตื่นตัวมากขึ้น เกิดการเรียนรู ้และเกิด 
ความต้องการก้าวขา เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะมากขึน้ ในมมุมองของ 
นพ.ประทปี บอกว่า ส่ิงเหล่านีเ้ป็นส่ิงทีดี่มาก สช.จึง
ต้องหนนุเสรมิการท�างานภายใต้ฐานทนุเดมิของเขา
เหล่านัน้ โดยสนบัสนนุกระบวนการและเคร่ืองมอื 
แต่ไม่ใช่การไปท�างานแข่งกบัใคร

“ที่ผ่านมา สช. มีความสุขกับการขับเคลื่อน
ประเด็นต่างๆ ในพืน้ทีท่ี่ไม่ซบัซ้อน และไม่กระทบ
โครงสร้างเชิงระบบมากนัก ท�าให้เราเคยชินและ
อาจท�าให้รูส้กึอิม่ตวั กต้็องมีการกระตุน้และพฒันา
ยกระดับการท�างานให้เข้มข้นมากขึน้ไปอกี พร้อมๆ 
ไปกบัการจบัมอืพนัธมติรใหม่ และสร้างเครือ่งมอื 
การส่ือสารไปทางสังคมให้มากขึน้ ตอนนีเ้รามเีคร่ืองมอื 
ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่ชาติฯ ก็ต้องขยับไปหา 

และง่ายมากขึน้ เพราะรัฐเองก็ค�านงึถงึผลกระทบ 
ด้านสุขภาพ และต้องอาศัยความร่วมมือกับ 
ภาคส่วนอืน่ๆ มากขึน้

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจ�าเป็นจะต้องมีการ
วางฉากทัศน์ของกระบวนการ และภาพของระบบ
สขุภาพอนัพงึประสงค์เอาไว้ โดยเฉพาะกบัการวาง
เป้าหมายการขบัเคล่ือนให้สอดรบักับสถานการณ์
สขุภาพทีก่�าลงัเกดิขึน้ และก�าลงัจะเกดิขึน้ อย่างเช่น
ประเดน็เรือ่งโครงสร้างประชากรทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
คนสงูอายมุากข้ึนแต่คนเกดิน้อยลง ซึง่เป็นปัญหา
ที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างหนัก
ต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ

“สช.ก็เห็นความส�าคัญของเร่ืองนี้ และเริ่ม
หยบิประเด็นขึน้มาขับเคล่ือน เพ่ือให้เกิดการรับรู้
ในสังคมมากขึ้น พร้อมกับหาเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาควิชาการ รวมถึงภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ ทีต้่องการเข้ามาเป็นเครือข่ายใหม่ 
ในการขับเคลื่อนประเด็นนี้ เพื่อเข้ามาพูดคุย 
ร่วมกันถงึทางออก และยกประเด็นขึน้เป็นวาระของ
ประเทศให้ได้” นพ.ประทปี กล่าว

อีกเรื่องคือ ‘การติดตามและรู้เท่าทันการใช้
เทคโนโลยี’ ต้องเป็นส่วนที่มีการศึกษาเพิ่มเติม 
หากจะท�านโยบายสาธารณะในอนาคต ขณะเดียวกัน  

“ทีผ่่านมา สช. มคีวามสขุกบัการขบัเคลือ่นประเดน็ต่างๆ ในพ้ืนที่
ทีไ่ม่ซับซ้อน และไม่กระทบโครงสร้างเชงิระบบมากนกั ท�าให้เราเคยชนิ 
และอาจท�าให้รู้สึกอิ่มตัว ก็ต้องมีการกระตุ้นและพัฒนายกระดับ 
การท�างานให้เข้มข้นมากขึน้ไปอกี พร้อมๆ ไปกบัการจบัมอืพนัธมติรใหม่  
และสร้างเคร่ืองมอืการสือ่สารไปทางสงัคมให้มากข้ึน”



ปีที่ 18 ฉบับที่ 412 วันที่ 16-30 กันยายน 25668 คณุภาพชวีติ

คุรสุภำ MOU กสศ.พฒันำครวิูชำชีพ
ผลติครรูกั(ษ์)ถิน่ มุ่งลดเหล่ือมล�ำ้

ส�านักงานเลขาธิการครุสภา ได้มีการจัดพิธี 
ลงนามความร่วมมอื เพือ่ด�าเนนิการพฒันาคณุภาพ  
และประสิทธิภาพคร ูบคุลากรทางการศึกษา และ
ร่วมขับเคลื่อนสถาบันต้นแบบในการผลิตและ
พัฒนาครู ระหว่างส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
กับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) โดยมผีูบ้รหิารส�านกังานเลขาธกิารครุสุภา 
ผูบ้รหิารกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา 
ผูท้รงคณุวฒุ ิและสือ่มวลชน ร่วมเป็นสักขพียาน 
ระยะเวลาระหว่างปี 2566-2570 

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการ
คุรุสภา กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ จะ
เป็นการร่วมมอืกนัสนบัสนนุการศกึษา วจิยั หรือ
ค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศไทยผ่านการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความ
เป็นคร ูมคีณุธรรมจรยิธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชพี 
และมสีมรรถนะในการจดัการเรยีนการสอน เพือ่ลด
ความเหลือ่มล�า้และสร้างโอกาสทางการศกึษาให้แก่
ผูเ้รียนทกุคน 

เพื่อสนับสนุนการปรับระบบผลิตและพัฒนา 
ครู โดยให้มีสถาบนัต้นแบบในการผลติและพฒันาครู 
ตามเจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ.สภาครแูละบคุลากร 
ทางการศกึษา พ.ศ. 2564 และ พ.ร.บ.กองทุนเพือ่
ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อ
สนับสนุนให้มีระบบการพัฒนาวิชาชีพครูอย่าง
ต่อเนือ่ง สร้างเครอืข่าย การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น
ประเด็นท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน พัฒนาและสร้างเสริมทักษะวิชาชีพครู 
ต้ังแต่ระดบัปฐมวยัจนถงึระดับอดุมศกึษา ให้ตรง
กบัความต้องการ

“เพื่อร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน จัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
สนบัสนนุ ส่งเสริม และปรับปรงุการผลติและพฒันาครู 

ของประเทศ “ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา และ 
กสศ. ได้ร่วมกันวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์การ
ด�าเนินงาน เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีจิตวิญญาณความเป็นครูตามกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีก�าหนด สนับสนุนให้สถาบันผลิตและพัฒนาครู 
ออกแบบและปรบัปรงุแผนการผลติและพฒันาครู
แนวใหม่ ครอบคลมุการพฒันากลุม่เป้าหมายเพือ่
ลดช่องว่างความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษาทีน่�ามาสู่
ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม เศรษฐกจิของประเทศ” 
ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าว 

 ด้าน ดร.ไกรยส ภทัราวาท ผูจ้ดัการ กสศ. 
กล่าวว่า กสศ.มีพันธกจิในการช่วยเหลอืผูข้าดแคลน
ทนุทรพัย์ ลดความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษา เสรมิ
สร้างและพัฒนาคณุภาพและประสทิธภิาพครแูละ
โรงเรียนเพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการศึกษาอยู่ 
แล้ว เช่น ด�าเนนิโครงการทนุครรูกั(ษ์) ถ่ิน ร่วมกบั  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวตักรรม (อว.) กระทรวงศกึษาธิการ (ศธ.) 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และ ส�านักงาน
เลขาธิการครุุสภา ตัง้แต่ปี 2563 

เพือ่สร้างโอกาสทางการศกึษาส�าหรบันักเรยีน
ด้อยโอกาสในพ้ืนทีห่่างไกล ได้เป็นครรูุน่ใหม่ ด้วย
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในลักษณะของโซเชียล
แลบ็ (SOCIAL LAB) ด้วยแนวคดิสร้างโอกาส ปรบั
เปลีย่นกระบวนการจดัการเรียนการสอนของคณะ
ครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ และการพัฒนาโรงเรียน
ในพื้นท่ีห่างไกลไปพร้อมๆ กับการมีส่วนร่วม 
ในการผลติและพฒันาคร ูเพือ่ให้ครูรุน่ใหม่เป็น “ครู
นกัพฒันา” หรือ “ครนูวัตกรชมุชน” เพือ่ยกระดบั
คุณภาพการศึกษา และลดปัญหาการขาดแคลน
ครอูย่างยัง่ยนื 

ดร.ไกรยส กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบนั กสศ. ได้สร้าง
โอกาสให้นกัเรยีนด้อยโอกาสทีม่ฐีานะยากจนทีส่ดุ 
ร้อยละ 20 แรกของประเทศ ให้เข้าถงึการศกึษา 
ในระดบัอดุมศึกษา เพ่ือกลบัไปสร้างโอกาสให้นกัเรียน 
และโรงเรยีนในชุมชนบ้านเกดิตนเองแล้ว 4 รุน่ รวม 
1,172 คน จากเป้าหมาย 1,500 คน และทัง้หมด
มผีลการเรยีนดตีามเกณฑ์ พบอตัราการเสีย่งหลดุ
ออกจากระบบเพียง ร้อยละ 0.34 โดยครเูหล่านี ้
จะกระจายตวัท�างานครอบคลุมทัว่ประเทศ 60 จังหวดั  
635 ต�าบล และปี 2567 นักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น  
รุน่ท่ี 1 จ�านวน 327 อตัรา จะได้รบัการบรรจเุป็น 
ข้าราชการครรูกั(ษ์)ถ่ิน สาขาปฐมวัย และประถม
ศกึษา ในโรงเรยีนพืน้ทีห่่างไกล 281 แห่ง ใน 44 
จงัหวัด และจะตดิตามความก้าวหน้าต่อเนือ่ง 6 ปี 

นายธีระ วชัรปาณ ี ผูอ้�านวยการส�านกังาน
เครือข ่ายองค์กรงเหล้า (สคล.) เป ิดเผย 
ว่า จากข้อมลูของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพบว่า 
สถานการณ์การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของไทย  
ค่อนข้างคงที่ โดยในปี 2550 มีอัตราการดื่ม 
อยูท่ี ่30%  เพิม่เป็น 34% ในปี 2558 จากน้ันก็ 
ลดลงมาเหลอื 28.41% ในปี 2560 และค่อย 
ลดลงต่อเนือ่งในปี  2564 มจี�านวนผูด้ืม่ประมาณ 
16 ล้านคน หรอืคิดเป็น 28% ในจ�านวนน้ีเป็น 
เพศชาย 46.4% เพศหญงิ 10.8% ทีน่่าสนใจคอื 
เพศชายมอัีตราการดืม่ลดลง ขณะทีเ่พศหญงิมีอตัรา 
การดืม่เพิม่ข้ึน ขณะท่ีกลุม่เยาวชนอาย ุ15-19 ปี 
ซึง่มอีตัราการดืม่ลดลง แต่กลบัมแีนวโน้มทีจ่ะด่ืม
ประจ�าเพิม่ขึน้ จากสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อน 
ว่า ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ท�าการตลาด 
โดยพุง่เป้าไปทีก่ลุม่ผูห้ญงิ และเยาวชนมากขึน้ 
โดยเฉพาะการสือ่สารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ 

ดังนั้น สังคมไทยต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลง
ค่านยิม โดยเฉพาะช่วงนีเ้ป็นฤดูเกษยีณอายกุาร
ท�างาน ทีจ่ะมกีารจดักนิเลีย้งอ�าลาต่างๆ ก็ควร
ท�าให้เป็นแบบอย่างของการจดังานเกษยีณปลอด
เหล้า ซึ่งเป็นที่น่ายินดี เพราะเมื่อปลายเดือน

สคล.ชู มท.-สธ. น�ำร่องปลอดเหล้ำ
เปล่ียนค่ำนิยม-ปรบัพฤตกิรรมใหม่

ในสังกัดนั้น เป็นเรื่องขอความร่วมมือรณรงค์
งานเล้ียงเกษยีณปลอดเหล่าเบียร์ บหุรี ่ ปีที ่ 7 
ใจความสรปุว่า ตามที ่สคล. ได้ร่วมกบัส�านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
เครอืข่ายครดีูไม่มอีบายมุข รุน่ 1-12 ได้ขอความ
อนเุคราะห์มายงักระทรวงมหาดไทย กระทรวง 
ศกึษาธกิาร ประสานความร่วมมอืแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดด�าเนินการรณรงค์ งานเลี้ยงเกษียณ
ปลอดเหล้า เบยีร์ บหุรี ่ปีที ่7 เพือ่เป็นแบบอย่าง
ทีด่แีก่นกัเรยีน สงัคม เป็นต้น 

ทั้งนี้ การรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณอายุ
ราชการปลอดเหล้า เบียร์ บุหร่ี ด�าเนินการ
โดยต่อยอดจากโครงการมอบรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข เพ่ือส่งเสรมิวชิาชพีครสูร้างค่านยิมทีด่ี
ในการใช้ชวีติทีเ่ป็นแบบอย่างต่อเดก็เยาวชน และ
ท�าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ผลสมัฤทธิก์ารเรียนรูเ้พ่ิมมากขึน้

“ผมขอชื่นชมกระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีให้ความส�าคัญกับการ
เปล่ียนแปลงค่านิยมสังคมที่ดี โดยออกหนังสือ 
ค�าส่ังอย่างเป็นทางการให้จดังานเล้ียงเกษยีณปลอด
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เป็นต้นแบบให้กบัหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ ดังนั้น เราจึงขอเชิญชวนพื้นที่ไหน 
ที่มีจัดงานเกษียณปลอดเหล้า ให้ส่งภาพและ 
ค�าบรรยายข้อความส่งมาในอินบ็อกซ์ ของเพจ 
เครอืข่ายงดเหล้า ซึง่เราจะรวบรวมสรปุเป็นรายงานผล 
ต่อไป” นายธรีะ กล่าว

อนึง่ เมือ่วนัที ่28 สิงหาคม 2566 นายสทุธพิงษ์  
จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนาม 
ในหนงัสอืด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0211.3/ว 7989 ส่งถงึ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมต่างๆ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดของ
ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหมด 
8 ฉบับ ขณะที่ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด
กระทรวงศกึษาธกิาร ได้ลงนามหนงัสอืด่วนท่ีสดุ ที่  
ศธ. 02147/2292 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566  
ส่งถงึศกึษาธกิารทกุจงัหวดั เลขาธกิารคณะกรรมการ 
การอาชวีศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษา 
เอกชน อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เลขาธิการ
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

โดยหนงัสอืทีท่ัง้ 2 หน่วยงานส่งถงึหน่วยงาน

สิงหาคมที่ผ่านมา ทราบว่า กระทรวงมหาดไทย 
ซึง่มีข้าราชการระดบัสูง เกษยีณอาย ุจ�านวน 227 
ท่าน รวมอธบิดี 2 กรมการปกครอง และอธบิดกีรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รวมทัง้ ผูว่้าราชการ
จงัหวดั 17 จงัหวดั รวมถงึกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่
จะมผู้ีเกษียณกว่า 15,500 ท่านทัว่ประเทศ รวม
ทัง้รองปลดักระทรวงศกึษาธกิารด้วย ซึง่ผู้รหิารทัง้  
2 หน่วยงานได้มีการท�าหนังสือส่งถึงหน่วยงาน 
ในสังกัดทัว่ประเทศ เพ่ือก�าชบัให้มกีารจัดเล้ียงเกษยีณ 
อย่างสร้างสรรค์ ปลอดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

นายกฯ หารอืบอร์ด กสศ. เพือ่การศึกษา
นายเศรษฐา ทวสิีน นายกรฐัมนตร ีหารอื

ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ
ศึกษา (กสศ.) ประเด็นขับเคลื่อนวาระความ
เสมอภาคทางการศึกษาของประเทศ น�าโดย 
ดร.ประสาร ไตรรตัน์วรกุล ประธานกรรมการ
บรหิาร กสศ., ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดบั กรรมการ
บริหาร กสศ., รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล 
กรรมการบริหาร กสศ., ภัทระ ค�าพิทักษ์  
กรรมการบริหาร กสศ. และ ดร.ไกรยส  
ภทัราวาท ผูจ้ดัการ กสศ. ร่วมคณะเข้าพบ

ดร.ประสาร กล่าวว่า สิง่ที ่ กสศ. ผลกัดนั  
มอียู ่ 4 ประเด็นหลกั คอื 1. การใช้ข้อมลูและ 
งานวจิยัมาเป็นเครือ่งมอืท�างานร่วมกบัหน่วยงาน 
ต่างๆ 2. พยายามผลักดันการสนับสนุน 
กระบวนการสร้างทกัษะใหม่ (Reskill)  ให้กบั

ครอบครวัทีมี่สถานะล�าบาก ผูท้ีอ่ยูน่อกระบบ
การศึกษา รวมถึงแรงงานด้อยโอกาส ผ่าน
โครงการต่างๆ 3. พยายามสร้างกลไกต้นแบบ
ต่างๆ เช่น ‘สวนผึง้โมเดล’ 4. มาตรการระดม
ทรพัยากรเพือ่สนบัสนนุภารกจิเพิม่เตมิ ทัง้จาก 
เงนิบรจิาค สลากเพือ่ความเสมอภาค ตลาดการเงนิ  
ตลาดทุน

ธรีะ วชัรปาณี

กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) เดนิหน้าตดิตัง้
ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ หรอื โซลาร์
เซลล์ ตามนโยบาย SECA ไปสูก่ารปฏบิตัอิย่าง
ต่อเน่ือง โดยจะตัง้คณะกรรมการ/คณะท�างาน 
ติดตามก�ากับและขับเคล่ือนการด�าเนินงาน 
ทัง้ส่วนกลางและระดับพืน้ที ่เพือ่เป็นต้นแบบทีด่ี 
ให้กบัหน่วยงานอ่ืนๆ ได้น�าไปขยายผลต่อไป

สธ.ชูนโยบำย SECA ลดโลกร้อน
ตดิตัง้โซลำร์เซลล์ ให้ รพ. 1,855 แห่ง

ให้แล้วเสร็จ ซ่ึงประมาณการว่าจะประหยัด 
ค่าไฟฟ้าได้ 904,353,667.20 บาท/ปี ลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 99,458.49 tonCo2/ปี  
จนถงึขณะน้ีมีหน่วยงานด�าเนนิการเรือ่งโซลาร์เซลล์ 
แล้ว 1,261 แห่ง ครอบคลุม 75 จังหวัด ยัง 
เหลอือกี 1 จงัหวดั ในจ�านวนนี ้ตดิตัง้ส�าเรจ็แล้ว 
508 แห่ง ก�าลงัผลติรวม 47,053 กโิลวตัต์ สามารถ
ประหยดัค่าไฟฟ้าได้ 243,462,221.16 บาท/ปี และ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 
26,775.35 tonCo2/ปี 

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า ส�าหรับแผนการขบัเคล่ือน 
ในป ี  2567 กองบริหารการสาธารณสุข  
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�า 
ข้อเสนอเชงินโยบาย ดงันี้ 

1. การติดตั้งระบบโซลาร ์เซลล์ให ้ครบ 
ทกุแห่งตามแผนงานทีก่�าหนด โดยโรงพยาบาลศนูย์ 
ขนาด 1,000 กโิลวตัต์ โรงพยาบาลทัว่ไป 500 กโิลวตัต์  
โรงพยาบาลชุมชนและส�านักงานสาธารณสุข
จงัหวัด 100 กิโลวตัต์ และส�านักงานสาธารณสขุ
อ�าเภอ 10 กิโลวัตต์ ต้ังเป้าหมายลดการปล่อย

ตามหลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทาง
พลังงานและสิง่แวดล้อมไทยส�าหรับอาคารระหว่าง
ใช้งาน ส่วนการออกแบบอาคารใหม่ ให้จดัท�าแบบ
หรอืคดัเลอืกแบบตามความต้องการใช้งาน โดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมไทยส�าหรับก่อสร้างใหม่ ขณะที่ 
Master Plan โรงพยาบาล ให้ทบทวนปรบัปรงุ
แบบ โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตัวอาคารหรือ
ภายนอกอาคาร 

5. การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวร้อยละ 25 ของพืน้ที่
ว่าง ภายใต้แนวคิดการจัดสวนเพื่อการเยียวยา/
บ�าบดัรกัษา และการจดัสวนทัว่ไป 

6. เพิม่ศกัยภาพการให้บรกิาร ลดการเดนิทาง
และเพิม่ขดีความสามารถบริการใกล้บ้าน โดยจดัท�า 
แนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่านระบบการแพทย์ทางไกล 
ในกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรังที่คุมอาการได้ รวมถึงปัญหาทางจิตเวช  
ต้ังเป้าหมายลดจ�านวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ศนูย์/โรงพยาบาลทัว่ไป ลงร้อยละ 10 หรอื 1.6 
ล้านคร้ังต่อปี 

7. การจัดการมูลฝอยและน�้าเสียด้วยหลัก 
3R : Reduce Reuse Recycle โดยการบ�าบดั
น�้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อน�าน�้าท่ีผ่านการ
บ�าบดัมาใช้ประโยชน์ และลดปริมาณขยะมลูฝอย
ได้ร้อยละ 30 

สศช.เปิดรำยงำนตลำดแรงงำนไทย
ควำมต้องกำรแรงงำนวุฒิ ป.ตร ีลดลง 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ระดับการศึกษาที่มีความต้องการ มาก
ทีส่ดุ มดีงันี้

- ความต้องการแรงงานระดับ ป. 6 ถึง ม.6 มี
สดัส่วน 63.9 และ 63.2% ตามล�าดับ 

- ความต้องการแรงงาน ระดับ ปวช.-ปวส.  
อยู่ที ่22.5% และ 23.6% ตามล�าดับ 

- ความต้องการแรงงานระดับปรญิญาตรขีึน้ไป
อยู่ที ่13.5% และ 12.9% ตามล�าดับ 

โดยอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความต้องการ
แรงงานระดบัปรญิญาตรข้ึีนไปในสดัส่วนท่ีสงู ได้แก่ 
อตุสาหกรรมดิจิทลั และอตุสาหกรรมเกษตรและ
แปรรปูอาหาร ส่วนอตุสาหกรรมเป้าหมายทีม่คีวาม
ต้องการแรงงานระดบั ปวช. และ ปวส. ในสดัส่วนที่
สงู ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบอตัโนมติัและหุ่นยนต์ 
และอตุสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาก�าลังแรงงาน โดย

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานข้อมลูปัญหาของ
ตลาดแรงงานของไทย และการว่างงาน พบว่า 
แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  
คลีค่ลายลง และตลาดแรงงานของไทยปรบัตวัดขีึน้ 
ต่อเนื่อง แต่ยังพบปัญหาคุณภาพของแรงงาน
และความไม่สอดคล้องของตลาดแรงงาน (Labor 
mismatching) ซึ่งอาจเป็นข้อจ�ากัดในการ 
ยกระดับการผลิตของไทยในอนาคต

จากข้อมูลการส�ารวจความต้องการแรงงาน
จากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของ 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในช่วงปี 2561-2565 พบว่าความต้องการ
แรงงานรวมเพิ่มขึ้นจาก 95,566 คนในปี 2561 
เป็น 168,992 คนในปี 2565 แต่เมื่อพิจารณา
สัดส่วนความต้องการแรงงานทีม่กีารศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรขีึน้ไปนัน้ ลดลงจาก 30.1% ของความ
ต้องการแรงงานรวม ในปี 2561 เหลอืเพียง 17.2% 
ในปี 2565 เท่าน้ัน 

ส่วนสัดส่วนความต้องการแรงงานในการศกึษา
ระดบั ปวช.-ปวส. ลดลงเลก็น้อยจาก 23.7% ในปี 
2561 เป็น 22.5% ในปี 2565 ขณะท่ีสดัส่วนความ
ต้องการแรงงานทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษา
ปีที ่6-มธัยมศกึษาปีท่ี 6 เพ่ิมข้ึนจาก 41.1% ในปี 
2561 เป็น 57.3% ในปี 2565 

อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเฉพาะความต้องการ
แรงงานเพียงสองระดบัการศกึษา คือ ปรญิญาตรี 

ขึ้นไปและระดับ ปวช. และ ปวส. พบว่า สัดส่วน
เฉลีย่ของความต้องการแรงงานท่ีมีการศกึษาในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปลดลง โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2561-  
2565 อยู่ที่ 45.6% ขณะที่สัดส่วนเฉลี่ยของความ
ต้องการแรงงานทีม่กีารศกึษาในระดับ ปวช. และ ปวส. 
กลบัเพ่ิมขึน้ โดยเฉลีย่ปี 2561-2565 อยู่ที ่54.4%

เม่ือพิจารณาข้อมูลความต้องการแรงงานของ
บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายในเขตพ้ืนที ่ EEC ในปี 2565 จ�าแนกตาม
การศึกษา จ�านวน 419 โครงการ ซึง่มคีวามต้องการ
แรงงานรวม 52,322 คนน้ัน พบว่า ระดบัการศกึษา 
ทีม่คีวามต้องการมากทีส่ดุ มดีงัน้ี

- ความต้องการแรงงานระดับ ป.6 ถึง ม.6 มี
สดัส่วนถงึ 59.1% 

- ความต้องการแรงงานระดับ ปวช.-ปวส. อยูท่ี่  
25.2% 

- ความต้องการแรงงานระดบัปรญิญาตรข้ึีนไปอยู่
ที ่14.7% เท่านัน้ 

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาถึงอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ทีส่�าคัญ เช่น อตุสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน และ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตั้ง 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์ หรือ  
โซลาร์เซลล์ ว่า กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศ
นโยบาย Smart Energy and Climate Action 
(SECA) : พลังงานอัจฉริยะและการด�าเนินการ 
ทีมุ่ง่ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและผลกระทบ 
ต่อสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน 
สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการ
ใช้พลังงานอย่างมปีระสทิธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูช่ัน้บรรยากาศอนัเป็นสาเหตุ
ของโลกร้อน 

โดยในปี 2566 ก�าหนดให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง
หน่วยงานบรหิาร คอื ส�านกังานสาธารณสุขจังหวัด 
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ และหน่วยบริการ  
คือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ 
โรงพยาบาลชมุชน รวม 1,855 แห่ง ตดิตัง้โซลาร์เซลล์ 

อ้างองิจากจ�านวนนกัเรยีน นกัศกึษาทีอ่ยูใ่นภาค
อดุมศกึษา (ระดบัปรญิญาตรขึีน้ไป) พบว่า ในปี 
2564 มจี�านวนนกัศกึษา ในระดบัอดุมศึกษารวม 
1,902,692 คน แม้จะลดลงจากจ�านวน 2,171,663 
ในปี 2561 แต่ยังสงูกว่าเมือ่เทยีบกบันกัเรียนท่ีอยู่
ในระดบั ปวช. และ ปวส. ในปี 2564 ท่ีมจี�านวน 
374,962 คน 

ดงันัน้ จากข้อมลูดงักล่าวสะท้อน ให้เหน็ถงึ 
สถานการณ์ตลาดแรงงานท่ีเผชิญกับปัญหา 
ความไม่สอดคล้องกนั ระหว่างก�าลงัแรงงานทีผ่ลติออก 
มา (ด้าน Supply) และความต้องการของตลาด 
(ด้าน Demand) นัน่คอื มแีรงงานจบใหม่ทีเ่ข้าสู่
ตลาดท่ีจบอดุมศกึษาในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปใน
สดัส่วนสงูมาก 

ด้วยเหตุนี ้จึงส่งผลให้แรงงานในระดับปรญิญา
ตร ี ต้องท�างานต�า่กว่าระดบัมากขึน้ และสดัส่วน
ผูว่้างงานในระดบัปรญิญาตรจีะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
ซึ่งจะกลายเป็นข้อจ�ากัดของตลาดแรงงานไทย 
ในระยะต่อไป

“จากข้อมลูดงักล่าวสะท้อน ให้เห็นถงึสถานการณ์ตลาดแรงงาน 
ทีเ่ผชญิกบัปัญหาความไม่สอดคล้องกนั ระหว่าง ก�าลงัแรงงานทีผ่ลิต
ออกมา (ด้าน Supply) และความต้องการของตลาด (ด้าน Demand)  
นัน่คือ มแีรงงานจบใหม่ทีเ่ข้าสู่ตลาดทีจ่บอดุมศกึษาในระดบัปรญิญาตรี 
ขึน้ไปในสดัส่วนสงูมาก”

“จนถึงขณะนี้มีหน่วยงานด�าเนินการเรื่องโซลาร์เซลล์
แล้ว 1,261 แห่ง ครอบคลมุ 75 จงัหวดั ยงัเหลอือกี  
1 จงัหวัด ในจ�านวนนี ้ตดิตัง้ส�าเรจ็แล้ว 508 แห่ง ก�าลงั
ผลิตรวม 47,053 กิโลวตัต์ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 
243,462,221.16 บาท/ปี และลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 26,775.35 tonCo2/ปี”

นพ.โอภาส การย์กวนิพงศ์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 124,093.80 tonCO2/ปี 
2. ทกุหน่วยงานมกีารปรบัเปลีย่นอปุกรณ์เพ่ือ

ช่วยลดการใช้พลงังานลงร้อยละ 20 
3. เร่ิมมีการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า

ทดแทนของเดมิและสถานชีาร์จไฟฟ้า ด้วยเงนินอก 
งบประมาณ / เงนิบ�ารงุ / เงนิบรจิาค โดยตัง้เป้าหมาย 
ให้มีการใช้ทุกแห่งใน 10 ปี 

4. อาคารอนรุกัษ์พลงังาน โดยปรบัปรงุอาคารเดมิ 

“กระทรวงสาธารณสขุ จะรณรงค์ขบัเคลือ่น
นโยบาย SECA ไปสู่การปฏบัิตอิย่างต่อเนือ่ง โดย
จะตั้งคณะกรรมการ/คณะท�างานติดตามก�ากับ
และขับเคลื่อนการด�าเนินงานทั้งส่วนกลางและ
ระดับพืน้ที ่และคดัเลอืกหน่วยงานทีม่ผีลงานดเีด่น
ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตสขุภาพ และระดบัประเทศ 
เพือ่เป็นต้นแบบท่ีดใีห้กบัหน่วยงานอืน่ๆ ได้น�าไป
ขยายผลต่อไป” นพ.โอภาส กล่าว 

ดงันัน้ ผลการด�าเนนิงานในช่วง 4 ปีทีผ่่านมา  
สามารถพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่า การผลิตและ 
พัฒนาครูคุณภาพสูงตามความต้องการที่แท้จริง
มคีวามเป็นไปได้ และจะเป็นต้นแบบ ในการผลติ
และพัฒนาครูในโครงการของรัฐในระยะต่อไปได้ 
บนความร่วมมอืการท�างานกันอย่างใกล้ชดิของภาคี
ด้านการศกึษา โดยขณะนีโ้ดยมสีถาบนัอดุมศกึษา
ที่ผลิตและพัฒนาครู และพร้อมจะเป็นสถาบัน
ต้นแบบในการผลติและพฒันาครูจ�านวน 19 แห่ง 

“กสศ. หวงัเป็นอย่างยิง่ ว่าการลงนามความร่วมมือ 
กันในครั้งนี้ จะสร้างประโยชน์คุณูปการต่อระบบ
การผลิตและพัฒนาครูของประเทศในอนาคต ที่
จะช่วยลดความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษา ลดปัญหา
การโยกย้ายการขาดแคลนครใูนพืน้ทีโ่รงเรยีนห่าง
ไกล และเพิม่อตัราการเข้าถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพ 
น�าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพโรงเรยีนและเป็นต้นแบบ
การผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ต่อไป” ผู้จัดการ 
กสศ. กล่าว
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หนึง่ทศวรรษของ BRI

ระธานาธบิด ีส ีจิน้ผงิ  แห่งสาธารณรฐั
ประชาชนจนีได้เสนอข้อริเริม่ “เศรษฐกจิ

เส้นทางสายไหม” และ “เส้นทางสายไหม 
ทางทะเลในศตวรรษท่ี21”  เมือ่ ค.ศ. 2013 น่ันคือ 
จุดก�าเนิดของ “ข้อรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” 
(Belt and Road Initiative : BRI) คอืพลงั
ที่ส่งผลให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ 
ในเวลา 10 ปีทีผ่่านมา 

BRI ท�าให้โลกมกีารเชือ่มโยงมากขึน้ ท�าให้ 
นบัแต่นีไ้ป “ภเูขาจะไม่สงูอกี หนทางจะไม่ยาวไกล 
อีก” ต่อไป นอกจากนี้ ยังน�าพาโอกาสการ 
พฒันาแก่ประเทศและประชาชนทีเ่ข้าร่วม และ 
BRI ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะระดับ
สากล ได้ให้แนวคดิการพฒันาใหม่แก่ประเทศ
ในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ผลงานทีเ่ป็นรปูธรรม
ของ BRI ในภมูภิาคนีค้อื โครงการรถไฟจนี-ลาว 
ท่ีเปิดให้บรกิารในปลายปี 2021 และโครงรถไฟ
ความเรว็สงู “จาการ์ตา-บันดงุ” ท่ีก�าลงัจะเปิด
ให้บรกิารในเดอืนตลุาคม 2023   

ในงานสัมมนา “หนึ่งทศวรรษของหนึ่ง
แถบหนึง่เส้นทาง ร่วมสร้างโชคชะตาร่วมกนั
เอเชยี-แปซฟิิก” ซ่ึงจัดโดยศนูย์วิจัยหนึง่แถบ
หน่ึงเส้นทางไทย-จีน และศนูย์วิจัยยุทธศาสตร์ 
ไทย-จีน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ  
หอประชมุอาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการ
ป้องกนัประเทศ วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 
รศ.ดร.โภคนิ พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรม
และเศรษฐกจิไทย-จนี ได้กล่าวในช่วงเวทเีสวนา

ทางรถไฟเชือ่มทกุมลรฐั  จนีจงึสร้างถนน สร้าง
ทางรถไฟ พัฒนารถไฟความเร็วสูง สนามบิน 
ท�าให้พลังที่ซ่อนเร้นอยู่สามารถปลดปล่อย 
ออกมาได้ ก่อให้เกดิการลงทุน การผลิต จนวนันีจ้นี 
กลายเป็น “โรงงานของโลก” ภายในเวลาเพียง
ประมาณ 40 ปี

เหตท่ีุจนีท�าได้ส�าเรจ็เพราะ 1. การน�าโดย
พรรคคอมมวินสิต์จนีและผูน้�าทัง้ 5 รุ่นทีผ่่านมา 
2. จนีมกีองทพัทีถ่อืว่าเป็นกองทพัของพรรคฯ 
ไม่ใช่ของรัฐบาล พรรคฯ คุมกองทัพ จึงไม่มี
โอกาสทีก่องทพัจะมาล้มรฐับาล 3. เม่ือมีความ
มั่นคงแข็งแรงตรงจีน จีนจึงสามารถก�าหนด
ทศิทาง ยทุธศาสตร์ และแนวนโยบายต่างๆ ได้
อย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด ไม่ใช่กลบัไปกลบัมา
อย่างรฐับาลในประเทศอืน่ๆ 4. การบริหารของ 
จนี จากรฐับาลกลางไปสูร่ฐับาลท้องถิน่จะเชือ่มต่อ 
โดยพรรคฯ

ท�าไมในหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา จีนจึงเน้น
เรือ่ง BRI ? และยงัเน้นเร่ืองประชาคมโลกทีร่่วม
ชะตากรรมกนัหรอืแบ่งปันกนั

ก็เพราะจีนไม่มีเรือปืนมากมายที่ไปคุมได้ 
ท่ัวโลก จีนยังถูกปิดก้ันทางทะเลจีนใต้ทัง้หมด ตัง้แต่ 
เกาหล ีญีปุ่น่ ฟิลปิปินส์ ลงไปจนถึงอินโดนีเซยี 
เป็นผลสบืเนือ่งต้ังแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2

ปี 2013 ท่านส ีจิน้ผงิ น�าเสนอข้อคิดการ
เปิดประเทศจีนด้วยเส้นทางสายไหมยุคใหม่ 
ดงัเช่นเส้นทางสายไหมในอดตีทีจ่นีเคยเชือ่มต่อ
ถงึโรมนั วิธกีารคอื ท่ีไหนต้องท�าถนนกท็�าถนน  

ท่ีไหนต้องท�าทางรถไฟกท็�าทางรถไฟ เส้นทางไหน 
ท�ารถไฟความเรว็สงูได้กท็�า ทีส่�าคญัคือ ทางเรือ 
กต้็องมท่ีาเรอืต่างๆ คอยรองรบั   จีนจึงพูดถึง 
ทางสายไหมทางบกและทางทะเล

เส้นทางสายไหมยุคใหม่น้ี หากไปทางตะวนัตก  
คือเชื่อมสู่ยุโรป หากลงทางใต้ผ่านทะเลจีนใต้  
เชื่อมมาทางช่องแคบมะละกาเพื่อไปสู่อินเดีย
และแอฟรกิา โครงการนีจี้นเรยีกว่า ความร่วมมอื 
ที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน วันนี้จีนจึงมีผู้เข้าร่วม 
เส้นทางสายไหมมากกว่า 150 ประเทศ ซึง่รวม
จ�านวนประชากรมากกว่า 75% ของโลก รวม 
GDP เกนิ 50% ของโลก

จีนมองว่า โลกมอียูโ่ลกเดยีว สิง่ทีโ่ลกเผชญิ 
อยู ่ทุกวันนี้คือ 1. ภัยจากธรรมชาติ อาทิ  
แผ่นดนิไหว น�า้ท่วม โลกร้อน โรคระบาด 2. ภัยจาก 
มนษุย์ด้วยกนัเอง สงคราม การก่อการร้าย ภัย
จากความรวย-ความยากจน ความเหลือ่มล�า้ที ่
ช่องว่างขยายมากขึ้น จีนจึงมุ่งม่ันเอาชนะ 
ความยากจน  

จีนแสดงให้เห็นว่า ต้องเรียกร้องให้นานา
ประเทศร่วมกันปกป้องโลกที่อยู่ร่วมกัน โดย 
เส้นทางสายไหมจะเป็นตวัเชือ่ม ท่านส ีจ้ินผงิ เคย 
กล่าวว่า “ทีไ่หนไม่มสีนัตภิาพ ทีน่ัน่จะพัฒนา
ไม่ได้” ดงันัน้ จะท�าอย่างไรให้เกดิสันติภาพ ท�า
อย่างไรจะสามารถสร้างทัศนคติเชิงบวกที่มอง
ผูค้นเป็นพีน้่องและแบ่งปัน

โดยสรปุ 1. เราติดต่อกนัด้วย BRI ด้วยความ
เสมอภาพ ด้วยผลประโยชน์ร่วมกัน 2. ทัง้หมด
เพือ่เป้าหมายท่ีว่า เราอยู่ร่วมโลกเดยีวกนั เรา
ต้องสร้างสงัคมโลกท่ีร่วมแบ่งปัน ร่วมชะตากรรม

แล้วสถานการณ์ปัจจบุนัเอือ้ต่อการผลกัดนั 
BRI มากแค่ไหน?

ตอนนีท้ัง้โลกมปัีญหาเรือ่งเศรษฐกิจ จีนเอง
กม็ปัีญหาเงนิฝืด แต่จนีน่าจะไปได้ เพราะมพีรรค 
คอมมิวนิสต์จีนที่เข้มแข็ง มีทิศทางที่ชัดเจน 
ในการแก้ปัญหา แม้จะผดิพลาดกส็ามารถปรับตัว 
ได้เรว็ ดงัเช่นการปรบันโยบายเรือ่งโควิด และ
ประกาศเปิดประเทศรบัการท่องเทีย่ว  

BRI คอืยุทธศาสตร์ท่ีวนันีไ้ม่ใช่เฉพาะของ
จนี แต่ให้ความส�าคญักบัประเทศทัว่โลกทีก่�าลงั
พฒันาหรอืด้อยพฒันาทีจ่ะเข้าไปมส่ีวนร่วมและ
ได้ประโยชน์จาก BRI ประเทศท่ีพฒันาแล้วกอ็าจ
จะได้ประโยชน์บ้าง

“เส้นทางสายไหมยุคใหม่นี้ หากไปทางตะวันตก คือเชื่อมสู่ยุโรป  
หากลงทางใต้ผ่านทะเลจีนใต้ เชื่อมมาทางช่องแคบมะละกา 
เพือ่ไปสู่อนิเดยีและแอฟรกิา โครงการนีจ้นีเรยีกว่า ความร่วมมอืทีไ่ด้ 
ประโยชน์ร่วมกัน วันน้ีจีนจึงมีผู้เข้าร่วมเส้นทางสายไหมมากกว่า 
150 ประเทศ ซึ่งรวมจ�านวนประชากรมากกว่า 75% ของโลก  
รวม GDP เกิน 50% ของโลก”

หัวข้อ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับปาฏิหาริย์
แห่งเอเชีย-แปซิฟิกในยุคสมัยใหม่” สรุป
ความว่า

เมื่อจีนเปลี่ยนแปลงเป็น “จีนใหม่” ในปี 
1949 น้ัน จีนต้องเผชิญกบัอะไรและตัง้เป้าหมาย 
ไว้อย่างไร  มีหลักการและวิธีการเพื่อบรรล ุ
เป้าหมายอย่างไร

เราจะพบว่า ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ จีน 
เน้นเรือ่งความเท่าเทยีม ความอยูด่กีนิด ีการจะต้อง 
ไม่มีคนจน ในปี 2025 จีนจะต้องพ้นจาก 
กบัดกัรายได้ปานกลาง น่ีคอืเป้าหมายท่ีจีนวาง
เอาไว้ ถามว่า เพ่ือจะถงึเป้าหมายเขาจะต้องท�า
อะไรบ้าง

ประการแรก จนีเป็นคอมมวินสิต์ เขาใช้ลทัธิ 
มาร์กซ์-เลนินนิสม์ จุดแข็งของจีนคือ พรรค
คอมมวินสิต์จนีทีบ่รหิารประเทศอย่างต่อเนือ่ง 
นับแต่ปี 1949 ภายใต้ผู ้น�า 5 ท่าน ตั้งแต ่
เหมา เจ๋อตงุ เติง้ เสีย่วผงิ เจยีง เจ๋อหมนิ ห ูจิน่ เทา  
และสี จิ้นผิง แต่ละท่านได้สร้างคุณูปการ
มากมาย

จุดเปลีย่นส�าคญัของจีนคอื เม่ือเปลีย่นแปลง
เป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ๆ มีความยากคือ ระบบ
เศรษฐกจิจะเป็นอย่างไร ช่วงแรกๆ จนีท�าตาม
รัสเซีย ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบปิด ท�านารวม 
ทุกคนเอาของไปไว้กองกลาง จากนั้นจึงแบ่ง
ปัน ซึ่งเกิดปัญหามากมาย คนที่เปลี่ยนระบบ
เศรษฐกจิจีนเป็นระบบเศรษฐกจิการตลาด คือ
เติ้ง เสี่ยวผิง จากนั้นจีนจึงเป็นประเทศแรก
ของโลกกว่็าได้ทีบ่รหิารแบบคอมมวินสิต์ แต่อยู่
กับระบบเศรษฐกิจแบบการตลาด ซ่ึงโลกท่ีน�า
โดยตะวันตกเป็นระบบเศรษฐกจิแบบการตลาด 
จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากว่า จะบริหารภายใน
แบบคอมมิวนิสต์ แต่อยู่กับโลกภายนอกแบบ
เศรษฐกจิการตลาดอย่างไร   

ยุคเติ้ง เสี่ยวผิง ทดลองระบบเศรษฐกิจ
การตลาดท่ีเซนิเจ้ินข้างๆ ฮ่องกง เพราะฮ่องกง
มคีวามเจรญิ  มนีกัธรุกจินกัลงทนุมากมาย ถ้า
ดงึนักธุรกิจจากฮ่องกงได้ จะเป็นจุดเริม่ต้นท่ีดี
ในการสร้างพืน้ทีเ่ศรษฐกจิการตลาดทีเ่ตบิโตได้
ในเมืองจนี

อนัดบัถดัมาคอื การสร้างระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน เพราะจีนมองว่า ถ้าประเทศที่กว้าง
ใหญ่ไพศาลเชือ่มต่อกันไม่ได้สะดวก “พลงั” ก็
จะไม่เกิด เหมือนเช่นที่สหรัฐอเมริกาก่อสร้าง

ป

 

ดาวเด่นโล่เงนิฉบบันี้
เปิดตัว	1	ใน	4

แคนดิเดต	ผบ.ตร.	คนท่ี	14
ฉายา	“มอืปราบสายธรรมะ”
พล.ต.อ.ต่อศกัด์ิ	สขุวมิล

ชือ่เล่นว่า	“ต่อ”	

พล.ต.อ.ต่อศักดิ ์สขุวมิล

สมชาย จรรยา...รายงาน

เกดิเมือ่วนัท่ี 27 มกราคม 2507 ทีจ่งัหวัด
เพชรบรุ ีเป็นน้องชาย พลอากาศเอก สถติย์พงศ์  
สขุวมิล เลขาธกิารพระราชวงั 

จบการศึกษาชั้ นมั ธยม ที่ โร ง เรี ยน
โยธินบูรณะ และระดับปริญญาตรีคณะ 
รฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นสงิห์แดง  
รุน่ท่ี 38

(กองบงัคบัการปฏบิตักิารพเิศษ) 
ปี 2562 เป็นรองผู ้บัญชาการต�ารวจ

สอบสวนกลางปี 2563 เป็นผู้บญัชาการต�ารวจ
สอบสวนกลางปี 2564 เป็นผูช่้วยผูบ้ญัชาการ
ต�ารวจแห่งชาติปี 2565 เป็นรองผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาต ิรับผดิชอบงานป้องกนัปราบปราม

หลงัเรยีนจบ เข้าท�างานเป็นพนกังาน บรษิทั 
น�า้มนัคาลเทก็ซ์ ท�าอยูไ่ด้ 7 ปี ก็ลาออก เดนิหน้า
ท�าตามความฝันเป็นต�ารวจ 

เข ้าฝ ึกอบรมหลักสูตร ผู ้มีวุฒิทางด ้าน
นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อ
บรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการต�ารวจชัน้สญัญาบตัร 
(กอต.) รุน่ท่ี 4 รุน่เดยีวกบั นายวนั อยูบ่�ารงุ 

เริ่มต้นชีวิตต�ารวจ ปี 2540 ต�าแหน่ง รอง
สารวตัร กองก�ากับการสายตรวจปฏบัิตกิารพเิศษ 
191 จากนัน้ ย้ายมาเป็น รองสารวตัร ทีก่องปราบปราม  
แล้วไปขึ้นเป็น สารวัตร ที่ต�ารวจท่องเที่ยว 
ก่อนจะโยกกลับมาเป็น สารวัตรกองก�ากับการ
ปฎิบัติการพิเศษ กองปราบฯ กระทั่งได้ขึ้นเป็น 
รองผู้ก�ากับ และผู้ก�ากับการปฏิบัติการพิเศษ  
กองปราบ ก่อนจะขึน้เป็น รองผูบ้งัคับการปราบปราม  

ปี 2561 ขึน้เป็นผูบ้งัคบัการ กองบงัคบัการ
ถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ 191 

 คอลมัน์สโมสรต�ารวจ ฉบบันี ้
การแต่งตัง้ “ผบ.ตร.คนที ่ 14” รบัไม้ต่อจาก  

“บิก๊เด่น” พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ ต้อง
ย้ือออกไป เพือ่ให้ทกุอย่างเป็นไปตามครรลอง เป็น
ไปตามกฎหมาย ทีส่�าคัญการประชุม ก.ตร. ต้อง
ไม่เกิดความวุ่นวาย ต้องไม่เกิดปัญหา  
นายเศรษฐา ทวสีนิ นายกรฐัมนตรี ทีเ่ข้ามารบั
ต�าแหน่ง ยืนยนัถึงแนวทางการคดัเลอืก ผบ.ตร.  
ต้องพจิารณาทัง้ “อาวโุส” ควบคู ่“ผลงาน” ขณะที่  
ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ 
พล.ต.อ.วนิยั ทองสอง พล.ต.อ.มน ู เมฆหมอก 
ที่สวมบทบาท ก.ตร.สายแข็ง ไม่ใช ่ ก.ตร.  
สายตรายาง จะฝ่าด่าน ท�าความจรงิให้เกดิธรรมาภบิาล  
ในกรมปทุมวันได้หรือไม่ คอยติดตามกันต่อไป  
โดยเฉพาะแคนดเิดตแม่ทพัสีกาก ีรอบนีม้ผีูเ้ข้าชงิ
ด�า พล.ต.อ.รอย องิคไพโรจน์ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์  
หักพาล พล.ต.อ.กติติร์ฐั พนัธุเ์พ็ชร์ พล.ต.อ.ต่อศกัดิ์  
สุขวิมล  อื้อฉาววงการต�ารวจ ถูก 
สงัคมวพิากษ์ถงึเหตุการณ์ มอืปืนคูใ่จก�านันนก แห่ง 
นครปฐม กระหน�า่ยงิ “สารวตัรแบงค์” พ.ต.ต.ศวิกร  
สายบัว สว.กก.2 บก.ทล. เสียชีวิต ส ่วน  
พ.ต.ท.วศิน พันปี รอง ผกก.2 ยก.ทล. ได้รับ 
บาดเจบ็ ขณะร่วมงานเลีย้งสงัสรรค์ในบ้านพกัของ 
นายประวณี จนัทร์คล้าย หรอื ก�านนันก ชนวนเหตุ 
ไม่ยอมย้ายหลาน  งานนี ้“บิก๊โจ๊ก” น�าทมี
ออกโรงลุยออกหมายจบั 6 นายต�ารวจ ซดัผูก้าร 
นครปฐม ผูก้�ากบัการแย่ ปล่อยต�ารวจเดนิตามผูม้ี 
อิทธิพล  ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์  
“ผูก้ารเต่า” พล.ต.ต จรญูเกยีรต ิปานแก้ว รรท.
ผบก.ทล. ยนัเอาจรงิปราบส่วยสตกิเกอร์ เสนอ สตช.  
พจิารณาฟันวนิยัแล้ว 40 นาย อกี 6 ส่ง ปปช.ชีม้ลู 
ขณะที ่“บิก๊ก้อง” พล.ต.ท.จริภพ ภรูเิดช ผบช.ก. 
มัน่ใจต�ารวจทางหลวงยคุใหม่ ไร้ส่วยรถบรรทกุ 

 สางปมแก๊งคอลเซน็เตอร์ พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ 
หักพาล รอง ผบ.ตร. น�าทีมลุยเขมร ประสาน 
“ผบ.ตร.กมัพชูา” ลงพืน้ทีไ่ล่ล่าแก๊งคอลเซน็เตอร์ 

หลอกโอนเงินผ่านแอปเงนิกูน้อกระบบ จนเหยือ่
เครยีดฆ่ายกครวัเสยีชวิีต 3 ศพเมอืงปากน�า้ ชีเ้ป็น
แก๊งเดยีวกบัทีก่่อเหตทุ�า นกัเรยีนชัน้ ม.3 ผูกคอดบั 
จ.นนทบรุ ี  พล.ต.ต.มนตร ีเทศขนั ผบก.ป. 
พ.ต.อ.เอกสิทธิ ์ ปานสทีา ผกก.4 บก.ป. ทลาย
ขบวนการลกัลอบขุดโบราณวตัถขุายในเพจเฟซบุก๊ 
ยดึของกลางนบัพนัชิน้ พบรปูป้ันช้าง-ววัสมัฤทธิ ์
อายุกว่า 1,600 ปี  พล.ต.ต.พุฒิเดช  

บญุกระพอื ผบก.ปอศ. ส่ง พ.ต.อ.เมฆพศิาล ศรภีริมย์  
ผกก.5 บก.ปอศ. พ.ต.ต.วรวฒุ ิคงรกัษา สว.กก.5  
ลยุภาคเหนอืทลายแก๊งหลอกกูเ้งินออนไลน์เครือข่าย 
นายทุนต่างชาติ เผย 1 ปี ตุ ๋นคนไทยกว่า  
160 ล้าน  จบัไม่หมด พล.ต.ท.อิทธพิล  
สารรณชยั ผบช.ภ.2 ช่ืนชม พล.ต.ต.ธรีะชยั ช�านาญหมอ  
ผบก.สส.ภ.2 พ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ เถียรทองศรี  
ผกก.สส. 2 บก.สส.ภ.2 พร้อมทีมงาน ทลายแหล่ง

ททท.ระดมไอเดียผูป้ระกอบกำรท่องเท่ียว
สร้ำงควำมพร้อมรบันักท่องเท่ียวศักยภำพสงู

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้าน
สินค้าและธุรกิจท่องเท่ียว การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ประธานจดักจิกรรม Make 
the Difference in Tourism Product Design 
น�าเสนอศักยภาพสินค้าการท่องเท่ียวไทย และ 
ระดมไอเดยีจากผู้ประกอบการ เพือ่สร้างความพร้อม 
ในการรองรับนักท่องเท่ียวศักยภาพสูงฯ โดย 
ม ี พล.ต.ต. อภชิาต สรุบิญุญา รองผูบ้ญัชาการ
ต�ารวจท่องเทีย่ว ร่วมเสวนา และผูป้ระกอบการ
ท่องเที่ยวชั้นน�าเข้าร่วมกว่า 50 ราย  ณ ห้อง  
Be Creative โรงแรมเมอเวนพคิ บดีีเอม็เอส เวลเนส  
รีสอร์ท กรงุเทพ เมือ่วนัท่ี 4 ก.ย. 2566 

นายอภชิยั ฉตัรเฉลมิกจิ รองผูว่้าการด้านสนิค้า
และธรุกจิท่องเทีย่ว ททท. กล่าวว่า ด้านสนิค้าและ
ธรุกจิท่องเท่ียว ททท. ได้มแีผนด�าเนินงานต่อยอด 
และผลักดันสินค้าเข้าสู ่ตลาด ภายใต้โครงการ 
ยกระดบัมลูค่าสนิค้าทางการท่องเท่ียว เพือ่สร้างระบบ 
นิเวศใหม่ทางการท่องเที่ยว (New Ecosystem) 
ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง โดยให้
ความส�าคัญกับการ Upskill และ Reskill เพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการพัฒนา
คณุภาพสนิค้าและบรกิารทีม่ศัีกยภาพ (Premium 
Product) และสอดคล้องกบัความต้องการทางการ
ตลาดอย่างย่ังยืน ททท.จงึได้จดักจิกรรม Make the  
Difference in Tourism Product Design ทัง้ในรปูแบบ  
Hybrid ทั้งออนไซต์และออนไลน์ (Facebook  

Live) ผ่าน Facebook Page : Tourism Product  
เพือ่อปัเดตข้อมลูสนิค้าการท่องเทีย่ว (Product Briefing)  
น�าเสนอผลการด�าเนินงานในการสร ้างสรรค ์
และส่งเสริม สนิค้าการท่องเท่ียวท่ีมีคณุภาพในช่วง
ปีทีผ่่านมา นอกจากนี ้ยงัเปิดเวทีส�าหรบัระดมความ
คดิเหน็และรบัฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครฐั
และเอกชน รวมทัง้ผูป้ระกอบการภาคอตุสาหกรรม
ท่องเทีย่ว ภายใต้หวัข้อ Tourism Product Design 
พร้อมกันนีย้งัได้เชญิกองบัญชาการต�ารวจท่องเทีย่ว
เข้าร่วมบรรยายถงึมาตรการการดูแลความปลอดภยั
ด้านการท่องเทีย่ว เพือ่เป็นประโยชน์ในการพฒันา
และสร้างสรรค์รปูแบบสนิค้าการท่องเทีย่วทีต่รงกบั
ความต้องการของกลุม่เป้าหมายทางการตลาดอย่างมี
ประสทิธภิาพ เสรมิสร้างความมัน่ใจให้ผูป้ระกอบการ 
และยกระดบัการท่องเท่ียวสูม่าตรฐานความยัง่ยนื

พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รองผู้บัญชาการ
ต�ารวจท่องเที่ยว กล่าวว่า ความเชื่อม่ันด้านความ

ปลอดภัยเป็นปัจจัยชี้วัดคุณภาพการท่องเท่ียว
ไทย โดยกองบญัชาการต�ารวจท่องเทีย่ว (บก.ทท.) 
ตระหนกัถึงความส�าคญัของการดูแลความปลอดภยั 
และเสรมิสร้างความมัน่ใจในการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว  
โดยได้ด�าเนินงานร่วมกับ ททท. ในการเฝ้าระวัง
และดแูลความปลอดภยัด้านการท่องเทีย่วให้เป็นไป
ด้วยความสะดวกและเรยีบร้อย  จดัก�าลงัเจ้าหน้าที่ 
ลงตรวจตราพืน้ท่ี และน�าเครือ่งมือเทคโนโลยเีข้ามา 
ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเท่ียว เพือ่สร้าง 
ความเชือ่มัน่ให้กบันกัท่องเทีย่ว และผูป้ระกอบการ  
รวมถึงสร้างมาตรฐานความปลอดภยัในการเดนิทาง 
ท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะเป็นผลดีต ่อ 
ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วไทยในมมุมองของนกัท่องเท่ียว 
ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ

การจดักิจกรรม “Make the Difference in 
Tourism Product Design” สะท้อนถงึความร่วมมอื 
และการบรูณาการทางความคดิและการด�าเนนิงาน 
จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโดยเฉพาะภาคเอกชน  
ซึง่เป็นผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมท่องเทีย่วชัน้น�า
ของประเทศไทย อาทิ บนัยนัทร ีเวญ่า ภเูก็ต, รายาวดี  
กระบี,่ บดีีเอม็เอส เวลเนส คลนิกิ, มสิกวนั, คามาลายา  
เกาะสมยุ, สยามเวลเนส กรุ๊ป, เจ้าพระยาทัวร์รสิท์ 
โบ๊ท, ซัมมทิ กรนีวลัเล่ย์ เชยีงใหม่, ชจีรรย์ กอล์ฟ 

รีสอร์ท, เอเชีย่น โอเอซิส, เดอะ เปียโน เขาใหญ่ ฯลฯ 
เป็นต้น ทีเ่ข้าร่วมแลกเปลีย่น รับฟังความคดิเหน็และ 
มุมมองในฐานะผู้ให้บริการและสัมผัสใกล้ชิดกับ 
นกัท่องเทีย่ว ร่วมกบั ททท. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่เตรียมความพร้อมและยกระดบัมาตรฐานสนิค้า
และบริการทางการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ 
รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย 
ให้กบันกัท่องเทีย่ว ซึง่เป็นการขานรับนโยบายรัฐบาล
ในเรื่องการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว 
ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิอนัจะสอดคล้องกบัทศิทาง 
การตลาดของ ททท. ปี 2567 เพื่อร่วมผลักดัน 
เป้าหมายรายได้สงูสดุ 3 ล้านล้านบาท ทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอื 
ส�าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายความย่ังยนืต่อไป

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ททท.ได้สร้างสรรค์สินค้าและ
บริการทางการท่องเทีย่ว และส่งเสริมศกัยภาพของ
ผู้ประกอบการตลอดจนผลักดันให้อุตสาหกรรม 
ท่องเทีย่วเตบิโตตามแผนการด�าเนนิงานและยทุธศาสตร์ 
ท่ีวางไว้ ผ่านโครงการต่างๆ ซ่ึงได้รับการตอบรับ 
เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการรับรู้และรายได้ทางการ
ท่องเท่ียว จากการทดลองจ�าหน่ายสินค้าและบริการ
ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการต่างๆ เช่น 
โครงการเจ้าบ้านที่ดี New Chapter Phase II 
โครงการสร้างกระแสการเดินทางและส่งเสริมการ
เป็นนักท่องเท่ียวทีด่ภีายใต้แนวคดิ Happy Model  
โครงการ Amazing Thailand Health and Wellness  
New Chapters New Experience และ 
โครงการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวมูลค่าสูง 
(Luxperience) 

AI ปัญญำประดษิฐ์ ส่วนหน่ึงของชีวิตในวันน้ี !

นโลกยุคดิจิทัลนี้ คงไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่า
เทคโนโลยี ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในชวีติ

ประจ�าวนัในทุกๆ กจิกรรม อกีทัง้ยงัเป็นส่ิงท่ีมี
การเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ดงันัน้ การปรับตวั 
จึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ เพราะ
พฤตกิรรมการบรโิภคของผูค้นย่อมผนัเปลีย่น
ไปตามกระแสของโลกดจิทิลั 

และเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาประดิษฐ์ หรือ 
AI หลายคนอาจจะมองเป็นเรือ่งทีซ่บัซ้อนและ 
ไกลตัว แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น AI อยู่ 
รอบตวัเราและมกัได้ใช้ในชวีติประจ�าวันกนัอยูเ่สมอ 
โดยทีเ่ราอาจจะไม่รูต้วั ซึง่สิง่แรกทีค่นส่วนใหญ่
ท�าหลงัจากตืน่นอน คอืหยบิสมาร์ทโฟนเพ่ือเช็ก

ส่ิงทีค่นมักท�าต่อไปจากการหยบิโทรศัพท์แล้ว 
คอืการเชก็ข่าวสาร หรอืเรือ่งราวอปัเดตบนโซเชยีล 
มเีดยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, 
Twitter และอืน่ๆ เทคโนโลย ี AI ไม่เพยีงแต่อยู ่
เบื้องหลังในการเลือกโพสต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
สิง่ทีค่ณุสนใจขึน้มาโชว์ โดยดจูากความสนใจ และ
การมปีฏิสมัพนัธ์บนโซเชยีลมเีดียในอดีต ปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI ยงัสามารถแนะน�าเพ่ือนทีค่ณุ
อาจจะรู้จัก กรองข่าวปลอม รวมถึง Machine 
Learning ยงัช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการกลัน่แกล้ง
คุกคามผ่านโลกไซเบอร์ (Cyberbullying) ได้อกี
ด้วย

รวมไปถงึเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์สามารถ
น�ามาประยุกต ์ใช ้กับระบบของธนาคารได ้
หลากหลายวธิ ีส่วนใหญ่จะเกีย่วข้องกบัเรือ่งของความ 
ปลอดภัยในการท�าธุรกรรมทางการเงิน และ

ป้องกันการทจุรติ ระบบ AI เป็นเทคโนโลยทีีอ่ยู่
เบือ้งหลงักจิกรรมเหล่านี ้ได้แก่ การฝากเชค็ด้วย
การสแกนด้วยมอืถอื ระบบแจ้งเตอืนเมือ่ยอด
เงนิคงเหลอืต�า่ หรอืแม้กระทัง่การลอ็กอนิเข้าไป
ใช้ระบบโมบายแบงค์ก้ิง ถ้าคุณเข้าไปซ้ือกางเกง
ทีร้่านเสือ้ผ้าแห่งหนึง่ ระบบ AI จะวิเคราะห์ว่า
ธรุกรรมนีเ้ป็นธรุกรรมทีค่ณุใช้เป็นปกตหิรอืไม่  
เพื่อที่จะพิสูจน์ว่ามีบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ 
น�าบตัรเครดติของคณุไปใช้หรอืไม่

เรยีกได้ว่า AI อยูใ่นทุกๆ วันของการใช้ชวิีต
ของมนษุย์ ตัง้แต่ตืน่นอน เดนิทาง ท�างาน จนถงึ 
ตอนพกัผ่อนโดยทีเ่ราอาจจะรู้ตวั หรอืไม่รูตั้ว  
เทคโนโลย ีAI ได้ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กบั 
มนษุย์อย่างมากมายจนกลายส่วนหนึง่ของชีวติ 
ผูค้นในยุคปัจจบุนั จนไม่สามารถทีจ่ะนกึภาพ 
การใช้ชวีติทีป่ราศจากสิง่อ�านวยความสะดวก 
ทีมี่เทคโนโลย ีAI อยูเ่บือ้งหลังกนัได้แล้ว อ้างอิง 
ข้อมลูดีๆ จาก aigen ครบั

ข้อมลูข่าวสารต่างๆ และเม่ือโทรศัพท์ถกูปลดล็อก
หน้าจอ ถอืเป็นการใช้เทคโลย ีAI ในรปูแบบ Face 
ID หรือ Biometrics หรือเทคโนโลยีชีวมิติ คือ 
เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการระบุตวัตน (Identification) 
และตรวจพสิจูน์ผู้ใช้ (Verification) โดยใช้เทคนคิ
การแปรค่าเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบคุคล มา
วเิคราะห์และเปรยีบเทยีบความแตกต่าง ท�าให้มี
ความปลอดภยัมากขึน้ ง่ายขึน้ เรว็ขึน้ และสะดวก
ยิง่ขึน้กว่าเดิม

ใ

ซ่อนยานรกรายใหญ่ย่านธญับรุ ีเตรยีมส่งขายภาค
ตะวนัออก ยดึยาบ้า 3 ล้านเมด็ ไอซ์อีก 11 กโิล 

 “บิก๊เด่น”พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กติตปิระภสัร์ 
ผบ.ตร. ขานรบันโยบายรฐับาล เตรยีมเปิดฟรวีีซ่า
ให้นกัท่องเทีย่วชาวจนี เพือ่กระตุน้การท่องเทีย่ว 
สัง่ต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืง เตรียมพร้อมประสาน
ข้อมูลคัดกรองบุคคลตามหมายจับ มีประวัติ
อาชญากรรมป้องกนัการแฝงตวัก่อเหตใุนไทย

 พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ พล.ต.อ.เอก องัสนานนท์ พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล พ.ต.ต.ศวิกร สายบวั
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กรมสรรพสามิตลงนามบันทึกความเข้าใจ
ร่วมกับกองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ยกระดับการท�างาน
ด้วยการบรูณาการความร่วมมอื ในการใช้ข้อมลู 
การท�า Data Analytic การสบืสวนสอบสวน รวมถงึ 
การป้องกัน วางแผนติดตาม และปราบปราม
การกระท�าความผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต
ออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี สร้างความเป็นธรรมให้ผู้
ประกอบการที่สุจริต และยังเป็นการคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้บริโภคที่อาจเกิดอันตราย
จากการบรโิภคสนิค้าทีไ่ม่ได้มาตรฐาน

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรม 
สรรพสามติ เปิดเผยว่า การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี
ดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ท�าให้รูปแบบการกระท�าผิด 
มคีวามซับซ้อนและติดตามยากข้ึน เนือ่งจากผูก้ระท�าผดิ 
บนเครือข่ายออนไลน์ส ่วนใหญ่ปกปิดตัวตน 
โดยการใช้ตวัตนสมมติ มกีารใช้บญัชีธนาคารบคุคลอืน่  
หรือบัญชีม้า ทั้งยังมีการกระจายที่เก็บสินค้า 
ผดิกฎหมายเพ่ือหลกีเล่ียงการถกูติดตามไปยงัเจ้าของ 
สนิค้าทีแ่ท้จรงิ ส่งผลให้การกระท�าผดิผ่านเครอืข่าย
ออนไลน์ขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และยาก 
แก่การควบคมุ 

กรมสรรพสามิตตระหนักและให้ความส�าคัญ
กับปัญหาดังกล่าว รวมถึงความไม่ปลอดภัยจาก 
การบรโิภคสนิค้า ทีไ่ม่ได้มาตรฐาน และความไม่เป็นธรรม 
ต่อผู้เสียภาษีโดยสุจริต  กอปรกับในช่วงระยะ 

‘สรรพสามติ’ จบัมอื ‘สอบสวนกลาง’ ร่วมปราม
ผูก้ระท�าผดิกฎหมายภาษีสรรพสามิตออนไลน์ 

เวลาหลายเดอืนท่ีผ่านมา กรมสรรพสามติและกอง
บญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาต ิ ได้มกีารบูรณาการการท�างานร่วมกนั ทัง้
ในเรือ่งของการใช้ข้อมลู การท�า Data Analytic 
การสบืสวนสอบสวน รวมถงึการป้องกนั วางแผน
การติดตามและปราบปรามการกระท�าความผิด
กฎหมายภาษีสรรพสามิตออนไลน์ ซึ่งจากความ
บูรณาการท�างานร่วมกัน ท�าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท�างานและเหน็ผลในเชงิประจักษ์ 

โดยในช่วงเดอืนกรกฎาคม ถงึสงิหาคม 2566 
นัน้ ด้วยการบรูณาการท�างานร่วมกนั ท�าให้สามารถ
ปราบปรามการกระท�าความผิดกฎหมายภาษ ี
สรรพสามติออนไลน์ เป็นจ�านวนถึง  6 คดใีหญ่ จงึเป็นท่ีมา 
ของการร่วมกนัลงนามบนัทึกความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่าง กรมสรรพสามติและกองบญัชาการต�ารวจ
สอบสวนกลาง ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิทัง้ในเรือ่ง
ของข้อมูล การท�า Data Analytic การสืบสวน
สอบสวน รวมถงึ การป้องกนั วางแผนการติดตาม
และปราบปรามการกระท�าความผดิกฎหมายภาษี
สรรพสามติออนไลน์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏิบตังิาน สร้างความเป็นธรรมให้ผูป้ระกอบการ 
ทีส่จุรติ และเพือ่คุ้มครองความปลอดภัยของผูบ้รโิภค 

“กรมสรรพสามิตให้ความส�าคัญกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) และการน�าข้อมลูมาใช้เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการท�างาน เพื่อช่วยวิเคราะห์ 
ประมวลผล และคาดการณ์โอกาสที่จะเกิดจาก

“พำณชิย์” ตดิตำมแก้ปัญหำรำคำมังคุด 
หลังชำวสวน จ.นครศรธีรรมรำชเทท้ิง

“พาณิชย์” ลงพ้ืนที่ จ.นครศรีธรรมราช  
ตดิตามสถานการณ์มงัคดุ และรบัฟังข้อเรยีกร้อง 
จากเกษตรกร พร้อมประสานผูป้ระกอบการ ผูส่้ง 
ออก ผูร้วบรวม เข้ารับซ้ือผลผลติในช่วงนีเ้พิม่ขึน้  
และเร่งกระจายออกไปยงัตลาดปลายทาง ท้ังห้าง 
ท้องถ่ิน โมบายพาณิชย์ ช่วยระบายผลผลิต 
อกีทาง เผยช่วงนีเ้ป็นปลายฤด ูผลผลติคุณภาพลด  
ดอกด�า หรอืแขง็ มมีากขึน้ ด้านประธานแปลง
ใหญ่นครศรธีรรมราช ยัน มังคดุ กก.ละ 8 บาท 
เป็นเกรดคดัทิง้ 

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้า
ภายใน เปิดเผยกรณีเกษตรกรชาวสวนมังคุด 
ได้รับความเดือดร้อนจากราคามังคุดตกต�่า ว่า 
กรมฯ ยนืยนัว่าไม่ได้นิง่นอนใจแต่อย่างใด จงึได้ 
ลงพ้ืนที่มาติดตามสถานการณ์ และรับฟัง 
ข้อเรียกร้องของพ่ีน้องเกษตรกร และยงัได้ประสาน 
ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ผู้รวบรวม เข้ารับซื้อ 
ผลผลิตในช่วงนีเ้พ่ิมข้ึน รวมถงึเร่งเปิดจุดปลายทาง 
เพิ่มขึ้นทั้งห้างท้องถิ่น และโมบายพาณิชย์  
เพือ่ช่วยระบายผลผลติ และให้พีน้่องเกษตรกร
มัน่ใจว่าราคามงัคดุจะมเีสถยีรภาพจนจบฤดกูาล

 ส่วนกรณมีงัคดุทีเ่กษตรกรส่วนหนึง่น�ามา
เททิ้งนั้น ได้รับรายงานจากส�านักงานพาณิชย์ 
จ.นครศรีธรรมราชว่า เป็นมงัคดุช่วงปลายฤดูกาล
ผลิต ท่ีผลผลิตมีคุณภาพลดลง มังคุดตกเกรด 
ดอกด�า หรอืแข็ง และเป็นเกรดทีส่่วนใหญ่ต้อง
คัดทิ้ง ซึ่งมีปริมาณมากขึ้น และส่งผลให้ราคา
ปรบัตวัลดลง แต่กรมฯ ยนืยนัว่าจะเข้าไปดแูล
อย่างเตม็ทีต่่อไป 

 ทั้งนี้ จากการเข้ามาดูแลพ่ีน้องเกษตรกร  
ส่งผลให้ราคารับซื้อมังคุดยังคงมีเสถียรภาพ  
โดยราคารบัซือ้ปัจจบุนัราคานอกกลุม่ประมลู เกรด 
มนัรวม 30-35 บาท/กโิลกรมั (กก.) เกรดคละ 

20-25 บาท/กก. ขณะทีร่าคากลุม่ประมลู เกรด
มนัใหญ่ 35-40 บาท/กก. เกรดมนัเลก็ 20-28 
บาท/กก. เกรดลายใหญ่ 25-30 บาท/กก. เกรด
ตกไซส์ บวกดอก 17-20 บาท/กก. และเกรดด�า 
15-15.10 บาท/กก.

ก่อนหน้านี ้ ในช่วงฤดูการผลติมังคดุภาคใต้  
กรมฯ ได้ประสานผู้ประกอบการ ผู ้ส่งออก  
ผูร้วบรวม เข้ารบัซือ้มงัคดุใต้ผ่านกลไกต่างๆ ได้แก่  
ท�าสญัญาข้อตกลงปรมิาณ 27,450 ตนั เปิดจุด
จ�าหน่ายทัว่ประเทศ 220 จดุ ทีห้่างท้องถิน่ และ 
100 จุดที่โมบายพาณิชย์ มีการรับซื้อปริมาณ
รวม 1,000 ตนั และในช่วงราคาปรบัตวัลดลง  
ก็ได้ประสานผู้ประกอบการ ผู้รวบรวม และผูส่้งออก 
เข้าไปรับซื้อมังคุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
ระดับราคาในกลุ่มประมูลและจากเกษตรกร
โดยตรง ซ่ึงผลด�าเนินการ ท�าให้ราคามงัคุดยงัคง
มเีสถียรภาพจนถงึปัจจบัุน

ร้อยตรีอรุณ บุญวงศ์ ประธานแปลงใหญ่
มังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปีนี้
คณุภาพมงัคดุมปัีญหา จากสภาพลมฟ้าอากาศ
ไม่เอือ้อ�านวย อากาศแล้งมาก มงัคดุทีต่ัง้เป้าไว้
ว่าจะได้ลกูเกรด A B มาก กลายเป็นลกูมงัคุดตก
เกรด คดิเป็น 20% ของผลผลิตท้ังหมด จากเดมิมี 
เพยีงแค่ 5% ซึง่ต้องขอบคณุกรมการค้าภายใน 
ทีพ่าผูป้ระกอบการเข้ามาช่วยซือ้ตัง้แต่แรกถงึตอน 
นี ้ถอืว่าเป็นช่วงท่ีเลยช่วงระยะพคีแล้ว เป็นช่วง
ปลายฤดสูดุท้ายแล้ว

 “ข่าวเกษตรกรทีไ่ปเทมงัคดุทิง้ เพราะเหลอื 
กก.ละ 8 บาท เป็นมงัคุดตกเกรด คอื รวมลูกทกุ
ชนิด คุณภาพไม่ได้ ถ้าคัดก็ได้แค่ครึ่งเดียว ซึ่ง
เคยเสนอไปแล้วให้ระมดัระวงั เพราะถ้ามีการน�า
มังคุดที่เก็บลูกหล่น หรือที่กินไม่ได้ ใส่ไปขาย
ด้วย คนซ้ือทีซ่ือ้ไปส่งล้ง กโ็ดนคดัออกเยอะ เมือ่
คณุภาพไม่ได้ ราคามนัก็ลง และพาราคาลกูทีด่ลีง
ไปด้วย ส่วนราคาในกลุม่ประมลูตอนนี ้เกษตรกร
ยงัรบัได้ ทีร่าคาต�า่ลงบ้าง เพราะตอนนีเ้ป็นช่วง
ปลายฤด ูผลผลติอาจคณุภาพไม่ด ีโดยทีป่ระมลู 
ในกลุม่ไม่มปัีญหา ส่วนทีม่ปัีญหาเป็นพ่อค้ารายย่อย 
ทีไ่ม่เข้าร่วมกลุ่ม แต่กรมการค้าภายใน กพ็ยายาม
เข้ามาช่วยตลอด” ร้อยตรอีรณุ กล่าว

เทคโนโลย ี เพือ่ใช้ในการป้องกนัปราบปราม และ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม หวงัว่าความร่วมมอืคร้ังนี้ 
จะน�ามาซึง่ความสงบสขุของประเทศชาต ิ และยก
ระดบัการให้บรกิารประชาชนของทัง้สองหน่วยงาน
ต่อไป” พลต�ารวจโท จริภพ กล่าว

ทั้งนี้  บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ทางกรม 
สรรพสามติ กับกองบญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง 
จะเชือ่มโยงแลกเปลีย่นและเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกับ 
การเสียภาษี ข้อมูลเก่ียวกับการกระท�าความผิด 
และการด�าเนินคดี ข้อมูลเก่ียวกับการขอและ
การออกใบอนญุาต หรือข้อมูลอืน่ใดทีม่กีารจดัท�า 
และครอบครองโดยกรมสรรพสามิต ตลอดจน
ข้อมลูเกีย่วกบัผูก้ระท�าความผดิ ผูต้้องสงสยั เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ
เพือ่ประโยชน์ในการสบืสวน สอบสวน รวมถึงการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิด หรอื
การก่ออาชญากรรม โดยจะไม่มกีารเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่ป็นความลบัออกไป เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตด้วย
วธิกีารทีต่กลงกนัจากเจ้าของข้อมูลเท่านัน้ 

ผลจากการบูรณาการระหว่างสองหน่วยงาน 
เมือ่เรว็ๆ นี ้เจ้าหน้าทีส่รรพสามติสามารถตรวจยดึ 
ของกลางบุหรี่ที่ลักลอบน�าเข้าจากต่างประเทศ  
และบางส่วนเป็นบุหร่ีปลอมใช้ยีห้่อต่างประเทศ โดย

ผูว่้ำฯ อุตรดติถ์ แต่งนักรบโบรำณ
ปชส. ท่องเท่ียว“ค่ำยมวยครเูท่ียง”

อตุรดติถ์ : นายสมหวงั พ่วงบางโพ ผูว่้าราชการจงัหวดัอตุรดติถ์ 
พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอตุรดิตถ์ 
นายอ�าเภอตรอน และประชาชนชาวต�าบลบ้านแก่ง อ�าเภอตรอน ร่วม
กจิกรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดอตุรดิตถ์ โดยแต่งชุดนกัรบโบราณในสมัย
กรงุศรีอยทุธยา ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร์ “ค่าย
มวยครูเทีย่ง” ค่ายฝึกมวยของพระยาพิชยัดาบหกั ทหารเอกคู่พระทยัของ
สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช 

อบจ.ชุมพร จดังำนแข่งขนัเรอืยำว 
ประเพณขีึน้โขนชิงธง ประจ�ำปี 2566

เพ่ือสร้างกระแส Soft Power ของจงัหวดัอตุรดิตถ์ ในโอกาสทีก่ลุม่
ถ่ายภาพอาสาประชาสมัพนัธ์การท่องเทีย่ว Thailandphotography Club 
กว่า 30 คน เดนิทางสมัผสัประสบการณ์ท่องเทีย่วพร้อมเรยีนรูเ้ทคนิคการ
ถ่ายภาพ ตามแหล่งท่องเทีย่วท่ีน่าสนใจ ในพ้ืนทีจ่งัหวัดอตุรดติถ์ ระหว่าง
วนัที ่2-3 กนัยายน 2566

โดยมุง่ความสนใจไปในแหล่งท่องเท่ียว ทีม่คีวามเชือ่มโยงกบัศิลปะการ
ต่อสูม้วยไทยของจงัหวดัอตุรดติถ์ ถอืเป็นการสร้างกระแสการท่องเทีย่ว 
ผ่านมมุมองภาพถ่ายทีส่ื่อความหมายออกไปอย่างมคุีณค่า เกดิการรบัรูใ้นวง
กว้าง นบัเป็นจดุแขง็อย่างหนึง่ของประเทศไทยทีส่ามารถสร้างกระแส Soft 
Power เพ่ือกระตุน้ให้เกดิการท่องเทีย่วในพ้ืนทีจั่งหวดัอตุรดติถ์ได้อกีทาง

ชมุพร : นายนพพร อสุทิธิ ์นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชมุพร 
พร้อมด้วย นายไชยพงษ์ ทองค�า ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
ชุมพร นายสัญชัย หนูสุด นายกเทศมนตรีต�าบลนาชะอัง นายศรีชัย  
วรีะ นรพานชิ นายกเทศมนตรีเมืองชมุพร พ.ต.ท.สมภพ เช้ือทอง รอง ผกก. 
สภ.เมอืงชมุพร และ นางสาวกฤชสร ทรายแก้ว ผอ.ททท.ชุมพร ร่วม
แถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรอืยาวประเพณขีึน้โขนชงิธง ประจ�าปี 2566 
ณ ศูนย์การเรียนรู้อาคารแปดเหลี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ 
ตามพระราชด�าร ิจงัหวัดชมุพร

นายนพพร อุสิทธ์ิ กล่าวว่า อบจ.ชุมพร ก�าหนดจัดการแข่งขัน
เรือยาวประเพณีข้ึนโขนชิงธง จ.ชุมพร ระหว่างวันท่ี 21-24 กันยายน 
2566 ณ คลองในหลวงหัววงั-พนงัตกั ต.นาชะองั อ.เมือง จ.ชุมพร เพือ่
เฉลมิพระเกียรติและน้อมส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุ พระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ที ่
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา 
ให้กรมชลประทาน ด�าเนนิการขดุคลองในหลวงหัววงั-พนังตกั และแก้ไข
ปัญหาอทุกภัยในตวัเมอืงของจงัหวดัชมุพรอย่างยัง่ยนื และพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วั ทีท่รงส่งเสรมิการอนรุกัษ์ศิลปวฒันธรรม กฬีาไทย

โดยปีนี ้ อบจ.ชมุพร ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุ รบัพระราชทานถ้วย
รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี และสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ  
กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ 

จ.นครพนม ประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำปรำชญ์เกษตรของแผ่นดิน

นครพนม : นายจริศกัดิ ์สหีามาตย์ รองผู้ว่าราชการจงัหวดันครพนม 
เป็นประธานการประชุมคณะท�างานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน
ระดบัจงัหวดั ประจ�าปี 2567 ของจงัหวดันครพนม เพือ่ยกย่องและเชิดซู
เกยีรติแก่ผูท้รงภมูปัิญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุความดี  
มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดนิ ให้ได้รบัการดแูลด้านสวสัดกิารและสนบัสนนุให้มกีารถ่ายทอด
ความรู ้ประสบการณ์ และความสามารถสู่สงัคม โดยแบ่งออกเป็นปราชญ์
เกษตรของแผ่นดนิ 4 สาขา

(1) ปราชญ์เกษตรผูท้รงภมูปัิญญาและมคีณูุปการต่อภาคการเกษตร
ไทย (2) ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (3) ปราชญ์เกษตรดเีด่น (4) 
ปราชญ์เกษตรผู้น�าชมุชนและเครอืข่าย 

โดยจงัหวดันครพนม มเีกษตรกรสมคัรเข้ารบัการสรรหาปราชญ์เกษตร
ของแผ่นดนิ ประจ�าปี พ.ศ. 2567 ใน 2 สาขาๆ ละ 1 ราย และผ่านการ
พจิารณาจากคณะท�างานสรรหาฯ ดงัน้ี

(1) สาขา ปราชญ์เกษตรดเีด่น คอื นางนิม่อนงค์ แก้วไพศาล อายุ 56 ปี  
บ้านห้วยไห ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม (2) สาขา ปราชญ์ 
เกษตรผูน้�าชมุชนและเครอืข่าย คอื นางสาวเจตสุดา ชินบรูณ์ อาย ุ43 ปี 
บ้านนาล้อม ต.นาหวับ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

การกระท�าความผดิได้มากขึน้ การด�าเนนิงานอย่าง
มปีระสทิธิภาพ และเพ่ิมศกัยภาพของการสบืสวน
ปราบปราม จะน�าไปสูก่ารสร้างความเป็นธรรมให้กับ 
ผู้เสียภาษีโดยสุจริต คุ้มครองความปลอดภัยของ 
ผูบ้รโิภค สร้างความมัน่คงให้กับระบบเศรษฐกิจการ
คลงัของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้น
สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) สร้าง
มาตรฐานสากล เดนิหน้าประเทศไทยสูค่วามยัง่ยนื” 
อธบิดีกรมสรรพสามติ กล่าว 

“ขอขอบคุณกองบัญชาการต�ารวจสอบสวน
กลาง ทีเ่ลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการลักลอบซื้อขายสินค้าหนีภาษี และให้
ความร่วมมอืเป็นอย่างดกีบักรมสรรพสามติมาโดย
ตลอด จนเกดิการลงนามบนัทกึความเข้าใจ (MOU) 
ในคร้ังนี”้ อธบิดกีรมสรรพสามติ กล่าวทิง้ท้าย

พลต�ารวจโท จริภพ ภรูเิดช ผูบ้ญัชาการต�ารวจ
สอบสวนกลาง กล่าวว่า กองบัญชาการต�ารวจ
สอบสวนกลาง เป็นหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญ 

นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็น
ประธานเปิดงาน “อาหารด ีวถิเีกษตรปลอดภยัโคราช” ณ Mall Parc 
ชัน้ 1 ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์โคราช โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่พฒันา 
ยกระดบักลุม่ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการเกษตรปลอดภยัสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
ชมุชน และเพ่ือเชือ่มโยงช่องทางการตลาด โดยบรูณาการความร่วมมอื
ภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มการพัฒนา
เศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ ทีม่ศีกัยภาพ และ

มคีวามพร้อมในการพฒันาสู่เกษตรปลอดภยั กลุม่สมัมาชพีชมุชน กลุม่ 
ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ ตามโครงการพฒันาพืน้ทีต้่นแบบการพฒันาคุณภาพ 
ชวีติตามหลกัทฤษฎใีหม่ ประยุกต์สู ่โคก หนอง นา โมเดล หรือโครงการ
ศนูย์เรยีนรูท้ฤษฎใีหม่รปูแบบโคกหนองนโมเดล จ�านวน 30 กลุ่มๆ ละ  
2 คน ด�าเนนิการจดังาน ระหว่างวันที ่1-2 กนัยายน 2566

ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 
กล่าวรายงานถงึวตัถปุระสงค์และความส�าคญัของการพฒันายกระดบั
กลุม่ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการเกษตรปลอดภยัสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการชมุชน 
จากนัน้ได้เยีย่มชมและให้ก�าลงัใจผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม โดย
กจิกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. เวทเีสวนาอาหารปลอดภยั โดย
วทิยากรจากเดอะมอลล์โคราช ส�านักงานสาธารณสุขจังหวดันครราชสมีา 
สภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่วจงัหวดันครราชสมีา และชมรมผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารจังหวดันครราชสีมา 2. จ�าหน่ายสินค้าผลิตภณัฑ์ OTOP และ
ผลผลติทางการเกษตร 3. กจิกรรมสาธติอาขีพ

พช.โครำช ชู ‘เกษตรปลอดภัย’
ยกระดับกลุ่มผูผ้ลติระดับชุมชน

ศภุภิมติร เปารกิ

การแข่งขนัเรอืยาวประเพณี เป็นขวญัก�าลงัใจให้แก่ผูเ้ข้าแข่งขนั ตลอดจน
คณะกรรมการจดัการแข่งขนั และประชาชนชาวจงัหวัดชมุพรทกุหมูเ่หล่า

กจิกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันเรอืยาวข้ึนโขนชงิธง ชงิถ้วย
พระราชทาน โดยจดัการแข่งขนัเรือยาวขึน้ 4 ประเภท ประกอบด้วย เรอื
ยาว 32 ฝีพายผูน้�า, เรอืยาว 32 ฝีพายท่ัวไป, เรอืยาว 16 ฝีพายทัว่ไป และ
เรอืยาว 8 ฝีพาย

นอกจากน้ี ยังมีนิทรรศการพระราชกรณยีกจิของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพติร และ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว พร้อมกบักจิกรรมสร้างสสีนัภายในงาน อาทิ  
การประกวดขบวนแห่เฉลิมพระเกยีรต ิประกวดกองเชียร์ และสามารถรับชม 
การถ่ายทอดสดงานแข่งขันเรือยาวได้ทางเฟซบุ็ก องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดชมุพร และเฟซบ็ุก Thailongboat ตลอดทัง้ 4 วนัอกีด้วย

อุบลฯ หนุนท่องเท่ียวเชิงนวัตวิถี
สรรหำปรำชญ์เกษตรของแผ่นดิน

อุบลราชธานี : ที่ แปลงนา 
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย ์
บ้านโชคเมอืง หมู ่22 ต�าบลขามใหญ่  
อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี  มกีารจดั
กิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนวัตวิถ”ี ตามโครงการส่งเสริม

การด�าเนนิชวิีตตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ�าปีงบประมาณ 2566 
“โชคเมอืงโมเดล พฒันา พึง่พา พอเพยีง” 

นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

กล่าวว่า การจดักจิกรรมนี ้ เป็นการส่งเสรมิการด�าเนนิชวิีต และพัฒนา
เศรษฐกจิในระดบัชมุชน เป็นกระบวนการพฒันาท้องถิน่ เพ่ือสร้างชมุชน
ให้เข้มแขง็ สามารถพึง่ตนเองได้ ส่งเสรมิให้ประชาชนสร้างกลุม่อาชพี 
ทีม่คีวามหลากหลาย เพือ่น�าสนิค้ามาจ�าหน่ายหรือแลกเปลีย่นกนั ท�าให้
เกดิทนุหมนุเวยีนในชมุชน มกีารพึง่พาอาศัยกนัและกัน มคีวามสามคัคี
ในชุมชน และจะท�าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทยีมกนั จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดบัเศรษฐกจิรากหญ้า ตามแนว 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มภีมูคิุม้กันต่อการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ 
และสามารถเป็นแหล่งเรยีนรูห้รอืศนูย์เรยีนรูไ้ด้

ด้านการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมที่มีความ
ร้ายแรงและสลับซับซ้อน มีหน้าที่ส�าคัญในการ
รวบรวม วเิคราะห์ และประมวลผลข้อมลู เพ่ือใช้ 
ในการสบืสวนตดิตามจับกมุคนร้าย โดยกองบญัชาการ 
ต�ารวจสอบสวนกลางได้เตรียมความพร้อม เพื่อ 
ปรบัตวัเข้าสูด่จิิทลัไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการประยกุต์ใช้ 
เทคโนโลยกีารวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ Big Data 
เพือ่ยกระดบัศกัยภาพ ด้านการสบืสวน สอบสวน 
เพ่ิมความสามารถในการอ�านวยความยติุธรรมและ
ให้บรกิารประชาชน 

“กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลางได้มกีาร
ร่วมมอืกบัหลากหลายหน่วยงานภาคเีครอืข่าย ทัง้ 
ภาครัฐ และเอกชน ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันด ี
ในการบรูณาการร่วมกบักรมสรรพสามติ ทีเ่ล็งเหน็ 
ถึงความส�าคัญและมีเจตจ�านงร่วมกันในการใช้

ได้มีการโฆษณาจ�าหน่ายบุหรี่หนีภาษีผ่านช่องทาง 
ออนไลน์คิดเป็นจ�านวน 30,000 มวน มลูค่าความเสยีหาย 
ต่อรัฐหลักล้านบาท ซึ่งสินค้าเหล่านี้หากเล็ดลอด 
ไปได้จะสร้างความเสยีหายเป็นอย่างมาก ทัง้ในเรือ่ง
ของความชอบธรรมต่อผูป้ระกอบการทีเ่สยีภาษโีดย
สุจริต รวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพ
ของประชาชนผูบ้รโิภค ร่วมกนัดแูลผลประโยชน์ของ
ประเทศ และปราบปรามผูก้ระท�าผดิเกีย่วกบัสนิค้าที่
ต้องเสยีภาษสีรรพสามติ 

ส�าหรับประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ทีก่รม
สรรพสามติ หรอืส�านกังานสรรพสามติพืน้ทีท่กุแห่ง
ทัว่ประเทศ หรอืสายด่วน 1713 ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
หรอือเีมล excise_hotline@excise.go.th โดยกรม
สรรพสามติจะปกปิดข้อมลูผูแ้จ้งเบาะแสเป็นความลบั

“ขอขอบคณุกองบญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง ทีเ่ลง็เหน็
ถงึความส�าคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการลักลอบซ้ือขายสินค้า
หนภีาษี และให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดกีบักรมสรรพสามติมาโดย
ตลอด จนเกดิการลงนามบนัทึกความเข้าใจ (MOU) ในครัง้น้ี”
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ศูนย์ศึกษำและพฒันำชุมชนอุดรธำนี 
สูม่ำตรฐำน ISO 30401 : 2018

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรม 
การพัฒนาชมุชนุ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชมุชน  
โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี สังกัด
สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้รับการประกาศ
รับรองมาตรฐานระบบการจัดการความรู ้  
ISO 30401 : 2018 ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกและ
หน่วยงานเดียวในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้
มาตรฐานนี ้ ซึง่กรมการพฒันาชมุชน ได้ให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพื่อ
สร้างศรทัธาทีเ่ดนิได้ไปพฒันาชมุชน โดยหนึง่ใน
กลยุทธ์ท่ีได้ด�าเนินการมาอย่างยาวนาน คือการ
จดัการความรู้ KM : Knowledge Management 
ทีไ่ด้สัง่สมประสบการณ์ ความรู ้ภมูปัิญญาจากทัง้
ชมุชนและบุคลากรในสงักดัมาใช้สร้างคณุค่าให้เกดิ
กบัองค์กรได้ อกีทัง้ยงัส่งเสริมและมุง่มัน่พฒันาให้
หน่วยงานในสงักัดเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้

เพื่อยกระดับกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้  
สู ่การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับกรมการพัฒนา
ชุมชน พร้อมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้จัดท�า
โครงการสร้างต้นแบบหน่วยงานด้านการจัดการ
ความรู้ ตามมาตรฐานการจัดการความรู้ (ISO 
30401 : 2018) เพือ่เป็นต้นแบบด้านการจดัการ
ความรูใ้ห้หน่วยงานในสงักัดและหน่วยงานภาครฐั 
โดยทัว่ไป สร้างแนวทางจดัการองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย  
ทั้งจากต�ารา และประสบการณ์ของบุคลากร  
ทีไ่ด้ลงไปท�างานร่วมกับภาคประชาชน โดยเฉพาะ 
องค์ความรูท้ีไ่ด้จากภมูปัิญญา ประสบการณ์ชีวิต หรอื 
วิถีชีวิตของประชาชน องค์ความรู้เหล่านี้ มคีวาม
ส�าคญัต่อการพฒันางานของกรมการพฒันาชมุชน 

การจัดการความรู ้จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญ  
ไม่เพียงแต่ช่วยในการสนับสนุนให้องค์กรบรรล ุ
เป้าหมายได้ ยงัสามารถช่วยส่งเสรมิการจดัการความรู้ 
สูช่มุชนทีเ่ป็นระบบ องค์ความรูภ้มูปัิญญาทีม่อียู ่
ในชมุชน ซึง่เป็นสนิทรพัย์ทีม่มีลูค่าและมคีวามส�าคญั 
ต่อการพัฒนาประเทศ จะถูกรักษา ถ่ายทอด
จากรุน่สูรุ่น่ รวมถงึพฒันาต่อยอดไปสูน่วตักรรม  
และช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจฐานราก
ให้เตบิโตต่อไป และได้คัดเลอืก “ศนูย์ศกึษาและ 
พัฒนาชุมชนอุดรธานี” น�าร ่องการพัฒนา 
หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการจดัการความรู ้พร้อมทัง้ 
ยกระดบัสูส่ากล ตามมาตรฐานระบบการจัดการ
ความรู ้ISO 30401 : 2018 ซึง่เป็นมาตรฐานระบบ 
การจดัการ มีข้อก�าหนดและแนะน�าแนวทางในการ 
จดัตัง้ ด�าเนนิการ รกัษา ตรวจสอบ และปรับปรงุ 
ระบบการจดัการความรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ มุง่เน้น 
ในการสร้างและใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ

สนค.แนะศึกษำ “ดจิทัิลคอนเทนต์” โลก
เพือ่ปรบัใช้ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ไทย

สนค.เกาะตดินโยบาย แนวทางส่งเสรมิ และ
พฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ประเทศส�าคญัทัว่โลก  
พบมกีารจัดท�ายุทธศาสตร์ขบัเคลือ่นชดัเจน หลาย 
ประเทศมีองค์กรสนบัสนนุ มมีาตรการด้านการเงนิ  
และออกกฎหมายส่งเสรมิ หนนุไทยน�ามาปรบัใช้
เพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของไทย เพือ่
สร้างมูลค่าเพิ่ม และช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ

 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) 
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) ซ่ึงเป็นเศรษฐกจิ
ทีเ่ชือ่มโยงระหว่างความคดิสร้างสรรค์ ทรพัย์สนิ
ทางปัญญา ความรู ้ และเทคโนโลย ี ได้มบีทบาท 
ต ่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ โดย  
UNESCO ระบวุ่า ในปี 2019 เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
มีมูลค่า 3.891 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 
ร้อยละ 3.1 ของ GDP ทัว่โลก เพิม่ขึน้เป็นสองเท่าจาก 
ปี 2005 และมกีารจ้างงานประมาณร้อยละ 6.2 
ของการจ้างงานทัว่โลก และเศรษฐกจิสร้างสรรค์
ยังมีส่วนสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : 
SDGs) หลายเป้าหมาย อาทิ เป้าหมายที ่ 1 ขจัด
ความยากจน เป้าหมายที ่8 งานทีมี่คณุค่าและการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิ และเป้าหมายท่ี 9 โครงสร้าง
พืน้ฐาน นวตักรรม และอุตสาหกรรม

 โดยในปัจจุบัน ทุกประเทศต่างตระหนักถึง
ความส�าคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทีช่่วยพัฒนา
เศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง จึงมแีนวทางการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีแตกต่างกันออก
ไป โดยแนวทางทีห่ลายประเทศน�ามาใช้ คอื การ
จดัท�ายทุธศาสตร์ หรอืนโยบายส่งเสรมิเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ อาท ิออสเตรเลยี มนีโยบาย Creative 
Australia ทีส่นบัสนนุเงนิทนุ สทิธปิระโยชน์ และ
การสร้างความร่วมมือกับศิลปิน ผู้ประกอบการ
และองค์กรศิลปะต่างๆ และในรัฐควีนส์แลนด์
ได้ประกาศแนวทาง Creative Together เพ่ือ
พฒันาทนุทางวฒันธรรมและธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบั
วัฒนธรรมของประเทศ สกอตแลนด์ จัดท�าแผน 
Creative Industries Skills Investment Plan ทีม่ี
การรวบรวมข้อมลูปัญหาและทศิทางความต้องการ

จากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ และ
ค�านงึถงึปัจจยัเฉพาะในแต่ละพืน้ทีข่องประเทศ

 ไอร์แลนด์ มีนโยบาย Creative Ireland 
Programme เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
กจิกรรมทางวฒันธรรมกบัความคดิสร้างสรรค์ ผ่าน  
3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) Creative Youth  
ส่งเสรมิศกัยภาพความคดิสร้างสรรค์ของเยาวชน (2)  
Creative Communities ส่งเสรมิชมุชนสร้างสรรค์ 
และ (3) Creative Nation เสรมิสร้างชือ่เสยีงด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ไอร์แลนด์ และเวียดนาม 
ก�าหนดยทุธศาสตร์ชาตใินการพฒันาอตุสาหกรรม
ทางวัฒนธรรม (The National Strategy for 
the development of Vietnamese cultural 
industries) ทีใ่ห้ความส�าคญักับภาพยนตร์ ศิลปะ
การแสดง 

การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม การโฆษณาและ
ศลิปกรรม และการถ่ายภาพและนทิรรศการ  โดย
มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ร่วมกับ
การใช้เทคโนโลยสีมัยใหม่เพือ่ท�าให้เกดิผลติภณัฑ์
และบริการทางวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย

ทั้งนี้ บางประเทศได้จัดตั้งองค์กรที่มีภารกิจ
สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเฉพาะ อาทิ 
สหรฐัอเมรกิาจดัตัง้องค์กร National Endowment  
for the Arts (NEA) ที่สนับสนุนแนวคิดและ 
พฒันาในเชงิสร้างสรรค์ให้กบัทกุคนในประเทศ เพือ่
ทีจ่ะได้รบัประโยชน์จากศลิปะและวฒันธรรม และ
อินโดนีเซีย จัดต้ังส�านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แห่งสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี (Indonesia Creative 
Economy Agency) มหีน้าทีพ่ฒันาและประสาน
งานด้านนโยบายเพือ่ใช้ประโยชน์จากความหลาก
หลายในการผลักดันศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้สอดรบักบัการเตบิโตของยคุดิจทิลั

 ขณะท่ีบางประเทศ มกีารสนบัสนนุมาตรการ
ทางการเงนิ โดยจดัตัง้กองทุนเพือ่สนบัสนนุเงนิทนุ 
ให ้แก ่อุตสาหกรรมและผู ้ ที่ เกี่ยวข ้อง อาทิ 
สกอตแลนด์ จัดตัง้กองทนุ Production Growth 
Fund เพื่อสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์และ
โทรทศัน์ และให้เงนิทุนให้แก่ Creative Scotland 
เพือ่สนบัสนนุด้านศลิปะ ภาพยนตร์และโทรทศัน์ 
และงานสร้างสรรค์ และเนเธอร์แลนด์ จดัตัง้กองทนุ 
Creative Industries Fund NL เพือ่เสรมิสร้าง
ความเข้มแขง็ด้านการออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรม 
ด้านวฒันธรรมดจิิทลั (Digital Culture) และสือ่
ผสมหลายประเภท (Crossovers) โดยสนบัสนนุ 
ให้เกิดการเชือ่มโยงระหว่างวฒันธรรม ผูป้ระกอบการ  
และการมส่ีวนร่วมของสงัคม

นอกจากนี ้ยงัมแีนวทางการส่งเสรมิเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ในเชงิกฎหมาย อาท ิสหรฐัอเมรกิา ออก
กฎหมายด้านลขิสิทธิ ์ทีคุ่ม้ครองสทิธิทางกฎหมาย
แก่ผูส้ร้างสรรค์ผลงานแต่เพยีงผูเ้ดยีว โดยมรีะยะ
เวลาคุ้มครองตลอดชีวิตและคุ้มครองต่อไปเป็น
ระยะเวลา 70 ปี หลงัผูส้ร้างสรรค์ผลงานเสยีชีวติ 
และออสเตรเลยีส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ผ่าน
มาตรการด้านภาษ ีอาท ินโยบายสทิธภิาษสี�าหรับ
การผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ สิทธิประโยชน์
ลดหย่อนภาษแีก่ผูบ้รจิาคผลงานศลิปะ ในขณะที่

อติาล ี ได้ส่งเสรมิอตุสาหกรรมทางวฒันธรรมและ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น
จนถงึระดบัประเทศ โดยรฐับาลของแคว้น Emilia 
-Romagna 

ได้จดัตัง้และสนับสนุนเงนิทนุแก่สมาคม Clust-
ER Create เพื่อสนับสนุนความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มโอกาสทางนวัตกรรม ผ่านการ
ท�างานร่วมกันแบบเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน ศูนย์วจิยั และสถาบนัฝึกอบรม ซึง่เน้นการ
ผสมผสานเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
วฒันธรรม

  “กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
และด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการ 
ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการให้น�าความคดิสร้างสรรค์ 

ทรพัย์สนิทางปัญญา ความรู ้ และเทคโนโลย ี มา
พฒันาสนิค้าและบริการ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ อาทิ 
โครงการ Design Service Society ให้บริการ
จับคู่ให้ค�าปรึกษาระหว่างผู้ประกอบการและนัก
ออกแบบ เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ธุรกจิ โครงการ The 
Pitching Season 1-3 จัดแข่งขันรูปแบบธุรกิจ 
ทีป่ระยกุต์ใช้ทรพัย์สนิทางปัญญา

ในการขับเคลื่อนธุรกิจ และงาน Bangkok 
International Digital Content Festival ที่
สนับสนุนธุรกจิเกีย่วกบัดจิิทัลคอนเทนต์ นอกจากน้ี  
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังท�างานบูรณาการ 
ร่วมกัน ในการเผยแพร่องค์ความรู ้เก่ียวกับ 
การใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิทางปัญญา พฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านข้อมลู และอาจน�าแนวทางของต่างประเทศมา
ต่อยอด ประยุกต์ให้สอดรบักบับริบทของไทย เพ่ือ
พฒันาทักษะของผูป้ระกอบการและแรงงาน ในการ
สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์และบรกิาร และยกระดบัขดี
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทย” 
นายพนูพงษ์ กล่าว

พนูพงษ์ นยันาภากรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือเป็นก้าวแรก
ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ศึกษามาตรฐาน ISO 
30401 : 2018 จงึได้วางแผน และวางแนวทาง 
ในการน�าระบบการจดัการความรู ้ทีส่ัง่สมมาอย่าง
ยาวนาน เข้าเทียบเคียงกับมาตรฐานนี้ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนอุดรธานี ร่วมกับกลุ่มงานจัดการความรู้ 
สถาบนัการพฒันาชมุชน ได้ด�าเนนิการสร้างระบบ
การจัดการความรู้ที่เป็นต้นแบบ ตามมาตรฐาน
ระบบการจดัการความรู ้ISO 30401 : 2018 และ
ด�าเนนิการตามระบบการจดัการความรูท้ีส่ร้างขึน้ 
โดยใช้เครือ่งมอืการจดัการความรู้มาช่วยให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถงึสร้างคุณค่าเพิม่ให้กบัหน่วยงาน
ได้ ในขอบเขตด้านงานให้บรกิารทางวชิาการและ
งานฝึกอบรมด้านการพัฒนาชุมชน และได้รับ
การตรวจประเมิน จนผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจดัการความรู ้ISO 30401 : 2018 จาก 
สถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standard 
Institute (BSI) 

ท�าให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี 
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานแรกและ
หน่วยงานเดยีวในสงักดักระทรวงมหาดไทย ท่ีได้
รบัการรบัรองมาตรฐานนี ้โดยได้รบัมอบใบรบัรอง 
ระบบการจัดการความรู้ ISO 30401 : 2018   
(Certificate) ม ีนายชชูพี พงษ์ไชย รองอธบิดกีรมการ 
พฒันาชมุชนเป็นผูร้บัมอบ เมือ่วนัที ่ 6 กนัยายน 
2566 ในงานวนัพฒันาชมุชน ครัง้ที ่12 ปี 2566 
หรอืงานนทิรรศการแสดงผลส�าเรจ็ของการพฒันา
ชมุชน ซึง่จัดขึน้ระหว่างวนัท่ี 4–6 กนัยายน 2566 
ณ ลานอาคารรัฐประศาสนภกัด ี(B) ศนูย์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรติฯ ถนนแจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ

“จากการขบัเคลือ่นงานอย่างเข้มข้นโดยความ
ร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และก�าลังใจจาก 
ทกุหน่วยงานในสงักดั ท�าให้ศนูย์ศึกษาและพฒันา
ชุมชนอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน มีความ
ภาคภมูใิจ และพร้อมสร้างองค์กรแห่งอนาคตท่ีมี 
สมรรถนะสูง สืบสานองค์ความรู ้ ภูมิปัญญา  
ต่อยอดพฒันาองค์ความรูอ้ย่างไม่สิน้สดุ สามารถน�า 
องค์ความรูม้าใช้ในการขบัเคลือ่นงานในฐานะเป็น
หน่วยสนับสนุนด้านวิชาการและหน่วยฝึกอบรม
ทีผ่ลตินกัพฒันาภาคราชการ และภาคประชาชน 
เพือ่ให้ส่งต่อศรทัธาทีเ่ดนิได้สูช่มุชน ตามวสิยัทศัน์
กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง 
ชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง” นายอรรษษิฐ์ กล่าวท้ิงท้าย

ผดุ EEC Automation Park 
พฒันาบคุลากรอตุสาหกรรมอนาคต

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(Robotics and Automation) นบัเป็นหนึง่
ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) มคีวาม
ส�าคญัในฐานะเทคโนโลยทีีช่่วยยกระดับระบบ 
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและโรงงาน 
ในไทย ด้วยการเพิม่ผลติภาพการผลติ ลดต้นทนุ  
เพิม่ทกัษะพนกังาน และส่งมอบสนิค้าได้ทนั
ตามก�าหนดเวลา เป็นอตุสาหกรรมทีม่คีวาม
ต้องการบคุลากรมากถงึ 37,526 อตัรา 

คณะท�างานประสานงานด้านการพัฒนา
บคุลากรในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก หรือ 
EEC HDC ภายใต้การก�ากบัดแูลของส�านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก (สกพอ.) ได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญั

ไทย (TARA) Startup และบรษิทัผูผ้ลิตอปุกรณ์ 
ทีใ่ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี ้ EEC Automation Park จะ 
ยกระดับไปสู่ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การพฒันาบคุลากร หรอื EEC-NET ด้านหุ่นยนต์  
ระบบอัตโนมัติ  และดิจิทัล เพื่อพัฒนา
อตุสาหกรรมโรงงานอจัฉรยิะ ภาคอุตสาหกรรม
ในพื้นที่อีอีซี จะได้รับความรู้ และเกิดการใช้ 
ระบบสายการผลิตอัตโนมัติแบบดิจิทัล ด้วย
เทคโนโลย ี5G ท่ีครอบคลุมในพืน้ทีอี่อซี ี100% 
แล้วเพิ่มขึ้น เกิดบริการข้อมูลฮาร์ดแวร์ และ  
ซอฟท์แวร ์ในรูปแบบการจับคู ่ทางธุรกิจ  
(Business Matching) โดยใช้ผลติภณัฑ์จากบรษัิท 
ในกลุม่พนัธมติรเพือ่ให้เกดิการน�าไปใช้ได้จรงิ

เป็นศูนย์เครือข่ายการพัฒนาก�าลังคนด้านระบบ
อตัโนมตัแิละหุ่นยนต์ ภายในมหาวทิยาลยับรูพา 
จงัหวดัชลบรีุ มพีืน้ทีใ่ช้งานกว่า 2,400 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย

1. LEARNING FACTORY ศนูย์จดัการเรยีนรู้
โรงงานอจัฉริยะ หรือ Smart factory ท่ีผสมผสาน
การน�าเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมตัโิรงงาน และ
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศเข้าด้วยกัน ประกอบ
ด้วย โรงงานอัจฉริยะที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งการ
ผลติในโรงงาน หุ่นยนต์ขน ถ่ายสนิค้า คลงัสนิค้า
อตัโนมัต ิเครือ่งมอืในห้องปฏบิติัการสร้างต้นแบบ 
นวตักรรมส�าหรับส�าหรบันกัเรยีน นกัศกึษา Startup  
และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เพื่อการสร้าง
นวตักรรม และเทคโนโลยทีีล่ดระดับการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกในภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิาร

2. TRAINING CENTER ศูนย์การอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรป้อนเข้าสู ่ภาค
อุตสาหกรรมไทย ทั้งด้านการโปรแกรมโรงงาน  
อัจฉริยะและการแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด 
ในการท�างาน ครอบคลมุทกัษะทีเ่กีย่วข้องท้ังหมด
ทีมุ่ง่เน้นผลลพัธ์การเรยีนรูใ้ห้สามารถท�างาน ได้จริง 
ในยคุอตุสาหกรรม 4.0 หรอื Industry 4.0

3. CO-CREATION SPACE พ้ืนทีก่ารพฒันา 
เทคโนโลยภีาคอตุสาหกรรมการผลติทีผู่ป้ระกอบการ 
โรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับค�าปรึกษาการ
ปรับปรุงกระบวน และเทคโนโลยีการผลิตจาก 
ที่ปรึกษาด้านโรงงานอัจฉริยะทั้งระบบอัตโนมัติ  
หุ่นยนต์ และดิจิทัล ที่รวบรวมผู้เช่ียวชาญจาก
สถาบันการศึกษา Systems Integrator จาก
สมาคมผูป้ระกอบการระบบอัตโนมัตแิละหุ่นยนต์

ของการพัฒนาบุคคลากร นวัตกรรม และ การ
เรยีนรู ้Robotics Automation ในเขตพืน้ที ่EEC 
ให้ตรงจดุ จงึจดัตัง้ EEC Automation Park ให้

โรงงานอจัฉริยะ ไม่ถึงฝ่ังฝัน
ถ้า “คน” ยงัไม่พร้อมกบัยุค AI

เนื่องจากโลกสมัยเปล่ียนผันไปอย่าง
รวดเร็ว ท�าให้เกิดโรงงานที่พ่ีงพาเทคโนโลยี
ขัน้สงูมากขึน้ ขณะทีล่ดการใช้แรงงานจากคน 
ให้น้อยลง เพราะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 
มีศกัยภาพในการท�างานทีค่่อนข้างสงู เนือ่งจาก
ท�างานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง มีความเสถยีรทาง
คุณภาพของผลงาน ถึงกระนั้นเมื่อเกิดปัญหา
หรือความขัดข้อง เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ยังต้อง
พึง่พาวศิวกร หรอื ช่างฝีมอือยูด่ี

EEC Automation Park เป็นศูนย์การ
เรียนรู ้และพัฒนาก�าลังคนด้านออโตเมชัน
และหุ่นยนต์ ตั้งอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวทิยาลัยบรูพา ได้รบัทนุสนบัสนนุการจดัตัง้ 
จาก ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) หรอื EEC  

เพื่อเสริมสร้างทักษะ ยกระดับเทคโนโลย ี
การผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 
เป็นหนึ่งในศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากร
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC NETs)  

จากการการสร้างศูนย์เรียนรู ้ดังกล่าว 
เป ็นการพัฒนาความพร้อมของบุคลากร 
ให้สามารถรองรับโรงงานแห่งอนาคตได้ดียิง่ขึน้  
เพราะงานภายภาคหน้าจะมุ่งเน้นการใช้ทักษะ
ขั้นสูงหรือแรงงานคุณภาพมากขึ้น ขณะที่
แรงงานทีเ่น้นใช้แรงจะค่อยๆ หมดไป ดงันัน้ทาง
ภาครัฐจงึต้องบรูณาการการสร้างคน ให้พร้อม
กบัโรงงานอจัฉรยิะให้มากขึน้ เพราะหากโรงงาน
ถกูพฒันาขึน้ แต่คนยงัพฒันาตามไม่ทัน โอกาส
ที่จะเกิดการว่างงาน หรือภาคอุตสาหกรรม 
เกดิการหยดุชะงกัอาจเกดิขึน้ได้ 

 กมลวรรณ ทองมาก

นางสาว กมลวรรณ ทองมาก คณะ 
วศิวกรรมศาสาตร์ สาขาระบบสมองกลฝังตวั ปี 4  
มหาวิทยาลยับรูพา กล่าวว่า ตนเองได้มโีอกาส
มาฝึกงานที ่ EEC Automation Park ซึง่จะมี
โปรเจกต์ท่ีพี่ๆ เสนอมาให้ ท�าให้ตนเองได้ฝึก 
จากภาคปฏิบัติจริง ได้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้โรงงาน 
จรงิ  ๆซ่ึงในมหาวทิยาลยัจะไม่มโีอกาสได้ใช้อุปกรณ์ 
แบบนี ้ปัจจบัุนมเีด็กให้ความสนใจและอยากมา
เพิม่พนูทกัษะท่ี EEC Automation Park ตัง้แต่
ระดบัมธัยม รวมถงึระดบัประถม  

นางสาววราภรณ์ ชมกลิน่ ผูช่้วยผู้อ�านวยการ เป็นผูแ้ทนผูอ้�านวยการส�านกังานสลากกนิแบ่ง 
รัฐบาล พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานรวมพลังแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน ต่อต้าน 
การทจุริตกบัทกุภาคส่วนในวนัต่อต้านคอร์รปัชนั 2566 ภายใต้แนวคดิ “WHAT THE FACT? แค่สงสยั 
กเ็สร์ิซ ACTAi เลย!” เพือ่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ สร้างสังคมทีมี่คณุภาพ ท�าให้ประเทศไทยโปร่งใส 
เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

โดยม ีนายเศรษฐา ทวีสนิ นายกรฐัมนตรี ให้เกยีรตปิฐกถาพเิศษ ให้กบัภาคีเครอืข่ายภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เมือ่วันที ่6 กันยายน 2566 ณ สถานกีลางกรงุเทพอภวิฒัน์ การร่วม 
พลงัแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รปัชนัในวนัต่อต้านคอร์รปัชัน 2566 ครัง้นี ้แสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ 
ของ ส�านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ันทกุรปูแบบ และให้ความ
ส�าคญัต่อการส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กร และบคุลากรให้มทีศันคต ิ ในการปฏบิตังิานอย่างซือ่สตัย์ 
โปร่งใส ยดึหลกัธรรมาภบิาล ตลอดมา และด�าเนนิกจิกรรมตามนโยบายรฐับาลในการสร้างความ
โปร่งใส ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่างต่อเนือ่ง โดยยดึหลกัด�าเนนิการตามระเบยีบ กฎหมาย 
ทีเ่ก่ียวข้อง และหลกัธรรมาภบิาลอย่างเคร่งครดั 

ส่วนการจดังานวนัต่อต้านคอร์รปัชนั 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT? แค่สงสยั 
กเ็สร์ิซ ACTAi เลย!” ในครัง้นี ้ เป็นการน�าเสนอเครือ่งมอืท่ีจะสนบัสนนุภาคประชาชนให้มส่ีวน
ร่วมตรวจสอบการทจุรติ การเปิดเผยข้อมลูภาครัฐภาคเอกชนให้เกดิประโยชน์ต่อสาธารณชน เกดิ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และแบ่งปันเรือ่งราวบทบาทของประชาชน สร้างแรงบนัดาลใจ ให้เหน็ 
ถึงอ�านาจในมือของทุกคนในการจับทุจริต เพื่อสร้างให้สังคมใสสะอาด และลดการคอร์รัปชัน 
ในประเทศไทยให้ได้มากทีส่ดุ

คณะผูบ้รหิำรและพนักงำน GLO 
ร่วมแสดงพลังต่อต้ำนคอร์รปัชัน
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ทีเส็บ ร่วม สกพอ. และพันธมิตรเอกชน
ผลักดันแนวทางการพัฒนาเมืองไมซ์ ชลบุรี-พัทยา

ทเีส็บ ร่วมกบั สกพอ. จดังาน EEC Cluster  
Fair 2023 กระตุ้นการลงทุนในพื้นที่อีอีซี  
รองนายกเมอืงพทัยา ชคูวามพร้อมเมอืงพทัยา  
เดนิหน้าแผนโปรโมต family destinations รองรับ 
นกัเดนิทางไมซ์ทีพ่าครอบครวัมาด้วย สามารถ
มาประชมุและท่องเทีย่วไปพร้อมได้ในพัทยา 

โดยงาน EEC Cluster Fair 2023 เกดิจาก
ความร่วมมอืของ ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุ
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ 
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวนัออก หรอื สกพอ. หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใน
งาน Maintenance, Industrial Robotics, and  
Automation (MiRA) และงาน Subcon EEC 2023

 นายจิรตุถ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้�านวยการ

อาศัยมากขึ้น อีกทั้งยังมีพัทยาเป็นเมืองไมซ์ที่ม ี
ศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี ้
ในอนาคตทีเสบ็จะยกระดบัพัทยาไมซ์ซติีใ้ห้มบีทบาท 
ครอบคลมุพืน้ทีอ่อีซีทีัง้หมด เพือ่ร่วมสนบัสนนุการ
พฒันาของระเบียงเศรษฐกิจตะวนัออก” 

ด้าน นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะ
กรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 
หรอื สกพอ. กล่าวว่า

 “การจัดงาน EEC Cluster Fair 2023  
และกจิกรรม EEC MICE Fam Trip ถอืเป็นโอกาส
ทีด่ ี ในการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่สือ่มวลชน 
นกัลงทนุ และประชาชนโดยทัว่ไป โดยเฉพาะด้าน
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยไม่ลมืชมุชนและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในพื้นที่อีอีซี มีการน�านวัตกรรม
และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการ
บริหารจัดการและการผลิต มีความร่วมมือของ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการพฒันาทกัษะบคุลากร

ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) หรือ ทีเสบ็ เปิดเผยว่า ทเีส็บ 
ร่วมกับ สกพอ. พร้อมด้วยพันธมิตรภาคเอกชน 
จดังาน EEC Cluster Fair 2023 ภายใต้แนวคิด  
“Sustainable Destination Robotics,  
Automation and Beyond” ณ ศนูย์ประชมุและแสดง 
สนิค้านานาชาตนิงนชุ พทัยา (NICE) ซึง่เป็นงาน
แสดงนิทรรศการและงานแสดงสนิคา้ทีเ่กี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ในพื้นที ่
ออีซี ีซึง่จะน�าไปสูง่านใหญ่ในปี 2568 คอืงาน EEC 
Expo 2025

 “ทเีส็บ มคีวามร่วมมอือนัดกีบั สกพอ. มา
อย่างต่อเน่ือง เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์
เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและ
กระจายรายได้สูท้่องถิน่ ซึง่พืน้ทีอ่อีซีมีศีกัยภาพ 
สูงมาก มีอัตราการเพิม่ขึน้ของนกัเดินทางท่องเทีย่ว  
นักธุรกิจ นักลงทุน และผู ้โยกย้ายมาเพื่ออยู ่

เพื่อรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้น และมีการดึงดูด
การลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาใน 
ออีซี ีองค์ประกอบเหล่านีจ้ะท�าให้เกิดกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ ขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ ยกระดบั 
คุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างย่ังยืน จึงถือได้ว่า อีอซีี 
เป็นหวัใจส�าคญัของยทุธศาสตร์ประเทศไทยของ
ทกุรฐับาลในการปรบัโครงสร้างและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ
ของประเทศซึง่ตดิอยู่กบั “กบัดกัรายได้ปานกลาง” 
มานานกว่าทศวรรษ 

 นอกจากนี ้ทเีสบ็ยงัจดักจิกรรม EEC MICE 
FAM TRIP : เปิดประสบการณ์ไมซ์ เปิดมติใิหม่ 
ในพืน้ทีอ่อีซี ีเพือ่สร้างประสบการณ์ไมซ์โดยเชือ่มโยง 
แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานทางด้านอุตสาหกรรม
เป้าหมายของ EEC เช่น EEC Automation Park 
ศนูย์การเรยีนรูแ้ละพฒันาก�าลงัคนด้านออโตเมช่ัน
และหุน่ยนต์ภายในมหาวทิยาลยับรูพา การเข้าชม
กจิการของ บรษัิท เอส เอน็ ซี ฟอร์เมอร์ จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื SNC ซึง่เป็นศนูย์รวมของผลิตภณัฑ์
และบรกิารแบบครบวงจรในอตุสาหกรรมรถยนต์  
เคร่ืองท�าความเย็น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนกิส์ 
ต่างๆ 

พร้อมทั้ง สัมผัสประสบการณ์พิเศษจาก
กจิกรรมไอเดยีสร้างสรรค์ เส้นทางสายไมซ์ หรอื 
Thailand 7 MICE Magnificent Themes อาทิ 
ชมุชนหนองปลาไหล ซมึซบัวถิชีมุชนทีย่งัคงรกัษา
ขนบธรรมเนียมประเพณขีองชาวนาภาคตะวนัออก
ไว้ได้เป็นอย่างด ี เยีย่มชมหอศลิป์ ปิยะศลิปาคาร 
พัทยา สถานที่จัดแสดงภาพจิตรกรรมพระบรม
สาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 5 ซึ่งปัจจุบันมีการปรับ

 จริตุถ์ อศิรางกูร ทฐิพินัธ์ เพช็รตระกลู

เปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้มีความหลากหลาย
มากขึน้ มทีัง้ห้องจดัแสดงนทิรรศการภายในอาคาร 
คาเฟ่ โรงเรยีนสอนศลิปะ และเวทจีดักจิกรรมกลาง
แจ้ง พร้อมดืม่ด�า่กบัเรือ่งเล่าวถิชีาวประมงเรอืเลก็ 
บ้านนาจอมเทยีน ณ Chef’s table Exclusive 
Dinner by TCEB X Pladids (ปลาดษิฐ์) ผ่านจาน
อาหารและวฒันธรรมพืน้ถิน่ตามฤดกูาล

นางสาวทฐิพินัธ์ เพช็รตระกลู รองนายกเมอืง
พทัยา กล่าวอกีว่า ด้านศกัยภาพและความพร้อม
ของเมืองพัทยาในการรองรับการการขับเคลื่อน
อตุสาหกรรมไมซ์ เมอืงพทัยามคีวามหลากหลาย  
ท�าให้มีนักท่องเที่ยวมากถึง 10 ล้านคนต่อปี  
อกีทัง้เมอืงพทัยามทีีต่ัง้ท่ีเป็นจดุแขง็ เนือ่งจากตัง้ใกล้ 
อยู่กบักรงุเทพมหานคร ประกอบกบัมโีครงสร้าง 
พืน้ฐานทีด่ ีเดนิทางสะดวก รวมไปถงึรปูแบบท่องเทีย่ว 
หลายระดับ ประกอบกับทางพัทยามีการ 
โปรโมต family destinations รองรับให้กลุม่ไมซ์ 
ทีพ่าครอบครัวมาด้วย กม็จีดุท่องเท่ียวไว้รองรบัด้วย

ทัง้นี ้ทางทเีสบ็ ได้เหน็ศกัยภาพและมเีป้าหมาย 
ผลักดันแนวทางการพัฒนาเมืองไมซ์ ชลบุรี- 
พัทยา หรือ Chonburi-Pattaya MICE City  
ยกระดบัขึน้เป็น อีอซี ีมหานครแห่งไมซ์ หรอื EEC  
MICETROPOLIS ส�าหรับเป็นจุดศูนย์กลาง 
ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมไมซ์ของภาคตะวนัออกทีจ่ะ 
เชื่อมต่อการพัฒนาไมซ์ในพื้นที่ทั้งหมด กระจาย
ความเจรญิและรายได้สูชุ่มชนในภมูภิาค ตอบโจทย์
ทัง้แผนยทุธศาสตร์ไมซ์ 20 ปี รวมถงึยทุธศาสตร์
ชาติที่มุ่งสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืนของ
ประเทศด้วย 

สมอ.คว้ำ 3 รำงวัล “เลศิรฐั” ปี 2566
ผลงำนจำกกำรพฒันำคุณภำพกำรให้บรกิำร

สมอ.การันตีประสิทธิภาพการท�างานเพื่อ 
ผูป้ระกอบการและประชาชน คว้า 3 รางวัลเลิศรฐั 
ประจ�าปี 2566 สาขาคณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐั ด้านระบบราชการ 4.0 ด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์ และด้านกระบวนการคุณภาพและ 
นวัตกรรม มุ ่งพัฒนาองค ์กรอย ่างต ่อเนื่อง  
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และภาค
อตุสาหกรรม 

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผย
ภายหลังเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี 2566 จาก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ว่า 
เป็นเรื่องที่น่ายินดี และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีในปีนี ้ สมอ. ได้รับ “รางวลัเลศิรัฐ” ถึง 3 รางวลั 
ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานท่ีได้มุ ่งมั่น 
ปฏิบติัราชการจนประสบความส�าเร็จ โดย สมอ. ได้
มุง่ม่ันด�าเนนิงานตามนโยบาย MIND ของกระทรวง 
อตุสาหกรรม ภายใต้หลกัการ “อตุสาหกรรรมด ีชมุชนดี  
หน่วยงานดี” เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและภาคอุตสาหกรรม จนสามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลในครั้งน้ี โดยมี
หน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ 
องค์การมหาชน ส่งผลงานเข้าประกวดจ�านวน 1,946 ผลงาน  
และมผีลงานท่ีได้รบัรางวลัรวม 238 รางวลั 

ล็อกอินแบบยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียว (Single 
sign on) เพิ่มช่องทางในการตรวจสอบและร้อง
เรียนคุณภาพสินค้าด้วยการสแกน QR Code ที่
แสดงคู่กับเครื่องหมาย มอก. บนสินค้า รวมท้ัง
การสร้างเครือข่ายร้าน มอก. และตลาดแห่งนี้น่า
ซื้อให้เกิดขึ้นท่ัวประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก ่
ประชาชนในการซือ้สนิค้าทีไ่ด้มาตรฐาน ซึง่ สมอ. เป็น  
1 ใน 33 ของผู้ได้รบัรางวลันี ้จากจ�านวนหน่วยงานทีส่มคัร 
ท้ังสิน้ 194 หน่วยงาน

2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ 
เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความเป็น
เลิศทางด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ซ่ึง สมอ. 
มีแผนแม่บทการก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่น�าไปสู ่การก�าหนดมาตรฐาน 
ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม 
และประชาชน และมกีารจดัท�าและขับเคลือ่นแผนการ 
จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
ท่ีตอบสนองยทุธศาสตร์ชาติ โดย สมอ. เป็น 1 ใน 4  
ของผู้ได้รับรางวัล จากจ�านวนหน่วยงานท่ีสมัคร 
ท้ังสิน้ 37 หน่วยงาน 

3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคณุภาพและ 
นวตักรรม เป็นรางวลัทีม่อบให้แก่หน่วยงานท่ีมผีลงาน 
เด่นทางด้านนวัตกรรมและการบริการที่มีคุณภาพ 
ได้ตามมาตรฐานสากล โดย สมอ.ได้พัฒนานวัตกรรม
การอนญุาตผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์แบบครบวงจร 
(E-license) ตั้งแต่การยื่นค�าขออนุญาต การช�าระ
ค่าธรรมเนยีม และการรบัใบอนญุาตทีผู่ป้ระกอบการ 
สามารถพิมพ์ใบอนุญาตได้เอง รวมทั้งปรับปรุง 
กฏหมายทีช่่วยลดภาระในการส่งออกของผู้ประกอบการ  
ซ่ึง สมอ. เป็น 1 ใน 6 ของผู้ได้รบัรางวลั จากจ�านวน
หน่วยงานผูส้มคัรท้ังสิน้ 23 หน่วยงาน

 “การท่ี สมอ. ได้รับรางวลัในครัง้น้ี แสดงให้เหน็
ถงึความมุง่มัน่ทุม่เทของบคุลากร สมอ. ทกุคน ในการ 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและภาคอตุสาหกรรม ตาม 
นโยบายกระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่จะเป็นแรงผลกัดนั 
ให้ สมอ. มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กร และยกระดับ 
การให้บรกิารด้านการมาตรฐานให้ดยีิง่ขึน้ เพ่ือสร้าง
ความส�าเรจ็ให้แก่ภาคธรุกจิ และสร้างความเชือ่มัน่แก่
ประชาชนผูบ้รโิภคได้ใช้สนิค้าทีม่คีณุภาพได้มาตรฐาน 
และมคีวามปลอดภัย” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลท่ีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
ท่ีมผีลการด�าเนนิงานท่ีมคีวามเป็นเลศิจ�านวน 3 สาขา 
ได้แก่ สาขารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
สาขารางวัลบริการภาครัฐ และสาขารางวัลบริหาร
ราชการแบบมส่ีวนร่วม ซึง่ในปี 2566 นี ้ สมอ. ได้รบั 
รางวัลในสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Public Sector Management Quality Award : 
PMQA) ถึง 3 รางวลั ดังนี้ 

1) รางวัลคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ 4.0 
(PMQA 4.0) สะท้อนถึงความส�าเร็จในการบริหาร
จดัการองค์กรเพือ่มุง่สูร่ะบบราชการ 4.0 ด้วยการปรับ
เปลีย่นแนวคดิและวธิกีารท�างานใหม่เพือ่ท�าให้องค์กร
เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
อย่างแท้จรงิ โดย สมอ. ได้พฒันาองค์กรใน 3 มติิ ได้แก่ 
1) การเป็นภาครฐัทีเ่ปิดกว้างและเชือ่มโยงกนั (Open 
and Connected) 2) การท�างานทีย่ดึประชาชนเป็น
ศนูย์กลาง (Citizen Centric) 3) การเป็นองค์กรท่ีมขีีด 
สมรรถนะสงูและทันสมยั (Smart and High Performance)  
โดย สมอ. ได้พัฒนาขีดสมรรถนะในการด�าเนินงาน
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยการยกระดับการ
รับรองระบบงานด้านก๊าซเรือนกระจก ที่ช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผูส่้งออกโดยไม่ต้องตรวจสอบซ�า้เมือ่
ส่งสินค้าไปยังประเทศปลายทาง และในส่วนของการ
สร้างนวัตกรรม (Innovation) นั้น สมอ. ยังอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงด้วยการ

พร้อมทัง้ ผลกัดนัต่อยอดการสร้างจดุขายใหม่
ของเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี ในฐานะเมือง
ที่มีโอกาสทางธุรกิจและการพัฒนาองค์ความรู ้
ในสาขาอตุสาหกรรมยทุธศาสตร์ของอีอีซ ีและจะใช้ 
จดุขายนีใ้นการท�าการตลาดต่างประเทศและการ 
ตลาดในประเทศให้เมืองพัทยา เพราะเชื่อว่า 
จดุขายเชงิธรุกจิทีช่ดัเจนนีจ้ะยิง่เสรมิความแขง็แกร่ง 
ให้กับจุดขายเชิงอินเซนทีฟ และเทศกาลที่มีอยู่
เดมิครอบคลมุทัง้การประชมุนานาชาต ิงานแสดง
สินค้า การประชุมองค์กร การเดินทางเพื่อเป็น
รางวัล และงานเทศกาลนานาชาติ

โดยอตุสาหกรรมไมซ์ภาคตะวนัออก ซึง่อยูใ่น
พื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
หรือ ออีซี ี ซึง่เป็นพ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภาพในการลงทนุ 
มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ 
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของนักเดินทางท่องเที่ยว  
นกัธรุกจิ นกัลงทนุ และผูโ้ยกย้ายมาเพือ่อยูอ่าศยั
มากขึ้น เมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท้ังยังเป็น
เมอืงไมซ์ทีม่ศีกัยภาพและความพร้อม โดยในพืน้ท่ี
ภาคตะวนัออก มีสถานทีจ่ดังานทีไ่ด้รับมาตรฐาน
สถานท่ีจดังานประเทศไทย หรอื Thailand MICE 
Venue Standards (TMVS) จ�านวน 51 แห่ง 
แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ห้องประชมุ (Meeting 
Room) จ�านวน 45 แห่ง 154 ห้อง สถานทีจั่ดงาน
แสดงสินค้า (Exhibition Venue) จ�านวน 2 แห่ง 
4 ฮอลล์ และสถานท่ีจดักจิกรรมพเิศษ (Special 
Event Venue) จ�านวน 4 แห่ง 5 จดุรวมผูร่้วมงาน 
(Holding Area) รวมถึงความเป็นเมอืง

กรมฝนหลวงฯ ช่วยบรรเทำปัญหำภัยแล้ง
เปิดปฏิบัตกิำรเป้ำหมำย “ทุ่งกลุำร้องไห้”

ด้วยสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
แปรปรวนหนัก หลายพื้นท่ีฝนท้ิงช่วงเป็น
เวลานาน เกิดปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง  
เนือ่งจากปริมาณฝนทีต่กลงมามไีม่เพียงพอ  
ท�าให้นาข้าวและผลผลติการเกษตรเสียหาย 
หนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน กรมฝนหลวงและการบิน 
เกษตร จึงได้เข้าไปปฏิบัติการฝนหลวง 
ในพืน้ทีต่่างๆ เพือ่ช่วยบรรเทาปัญหาภยัแล้ง
ให้กบัเกษตรกร

โดยเมื่อช ่วงเดือนสิงหาคมที่ผ ่านมา  
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวง 
และการบินเกษตร ลงพ้ืนที่ตรวจเย่ียม 
และมอบนโยบายการปฏิบัติการฝนหลวง
ช่วยเหลอืพืน้ทีทุ่ง่กลุาร้องไห้ ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ โดยมี นายสันทัด แสนทอง  
รองผูว่้าราชการจงัหวดัสรุนิทร์ เข้าร่วมประชมุ
หารือ พร้อมด้วยหน่วยงานในสงักัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวงและ
เกษตรกรพืน้ท่ีจงัหวดัสรุนิทร์ 

ซึ่งจากข้อมูลการขอรับบริการฝนหลวง
ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พบว่ามี 
ผูข้อรบับรกิารฝนหลวงทีอ่ยูใ่นพืน้ทีภ่าคตะวันออก 
เฉียงเหนือมากถึงร้อยละ 57 รองลงมาคือ 
ภาคเหนือ ร้อยละ 21 ภาคตะวนัออกและภาคกลาง  
ร้อยละ 8 และภาคใต้ ร้อยละ 6 กรมฝนหลวง 
และการบินเกษตร โดยศูนย์ปฏิบัติการ 
ฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

ท�าให้ประเทศไทยเริ่มได้รับผลกระทบจาก
สภาวะฝนท่ีตกน้อยในหลายพืน้ที ่ โดยเฉพาะ
ภาคอสีานตอนล่าง ซึง่อยูใ่นช่วงเพาะปลกูและ
พ้ืนทีส่่วนใหญ่ต้องอาศยัน�า้ฝน ซึง่หากขาดน�า้
อาจส่งผลกระทบท�าให้ผลผลติ ทางการเกษตร
เสยีหาย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีทุ่งกลุาร้องไห้ ซึง่มี 
พื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที ่ 
13 อ�าเภอ 5 จังหวัด กรมฝนหลวงและการบนิ
เกษตร จึงได้เร่งด�าเนินการต้ังหน่วยปฏบิตักิาร
ฝนหลวงเป็นการเฉพาะกจิที ่ จ.สรุนิทร์ เพ่ือ
ปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มปริมาณน�้าช่วยเหลือ
พื้นที่เกษตรของพี่น้องประชาชน ซึ่งคาดว่า
จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง 
เกษตรกรได้ในระดบัหนึง่

อย่างไรกต็าม ขอให้พ่ีน้องประชาชนและ
พ่ีน้องเกษตรกรช่วยกนับรหิารจัดการแหล่งน�า้ 

จึงต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์
ขึ้นเป ็นการเฉพาะกิจ เ พ่ือปฏิบั ติภารกิจ
ท�าฝนบรรเทาปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือพื้นที่ 
การเกษตรของพี่น้องเกษตรกร ระหว่างวันท่ี  
20-31 สงิหาคม 2566 โดยใช้เครือ่งบนิ CARAVAN  
จ�านวน 4 ล�า วางแผนขึน้บนิปฏบิติัการ ต้ังแต่วันที่  
20 สิงหาคม 2566 ทีผ่่านมา โดยมีพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
บรเิวณทุง่กุลาร้องไห้ ซึง่เป็นพืน้ทีร่อยต่อ 5 จงัหวดั  
ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.มหาสารคาม 
จ.ศรีสะเกษ และจ.สุรินทร์ และพ้ืนที่จังหวัด
ใกล้เคียง ท�าให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง
บรเิวณพืน้ที ่จ.สรุนิทร์ จ.บรีุรมัย์ จ.มหาสารคาม 
จ.ร้อยเอด็ และ จ.ศรสีะเกษ

นายสพุศิ พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวง
และการบนิเกษตร กล่าวว่า จากภาวะเอลนีโญ 

สพุศิ พทิกัษ์ธรรม

ของตนเอง ให ้มีปริมาณน�้าที่ ใช ้การได ้ 
ในยามฉุกเฉิน ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารแจ้งสถานการณ์ความต้องการน�า้เพือ่
ขอรับบริการฝนหลวงได้เป็นประจ�าทุกวันที่
ศนูย์ปฏบิติัการฝนหลวงประจ�าภมิูภาค อาสา
สมัครฝนหลวงในพื้นที่ หน่วยงานอ�าเภอ/
จงัหวดั ช่องทางโซเชยีลมเีดีย @drraa_pr และ
หมายเลข โทรศพัท์ 0 2109 5100 ต่อ 410 
หรือช่องทางเพจ Facebook กรมฝนหลวง
และบนิเกษตร, Instagram, Tiktok, Twitter 
: @drraa_pr



ปีที่ 18 ฉบับที่ 412 วันที่ 16-30 กันยายน 2566  13พลังงาน/สิง่แวดล้อม

ทส.เชิดชเูกียรต ิ39 รางวัล “เมอืงส่ิงแวดล้อมยัง่ยนื”
พร้อมขยายผล อปท.ทัว่ประเทศ มุง่สู ่Net Zero

ควบคู่ไปกับความสมดุลของสิ่งแวดล้อม มุ ่งสู ่ 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ร่วมกบัประชาคม 
โลก เพือ่ส่งต่อทรพัยากร ธรรมชาต ิทีม่คีณุค่าไปสู่คน
รุน่ถดัไป และนบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุอย่างหา
ทีส่ดุมิได้ ท่ีสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน
ถ้วยรางวัล ให้แก่เทศบาลทีช่นะเลศิยอดเยีย่ม ระดบั 
ประเทศ ประจ�าปี 2565 ทัง้ 6 รางวลั เมือ่วนัที่  
24 กรกฎาคม 2566 ณ วังสระปทมุ ซึง่ถอืเป็นรางวลั
อนัทรงเกยีรตทิีจ่ะช่วยสร้างขวญัก�าลงัใจให้แก่ผูช้นะ
รวมถงึสร้างแรงบันดาลใจให้กบัเทศบาลอืน่อกีด้วย 

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 
กระทรวงทรพัยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดย
กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม ซ่ึงปัจจบัุนเปล่ียน
ชื่อเป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิง่แวดล้อม” ร่วมกบัหน่วยงานภาคเีครอืข่าย
ทัง้ในส่วนกลางและระดบัพืน้ที ่ ได้ด�าเนนิโครงการ
เมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืนมาอย่างต่อเน่ือง ภายใต ้
แนวคดิการพฒันาเมืองแบบองค์รวมอย่างบรูณาการ 
และสมดุลในทุกมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ 
ทกุภาคส่วนให้เกิดความยัง่ยนืตามบริบทของพืน้ที ่โดย 

“โรงปรบัปรงุคณุภาพน�า้ เทศบาลเมอืงป่าตอง จ.ภูเกต็ เป็นหนึง่
ในพืน้ทีต้่นแบบทีส่ามารถใช้ขยายผล ให้กับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบั
การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ เพือ่น�าไปแก้ไขปัญหาในพืน้ทีข่อง
ตนเองได้ ด้วยการติดมเิตอร์ทีฟั่กบวั หวงัลดปรมิาณใช้น�า้ ซึง่วธิน้ีี
ได้ผลมาแล้วในต่างประเทศ ม่ันใจเอลนโีญไม่กระทบภเูก็ต” 

ดร.สรุสห์ี กติติมณฑล
เลขาธิการส�านกังาน

ทรพัยากรน�า้แห่งชาติ (สทนช.) 

ประสบการณ์ องค์ความรูเ้ป็นแนวทางในการขบัเคลือ่น 
และขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทัว่ประเทศต่อไป

ทัง้นี ้รางวลัชนะเลิศ 6 รางวลั แบ่งเป็น “รางวลั
ชนะเลศิเทศบาลน่าอยูอ่ย่างยัง่ยืนยอดเย่ียมระดบั
ประเทศ” 3 รางวลั ประกอบด้วย เทศบาลนคร 
ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 
เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช และเทศบาลต�าบล ได้แก่ 
เทศบาลต�าบลอิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และ 
“รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ยอดเย่ียมระดบัประเทศ” 3 รางวลั ประกอบด้วย 
เทศบาลนคร ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมอืง 
จ.ขอนแก่น เทศบาลเมอืง ได้แก่ เทศบาลเมอืงหวัหนิ 
อ�าเภอหวัหนิ จ.ประจวบคีรขีนัธ์ และเทศบาลต�าบล 
ได้แก่ เทศบาลต�าบลล�าสนิธุ ์อ.ศรีนครนิทร์ จ.พัทลงุ

การพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่การพฒันาเมืองไปสูค่วามน่าอยู ่
อย่างยั่งยืนนั้น เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มี 
ความสมดุลในทุกมิติ อาศัยความร่วมมือของภาคี 
ทกุภาคส่วน และชุมชนกบัท้องถิน่ต้องเป็นหนึง่เดยีวกัน  
นับเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างภูมิคุ ้มกันที ่
แข็งแรง พร้อมรบัและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงได้ 
อย่างเท่าทนั 

ทั้งนี้ เทศบาลทุกแห่งที่ผ่านการประเมินเมือง
สิง่แวดล้อมยัง่ยนืระดบัประเทศ ถือได้ว่าเป็นเมือง
แนวหน้าของประเทศ ทีม่คีวามมุง่มัน่ในการพฒันา
เมืองของตนเอง ค�านงึถงึคณุภาพชวีติของประชาชน
เป็นส�าคญั พร้อมสร้างการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

รางวัลรองชนะเลศิ 33 รางวลั แบ่งเป็น “เทศบาล 
น่าอยู่อย่างยัง่ยืน” 23 รางวลั และ “เทศบาลด้าน 
สิง่แวดล้อมยัง่ยนื” 10 รางวลั พร้อมแสดงนทิรรศการ 
ผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาสู่ “เมือง 
สิง่แวดล้อมยัง่ยนื”และ “เมอืงน่าอยูคู่่อตุสาหกรรม 
เชิงนเิวศ” เพ่ือเป็นการย่องเชิดชูเกยีรติองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินที่ได้รับรางวัล รวมไปถึงถ่ายทอด 

การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืนเป็น  
4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมอืงอยูด่ ีคนมสีขุ สิง่แวดล้อม
ยัง่ยนืเมอืงแห่งการเรยีนรู ้และการบริหารจัดการทีด่ี 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการก�าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการและการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล 

ส�าหรับพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ระดบัประเทศ ประจ�าปี 2565 ในครัง้นี ้มกีจิกรรม
ส�าคัญประกอบด้วย การถ่ายภาพหมูเ่พือ่เป็นเกยีรติ
แก่เทศบาลทีไ่ด้รบัรางวัลชนะเลิศ 6 รางวลั พิธีมอบพลากร สวุรรณรฐั จตพุร บรุษุพฒัน์ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(ทส.) โดยกรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดพิธีมอบรางวัลเมือง
สิง่แวดล้อมยัง่ยืน ระดับประเทศ ประจ�าปี 2565 
เพ่ือเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
39 รางวลั พร้อมแลกเปล่ียนเรยีนรู้และโชว์นวตักรรม 
การจัดการส่ิงแวดล้อม เพื่อยกระดับศักยภาพ 
การจดัการสิง่แวดล้อมเมอืงให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศ พร้อมขับเคล่ือนสู่เป้าหมาย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net 
Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตร ีกล่าวว่า จาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ อกีท้ังผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของโลกทีท่วี 
ความรุนแรงเพิม่มากขึน้ ดังนัน้ การปรบักระบวนทศัน์ 
ในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามหลัก “ปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียง” โดยมคีนเป็นศนูย์กลางในการ
พฒันา จะช่วยให้ประเทศสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่าง
มั่นคง ประชาชนมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และน�าไปสู่ 

เมืองน่าอยู่ย่ังยืน ระดบัประเทศ ประจ�าปี 2565

1. รางวลัเทศบาลน่าอยู่อย่างย่ังยืน
1.1 รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ยอดเย่ียมระดับประเทศ ได้แก่ เทศบาลนครพษิณโุลก 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก, เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช, เทศบาลต�าบลอิสาณ อ.เมือง 
จ.บรีุรมัย์

1.2 รางวัลรองชนะเลศิ อนัดับ 1
- เทศบาลนคร ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น อ.เมอืง 

จ.ขอนแก่น

- เทศบาลเมอืง ได้แก่ เทศบาลเมอืงหัวหนิ อ.หัวหนิ 
จ.ประจวบครีีขนัธ์

- เทศบาลต�าบล ได้แก่ เทศบาลต�าบลหวัไทร อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช, เทศบาลต�าบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี 
จ.เพชรบรูณ์, เทศบาลต�าบลศรธีาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อดุรธานี

1.3 รางวัลรองชนะเลศิ อนัดับ 2
- เทศบาลนคร ได้แก่ เทศบาลนครระยอง อ.เมอืง 

จ.ระยอง, เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  

อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธิวาส, เทศบาลเมอืงป่าตอง อ.กะทู้ 
จ.ภูเก็ต, เทศบาลเมอืงมหาสารคาม อ.เมอืง จ.มหาสารคาม

- เทศบาลต�าบล ได้แก่ เทศบาลต�าบลท่าพระ อ.เมอืง 
จ.ขอนแก่น, เทศบาลต�าบลหนองหวัฟาน อ.ขามสะแกแสง 
จ.นครราชสมีา, เทศบาลต�าบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน,  
เทศบาลต�าบลบ้านกรดู อ.บางสะพาน จ.ประจวบครีขีนัท์,  
เทศบาลต�าบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล�าพูน, 
เทศบาลต�าบลศีขรภูม ิอ.ศขีรภูมิ จ.สรุนิทร์

1.4 รางวัลรองชนะเลศิ อนัดับ 3
- เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองเมืองพล 

อ.พล จ.ขอนแก่น, เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง 
จ.ชลบุ รี ,  เทศบาลเมืองกันตัง อ. กันตัง จ.ตรั ง 

 -  เทศบาลต� าบล  ได ้ แก ่  เทศบาลต� าบล 
สลกบาตร อ.ขาณุรลกัษบรุ ีจ.ก�าแพงเพชร, เทศบาลต�าบล 
หนองตองพฒันา อ.หางดง จ.เชียงใหม่, เทศบาลต�าบล
ทะเมนชยั อ.ล�าปลายมาศ จ.บรุรีมัย์, เทศบาลต�าบล
เมอืงบางขลงั อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั

2. รางวลัเทศบาลด้านสิง่แวดล้อมย่ังยืน
2.1 รางวัลชนะเลศิเทศบาลด้านสิง่แวดล้อมยัง่ยนื

ยอดเย่ียมระดับประเทศ ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น, เทศบาลเมืองหวัหิน อ�าเภอหวัหนิ 
จ.ประจวบครีขีนัธ์, เทศบาลต�าบลล�าสนิธุ ์อ.ศรีนครินทร์ 
จ.พทัลงุ

2.2 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1
- เทศบาลเมอืง ได้แก่ เทศบาลเมอืงทุ่งสง อ.ทุง่สง 

จ.นครศรธีรรมราช, เทศบาลเมอืงสไุหงโก-ลก อ.สุไหง
โก-ลก จ.นราธิวาส, เทศบาลเมืองมหาสารคาม อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม

2.3 รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 3
- เทศบาลเมอืง ได้แก่ เทศบาลเมอืงเมืองพล อ.พล 

จ.ขอนแก่น, เทศบาลเมอืงบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบรุ,ี 
เทศบาลเมอืงกันตัง อ.กันตัง จ.ตรงั

ทิศทางอนาคตพลังงานสะอาดของ TPIPP
เขม็มุง่ทางธุรกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (1)

การเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  
ไม่ว่าจะเป็นน�า้ท่วม ฝนแล้ง และคลืน่ความร้อน 
ปรากฏบ่อยขึ้น สืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน 
(Climate Change) ภาวะเรอืนกระจก (Green 
House Effect) ต้นเหตสุ�าคญัสบืเนือ่งมาตัง้แต่
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่มีการน�าพลังงาน
ฟอสซลิ เช่น ถ่านหนิและปิโตรเลียม มาใช้อย่าง
ยาวนาน ทางรอดและทางเลอืกของโลกคอื การน�า 
พลงังานสะอาดท่ีได้จากแสงอาทิตย์ ลม ขยะ มาใช้ 
ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลที่มีอยู่อย่างจ�ากัด 
และก�าลังจะหมดไป

ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมยุคใหม่ ท�าให้เกิด
พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดถูกน�ามา

รายใหญ่ของประเทศ คงต้องกล่าวถงึ บรษิทั ทพีีไอ 
โพลนี เพาเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื TPIPP ซึง่มี 
บรษิทั ทพีีไอ โพลนี จ�ากดั (มหาชน) หรอื TPIPL 
เป็นบริษัทแม่ ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยมโีรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าขยะพลังงานเช้ือเพลิง RDF 
ทีอ่�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร ี และยงัประกอบ
ธรุกจิสถานบีรกิารน�า้มนัเชือ้เพลงิและก๊าซธรรมชาติ 
 (NGV) 

โดยปัจจบุนัถอืได้ว่า TPIPP เป็นผูป้ระกอบธรุกจิ
โรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ (Municipal Solid Waste-
MSW) รายใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทยและในภูมภิาค
อาเซียน และยังเป็นโรงก�าจัดขยะชุมชนใหญ่ที่สุด
ของประเทศไทยและของโลก ซ่ึงตัง้อยูใ่นพ้ืนทีแ่ห่ง
เดียวกันท่ีใหญ่ที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน TPIPP 
ก�าลังขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่างพลังงานสะอาด
อย่างเอาจรงิเอาจงั ในหลายโครงการ ทัว่ประเทศ

นายภคัพล เล่ียวไพรตัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ รบัผดิชอบสายบัญชแีละการเงนิ บรษิทั ทพีีไอ  
โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TPIPP  
เปิดเผยว่า ปัจจบุนั TPIPP มโีรงงานผลติไฟฟ้าอยู่  
3 แบบ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนทิง้  
ถ่านหิน ซ่ึงบริษัทฯ ก�าลังปรับเปลี่ยนโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน ให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าขยะ คือลดการใช้
ถ่านหนิแล้วเปลีย่นมาใช้ขยะเป็นเชือ้เพลงิแทน ตาม
เป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะก้าวเข้าสู่ยุคโรงไฟฟ้า
พลงังานสะอาดอย่างเต็มรปูแบบ เพือ่ให้สอดคล้อง
กบักระแสอนรุกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมของโลก

“แนน่อนว่าการเปลีย่นเครือ่งจักรใหม่ทั้งหมด 

ใช้ในการผลิตไฟฟ้า จากแผงโซลาร์เซลล์ กงัหนัลม 
ขยะหรอืชวีมวล ซึง่นอกจากจะช่วยลดปัญหาการ
ขาดแคลนพลังงานในอนาคตแล้ว พลงังานสะอาด
เหล่านัน้ ยงัมใีห้ใช้อย่างไม่จ�ากดั สามารถตอบสนอง
ต่อสังคมโลก ซึง่มีความห่วงใยต่อปัญหาการท�าลาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ปตท.สผ. เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ “ลานแสงอรุณ” เพื่อน�ามาใช้
ในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมในโครงการ
เอส 1 ซึ่งเป็นโครงการผลิตน�้าดิบบนบก 
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อ�าเภอ 
ลานกระบอื จังหวัดก�าแพงเพชร โดย ปตท.สผ.  
เป็นผู้ด�าเนินการ และถือสัดส่วนการลงทุน 
100% ปัจจบุนั มกี�าลงัการผลติอยูท่ี่ประมาณ 
26,000 บาร์เรลต่อวนั

นับเป ็นคร้ังแรกที่มีการน�าไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีนมาใช้ ในการผลติปิโตรเลยีม
ในประเทศไทย ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกประมาณ 13,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่าต่อปี อกีหน่ึงความมุง่มัน่สูเ่ป้าหมาย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และการ
เป็นองค์กรคาร์บอนต�า่ 

นายมนตรี ลาวัลย ์ชัยกุล ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลติ 
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.  
เปิดเผยว่า จากการที ่ปตท.สผ. ได้ตัง้เป้าหมายการ 
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย์ ภายในปี 2593 
ผ่านแนวคดิ EP Net Zero 2050 นัน้ หนึง่ใน
แผนงานทีส่�าคญัคอืการลดการปล่อยก๊าซเรอืน 
กระจกจากกระบวนการผลิตปิโตรเลยีม ปตท.สผ.  
จึงได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทติย์ (Solar Power Plant) “ลานแสงอรุณ” 
ขึ้นที่อ�าเภอลานกระบือ จังหวัดก�าแพงเพชร 
เพื่อน�าพลังงานสะอาดมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ในกระบวนการผลิตปิโตรเลียมของโครงการ
เอส 1 ซ่ึงจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก
ก๊าซธรรมชาต ิ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืน

ปตท.สผ.เร่ิมผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 
หนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

กระจก โดยนบัเป็นโครงการแรกในประเทศไทย
ที่มีการน�าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมา 
สนบัสนนุการผลติปิโตรเลยีม

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “ลาน
แสงอรุณ” ได้เร่ิมการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2566 ทีผ่่านมา ซ่ึงคาดว่าจะช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ
ผลิตปิโตรเลียมได้ประมาณ 13,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี หรอืเท่ากับ
การปลกูต้นไม้จ�านวน 1,300,000 ต้นต่อปี เพือ่
ดดูซับก๊าซเรอืนกระจก

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
“ลานแสงอรณุ” มกี�าลงัการผลติ 9.98 เมกะวตัต์  
อยู ่ ภ าย ใต ้ ก า รด� า เ นิ นก า รของบ ริษั ท  

ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ย่ี เวนเจอร์ส จ�ากัด (FTEV) 
ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของ ปตท.สผ. ทีด่�าเนนิธรุกิจ
เกีย่วกบัพลงังานสะอาด เช่น พลงังานหมนุเวยีน 
และไฮโดรเจน เพือ่รองรบัการเปลีย่นผ่านด้าน
พลงังานและการเตบิโตทีย่ั่งยนื โดยเม่ือเรว็ๆ นี้  
FTEV ได้เข้าร่วมลงทุนและพัฒนาโครงการ 
ผลิตกรีนไฮโดรเจนขนาดใหญ่ในรัฐสุลต่าน
โอมาน ซึง่จะใช้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์
และพลงังานลมมาใช้ในการผลติกรนีไฮโดรเจน  
ทัง้ 2 โครงการสะท้อนถึงความมุง่มัน่ของ ปตท.สผ.  
ในการก้าวไปสูธ่รุกจิพลงังานสะอาดอย่างเป็น
รปูธรรม

เพ่ือที่จะเติบโตในธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ด้วยพลงังานสะอาดอย่างเต็มที ่จากปัจจบัุน TPIPP 
มกี�าลงัผลติไฟฟ้าจากขยะอยูท่ี ่ 440 เมกะวตัต์ แต่
ภายในปี 2569 อีก 3 ปีทีจ่ะถงึนี ้จะขยายก�าลงัผลติ
ขึน้ไปถงึ 545 เมกะวตัต์ ซ่ึงการเพ่ิมก�าลงัการผลติ 
ไฟฟ้าสะอาดนี ้ขณะนีไ้ด้เซน็สญัญากบัซพัพลายเออร์ 
ไปแล้ว โดยจะผลิตไฟฟ้าในรูปแบบโซลาร์ฟาร์ม  
3 โครงการ โดยสร้างทีอ่�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี 
1 โครงการ อีก 1 โครงการทีอ่�าเภอเฉลมิพระเกียรติ 
จงัหวัดสระบรุ ีซึง่ท่ีอ�าเภอเฉลมิพระเกียรต ิจะเป็น
โครงการขนาดเลก็ ส่วนวนิฟาร์มกจ็ะสร้างทีอ่�าเภอ
แก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ 1 โครงการ 

ขณะที่โรงไฟฟ้าขยะก็จะมีการด�าเนินการ 
เพ่ิมเตมิอกี 2 โครงการ คอืทีอ่�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา  
ขนาด 7.92 เมกะวัตต์ และอ�าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา ขนาด 9.9 เมกะวตัต์ ปรมิาณขายไฟฟ้า
รวม 17.82 เมกะวตัต์ โดยได้รบัค่าก�าจดัขยะและ 
ค่าจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้า มรีะยะเวลาด�าเนนิการ 20 ปี 

ส�าหรบัโครงการทีจ่งัหวดัสงขลานัน้ TPIPP ได้ลงนาม 
สัญญาสัมปทานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลาไปแล้ว เซน็สญัญากบัซพัพลายเออร์เรยีบร้อย
แล้ว และได้มกีารเซ็นสญัญาการซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) 
กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วด้วย สรุปก็คือ ทั้ง

รวมท้ังเพิม่ก�าลงัผลิตด้วย โดยจะใช้เวลาประมาณ 
3-4 ปี ซึ่งเมื่อประมาณต้นปี 2522 เรามีการใช้
ถ่านหินอยู ่220 เมกกะวตัต์ ปัจจบัุนเราใช้เพียงแค่ 
150 เมกกะวตัต์ แล้วนะครบั คาดว่าเม่ือถงึปี 2569 
จาก 150 เมกกะวตัต์ ส่วนทีผ่ลติด้วยถ่านหินกจ็ะ
เหลอื 0 เมกกะวัตต์ คอืเราจะไม่ใช่ถ่านหินมาผลิต
ไฟฟ้าอกีเลย”

นายภคัพล กล่าวอกีว่า ตอนน้ี TPIPP ตัง้เขม็มุง่  

“ปัจจุบันถือได้ว่า TPIPP เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง
ขยะ (MSW) รายใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทยและในภมูภิาคอาเซียน และยงั
เป็นโรงก�าจัดขยะชุมชนใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยและของโลก ซึง่ตัง้อยู่
ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

ภคัพล เลีย่วไพรตัน์

ซพัพลายกค็อืขยะ กเ็ซน็แล้ว ฝ่ังขายออกไปให้กบั
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคก็เซน็แล้วเช่นกนั

“ตอนนี้โครงการที่สงขลา ถือเป็นโครงการที่
ค่อนข้างจะมัน่คงแล้ว โดยเราได้ยืน่เรือ่งขออนุญาต
ก่อสร้างไปแล้ว ส่วนการก่อสร้างนัน้ ขณะนีก้�าลงั
ปรบัสภาพพ้ืนทีอ่ยู ่หลงัจากปรับหน้าดนิเสรจ็ กน่็า 
จะเริม่มีอปุกรณ์ต่างๆ เข้ามา ภายในเดือนสองเดอืนนี้  
ก็จะเริ่มก ่อสร ้างอาคารโรงไฟฟ้าได ้ คาดว่า 
เฟสแรกน่าจะแล้วเสรจ็ประมาณต้นปี 2567 เฟส
สดุท้ายกค็าดว่า ประมาณไปปลายปี 2567 คาดว่า 
จะเริม่ขายไฟจรงิๆ ก็คงเป็นต้นปี 2568” นายภคัพล  
กล่าว

- - - อ่านต่อฉบบัหน้า - - -

อกีทัง้ ในช่วงรฐับาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
ได ้มีนโยบายในการส ่งเสริมสนับสนุน การ 
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างเต็มที่ ภายใต้ 
เป้าหมายส�าคัญคือจะท�าให้ประเทศไทยเป็นกลาง
ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ (Net Zero) 
ภายในปี 2065

เม่ือชายตาไปทีบ่รษิทัเอกชนผูผ้ลติกระแสไฟฟ้า
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กรมควบคุมมลพิษ ร ่วมกับ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง กรมการท่องเทีย่ว เทศบาลต�าบลเกาะ
เต่า มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(มูลนิธิ 3R) องค์กรความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) บมจ. ซีพ ีออลล์  
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าและ
ชมรมรักษ์เกาะเต่า ได้ร่วมลงนามในโครงการ 
จัดการขยะบรรจุภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain) โดยการปรบัเปล่ียนบรรจุภัณฑ์  
พฒันาระบบขยายความรบัผิดชอบของผูผ้ลติ 
(EPR) และระบบจดัการขยะมลูฝอยในพืน้ที ่
เกาะเต่า เพือ่ขบัเคลือ่นให้เกาะเต่าสู่การท่องเท่ียว 
อย่างยัง่ยนื 

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุม
มลพษิ กล่าวว่า กรมควบคุมมลพษิ อยู่ระหว่าง
การศึกษากฎหมายการจดัการบรรจภัุณฑ์อย่าง
ยัง่ยนื เพือ่ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการจดัการ
ขยะบรรจภุณัฑ์อย่างไม่ถกูต้อง โดยจะผลกัดนั
ให้ขยะเหล่านี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ใช้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
หรอื Extended Producer Responsibility 
(EPR) เพือ่ทีจ่ะให้ผูท้ีจ่�าหน่ายบรรจภุณัฑ์หรอื
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนเกาะเต่า ร่วมรับผิดชอบ 
ในการน�าบรรจภุณัฑ์หรอืผลิตภณัฑ์ต่างๆ กลับคืน 
เข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจหมนุเวียนของตน และจะใช้ 
เกาะเต่าเป็นพืน้ทีน่�าร่องในการปรบัเปล่ียนบรรจภุณัฑ์ 
ต่างๆ ทีจ่ะน�าขึน้เกาะ 

ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า 
ชมรมรักษ์เกาะเต่า บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) ได้ร่วมให้ความร่วมมือที่ในการปรับ
เปลีย่นบรรจภุณัฑ์ โดยเริม่จากเบยีร์ขวด ให้เป็น

จับมือแก้ปัญหาขยะบนเกาะเต่าท้ังระบบ 
น�าร่องเลิกขายเบียร์ขวดเป็นเบียร์กระป๋อง

เศรษฐกจิภายในประเทศปรับตวัดข้ึีน
ยอดใช้พลงังานครึง่ปีแรก ปี 66 เพ่ิมข้ึน 2.5% 

สถานการณ์พลงังานครึง่ปีแรกของปี 2566  
การใช้พลงังานขัน้ต้นมเีพิม่ขึน้ร้อยละ 2.5 เทยีบกบั 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศทีป่รบัตัวดีขึน้โดยเพิม่ขึน้ในส่วน
ของการใช้น�า้มนัและก๊าซธรรมชาติ 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู ้อ�านวยการ 
ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) เปิดเผย 
ถึงสถานการณ์พลังงานคร่ึงปีแรกของปี 2566  
พบว่า ภาพรวมการใช้พลงังานขัน้ต้นมปีรมิาณการ
ใช้ อยูท่ีร่ะดบั 2,059 พนับาร์เรลเทยีบเท่าน�า้มนัดบิ
ต่อวนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน จากสภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ 
ท่ีปรับตวัดขีึน้ โดยเพิม่ขึน้ในส่วนของการใช้น�า้มนั 
และก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้การใช้น�้ามันเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.4 และการใช้ก๊าซธรรมชาติปรบัตวัเพิม่ข้ึน 
มากถงึร้อยละ 7.0 จากการใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็น
เชือ้เพลงิส�าหรบัรถยนต์และใช้เป็นเชือ้เพลงิในการ
ผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 

สอดคล้องกบัความต้องการไฟฟ้าในสาขาท่องเทีย่ว 
และบริการที่เพ่ิมขึ้นหลังเกิดการฟื ้นตัวทาง
เศรษฐกิจ ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าพลังน�้า/ไฟฟ้า 
น�าเข้า ลดลงร้อยละ 10.7 จากปริมาณการน�าเข้า 
ไฟฟ้าพลังน�้าที่ลดลงเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง  
ท�าให้น�า้เหนอืเขือ่นของ สปป.ลาว มีปรมิาณลดลง 
ส�าหรับการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ปรับตัวลดลงจาก
การใช้ท่ีลดลงทั้งในภาคการผลิตไฟฟ้าและภาค
อุตสาหกรรม โดยการใช้ถ่านหินลดลงร้อยละ 7.4 
และการใช้ลกิไนต์ลดลงร้อยละ 6.3 ซึง่สถานการณ์
พลังงานรายเชื้อเพลิงในช่วง 6 เดือนแรกของปี 

วฒันพงษ์ คโุรวาท 

สดัส่วนร้อยละ 31 มกีารใช้ลดลงร้อยละ 1.7 ขณะ
ทีก่ารใช้เป็นเชือ้เพลงิในรถยนต์ สดัส่วนร้อยละ 14 
การใช้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.2 เน่ืองจากนโยบายภาครฐัที่ 
ให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกล่ัน LPG ที ่20.9179 บาท
ต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษายน 2566 เป็นต้นมา 

ก๊าซธรรมชาต ิมีปริมาณการใช้อยู่ท่ีระดบั 4,435 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 โดย 
มาจากการใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 
ตามความต้องการใช้ไฟฟ้าทีม่ากขึน้ จากการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศ และการใช้เป็นเชื้อเพลิง 
ในรถยนต์ (NGV) ทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 3.0 จากการทีภ่าครฐั 
ยังคงมาตรการคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส�าหรบั
รถยนต์ทั่วไปอยู่ที่ 17.59 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อ 
บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน ตั้งแต่วันที่  
16 ธนัวาคม 2565 ถึง 15 มิถุนายน 2566 ในขณะทีก่าร 
ใช้ในภาคอตุสาหกรรมและอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและ
อืน่ๆ ลดลงร้อยละ 4.0 และ 6.1 ตามล�าดบั ซึง่มาจาก
ความต้องการสนิค้าและบรกิารของโลกทีล่ดลง โดย
สอดคล้องกับดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เฉลีย่
ของครึง่ปีแรกทีป่รบัตวัลดลงร้อยละ 4.6 เมือ่เทยีบกบั 
ช่วงเดยีวกันของปีก่อน

กรมฯ น�า้บาดาลและกรมทรพัยากรน�า้
ร่วมกิจกรรมวันอนรัุกษ์ฯ แม่น�า้ ค ูคลอง

น�า้บาดาล นักวิชาการด้านน�า้บาดาล และผูมี้ส่วนได้ 
ส่วนเสยี ในการน�าเสนอผลงานทางวิชาการ แลก
เปลีย่นองค์ความรู ้ถ่ายทอดผลงานวจิยั นวตักรรม  
โครงการ รวมไปถึงการเสริมสร้างศักยภาพและ 
องค์ความรูท้างวชิาการให้แก่บคุลากรกรมทรพัยากร 
น�า้บาดาล นกัวชิาการด้านน�า้บาดาล และผูมี้ส่วน
เกีย่วข้อง ท�าให้การพฒันาระบบการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน�า้บาดาลของประเทศไทยเป็นไปอย่างมี

บรเิวณวัดบางเพง็ใต้ เขตมีนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
ที่ร่วมกับส�านักงานเขตมีนบุรีและมูลนิธิคนรัก
เมืองมีน ให้ความรูแ้ละกระตุน้จติส�านกึ การดแูล
รักษาแม่น�้าคูคลองให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมงาน 
ส่วนภูมภิาคจดัตามพืน้ทีร่บัผดิชอบของส�านักงาน
ทรพัยากรน�า้ที ่1–11 ในวนัที ่20 กนัยายน หรือ
ช่วงสปัดาห์วนัอนุรกัษ์และพฒันาแม่น�า้ คู คลอง 
แห่งชาติ 

ประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา กิจกรรม
ปลูกจิตส�านึก การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู 
คลอง เพื่อให้ประชาชนช่วยกันดูแลบ�ารุงรักษา 
ฟ้ืนฟ ูและพฒันาสภาพแวดล้อมของแม่น�า้ ค ูคลอง  
เช่น กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบคันดิน 
เพือ่ป้องกนัการพงัทลายการกัดเซาะของรมิน�า้ ก�าจดั 
วชัพืช เกบ็ขยะในบรเิวณแม่น�า้ ค ูคลอง จัดกจิกรรม
ปลกูต้นไม้ กิจกรรมจดัท�าถงัดกัไขมันในครัวเรือน

โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ส�าคัญ เนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

ทีเ่ทศบาลต�าบลเกาะเต่าจะต้องน�าไปก�าจัดต่อไป
นายวัชรินทร์ ฟ้าสิริพร นายกเทศมนตรี

ต�าบลเกาะเต่า กล่าวว่า เกาะเต่ามีนกัท่องเทีย่ว
เข้ามามากขึน้ทกุปี ท�าให้มปัีญหาขยะทีจ่ะต้อง
จัดการมากขึ้นไปด้วย ในขณะที่บุคลากรและ
ทรพัยากรต่างๆ ของเทศบาลฯ มจี�านวนจ�ากัด 
ดงันัน้ ความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน 
ภาคประชาสงัคม รวมทัง้นกัท่องเทีย่ว แรงงาน 
และประชาชน ทีจ่ะร่วมมอืกนัในการปรบัเปลีย่น
บรรจภุณัฑ์ โดยระยะแรกจะเป็นการเปลีย่นจาก
เบยีร์ขวดไปเป็นเบยีร์กระป๋อง เป็นเรือ่งทีด่ ีต้อง
ขอขอบคุณมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่าง
ยัง่ยนืหรอืมลูนธิิ 3R ทีเ่ป็นหน่วยประสานงาน 
ไม่ว่าจะเป็นบรษิทั ซีพ ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) 
ในการให้ความร่วมมอืกบัร้านค้าในเครอื เพือ่ลด 

กระทรวงทรั พยากรธ ร รมชาติ แล ะ 
สิง่แวดล้อม (ทส.) จดักจิกรรมเนือ่งในวนัอนรัุกษ์ 
และพัฒนาแม่น�้า คู คลอง แห่งชาติ ประจ�า
ปี 2566 โดยกรมทรัพยากรน�้าบาดาล ช ู
แอปพลิเคชัน “Badan4Thai เข้าถึงข้อมูล 
น�า้บาดาลง่ายเพียงปลายนิว้” ขณะท่ี กรมทรัพยากร 
น�า้ จดักจิกรรมสร้างจติส�านกึให้เยาวชนมส่ีวนร่วม 
พิทักษ์รักษาแม่น�้า คู คลอง ทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภมูภิาค ช่วงเดอืนกันยายนนี้

นายยงยุทธ นาควิโรจน์ รองอธิบดีกรม
ทรัพยากรน�้าบาดาล กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดท�า
แอปพลิเคชัน “Badan4Thai เข้าถึงข้อมูล 
น�า้บาดาลง่ายเพยีงปลายนิว้” เป็นแอปพลเิคชนัทีใ่ห้ 
บรกิารข้อมูลด้านน�า้บาดาลทีมี่การแสดงผลข้อมูล
เป็นปัจจบุนั เข้าใจง่าย และทนัสมัย ส�าหรบับริการ
ประชาชน และผูใ้ช้ข้อมลูด้านน�า้บาดาล เพือ่ให้เกดิ
การใช้ประโยชน์จากน�า้บาดาลอย่างคุม้ค่า สมดลุ 
และย่ังยืน โดยมีการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมลูสารสนเทศทรพัยากรน�า้บาดาล (Smart 
Pasutara) ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลต�าแหน่ง 
บ่อน�า้บาดาลท่ีใช้งานได้และท่ีอดุกลบแล้ว นอกจากน้ี 
ยังมีฐานข้อมูลต�าแหน่งของแต่ละโครงการซ่ึงมีการ  
Update ข้อมลูเป็นรายวนั ท�าให้ข้อมลูทีเ่ผยแพร่
แก่ประชาชนผู้ใช้งานมีความครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบนัมากทีสุ่ด

นอกจากนี้ จะมีการจัดประชุมวิชาการด้าน
น�า้บาดาลแห่งชาต ิครัง้ท่ี 1 ประจ�าปี พ.ศ. 2566  
เพ่ือเป็นเวทีส�าหรับบุคลากรกรมทรัพยากร 

GPSC โชว์ศักยภาพเจนเนอเรชั่นใหม่ จาก 
“โครงการ SPARK Accelerator Management 
Trainee Program” ของ GPSC ป้อน AEPL 
ร่วมพฒันาโครงการพลังงานหมุนเวียนในอนิเดยี 

นายณรงค์ชยั กอืเยน็ ผู้จดัการการเงนิ บริษทั 
Avaada Energy Private Limited (AEPL) เปิดเผย 
ว่า ได้ผ่านการคดัเลอืกโครงการ SPARK Accelerator  
Management Trainee Program ของ บริษัท  
โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี ่จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
GPSC แกนน�านวตักรรมธรุกจิไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ที่
มแีผนในการเฟ้นหาบคุลากรรุน่ใหม่ ทีม่ศีกัยภาพ
เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลง ในยคุเปล่ียนผ่านด้าน
เทคโนโลยแีละนวตักรรมด้านพลังงาน ทีม่กีารเปิด
รับสมัครคัดเลือกพนักงานภายในและภายนอก
องค์กร ให้เข้ามาเรียนรูก้ารด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ  
การหมุนเวียนงาน การสอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ 
ในแต่ละสายงาน มกีารฝึกอบรมในหลกัสตูรการพัฒนา 
ผู้น�า และหลักสูตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิม
องค์ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการรับมือ 
กับความซับซ้อนของธุรกิจพลังงาน ตอบโจทย์ 
เป้าหมายการขบัเคลือ่นธรุกจิ GPSC ทีจ่ะเพิม่สดัส่วน 
พลังงานหมุนเวียนกว่า 50% ของก�าลังการผลิต
รวมใน ปี 2573

ทัง้นี ้ ในการรบับทบาทและหน้าทีจ่าก GPSC 
ให้มาปฏบิตังิานที ่ AEPL ประเทศอนิเดยี กว่า 2 
ปี เพื่อร่วมพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนใน 

ต่างประเทศ หลังจากทีบ่รษิทั โกลบอล รนีวิเอเบลิ  
ซนิเนอร์ยี ่จ�ากดั (GRSC) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที ่GPSC 
ถือหุ้น 100% ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท  
อวาด้า เวนเจอร์ ไพรเวท จ�ากดั (Avaada Venture 
Private Limited) หรอื AVPL เพือ่ลงทนุใน AEPL 
ในสดัส่วน 42.93% ซึง่ได้มโีอกาสในการท�างาน เพ่ิม
ประสบการณ์ร่วมกบัทมีงานในอนิเดยีกว่า 500 คน 
ทัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูของไทยและอนิเดยี โดยเฉพาะ 
การเป็นผูป้ระสานงานระหว่างสององค์กร เพือ่ส่งเสรมิ 
การด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย บน 
พ้ืนฐานของความแตกต่างด้านวฒันธรรม 

ดังนัน้เป้าหมายการท�างาน ในฐานะของคนรุน่
ใหม่ เห็นว่าการที่บริษัทมีการสนับสนุนบุคลากร 
ในด้านต่างๆ เพือ่เพิม่ทกัษะ สร้างคุณค่าในการท�างาน  
มีความยดืหยุน่ มีอสิระ และตอบโจทย์การท�างาน
อย่างสมดลุกบัการใช้ชวีติ มคีวามเข้าใจในเทคโนโลยี
ดจิทิลั จะเป็นส่วนส�าคญัในการก้าวสู ่ความเป็นผูน้�า
ทีส่ามารถร่วมพฒันาธรุกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรไปสูอ่นาคตทีย่ัง่ยืน

“วันนีเ้ราก�าลังอยูใ่นอตุสาหกรรมทีเ่ป็นพลงังาน
สะอาด ทีจ่ะท�าให้สิง่แวดล้อมของโลกดขีึน้ นบัเป็น 
ประโยชน์ให้กับทั้งตัวเอง สังคม และประเทศ 
ไปพร้อมๆ กนัและการท�างานของคนรุน่ใหม่ต้องเข้าใจ 
ว่าเมือ่อายนุ้อยกว่า ประสบการณ์ย่อมน้อยกว่าไปด้วย 
จึงจ�าเป็นต้องใส่พลังทุ ่มเท และตั้งใจมากขึ้น  
รวมถงึการไปสอบถามข้อมูลกบัคนทีป่ระสบการณ์
มากกว่า เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้เกดิกับคนรอบข้าง
และได้ผลรบัทีดี่ทีส่ดุออกมา” นายณรงค์ชยั กล่าว

เป้าหมายของ GPSC ในการเข้าลงทนุใน AEPL  
ในครัง้นี ้เพ่ือสนบัสนนุการขยายการลงทนุในโรงไฟฟ้า 
พลังงานหมุนเวียน และแสวงหาโอกาสเพิ่มเติม 
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน 
รปูแบบผสมผสานระบบกกัเกบ็พลงังาน ตามเป้าหมาย 
การเตบิโตของ AEPL ที ่11 กกิะวตัต์ภายในปี 2569 
ซึง่สอดคล้องกับแนวโน้มการขยายตวัของพลงังาน
หมนุเวียนในประเทศอนิเดีย สูเ่ป้าหมาย Net Zero 
Emissions ภายในปี 2603 และก้าวสูก่ารเป็นผูผ้ลติ
ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด หนึ่งในสามอันดับแรกในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้

ณรงค์ชยั กอืเย็น

GPSC หนุนคนรุน่ใหม่พฒันาพลงังาน
สอดรบัทิศทาง Net Zero ในปี 2603

2566 สรปุได้ดงัน้ี
การใช้น�า้มันส�าเรจ็รปู มปีรมิาณการใช้อยูท่ีร่ะดบั 

142.6 ล้านลติรต่อวนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 โดยการใช้
น�า้มนัดเีซล อยูที่ ่72.3 ล้านลิตรต่อวนั ลดลงจากคร่ึง
ปีแรกของปีก่อน ร้อยละ 3.7 การใช้น�า้มนัเบนซนิและ 
แก๊สโซฮอล์ อยูท่ี ่ 31.5 ล้านลติรต่อวนั เพิม่ขึน้จาก 
คร่ึงปีแรกของปีก่อน ร้อยละ 6.2 การใช้น�า้มนัเครือ่งบนิ  
อยูท่ี ่13.7 ล้านลิตรต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 78.2 เม่ือ
เทยีบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ส�าหรับการใช้น�า้มัน
เตา อยู่ที ่ 6.1 ล้านลติรต่อวนั ปรับตัวลดลงร้อยละ 
5.8 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อน

การใช้ LPG โพรเพน และบิวเทน มีปริมาณการ
ใช้อยูท่ีร่ะดบั 3,264 พนัตนั ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 
0.5 เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน ทัง้น้ีจ�าแนก
เป็นการใช้เป็นวัตถุดบิในอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ซ่ึงมี
สดัส่วนการใช้สูงสุดคดิเป็นร้อยละ 43 มีการใช้ลดลง 
ร้อยละ 4.1 ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วน 
ร้อยละ 11 มกีารใช้เพิม่ขึน้ร้อยละ 3.1 ภาคครวัเรอืน ม ี

2.2 โดยมาจากการใช้ไฟฟ้าในส่วนของสาขาธรุกจิ 
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการมีการ 
ขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง จากนโยบายการเปิดประเทศ 
ในหลายประเทศ ซึง่ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าในสาขา
ธรุกิจนีเ้พิม่ขึน้สงูถงึร้อยละ 9.3 โดยเฉพาะการใช้
ไฟฟ้าในสาขาโรงแรม อะพาร์ตเมนต์ และเกสต์เฮาส์  
ส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ลดลง 
ร้อยละ 3.8 จากสภาวะเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตัวส่งผล 
ให้การผลติสนิค้าเพือ่ส่งออกหดตัว ส�าหรบัการใช้
ไฟฟ้าในภาคครวัเรอืน เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.8 และ
สาขาอ่ืน ๆ (องค์กรไม่แสวงหาก�าไร สูบน�้าเพ่ือ
การเกษตร ไฟฟ้าชัว่คราว และไฟฟ้าสาธารณะ) 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.5 ทั้งนี้ ในปี 2566 มีความ
ต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ เกิดข้ึนเม่ือ
วนัที ่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 21.41 น. อยูท่ี่ 
ระดบั 34,827 MW เพิม่ข้ึนร้อยละ 5.0 เมือ่เทยีบกับ 
ความต้องการพลงัไฟฟ้าสงูสดุในระบบ 3 การไฟฟ้า 
ของปีก่อน

นายวัฒนพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�านักงาน 
สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) 
ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ ปี 2566 จะขยายตัว 
ในช่วงร้อยละ 2.5–3.0 ซึง่มปัีจจยัสนบัสนนุทีส่�าคญั
จากฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การขยายตัว 
ในเกณฑ์ดขีองการอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน รวมทัง้ 
การขยายตวัต่อเนือ่งของการลงทนุท้ังภาคเอกชน
และภาครัฐ ส�าหรับสถานการณ์ราคาน�้ามันดิบ 
ดไูบในปี 2566 คาดว่าอยูท่ี ่77.0 – 87.0 ดอลลาร์
สหรัฐต่อบาร์เรล ทั้งนี้คาดการณ์ความต้องการ
พลงังานขัน้ต้นของปี 2566 คาดว่าจะอยูท่ีร่ะดบั 
2,033 พันบาร์เรลเทยีบเท่าน�า้มันดบิต่อวนั เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2.1 การใช้น�้ามัน คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 
836 พนับาร์เรลเทียบเท่าน�า้มันดบิต่อวัน เพิม่ขึน้
ร้อยละ 3.2 

การใช้ก๊าซธรรมชาต ิคาดว่าจะอยู่ทีร่ะดบั 813  
พันบาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.9 การใช้ถ่านหนิ/ลิกไนต์ จะอยูท่ีร่ะดบั 322  
พนับาร์เรลเทยีบเท่าน�า้มนัดบิต่อวนั ลดลงร้อยละ  
5.4 และคาดการณ์ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้า 
ปี 2566 คาดว่าจะอยูท่ีร่ะดบั 201,913 ล้านหน่วย 
(GWh) เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.4 อย่างไรก็ตาม สนพ. 
ยังคงติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ 
และแนวโน้มเศรษฐกจิโลก รวมทัง้ราคาพลงังาน 
อย่างใกล้ชิดเพื่อหาแนวทางและมาตรการ 
ในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติพลังงาน
ในอนาคตต่อไป

เป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องมีความรู้ความเข้าใจและ
มีจิตส�านึก เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืดแูลและอนรัุกษ์
อย่างสม�่าเสมอ พร้อมร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรน�้า
ในพืน้ทีใ่ห้ดข้ึีน จึงต้องรณรงค์สร้างจิตส�านึกให้ทกุ
ภาคส่วนเหน็คุณค่าของแม่น�า้ ค ูคลอง โดยเฉพาะ
ประชาชน เยาวชน ภาคการศึกษา ภาคเอกชน 
หน่วยงานราชการ และข้าราชการ ซึง่เป็นตัวแปร
หลกัทีมี่ความครอบคลมุจะเป็นแนวทางปฏบิตัแิละ
ตวัอย่างทีด่ขีองบคุคลทัว่ไป

เบยีร์กระป๋องอลูมเินยีมแทน ตัง้แต่วันที ่1 กนัยายน 
2566 โดยร้านค้าบนเกาะเต่าได้ให้ความร่วมมอืทีจ่ะ
ด�าเนนิการร่วมกนั เพือ่ทีจ่ะลดปัญหาบรรจภุณัฑ์ 
ทีจ่ะต้องถกูน�าไปก�าจดั นอกจากนี ้จะรณรงค์ในการ 
ลดการใช้ขยะพลาสตกิต่างๆ แบบใช้คร้ังเดยีวหรือ 
Single use plastic เพือ่ลดปรมิาณท่ีจะต้องน�าไป 
ก�าจัด รวมทั้งปริมาณที่อาจหลุดรอดไปเป็นขยะ
ทะเล และส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศ

นายวิชวุทย์ จินโต ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ี กล่าวว่า จงัหวัดสรุาษฎร์ธานไีด้เน้น
ความส�าคัญ ในเร่ืองการจัดการขยะโดยเฉพาะ 
ในแหล่งท่องเท่ียวบนเกาะ และความร่วมมอืดงักล่าว 
มาจากภาคธรุกจิเอกชนบนเกาะทีไ่ด้เลง็เหน็ความ
ส�าคญัและมคีวามตระหนกัใ นการทีจ่ะแก้ไขปัญหา
ร่วมกันเพ่ือให้เกาะเต่าเป็นแหล่งด�าน�้าที่มีความ 
สวยงาม ไม่มขียะพลาสติกในทะเล ไม่มขียะขวดแก้ว 
ทีจ่ะตกค้างในพืน้ที ่และมุง่สูก่ารท่องเทีย่วเชงินเิวศ
ที่จะให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการ 
และภาครฐั มีส่วนร่วมในการจดัการร่วมกัน ตัง้แต่
การเลอืกประเภทผลิตภณัฑ์หรอืบรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นไปยังเกาะเต่า โดยจะเน้น
ผลติภณัฑ์หรอืบรรจภุณัฑ์ทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้
ประโยชน์ตามหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular  
Economy) ได้ และยังเป็นการลดปริมาณขยะ 

ประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ
นอกจากน้ี นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รอง

อธบิดกีรมทรพัยากรน�า้ กล่าวว่า กรมทรพัยากรน�า้ 
จะจัดกจิกรรมเน่ืองในวันอนรุกัษ์และพฒันาแม่น�า้ 
ค ูคลอง แห่งชาต ิประจ�าปี 2566 เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมอนรุกัษ์ พฒันา และฟ้ืนฟแูหล่งน�า้ และจดั
กจิกรรมสร้างจิตส�านกึให้เยาวชนมส่ีวนร่วมพิทกัษ์
รักษาแม่น�้า คู คลอง ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภมูภิาค โดยส่วนกลางจดังานวนัที ่ 24 กนัยายน 

ถ่านหนิ/ลิกไนต์ มีการใช้รวม
ทั้งสิ้นอยู่ที่ระดับ 7,820 พันตัน
เทยีบเท่าน�า้มันดบิ (KTOE) ลดลง
ร้อยละ 7.2 ส�าหรับการใช้ลิกไนต์ 
อยู ่ที่ 1,629 พันตันเทียบเท่า
น�้ามันดิบ (KTOE) ลดลงร้อยละ 
6.3 ทั้งนี้สัดส่วนการใช้ลิกไนต์ 
ร้อยละ 99 เป็นการใช้ในภาคการผลิต 
ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าแม่เมาะของ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) ซึ่งมีการใช้ลดลงร้อยละ 
2.2 ส�าหรบัสัดส่วนการใช้ลกิไนต์
ท่ีเหลือร้อยละ 1 ถูกน�าไปใช้
ในภาคอุตสาหกรรม การผลิต
ปนูซเีมนต์ ซึง่การใช้ลกิไนต์ในภาค
อตุสาหกรรม ปรบัตวัลดลงร้อยละ 
81.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ตามปริมาณการผลิต
ลกิไนต์ในประเทศ เนือ่งจากการ
หมดอายุสัมปทานของเหมือง
บริษัทเอกชน

การใช้ไฟฟ้า อยูท่ี ่ 101,043 
ล้านหน่วย (GWh) เพิม่ขึน้ร้อยละ 

ปรมิาณขยะในระยะยาว จะช่วยให้นกัท่องเทีย่ว 
และประชาชนเกดิจติส�านกึ เม่ือเดนิทางมาท่องเท่ียว  
ณ เกาะเต่า หรอืเกาะอ่ืนๆ ร่วมด้วย

นายประลอง ด�ารงค์ไทย รองประธานมูลนิธิ
การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R)  
กล่าวว่า ในฐานะทีมู่ลนธิฯิ มบีทบาทในการส่งเสรมิ 
และสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมในการ 
ลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ�้า (Reuse) 
และน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่ภาค
ประชาชน ภาครฐั และภาคเอกชน รวมทัง้ จดัตัง้ 
และพัฒนากลไกการประสานงาน เพื่อให้เกิด 
เครอืข่ายขององค์กรและบคุคลทีม่เีป้าหมายร่วมกนั  
ในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนภายใต้
แนวคดิ 3R ยนิดทีีจ่ะร่วมสนับสนนุการประสาน
งานระหว่างภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้เกดิกลไก
ทีจ่ะน�าร่องระบบการขยายความรบัผดิชอบของ 
ผู้ผลิตหรือ EPR เพื่อที่จะให้เกิดการจัดการ 
บรรจภุณัฑ์อย่างยัง่ยนื โดยการให้ผูข้ายหรอืผูน้�า
บรรจภุณัฑ์ขึน้เกาะน�ากลบับรรจภุณัฑ์เพือ่เข้าสู ่
ระบบเศรษฐกจิหมนุเวียน ซึง่จะเป็นแนวทางการ
จัดการรูปแบบใหม่ที่หลายๆ ประเทศได้มีการ 
ด�าเนินการด้วยแล้ว 
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ทช.-GC ปลกูป่าชายเลนกักเก็บคาร์บอนเครดติ 
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก มุ่งเป้าหมาย Net Zero 
กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) 

ร่วมกับบรษิทั พทีทีี โกลบอล เคมคิอล จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื GC ปลกูป่าชายเลนเพือ่การกกั
เกบ็คาร์บอนเครดติ ภายใต้ธมี “ยิง่ปลกู ยิง่ด”ี 
โดยมเีป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกสทุธเิป็นศนูย์ หรอื Net Zero ซึง่อยู่
ภายใต้โครงการปลูกป่าชายเลนเพือ่ประโยชน์
จากคารบอนเครดิตของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) 

นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการ
แทนอธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
(รรท.อทช.) กล่าวแสดงเจตนารมย์ในการ 
ร่วมมือกันของโครงการปลูกป่าเพื่อประโยชน ์
จากคาร์บอนเครติด ว่า ประเทศไทยได้ให้สัตยาบนั 
การเข้าร่วมเป็นภาคคีวามตกลงปารสี ซึง่มเีป้าหมาย 
ร ่วมกันเพื่อควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิ 
เฉลีย่ของโลกให้ต�า่กว่า 2 องศาเซลเซยีส และ
มุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 
ไม่ให้เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส และมีเป้าหมายทีจ่ะ 
ลดก๊าซเรอืนกระจกลง ร้อยละ 20-25 ภายใน 
ปี พ.ศ. 2573 ส่งผลให้ทกุภาคส่วนเลง็เหน็ความ
ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์โลกร้อน 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐั เอกชน และภาค 
ประชาชน ซึง่การลดก๊าซเรอืนกระจกทีด่ทีีสุ่ด 
รปูแบบหน่ึง คอื การปลกูป่าชายเลนเพือ่ดดูซบัก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่เป็นตวัการหนึง่ทีท่�าให้
เกิดภาวะเรอืนกระจก 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) 

อภชิยั เอกวนากุล 

ในฐานะหน่วยงานหลักทีดู่แลทรัพยากรป่าชายเลน
ได้ออกระเบยีบกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ว่าด้วยการปลกูและบ�ารุงป่าชายเลนส�าหรับองค์กร
หรอืบคุคลภายนอก พ.ศ. 2565 พร้อมจดัท�าคู่มอื
การปลกูป่าชายเลน เพือ่ประโยชน์จากคาร์บอน
เครดิต และก�าหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์เพื่อขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการปลูกป่าชายเลนกับกรม 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือให้การด�าเนนิงาน 
ปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอน 
เครดติ เกดิประสิทธภิาพ สมัฤทธิผ์ลทกุมติ ิ และ
บรรลเุป้าหมายของทกุฝ่าย ซ่ึงมีหลายหน่วยงาน 
ทัง้ภาคเอกชน ภาคชมุชน หนัมาสนใจและให้ความ
ส�าคัญมากขึ้น ท�าการยื่นเพื่อขอขึ้นทะเบียนการ
ปลกูป่าชายเลนร่วมกบักรม ทช. เป็นจ�านวนมาก 
เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมพืน้ทีป่่าชายเลนและเป็นแหล่ง
ดดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม (ทส.) ได้ให้ความส�าคญัในการแก้ไข
ปัญหาวกิฤตการณ์โลกร้อน รวมถงึการด�าเนนิการ
ลดก๊าซเรอืนกระจกและส่งเสรมิการเตบิโตทีป่ล่อย
คาร์บอนต�่า จึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรทาง 
ทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ด�าเนินการหาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหา โดยการขบัเคลือ่นโครงการปลกู 
ป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต
ใน 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงการปลูกป่าชายเลน
เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตส�าหรับบุคคล
ภายนอก และโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อ
ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตส�าหรับชุมชน ซึ่ง

กรม ทช. ตัง้เป้าการฟ้ืนฟูป่าชายเลน 300,000 ไร่ 
ภายใน 10 ปี เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเป็นแหล่ง 
กกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก รวมทัง้เร่งฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่า
เสื่อมโทรมและขับเคลื่อนการดูดกลับก๊าซเรือน
กระจกสุทธิภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ�านวนทั้งสิ้น 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทยีบเท่า ภายในปี พ.ศ. 2580 โดยมมีาตรการ

“บริษัท GC ได้ย่ืนค�าขอเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อ
ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ส�าหรับบุคคลภายนอก ประจ�าปี พ.ศ. 
2565 และกรม ทช.ได้อนุมัตเิข้าร่วมโครงการ พืน้ท่ีรวม 3,457.39 ไร่”

ส�าคญัการปลกูและฟ้ืนฟปู่าธรรมชาตกิารปลกูป่า
เศรษฐกิจ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการป้องกัน
การบุกรกุป่าท�าลายป่า 

ทัง้น้ี บรษิทั GC ได้ยืน่ค�าขอเข้าร่วมโครงการ
ปลกูป่าชายเลน เพือ่ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต 
ส�าหรับบคุคลภายนอก ประจ�าปี พ.ศ. 2565 และ
กรม ทช. ได้อนุมัติเข้าร่วมโครงการ พื้นที่รวม 
3,457.39 ไร่ โดยพืน้ท่ีด�าเนนิการในวนันีเ้ป็นพืน้ที่
แปลงปลกูท้องทีต่�าบลเนนิฆ้อ เนือ้ที ่ 222.60 ไร่ 
เดมิเป็นพืน้ทีท่ี่ผ่านการท�านากุง้มาก่อน ซึง่กรมได้
ด�าเนินการตรวจยึดจับกุม น�ามาปรับปรุงสภาพ
พืน้ท่ีให้เป็นพ้ืนทีป่ลกูป่า ฟ้ืนฟ ูเพือ่สร้างคาร์บอน 
เครดติต่อไป อีกทัง้ขอความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ชุมชน ในการ 
ยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ 
ภมูอิากาศ  และมุง่สูก่ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธ ิ

อย่างยิ่งต่อทุกชีวิตบนโลก และต้องตระหนัก
เป็นอย่างดีถึงความส�าคัญในการป้องกัน  
หลกีเลีย่ง บรรเทา ฟ้ืนฟ ูและชดเชยผลกระทบทาง 
สิง่แวดล้อม 

โดยปัจจุบัน GC ได้ด�าเนินงานไปแล้ว 
ในพืน้ท่ีกว่า 6,000 ไร่ ส�าหรบัโครงการน้ี GC  
มกีารด�าเนนิการครอบคลุมพืน้ที ่4 จงัหวดั คอื  
จังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี และเพชรบุรี 
จ�านวนทัง้หมดประมาณ 3,500 ไร่ คาดการณ์
ว่าจะช่วยลดคาร์บอนได้ประมาณ 23,700 ตนั 
CO2e ต่อปี นอกจากนี ้เรายงัมกีจิกรรมปล่อย 
ปพูนัธ์ุแสม ณ สะพานรักษ์แสม เพือ่เพาะพนัธุป์ ู
ในพืน้ทีอ่นบุาล ช่วยส่งเสริมอาชพี สร้างรายได้ 
ให้กบัชาวประมงในพืน้ที ่ ซึง่ถอืเป็นการส่งเสรมิ 
คุณภาพชีวิตชุมชนอีกด ้วย และเมื่อการ 
ด�าเนินการโครงการในพ้ืนทีข่อง ทช. แล้วเสรจ็ 
จะสามารถสร้างให้เกดิประโยชน์ในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และยงั
ประโยชน์ในการสร้างให้เกิดงาน อาชีพ และ
เศรษฐกจิชมุชนทีแ่ขง็แรงในอนาคตต่อไป

“ทาง GC จึงยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมการ 
ขบัเคลือ่นโครงการปลกูป่าชายเลน เพือ่ประโยชน์ 
จากคาร์บอนเครดิต ในแก้ไขปัญหาเรื่อง 
สิง่แวดล้อม อนุรักษ์และรกัษาทรพัยากรป่าไม้  
เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อมให้ย่ังยืน และเพือ่เป็นส่วน
หนึง่ในการมุง่สูเ่ป้าหมาย Net Zero ต่อไป” 
ดร.คงกระพนั กล่าว

ปัญหาสภาวะโลกร้อน ด้วยการก�าหนดเป้าหมาย
ที่ท้าทายและแผนงานที่ชัดเจน โดยได้ตั้งเป้าลด
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธใิห้เป็นศนูย์ ในปี 
2050 หรอืเป้าหมาย Net Zero ผ่าน 3 แนวทาง 
คอื Efficiency-driven Portfolio-driven และ 
Compensation-driven ได้มุง่เพิม่ประสทิธภิาพ 
การท�างานในทกุกระบวนการ ปรบัโครงสร้าง ก้าวสู่ 
ธุรกิจคาร์บอนต�่า และการชดเชยคาร์บอนด้วย
เทคโนโลยทีนัสมยัต่างๆ 

“รวมถึงการปลูกป่าชายเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ซึง่เป็นวธิทีีเ่ราสามารถเริม่ต้นลงมอืท�าได้ทนัท ีและ
ป่าชายเลนยงัสามารถเพิม่โอกาสทางเศรษฐกจิผ่าน 
การใช้คาร์บอนเครดติได้อกีด้วย เพราะป่าชายเลน 
ถือเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญย่ิง  
สอดคล้องกบัแนวทางการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก 
เพือ่มุง่สูก่ารเป็นสงัคมคาร์บอนต�า่” 

อกีทัง้ สิง่มชีวีติต่างๆ ทีอ่ยูต่ามหน้าดนิสามารถ
ด�ารงอยู่ได้ด้วยความสมดลุของระบบนเิวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและแหล่งทีอ่ยู่อาศยัตาม
ธรรมชาติเป็นส่วนประกอบส�าคญัทีแ่สดงถงึความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและมีความส�าคัญ

เป็นศูนย์ ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกต่อไป 
นายอภิชยั กล่าวทิง้ท้าย

ด้าน ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั 
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
GC กล่าวว่า ในปีทีผ่่านมาทางบรษัิท ได้ให้ค�ามัน่
ตาม Paris Agreement และร่วมเป็นหนึง่ในผูแ้ก้

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาค PEA กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 63 ปี 
สถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เดินหน้า 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความ
พึงพอใจท้ังด้านคุณภาพและบริการ ตอบสนอง
วิสัยทัศน์ “ไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างยัง่ยนื” (SMART ENERGY FOR BETTER 
LIFE AND SUSTAINABILITY) บริหาร จัดการ
พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบไฟฟ้า
อจัฉรยิะ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม อยูคู่ก่บัชุมชน
อย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการเป็นระบบดิจิทัลรองรับ 
พลงังานสะอาด พลงังานแห่งอนาคตสูป่ระชาชน 
ผู้ใช้ไฟฟ้า ขับเคลื่อนการส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง 
และมปีระสทิธิภาพ รวมถงึรองรบัการเตบิโตของ 
ยานยนต์ไฟฟ้า สร้างสงัคมสเีขยีวสูค่วามเป็นกลางทาง 
คาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ (Net Zero Emissions) 
เพ่ือคณุภาพชวิีตทีด่อีย่างยัง่ยนื

“ตลอด 63 ปี PEA ด�าเนินการตอบสนอง
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน 74 จงัหวดั 
ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 21 ล้านครวัเรอืนให้มีไฟฟ้า
ใช้เพยีงพอ แก้ไขปัญหาไฟตก-ไฟดับอย่างรวดเร็ว 
และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อบริการให้ทัน

กระแสตรงขนาด 25 kW เช่ือมต่อกบัระบบบรหิาร
จัดการ PEA VOLTA Platform เพ่ือให้บริการ 
อดัประจไุฟฟ้าให้กบัยานยนต์ไฟฟ้าในรปูแบบการ
ใช้งานในครัวเรือน ท�าให้ประชาชนเป็นเจ้าของ
สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น มุ่งสู่การให้
บรกิารกลุม่ลกูค้าใหม่หรอืธรุกจิใหม่ โดยตดิตัง้ใน
พืน้ท่ีสาธารณะ เช่น ส่วนกลางของหมูบ้่าน พืน้ที่
จอดรถในห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม 
หรืออาคารธุรกิจขนาดเล็ก เตรียมความพร้อม
ให้บรกิารสถานีอัดประจไุฟฟ้าข้ามโครงข่าย (EV 
ROAMING) ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
โดยผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าไม่จ�าเป็นต้องลงทะเบียน
ใช้งานแอปพลเิคชนั

2. SMART ENVIRONMENT 
PEA ให้ความส�าคญัในการด�าเนนิการรบัผดิชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ ่งเน้นการลดการ 
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ควบคูไ่ปกบัการพฒันาและ
ส่งเสรมิโครงการทีย่กระดบัคณุภาพชีวติของสงัคม
และชุมชน ปัจจบุนั PEA ให้บริการจดัการพลังงาน
อย่างครบวงจร โดยมกีารให้บรกิารใน 2 รูปแบบคอื 

- ESCO MODEL : การบริหารจัดการด้าน
พลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพ เพือ่ช่วยลดต้นทนุ
พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการ
อนรุกัษ์พลงังานในหน่วยงานภาครฐั สถาบนัการ 
ศึกษา โรงพยาบาล รวมทั้งภาคเอกชนต่างๆ  
ทั่วประเทศ โดย PEA เป็นผู้ลงทุนด�าเนินการ 
ในรปูแบบจดัการพลงังาน ESCO MODEL

- EPC MODEL (Engineering Procurement  
and Construction) : การให้บริการติดตั้ง 
โซลาร์เซลล์แบบเบด็เสรจ็ ทัง้ด้านการออกแบบทาง
วศิวกรรม การตดิตัง้โครงสร้างระบบโซลาร์เซลล์  
ซึ่งเจ้าของพื้นที่ลงทุนเอง โดย PEA ด�าเนินการ

ส�ารวจ ออกแบบ จดัหาและตดิตัง้บ�ารงุรักษา ด้วย
ทมีงานท่ีมคีวามเชีย่วชาญ มจีดุให้บรกิารกว่า 900 
จดุท่ัวประเทศ และอ�านวยความสะดวกโดยร่วมกบั 
พนัธมติรธนาคารจ�านวน 6 แห่ง เพือ่เป็นแหล่งเงนิทุน 
ในอตัราดอกเบ้ียพเิศษให้กบัเจ้าของพืน้ท่ี

3. SMART MOBILITY
PEA พัฒนาช่องทางดิจิทัลส�าหรับบริการ

ลกูค้าผ่านช่องทาง PEA Smart Plus และ PEA 
e-Service ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป มุง่เน้นให้บรกิารทีมี่ประสิทธภิาพ
ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน

- PEA Smart Plus บรกิารครบจบใน APP 
เดยีว อาท ิช�าระค่าไฟฟ้า ประวตักิารใช้ไฟฟ้าย้อน
หลงั แจ้งไฟฟ้าขดัข้อง ขอใช้ไฟฟ้า ค�านวณค่าไฟฟ้า 
ตัง้ค่าแจ้งเตอืนค่าไฟฟ้า ตรวจสอบค่าไฟฟ้า เพิม่
การให้บรกิารรบัช�าระเงนิผ่าน Application เช่น 
ค่าเช่าหม้อแปลง ค่าขยายเขต ค่าพาดสายสือ่สาร 
ค่าตรวจสอบและบ�ารงุรกัษาหม้อแปลง เป็นต้น

- PEA e-Service อ�านวยความสะดวกในการ 
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.pea.co.th อาทิ 
ขอรบัใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบก�ากบัภาษีอิเลก็ทรอนิกส์ 
ช�าระค่าไฟฟ้า ขอใช้ไฟฟ้า สอบถามประวตักิารใช้ 
ไฟฟ้า 

อย่างไรกต็าม PEA พร้อมขบัเคลือ่นสูอ่งค์กร
ไฟฟ้าอัจฉริยะ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วย
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม มุง่ม่ัน 
ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเน่ือง 
ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย 
เช่ือถอืได้ สร้างสงัคมสเีขียวสูค่วามเป็นกลางทาง
คาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ (Net Zero Emissions) 
เพือ่คณุภาพชวิีตทีด่อีย่างยัง่ยนื

PEA เดนิหน้าไฟฟ้าอจัฉริยะ รับท่องเท่ียว 
63 ปี มุ่ง Digital Grid & Green Energy

เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป เช่น อวี ี และพร้อม
สนองตอบแนวโนโยบายของรัฐบาลหากชัดเจน 
เรือ่งลดค่าไฟฟ้า กส็ามารถจัดท�าบิลได้อย่างรวดเร็ว  
เช่นเดยีวกบัการพัฒนาระบบไฟฟ้า ให้มัน่คงเพยีงพอ  
รองรับนักท่องเท่ียวที่ รัฐบาลมีแผนส่งเสริม 
อย่างเตม็ที”่ นายศภุชยั กล่าว

นอกจากนี ้PEA ยงัคงเดนิหน้าบริหาร จดัการ
พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบไฟฟ้า
อัจฉริยะ เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม อยูคู่ก่บัชมุชน
อย่างย่ังยืน มุ่งเน้นการเป็นระบบดิจิทัลรองรับ

พลังงานสะอาด พลังงานแห่งอนาคตสู่ประชาชน
ผูใ้ช้ไฟฟ้า ขบัเคลือ่นการส่งเสรมิพลงังานสะอาด 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับ 
การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า ด ้วยการใช ้  
3 SMART ได้แก่ SMART ENERGY, SMART 
ENVIRONMENT, SMART MOBILITY ในการ 
ขบัเคลือ่นไปสู ่DIGITAL GRID & GREEN ENERGY

1. SMART ENERGY 
PEA มุ่งเน้นให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงาน

ใหม่และส่งเสรมิการพฒันาด้านพลงังาน รวมทัง้ 
ผลิตไฟฟ ้าจากพลังงานทดแทนมากยิ่ งขึ้น  
เพื่อมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สทุธิเป็นศนูย์

- SMART GRID : ระบบโครงข่ายไฟฟ้า
อัจฉริยะ น�าเทคโนโลยีมาผสมผสานกับระบบ
ไฟฟ้า เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพให้ระบบไฟฟ้า โดย
ประเทศไทยวางแผนระยะยาว 20 ปี ตั้งแต่ปี  
2558–2579 ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
สือ่สารมาบรหิารจดัการควบคมุ การผลติ ส่ง และ
จ่ายพลงังานไฟฟ้า รองรบัการเชือ่มต่อระบบผลติ
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทางเลือกที่กระจายอยู่
ทัว่ไปมาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ รวมทัง้ให้บรกิาร
กับผูเ้ชือ่มต่อกับโครงข่ายผ่านมเิตอร์อจัฉรยิะ (AMI 
: ADVANCE METERING INFRASTRUCTURE) ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ ม่ันคง ปลอดภยั เชือ่ถอืได้  

มคีณุภาพตามมาตรฐานสากล 
- มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ : PEA ด�าเนินการ 

สับเปลี่ยนทดแทนมิเตอร์จานหมุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ทัว่ประเทศ จ�านวนกว่า 19 ล้านราย ทัว่ประเทศ 
โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย ซ่ึงมเิตอร์อเิลก็ทรอนิกส์สามารถ
จดหน่วยในระยะไกลด้วยระบบ Bluetooth  
รปูลกัษณ์ทีทั่นสมยั หน้าจอแสดงผลแบบดจิทิลัอ่าน 
ค่าง่าย ชดัเจน แม่นย�า เก็บประวตักิารใช้ไฟฟ้าได้ 
รองรับการซือ้ขายไฟฟ้าในอนาคต

- PEA SOLAR : PEA ส่งเสรมิการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายภาครัฐ โดย 
ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ช่วยลดค่าไฟฟ้า เนือ่งจากประเทศไทย 
เป็นเมอืงร้อนทีม่แีดดจดัเหมาะกบัการใช้พลงังาน
จากแสงอาทิตย์ PEA SOLAR ระบบผลติไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (SOLAR 
ROOFTOP) เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกท่ีสอดคล้องกบั
การใช้ชวีติในปัจจบุนั บรกิารของ PEA มขีัน้ตอนที่
สะดวก รวดเรว็ ครบวงจร มผีูเ้ช่ียวชาญด้านระบบ
ไฟฟ้า มีส�านักงาน PEA ครอบคลุมทั่วประเทศ 
พร้อมให้ค�าแนะน�าทกุขัน้ตอน

- PEA WISE ENERGY : ระบบกักเกบ็พลังงาน
ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย ไฮบริด 
อนิเวอร์เตอร์ และลิเธีย่มแบตเตอรี ่เป็นอปุกรณ์ที ่
ใช้ส�าหรบัแปลงพลงังานไฟฟ้าทีไ่ด้จากแผงโซล่าเซลล์ 
มาใช้เป็นไฟฟ้าภายในบ้านได้ตลอด 24 ชัว่โมง

- PEA VOLTA : อ�านวยความสะดวกให้ผูใ้ช้
ยานยนต์ไฟฟ้าตามแนวคิด “ครอบคลุมท่ัวไทย  
ชาร์จมั่นใจทุกเส้นทาง” ในปี 2566 จะมีสถานี  
413 สถาน ีครบ 75 จังหวดัทัว่ประเทศ สร้างความเชือ่มัน่ 
ให้ประชาชนในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และ 
เปิดบรกิารเครือ่งอดัประจุยานยนต์ไฟฟ้าพกิดัสงู  
(EV SUPER CHARGE) ขนาด 360 kW ซ่ึง
เป็นเครื่องอัดประจุพิกัดสูงที่สุดในประเทศไทย 
(SUPER CHARGE) ตอบสนองความต้องการของ
รถยนต์ไฟฟ้ารุน่ใหม่ๆ ทีมี่สมรรถนะทีส่งูขึน้ รองรบั 
การอดัประจไุฟฟ้าด้วยพกัิดก�าลังไฟฟ้าสงู ระยะเวลา 
อัดประจุลดลง นอกจากนี้ PEA ให้บริการ  
Network Operator กรณีทีผู่ป้ระกอบการลงทนุ
ในเครื่องอัดประจุ สามารถน�าเครื่องอัดประจุ 
ดงักล่าวมาให้บรกิารผ่าน Platform PEA Volta รวมถึง  
การ Roaming ระหว่างเครอืข่าย

- DC Wallcharge : เคร่ืองอัดประจุไฟฟ้า

ศภุชัย เอกอุน่



ปีที่ 18 ฉบับที่ 412 วันที่ 16-30 กันยายน 256616 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

กรมทรัพยากรน�้า กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(วสท.) และสภาวิศวกร ภายใต้คณะท�างาน 
ในการตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยั อาคารและ 
สิง่ปลกูสร้างด้านแหล่งน�า้ ร่วมลงพืน้ท่ี โครงการ
อ่างเกบ็น�า้ห้วยหนิกอง บ้านหนิกอง ต.นาหว้า 
อ.ปทมุราชวงศา จ.อ�านาจเจรญิ เพือ่ตรวจสอบ
ความมัน่คงปลอดภยัของอาคารและสิง่ปลกูสร้าง
ด้านแหล่งน�้า และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างให้การปฏิบัติงาน 
มปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ 

นายประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อ�านวยการกอง
พฒันาแหล่งน�า้ 1 เปิดเผยว่า “โครงการอ่างเกบ็น�า้
ห้วยหินกอง นอกจากชาวบ้านจะได้ประโยชน์จาก
น�า้เพ่ือการอปุโภคบรโิภคและการเกษตรแล้ว ยังม ี
การใช้ประโยชน์บรเิวณพืน้ทีด่งักล่าวเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
และจุดเช็กอินอีกด้วย รวมถึงเป็นการรักษา 
ระบบนเิวศน์ อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟู แหล่งน�า้ได้อย่างยัง่ยนื 
และหลงัจากน้ีจะน�าข้อมลูจากการลงพ้ืนท่ีในครัง้น้ี 
มาวิเคราะห์และวางแผนการปรับปรุงและบ�ารุง
รกัษาอ่างเกบ็น�า้ให้มัน่คงแขง็แรง ชาวบ้านสามารถ
ใช้งานได้อย่างเตม็ประสิทธภิาพ”

นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ กรรมการ
บรกิารวิชาการ วสท. เสรมิว่า “จากการร่วมลงพ้ืนท่ี 
ในการตรวจสอบความมัน่คงปลอดภยั อาคารและ
สิง่ปลกูสร้างในวันนี ้เหน็ว่า อ่างเกบ็น�า้ห้วยหนิกอง 
ยังอยู ่ในสภาพการใช้งานได้ แต่ด ้วยที่ผ ่าน 
การใช้งานมาแล้ว 40 กว่าปี ควรมกีารบ�ารงุรกัษาและ 
ปรบัปรงุให้สามารถกักเก็บน�า้ได้เตม็ประสทิธิภาพ 
รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ
ด้วย”

นายวิเวช สทุธปิระภา ผูอ้�านวยการส�านักงาน
ทรัพยากรน�้าที่ 11 เสริมว่า “การที่อ่างเก็บน�้า

โครงการอ่างเก็บน�้าห้วยหินกอง ก่อสร้าง
แล้วเสรจ็เมือ่ปี 2521 ตัง้อยูบ้่านหินกอง ต�าบล
นาหว้า อ�าเภอปทมุราชวงศา จงัหวัดอ�านาจเจรญิ  
ลกัษณะโครงการเป็นเขือ่นดนิ มคีวามจเุกบ็กักน�า้ 
ประมาณ 4.90 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุม 
พืน้ทีก่ารเกษตรจ�านวน 4,385 ไร่ 4,956 ครวัเรอืน 
พื้นที่เกษตรที่ส�าคัญคือ นาข้าวและเกษตรไม้ผล 
ตลอดจนเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัจจุบันมีการปลูกทุเรียน 
และล�าไย ผลผลติเป็นทีน่่าพอใจอย่างมาก รสชาตดิี  
ท�าให้ประชาชนมรีายได้เพิม่ขึน้ และต้องการใช้น�า้ 
เพิม่ขึน้ด้วย เพือ่ขยายพืน้ทีก่ารปลกูไม้ผลในพืน้ที่
ใกล้เคยีง

ส�าหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ วสท. และสภา
วศิวกรจะให้ค�าแนะน�าด้านเทคนคิ และค�าปรกึษา
ด้านวศิวกรรมในการปรบัปรงุ รวมถงึการพฒันา
สภาพพื้นที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่
เหมาะสม ภายใต้คณะท�างานฯ เพือ่ให้วศิวกรและ
ผูเ้กีย่วข้องในการวางโครงการ ส�ารวจ ออกแบบ  
ควบคุมก ่อสร ้าง โครงการต ่างๆ ได ้ร ่วม 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้สนบัสนนุวชิาการและวชิาชีพด้าน 
วศิวกรรมทีเ่กีย่วกบังานพฒันาบคุลากรท้ังในส่วนกลาง  
ภูมิภาค ท ้องถิ่น และชุมชน ครอบคลุม 
งานก่อสร้าง งานโยธา งานทรัพยากรน�้า งาน 
สิง่แวดล้อม งานความปลอดภยั และงานด้านอืน่ๆ ท่ี 
เกีย่วข้อง รวมถงึการสร้างมาตรฐานวชิาชีพในการ
ท�างานของบุคลากรด้านวิศวกรรม แลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ทางวชิาการและวชิาชพีวศิวกรรมระหว่าง 
สององค์กร เพือ่ก่อให้เกดิการพฒันาและประยกุต์ใช้ 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน  
รวมถงึสนบัสนนุและพฒันาบคุลากรด้านวศิวกรรมให้มี 
ความรูค้วามสามารถและความช�านาญในวชิาชีพ
ตามภารกจิทีเ่กีย่วข้อง

ห้วยหนิกองยงัมสีภาพการใช้น�า้ได้ดอีย่างทกุวนันี้ 
ต้องขอขอบคณุหน่วยงานเดมิ (รพช.) ทีส่ามารถ
ออกแบบควบคมุงานก่อสร้างได้เป็นอย่างด ีแสดงถงึ 
ศักยภาพ ความสามารถในงานวิศวกรรมเป็น
ตวัอย่างท่ีดใีห้กบัวิศวกรรุน่หลงัท่ีได้ไปดงูานเพือ่ใช้
เป็นแบบอย่างในการท�างานได้ และขอชืน่ชมกลุม่ 
ผูใ้ช้น�า้ทีร่่วมมอืร่วมใจดแูลรกัษาการบรหิารจดัการน�า้ 
ได้เป็นอย่างด ี มคีวามเข้มแขง็ ท�าให้ชาวบ้านทีน่ี่ 
ได้รบัประโยชน์เป็นอย่างมาก”

อย่างไร มพีืน้ทีต่รงไหนบ้าง ต้องสามารถแจ้งให้ชาวบ้าน 
ทราบได้ และต้องมคีวามแม่นย�าชดัเจน 

 ส�าหรับมาตรา 64 การส�ารวจการ
ถือครองที่ดินของประชาชนที่ท�ากินภายในเขต 
อทุยานแห่งชาต ิและมาตรา 65 ก�าหนดให้ชาวบ้าน 
สามารถเก็บหาของป่า หรือหากินในเขตพื้นที ่
ป่าอนรุกัษ์ได้ โดยอยู่ภายใต้กรอบทีก่�าหนด เพือ่ให้ 
สอดคล้องกับการบริหารจัดการ ซึ่งกฎหมาย
เปรยีบเสมอืน เขม็ทศิในการปฏบิตัขิองเจ้าหน้าท่ี
ทกุคน เพือ่ให้การท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ ต้อง
มกีารพดูคยุกบัประชาชนในพืน้ทีใ่ห้มคีวามเข้าใจ
ร่วมกนั การวางตวัและบทบาทของเจ้าหน้าทีเ่ป็น 
อีกสิ่งส�าคัญ การวางตัวจึงต้อง “แข็งแกร่ง แต่ 
ไม่แข็งกร้าว” เพ่ือให้เข้าถึงประชาชนจะได้รับรูถ้งึ 
ปัญหาในพืน้ที ่และสร้างความเข้าใจตรงกนั น�ามา 
สูป่ระโยชน์สงูสดุของประชาชน และเพือ่เชือ่มโยง 
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ทรพัยากรร่วมกนั และขอให้ทุกท่านท�างานอย่าง
มคีวามสขุ ท�างานอย่างตัง้ใจ สืบสานตามปณธิาน
ของสบื นาคะเสถยีร ในการอนรุกัษ์ป่า สตัว์ป่าและ
ทรพัยากรอย่างย่ังยนืต่อไป

 ทส.ลงจงัหวดัเชยีงใหม่ ร่วมเปิดงาน  

 กรมอทุยานฯ เร่งปรบัปรงุกฎหมาย
อทุยานแห่งชาติเพือ่ให้การบริหารจัดการอทุยาน
เป็นระบบมากขึ้น จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการสัมมนาทั่วประเทศ 

	 ทส.ร่วมเปิดงาน	Thai	Water	Expo	2023	
นายกศุล โชติรตัน์ รองปลดักระทรวงฯ เป็นประธานเปิดงาน Thai Water Expo 2023 และ

ปาฐกถาพเิศษ หัวข้อ “Policy on Water, Environment Management via Green Technology”  
เพื่อน�าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านน�้า การเตรียมพร้อมรับมือผ่านการก�าหนดแนวทาง 
และกลยุทธ์ในการสร้างความย่ังยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมถอืเป็นนโยบายทีส่�าคญั
ทีท่างกระทรวงฯ ขบัเคลือ่นมาอย่างต่อเนือ่ง ได้มแีผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561–2580) ซึง่ถอืเป็นกรอบแนวทางการพฒันาแก้ไขปัญหาทรพัยากรน�า้ของประเทศ 
ทีค่รอบคลมุอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจดัการน�า้อปุโภคบรโิภค การจดัการน�า้ท่วมและอุทกภัย 
ตลอดจนการอนรัุกษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน�า้ เป็นต้น 

“รวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอก 
ควันอย่างยั่งยืน” จัดโดยกองอ�านวยการรักษา
ความมัน่คงภายในภาค 3 และเครือข่ายพนัธมิตร 
โดยมี พิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย
จิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผู ้ช่วยปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และหน่วยงาน
ในสงักดั ทส. เข้าร่วมงาน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
ร่วมแก้ไขปัญหามลภาวะสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ

นายพงษ์ประเสริฐ จิรกุลสมโชค ต�าแหน่ง 
วศิวกรโยธาปฏบิตักิาร ส�านกังานทรพัยากรน�า้ที ่11  
กล ่าวว ่า “การลงพื้นที่ ในวันนี้  ท�าให ้ เห็น 
ขัน้ตอนการตรวจสอบปัญหาโครงการ แนวทางการ 
แก้ไขปัญหาจาก วสท. สภาวศิวกร และบคุลากร 
ผูเ้ช่ียวชาญ จากกรมทรพัยากรน�า้ ซึง่เป็นประโยชน์ 
เป็นอย่างยิ่งในการน�าไปปรับใช้กับการท�างาน  
การออกแบบ และอยากให้หน่วยงานมกีารจัดอบรม 
เพิม่ทกัษะความรูใ้นงานด้านวศิวกรรมเช่นน้ีอกี”

ทัง้ภาคใต้ ภาคอสีาน ภาคเหนอื และภาคกลาง  
โดยทุกพ้ืนท่ีมีความต้ังใจในการน�าเสนอข้อมูล 
ทีเ่ป็นประโยชน์ ส�าหรับมาตรา 18 ทีก่�าหนดให้ 
ทกุอทุยานแห่งชาตต้ิองจดัท�าแผนการบรหิารจดัการ 
พ้ืนทีอุ่ทยานแห่งชาติ โดยต้องมีรายละเอยีดและ 
แนวเขตการจัดการพื้นที่ รวมถึงให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย และชมุชนทีเ่ก่ียวข้อง ถอืว่าเป็นเรือ่งทีส่�าคญั 
ทีท่กุคนต้องทราบ ว่าอทุยานแต่ละมพ้ืีนทีม่ผีงัเป็น 

ปัญหาและฟ้ืนฟปู่าต้นน�า้จากกระบวนการมีส่วนร่วม 
จากชมุชน

 กศุล โชตริตัน์ รองปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (รอง ปกท.ทส.)  
ติดตามการด�าเนินงานโครงการ Mekong EbA 
South การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยระบบ
นเิวศ ในพืน้ทีส่าธิตลุม่น�า้ยงั โดยอาศยัระบบนเิวศ
ในบริบทความร่วมมอืระหว่างประเทศก�าลงัพฒันา 
ในลุม่น�า้โขง ครัง้ที ่1/2566 โดยมีคณะกรรมการ 
โครงการฯ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม  

กรมทรพัยากรน�า้-สภาวิศวกร ตรวจสอบความปลอดภยั
โครงการอ่างเกบ็น�า้ห้วยหนิกอง จ.อ�านาจเจรญิ

จตพุร บรุษุพฒัน์

ปัญหาหมอกควนัและฝุน่ละอองจากภายในสงัคม  
รวมถึงมีการจัดแสดง นิทรรศการจากองค์กร 
ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการป้องกนั - แก้ไขปัญหา 
ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง การจัดแสดง
เครือ่งมอืและอปุกรณ์ของภาครฐัและภาคเอกชน 
ที่ใช้เก็บเกี่ยวและแปรรูปเช้ือเพลิงไฟป่าให้กลาย
เป็นสินค้า–ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ และ
โครงการส�าคญัทีก่�าลงัด�าเนนิงานเพือ่ป้องกนัแก้ไข 

กศุล โชตริตัน์

เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานภายหลังได้รับงบประมาณสนับสนุน
การด�าเนนิงานจากกองทนุเพือ่การปรบัตวัต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Adaptation Fund: 
AF) ซ่ึงประเทศไทยจะด�าเนินการในพ้ืนท่ีสาธิต 
ลุม่น�า้ยงั ในการเสรมิสร้างความตระหนักรูแ้ละเพิม่พนู 
ศกัยภาพในการด�าเนนิการของภาครฐัและชุมชน
ในพืน้ทีอ่นภุมูภิาคลุม่น�า้โขง

โดย มนวภิา จภูบิาล
		 กรรมการบรษิทั	วอีาร์ทวินส์	จ�ากัด

เป้าหมายการพัฒนาเพือ่ความยัง่ยนืข้อ 16 
สันตภิาพ ยุตธิรรม และสถาบนัทีเ่ข้มแขง็ไม่มี
จรงิส�าหรบัชาวโรฮงิญา

เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 คณะมนตรี
สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาตไิด้จดัตัง้ ทมี
สืบสวนอิสระระหว่างประเทศเพ่ือท�าภารกิจ 
ค้นหาข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัเมยีนมา (Independent  
International Fact-Finding Mission on 
Myanmar: IIFFMM) ทัง้ค้นหารวบรวมข้อเทจ็
จรงิ และสถานการณ์การละเมดิสทิธิมนษุยชน
ของกองก�าลงัทหารและความม่ันคง งานของ 
IIFFMM สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2019 
และส่งต่อภารกิจให้กับทีม Independent 
Investigative Mechanism for Myanmar 
(IIMM) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2019 ทีม 
IIMM ได้รวบรวมหลักฐานของอาชญากรรม 
ทีล่ะเมดิกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างรุนแรงน้ี 
และเตรียมหลักฐานข้อมูลส�าหรับการด�าเนิน
คดอีาญา 

6 ปีของความทุกข์ทรมาณ

Nicholas Koumjian หวัหน้าทมีสบืสวน 
IIMM ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรมืออาชีพ ที่มี
การบรหิารทีเ่ป็นกลางและมปีระสบการณ์ ไม่ม ี
ก�าลงัต�ารวจ อยัการ หรอืผูพิ้พากษาเป็นของตวัเอง  
ได้กล่าวถ้อยแถลงที่กรุงเจนีวาเมื่อวันที่ 25  
สงิหาคม พ.ศ. 2566 ซึง่เป็นวนัครบรอบ 6 ปี
ของการเริม่ต้นการรกุรานครัง้ใหญ่ของกองทพั
เมยีนมาต่อชาวโรฮิงญาซึง่เป็นชนกลุ่มน้อยชาว
มุสลิมส่วนใหญ่ในรัฐยะไข่ ท�าให้ชาวโรฮิงญา
ราว 10,000 คน ท้ังชาย หญงิ เดก็ และทารก
แรกเกดิเสยีชีวติ หมูบ้่านมากกว่า 300 หมูบ้่าน
ถกูเผาจนราบเป็นหน้ากลอง และชาวโรฮงิญา
กว่า 700,000 คน ถกูบงัคบัให้หนไีปยังบงัคลา
เทศ ร่วมกบัอกีหลายหมืน่คนทีห่นกีารประหตั
ประหารไปก่อนหน้า 

Mr.Koumjian กล่าวว่า ประชาชนของ
เมียนมายังคงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างลึกซึ้ง  
สญูเสียทัง้คนทีร่กัและบ้านเรือน จากผลกระทบ 
ของอาชญากรรมน่ากลัวท่ีกระท�าโดยกองทัพ
ของประเทศ ความถี่และความรุนแรงของ
อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา  
มกีารทิง้ระเบดิทางอากาศทีร่นุแรงยิง่ขึน้ ส่งผลให้ 
พลเรอืนผูบ้รสิทุธิเ์สยีชวีติรวมถงึเดก็ นอกจากนี้  
เรายังได ้เห็นการประหารชีวิตนักรบและ
พลเรอืนทีถ่กูจับกมุเพิม่ขึน้โดยเจตนา 

6 ปีผ ่านไปยังไม ่มีใครรับผิดชอบต่อ
อาชญากรรมเหล่านี้

คณะมนตรี สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ่ ง สห 
ประชาชาต ิทีม่สีมาชกิ 47 ประเทศได้สร้างกลไก 
การท�างานเพื่อความยุติธรรม โดยรวบรวม
ประจักษ์พยานและวิเคราะห์หลักฐานของ
อาชญากรรมระหว่างประเทศท่ีร้ายแรงที่สุด 

คณะมนตรฯี ยงัแบ่งปันข้อมลูกบัหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนความเข้าใจของพวก
เขาเกี่ยวกับอาชญากรรมร้ายแรงที่กระท�า 
ต่อชาวโรฮิงญา เกี่ยวกับความล้มเหลวของ
ทางการเมียนมาในการตรวจสอบหรือลงโทษ
อาชญากรรมทางเพศ และเก่ียวกับการเผยแพร่
เน้ือหาค�าพูดท่ีแสดงความเกลยีดชงัชาวโรฮิงญา
บน Facebook เครอืข่ายของกองทพัเมยีนมา 
ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติการ 
กวาดล้างในปี 2017

Mr. Koumjian พดูถงึระดบัข้อมลูทีไ่ด้รบัว่า
ไม่เคยมมีาก่อนและคาดไม่ถงึ ข้อมลูถกูรวบรวม
โดยพยาน และเทคโนโลยทีีทั่นสมยั เขายกย่อง 
ผูท้ีข้่อมลูว่า “งานของเราจะไม่สามารถเกดิขึน้ได้  
หากปราศจากความกล้าหาญ และความมุง่มัน่
ของบคุคลและองค์กรจ�านวนมากทีใ่ห้ข้อมลูแก่
เรา” ทัง้จาก ผู้รอดชวีติ พยาน และสมาชกิของ
กองก�าลังรักษาความปลอดภัย ที่อาจมีข้อมูล
เกี่ยวกับค�าสั่ง หรือค�าสั่งที่ผิดกฎหมาย และ
เรียกร้องให้ผู้ท่ีมข้ีอมลูติดต่อมาโดยใช้ช่องทาง
ที่ปลอดภัย รวมไปถึงการเรียกร้องให้รัฐต่างๆ
อนุญาตให้เข้าถึงพยาน และข้อมูลในดินแดน 
ของตน เขาเน้นย�้าว ่า หลักฐานดังกล่าว  
ได้แบ่งปันกบัศาลยตุธิรรมระหว่างประเทศ (ICJ)  
ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) และใน
อาร์เจนตินาที่มีการด�าเนินคดีอาญาระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเนือ่ง 

การแสวงหาความยุติธรรมให้กับชาว 
โรฮงิญาเป็นความพยายามระดับโลก เขามัน่ใจว่า 
ผู้รับผิดชอบในอาชญากรรมเลวร้ายเหล่านี ้
จะต้องเผชิญกับผลที่ตามมา ส่วนผู้ที่ได้รับ 
ความเดอืดร้อนจะได้พบกับความยติุธรรม

ทีเ่กิดขึน้ในเมยีนมาตัง้แต่ปี 2554 รวมถงึทีเ่กิด
ขึ้นกับชาวโรฮิงญาจ�านวนมาก เกี่ยวกับความ
รุนแรงทางร่างกาย และได้เริ่มการสอบสวน
โดยเฉพาะในธุรกิจฟาร์มและทรัพย์สินอื่นๆที่
ถกูแย่งไป 

การสอบสวนมุง่ค้นหาว่า มแีรงจงูใจทางการ
เงนิอยูเ่บือ้งหลงัอาชญากรรมเหล่านีห้รอืไม่ 

และใครที่ได้ประโยชน์จากการรณรงค ์
ต่อต้านชาวโรฮงิญา

การแสวงหาความยุตธิรรมให้กบัชาวโรฮงิญาเป็นความ
พยายามระดบัโลก เขาม่ันใจว่าผู้รบัผดิชอบในอาชญากรรม
เลวร้ายเหล่านี ้จะต้องเผชญิกบัผลทีต่ามมา ส่วนผูท้ีไ่ด้รบั
ความเดอืดร้อนจะได้พบกบัความยตุธิรรม
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ก.เกษตรฯ ถกบรษิทั Walmart สร้างความม่ันใจ
สนิค้าเกษตรอาหารไทยสอดคล้องมาตรฐานโลก

สศก.พร้อมขบัเคลือ่นกองทนุ FTA 5 ปี 
ดนัเกษตรไทยให้ก้าวทันโลกการค้าเสรี

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมาย
จาก นายประยูร อนิสกุล ปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ หารือกับ Jeff Rice Senior 
Vice President, Supply Chain & Sourcing 
Compliance และคณะผู้บริหารจากบริษัท 
Walmart พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วม ณ ห้องประชมุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(134) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ในการด�าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารท่ีส่งออกจากไทย
ไปยงัตลาดโลก

ส�าหรับการหารอืในวนันี ้บรษิทั Walmart มี
ความสนใจเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ และการปรบัตัวของผูป้ระกอบการ 
ไทย ต่อการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ซึ่งเป็นที ่
ยอมรบัของทัว่โลก อาท ิ การลดปล่อยก๊าซเรือน 
กระจก (Carbon Border Adjustment  
Mechanism: CBAM) การค้าสนิค้าทีป่ลอดจากการตดัไม้ 
ท�าลายป่า (Deforestation-free products)  
การค้าสินค้าประมงที่ไม่ได้มาจากการท�าประมง 
ผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported, and  
Unregulated Fishing: IUU Fishing) การจัดท�าระบบ 
ตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าและการคุ้มครอง
สวัสดิภาพแรงงาน ซึ่งประเทศไทย โดยเฉพาะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความส�าคัญ
ต่อมาตรการดงักล่าวอย่างมาก และมกีารเตรยีม
ความพร้อมให้กับภาคเอกชนและเกษตรกรไว้ 
แล้วในเบ้ืองต้น ผ่านนโยบายและแผนการด�าเนนิงาน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่างๆ เช่น 
ยุทธศาสตร์ 3S ที่มุ่งเน้นให้เกิดการท�าเกษตรที่

นายฉนัทานนท์ วรรณเขจร เลขาธกิารส�านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยถงึการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์
กองทุน FTA ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2570) ว่า แผน
ยทุธศาสตร์กองทุน FTA มีเป้าหมายส�าคญั 2 ประการ 
คอื 1) สนบัสนนุเงนิทุนค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานราชการ 
และสถาบันเกษตรกรส�าหรับการด�าเนินโครงการ 
เพื่อลดผลกระทบจากการเป ิดเสรีทางการค ้า 
ทุกข้อตกลง และสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 
ของสนิค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 10 โครงการ 

และ 2) เน้นช่วยเหลอืเกษตรกรผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
จากการเปิดเสรีทางการค้าให้ได้รับประโยชน์และ 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในอกี 5 ปีข้างหน้า จ�านวนไม่น้อย
กว่า 1,500 ราย เพือ่มุง่เน้นการเพ่ิมขดีความสามารถ
การแข่งขนัให้แก่เกษตรกร ลดผลกระทบจากเปิดเสรี 
ทางการค้า โดยมกีารบรหิารจดัการอย่างมธีรรมาภบิาล  
ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ 
การแข่งขนัให้แก่เกษตรกร ลดผลกระทบจากการเปิด 
เสรทีางการค้า โดยมกีารบรหิารจดัการอย่างมธีรรมภบิาล”  
ประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์ คอื

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของเกษตรกรที่เข ้าร ่วมโครงการ  
เน้นการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  
เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ ลดต้นทนุ และปรบัปรงุการ
บรหิารจัดการ ตลอดจนการพฒันาเกษตรกรให้มคีวามรู ้
ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
มีศักยภาพแข ่งขันท่ีทัดเทียมหรือดีกว ่าสินค ้า 
จากต่างประเทศ

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเพิม่ประสทิธิภาพด้านการเงนิ 
มุง่เน้นให้เงนิกองทนุฯ เกิดประโยชน์แก่หน่วยราชการ 
และเกษตรกรมากทีส่ดุ โดยใช้เพือ่ด�าเนนิกจิกรรมปรบั
โครงสร้างการผลติสนิค้าเพือ่ลดผลกระทบจากการเปิด
เสรทีางการค้าทุกกรอบข้อตกลง และสร้างขดีความ
สามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตร โดยพิจารณา
วิเคราะห์โครงการที่ขอสนับสนุนเงินอย่างรอบคอบ
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการก�ากบั ตดิตามและควบคมุการด�าเนนิงาน มุ่งเน้น 
ให้ความส�าคัญต่อการติดตามและควบคุมการใช้จ่าย
เงนิ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
รวมถึงให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลควบคุมการ
ด�าเนินงานกจิการท่ีดตีามหลกัธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการให้
บริการ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้
บรกิาร เพือ่ให้ผูร้บับรกิารกองทุนฯ ได้รบัการตอบสนอง 

3 รัฐมนตรีเกษตรฯ ชุดใหม่ แท็คทีม
ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือนร้อนของ 
พี่น้องเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่ง
แก้ไขปัญหาราคามงัคดุภาคใต้ตกต�า่ พร้อมหา
แนวทางแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง 
และระยะยาว ให้เกดิความย่ังยนื

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย  
นายไชยา พรหมา รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และนายอนชุา นาคาศยั  
รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต
สินค้าเกษตร และติดตามงานตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมรับฟัง
ปัญหาความเดอืนร้อนของพีน้่องเกษตรกร โดยมี 
นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน
ส่วนท้องถิน่ เข้าร่วม ณ เทศบาลต�าบลพรหม
โลก ต�าบลพรหมโลก อ�าเภอพรหมครี ีจงัหวดั
นครศรธีรรมราช และเยีย่มชมจดุรับซือ้มังคุด ณ 
สหกรณ์กองทนุสวนยางบ้านวังลงุ จ�ากดั หลงัม ี
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รวมตัวกันบรรทุกมังคุด 
มาเทท้ิงบรเิวณหน้าป้ายทีว่่าการอ�าเภอพรหมคีรี  
จงัหวัดนครศรีธรรมราช

ปลอดภยั (Safety) มัน่คง (Security) และยัง่ยนื 
(Sustainability) และการขบัเคล่ือน BCG โมเดล 
ทีเ่สรมิสร้างการพลกิโฉมระบบเศรษฐกจิของไทย
ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมทั้ง 
การส่งเสรมิสวัสดภิาพแรงงาน นอกจากนี ้หน่วยงาน 
ต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังม ี
การก�าหนดกฎระเบยีบ มาตรฐาน และแนวทาง

3 รฐัมนตรีเกษตรฯ ชดุใหม่แทค็ทมี
ลงพ้ืนทีร่บัฟังปัญหาพ่ีน้องเกษตรกร

มีการประชาสัมพันธ์สร้างรับรู้ให้กับเกษตรกรผู้
ผลิตมังคุดในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้
ผลิตมังคุดคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(GAP) และรวมกลุ่มจ�าหน่าย อีกทั้งยังมีการ
เชือ่มโยงผ่านสหกรณ์การเกษตรพรหมครี ี จ�ากดั 
จงัหวดันครศรธีรรมราช ไปยงัสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวสิยั จ�ากดั จงัหวดัร้อยเอด็ 23.325 ตนั 
มลูค่า 922,500 บาท

นอกจากนี้ ในด้านการตลาด ส�านักงาน
พาณิชย ์ จั งหวั ดยั ง ได ้ รวบรวมมั งคุ ดจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเปิดจุดจ�าหน่ายใน
กรงุเทพมหานคร ผ่านรถโมบาย จ�านวนทัง้หมด 

สวสัดภิาพแรงงานต่างชาต ิ(2) กรมวชิาการเกษตร
ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการลดก๊าซเรือน
กระจกในพชืเศรษฐกจิ รวมทัง้การด�าเนนิโครงการ
ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของไทย (3) ส�านกังานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติได้ประกาศมาตรฐานสนิค้าเกษตร
ต่างๆ เพือ่เป็นหลกัการในการผลติสนิค้าเกษตรที่
ยัง่ยนื ไม่ว่าจะเป็นปาล์มน�า้มนัและน�า้มนัปาล์ม กุง้
ทะเล หรอืข้าว และ (4) การยางแห่งประเทศไทย
ได้มกีารก�าหนดมาตรฐานสวนยางพาราอย่างย่ังยืน 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การ
พทิกัษ์ป่าไม้ (Forest Stewardship Council)

ทั้งนี้ บริษัท Walmart เป็นบริษัทค้าปลีก
สัญชาติสหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัทชั้นน�าของ
โลก โดยปัจจุบันมีสาขา (รวมร้าน Walmart 
และ Clubs) อยูก่ว่า 10,500 สาขา กระจายใน 
50 รฐัในสหรฐัฯ และอกี 19 ประเทศ และยงัมี
แพลตฟอร์มการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
ปัจจุบันบริษัทฯ น�าเข้าสินค้าจากทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทย ได้แก่ อาหารทะเลแช่แข็ง อาหาร
ทะเลกระป๋อง เฟอร์นเิจอร์ไม้ ข้าว เครือ่งใช้ไฟฟ้า 
ถงุหิว้พลาสตกิ สบัปะรดกระป๋อง รองเท้าแตะ และ
ของเล่น เป็นต้น ตลอดจนการสร้างความเชือ่มัน่ 

ซึง่จากการรบัรอง GAP จ�านวน 36,749.15 ไร่ 
สามารถใช้ใบ GAP ส่งออกตามพธิสีารไทย-จนี 
ได้ 183,745 ตนั ซึง่มากกว่าผลผลติมงัคดุจงัหวดั
นครศรธีรรมราช อยู ่4.4 เท่า (จากผลผลติมงัคดุ
ฤดกูาล ปี 2566 มจี�านวน 41,283 ตนั) ดงันัน้ 
ใบรบัรอง GAP จงึเพียงพอต่อการส่งออก

และในส่วนของการรับรอง GMP โรงคัด
บรรจุมงัคดุ (ล้ง) จ�านวน 88 ล้ง โดยมากทีส่ดุ
ทีอ่�าเภอพรหมครี ี จ�านวน 36 ล้ง ซึง่ปัจจบุนั 
(ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 66) มีล้งมังคุดเปิด 
จ�านวน 51 ล้ง มากทีสุ่ดทีอ่�าเภอพรหมคีร ี20 
ล้ง อ�าเภอเมือง 10 ล้ง อ�าเภอลานสกา 7 ล้ง 
อ�าเภอท่าศาลา 7 ล้ง อ�าเภอนบพติ�า 3 ล้ง อ�าเภอ
ฉวาง 1 ล้ง อ�าเภอพระพรหม 1 ล้ง และอ�าเภอ
ร่อนพิบลูย์ 2 ล้ง

อย่างไรกต็าม ประเทศไทยมีปริมาณผลผลติ
มงัคดุส่งออกจีน (ข้อมลู ณ วนัที ่25 พ.ค. ถงึ  

การด�าเนินงานต่างๆ ทีส่อดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาดโลกในปัจจบุนั อาทิ 

(1) กรมประมงมกีารออกกฎระเบยีบท่ีเข้มงวด
ในการตรวจตดิตาม ควบคมุ และเฝ้าระวงัการท�า
ประมงทีผ่ดิกฎหมาย ซึง่ครอบคลมุการคุม้ครอง

บอร์ด กยท. ขานรบันโยบาย เศรษฐา 1  
มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ จับมือเอกชนเบลเยียม 
มุง่ใช้พนัธ์ุยางตามค�าแนะน�าของไทย โดยขยาย 
พันธุ์ยางด้วยนวัตกรรมเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
ช่วยให้ต้นยางเตบิโตด ีกรดียางได้เรว็ น�า้ยาง
มคีณุภาพและผลผลติเพิม่ 30%

นายกวีฉัฏฐ ศีลปพิพัฒน์ ประธาน
กรรมการ กยท. พร้อมด้วย นายวีรวัฒน์  
ยมจินดา นายส�าเริง แสงภู่วงค์ กรรมการการยาง 
แห่งประเทศไทยทางการค้าและอุตสาหกรรม 
นายณกรณ์ ตรรกวริพทั ผู้ว่าการการยางแห่ง
ประเทศไทย ดร.กฤษดา สงัข์สงิห์ ผูอ้�านวยการ 
สถาบันวิจัยยาง และผู ้ แทนส�านักงาน 
ทีป่รกึษาเกษตรต่างประเทศ ประจ�าสหภาพยุโรป 
ณ กรงุบรสัเซลส์ ประเทศเบลเยยีม ร่วมเจรจา
และจับมือการพัฒนางานวิจัยด้านต้นน�้า กับ
บรษัิท Deroose Plant NV ประเทศเบลเยยีม 
มุง่ใช้พนัธุย์างตามค�าแนะน�าของไทย เพือ่ขยาย
พันธุ์ยางด้วยนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ซ่ึงต้นยางพาราจะมโีอกาสเตบิโตได้ด ี เปิดกรดี
ได้รวดเร็วและให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงขึ้นมากกว่า 
30% ซึง่จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกร
ชาวสวนยางที่จะปลูกยางพาราที่มีคุณภาพดี
กว่าเดมิ จะมรีายได้หรอืผลตอบแทนต่อไร่จาก
การขายผลผลติมากยิง่ขึน้ และสร้างมลูค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศไทยในอนาคต

ประธานกรรมการ กยท. กล่าวว่า ด้วยความ
ร่วมมอืกบับริษทั Deroose Plants NV ประเทศ
เบลเยียม ในฐานะผูน้�าด้านเทคโนโลยกีารเพาะ
เลีย้งเนือ้เยือ่พืชระดบัโลก เป็นความร่วมมอืกบั

กยท.จบัมอืเอกชนพฒันางานวจิยั
เพาะเนือ้เย่ือได้ต้นยางฯคณุภาพดี

หลกัของ กยท. ในการเพิม่ผลผลติยางพาราต่อไร่ 
ให้สูงขึ้น และยังสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ให้ความส�าคัญกับการน�านวัตกรรมท่ี
สามารถเสรมิและเพิม่รายได้โดยการสนบัสนนุ
การเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพของภาค
การเกษตร

ขณะที ่นายณกรณ์ ตรรกวริพทั ผูว่้าการ
การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน
ของโลก ส่งผลกระทบต่อผลผลติและการเตบิโต
ของต้นยางพารา กยท.จึงได้ตระหนักและให้
ความส�าคัญในการวิจัยและพัฒนาต้นน�้า เพื่อ
ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาส พร้อมทั้งเพิ่ม
ทางเลอืกในการพฒันาคณุภาพต้นกล้ายางพารา
ให้มีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือในงานวิจัย
และพัฒนากับ บริษัท Deroose Plant NV  
ในการน�าเทคนคิการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่มาใช้กับ
พนัธุย์างแนะน�าของประเทศไทย 3 พนัธุ ์ได้แก่ 
RRIM 600 PB 235 และ IRCA 825 และอกี  
2 พนัธุ ์ได้แก่ IRCA 331 และ IRCA 230 มาปลกู

องค์กรระหว่างประเทศ ที ่ กยท.มุง่มัน่จะพฒันา
งานวิจยัด้านต้นน�า้ โดยการศกึษาวจิยักบัพันธุย์าง 
ตามค�าแนะน�าของประเทศไทย โดยวธิกีารเพาะเลีย้ง 
เนื้อเย่ือ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมในการผลิตต้นยาง 
ทีม่คุีณภาพสงู ต้นยางจะมคีวามแขง็แรง สามารถ

ประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และผู ้รับ 
บรกิารมคีวามพึงพอใจต่อกองทุนฯ

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถการแข่งขนัของประเทศ (กองทนุ FTA) ครัง้
ที ่ 3/2566 เม่ือวนัที ่ 26 มถินุายน 2566 ทีผ่่านมา 
ได้มีการตดิตามผลการด�าเนนิงานกองทนุ FTA ตัง้แต่
ปี 2562-2565 ซ่ึงขณะนี้มีโครงการเสนอขอรับการ
สนบัสนนุจากกองทุน FTA แล้วประมาณ 10 โครงการ 
โดยกองทุนฯ ได้พจิารณาให้การสนบัสนนุเรยีบร้อยแล้ว 
จ�านวน 6 โครงการ มผีูไ้ด้รบัประโยชน์ประมาณ 5,000 
ราย จากโครงการสนิค้าโคเนือ้ 3 โครงการ สนิค้าโคนม 
2 โครงการ และสนิค้าข้าว 1 โครงการ รวมงบประมาณ 
296.92 ล้านบาท และอยูร่ะหว่างเร่งพิจารณาโครงการ
ท่ีเสนอเข้ามา ได้แก่ 

(1) โครงการพฒันาศกัยภาพการแปรรปูผลติภัณฑ์
น�้านมดิบโดยระบบสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหา และ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี 
(2) โครงการเพิม่ศกัยภาพผลติกาแฟ และสร้างความ
มัน่คงด้านการแข่งขนั (3) โครงการปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร 
ผูเ้ลีย้งแพะบ้านสนามชยั จงัหวัดอ�านาจเจรญิ และ (4) 
โครงการปรบัโครงสร้างการผลติภาคเกษตร (โครงการ
น�าร่อง) สมาชกิกลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์ปทมุราชวงศา

ทั้งนี้ สศก.โดยกองทุนฯ FTA จะยังคงเดินหน้า
ขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว ให้เกดิประโยชน์
ต่อทุกภาคส่วน ช่วยเหลอืเกษตรกรท่ีได้รบัผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม 
และมุง่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่ 
การผลิต (Supply Chain) ซ่ึงกองทุน FTA พร้อม 
ทีจ่ะร่วมมอืทัง้ภาครฐั เอกชน และเกษตรกรเพ่ือขบัเคลือ่น 
แผนยุทธศาสตร ์กองทุน FTA ให ้บรรลุตาม 
เป้าหมายทีก่�าหนดภายในปี 2570 ส�าหรบัเกษตรกร กลุม่ 
เกษตรกร หรอืสถาบนัเกษตรกรทีส่นใจ สามารถขอ
ค�าปรกึษาการเสนอโครงการ เพือ่ขอรบัเงนิสนบัสนนุ
จากกองทุน FTA ได้ท่ี 0 2561 4727 หรือ อีเมล  
fta.oae@gmail.com

ส�าหรับสถานการณ์มังคุดในพื้นที่จังหวัด
นครศรธีรรมราช มพีืน้ทีป่ลกูมังคุด จ�านวน 96,479  ไร่  
พ้ืนทีเ่ก็บเกีย่ว จ�านวน 92,387 ไร่ ผลผลติรวมทัง้สิน้  
43,533 ตัน แบ่งเป็น ผลผลิตนอกฤดู จ�านวน  
2,972 ตนั และผลผลติในฤดูกาล จ�านวน 40,561 ตัน  
โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
ถงึเดอืนกนัยายน และออกสู่ตลาดมากทีสุ่ดในช่วง
เดอืนสงิหาคม จ�านวน 11,954 ตัน ปัจจบุนัเกบ็
เกีย่วไปแล้วบางส่วน ผลผลติมงัคดุคงเหลอืในพ้ืนที่
จงัหวดันครศรธีรรมราชประมาณ 10,000 ตัน โดย
ผลผลติทีเ่หลอืส่วนใหญ่จะเป็นมงัคดุภเูขา ในพืน้ที่
อ�าเภอนบพิต�า อ�าเภอร่อนพิบูลย์ อ�าเภอทุ่งสง 
อ�าเภอจฬุาภรณ์ และอ�าเภอลานสกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้
ก�าชับว่าต้องมาแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกร
อย่างจริงจัง โดยต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาทั้งใน
ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพือ่ให้
เกิความยั่งยืน จึงได้ส่ังการปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ด�าเนนิการในระยะเร่งด่วน โดยมอบหมาย 
ให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) และ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ น�ามังคุดของเกษตรกร 
มาจ�าหน่าย โดยให้ผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงราคากนั
อย่างเป็นธรรม และได้มอบหมายกรมการค้า
ภายในเร่งกระจายสนิค้าไปทัว่ประเทศ นอกจากนี้  
ยังขอให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในพืน้ทีต่ัง้คณะกรรมการเพือ่ขบัเคลือ่น
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืนด้วย 
และในส่วนของมาตรการระยะกลางและระยะยาว 
จะมกีารหารอืร่วมกบัคณะรฐัมนตรีต่อไป

ทีผ่่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด�าเนนิ
การส่งเสริมผลักดันให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบ 
แปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น  
รวมถึงกระตุ้นให้เกษตรกรรายย่อยเกิดการรวม
กลุม่เพือ่รวบรวมผลผลติ และมีการคัดแยกเกรด
เพื่อจ�าหน่ายโดยวิธีการประมูล ซ่ึงจะช่วยยก
ระดับราคาและรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยัง

2 ก.ย. 66) มปีรมิาณการส่งออกรวม 2,016 ตู ้ 
(ชปิเมนท์) ปรมิาณผลผลติรวมประมาณ 40,230 ตนั  
ซึง่ส่งออกมากท่ีสดุ ทีด่่านเชียงของ 1,251 ตู้  
(ชิปเมนท์) ประมาณ 25,020 ตนั โดยในช่วงทีเ่กดิ 
ปัญหาราคามงัคุดตกต�า่ (ช่วงวนัที ่18 สงิหาคม 
ถงึวนัที ่2 กนัยายน 2566) ส่งออก 1,212 ตู ้(ชิป
เม้นท์) ปรมิาณผลผลติรวมประมาณ 24,240 ตนั  
มากทีส่ดุ 93 ตู/้วนั น้อยทีส่ดุ 61 ตู/้วนั เฉลีย่ 
ส่งออก 76 ตู/้วนั ปรมิาณผลผลติเฉลีย่ 1,520 ตัน/ 
วนั ซ่ึงส่งออกมากทีส่ดุ ทีด่่านเชียงของ 789 ตู้ 
(ชปิเมนท์) ประมาณ 15,780 ตนั

ให้แก่ผูบ้รหิาร Walmart นอกจากจะช่วยรักษา
ตลาดการส่งออกสนิค้าเกษตรและอาหารจากไทย
แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการน�าเข้า
สนิค้าจากไทยมากยิง่ขึน้

เจรญิเตบิโตได้เรว็จากปกต ิโดยเกษตรกรสามารถ
เปิดกรดีได้เรว็ขึน้จากเดมิ 1-2 ปี ซึง่เป็นนโยบาย

ทดสอบในประเทศไทย เพื่อเป็นการประเมิน
ศักยภาพของต้นยางที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เกี่ยวกับการปรับสภาพพืชเพาะ
เลีย้งเนือ้เยือ่ ก่อนน�าไปปลกู ซึง่เป็นการพฒันา
ศกัยภาพบคุลากรด้านเทคนคิ ให้มคีวามรูแ้ละ 
ความเชีย่วชาญมากยิง่ขึน้ เชือ่มัน่ว่า ความร่วมมือ 
ในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน ์
ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเศรษฐกิจ
ของไทยอย่างแน่นอน

100 จดุ และต่างจงัหวดัอกี 120 จดุ รวม 220 
จุด ปริมาณ 1,100 ตัน และได้เพิ่มทางเลือก
ให้เกษตรกรในการจ�าหน่ายมังคุดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยได้มอบกล่องใส่ผลไม้ให้กบัเกษตรกร 
โดยปีนี้จัดส่งให้จังหวัดนครศรีธรรมราชจ�านวน 
35,000 กล่องด้วย

ส�าหรับการรับรอง GAP/GMP มีการรบัรอง 
GAP แล้ว จ�านวน 9,712 แปลง เกษตรกร 8,456 
ราย 36,749.15 ไร่ โดยมากทีส่ดุท่ีอ�าเภอลานสกา 
1,709 แปลง เกษตรกร 1,131 ราย พืน้ที ่6,647.60 
ไร่ (อ�าเภอพรหมครี ีเป็นอนัดบั 3 จ�านวน 1,310 
แปลง เกษตรกร 1,042 ราย พืน้ที ่4,468.80 ไร่) 

ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า

เศรษฐเกยีรต ิกระจ่างวงษ์ Jeff Rice

“ส�าหรับการหารอืในวนันี ้บรษิทั Walmart มคีวามสนใจเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย  
ต่อการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก อาทิ การลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก”
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เผย กลยทุธ์ ความส�าเรจ็โครงการพัฒนา
พื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กับการพัฒนาพื้นที่สูง
อย่างยัง่ยนื 

การพัฒนาพ้ืนที่ สูงอย ่างยั่ งยืนมีหลาย
โครงการทีใ่ห้ผลผลติ ผลลพัธ์ แห่งความส�าเรจ็ 
วันน้ีขอหยิบยกโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
โครงการหลวงแม่สลอง ครอบคลมุพืน้ที ่6 อ�าเภอ 
ภายใต้การด�าเนนิงานใน 45 กลุม่บ้าน ในจงัหวดั
เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา ที่ภูมิประเทศ 
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเฉล่ีย 1,200 เมตร จากระดับ 
น�า้ ทะเล ประชากรในพ้ืนที ่6,309 ครวัเรอืน 30,722  
ราย เป็นกลุม่ชาติพันธุ ์ได้แก่ ไทใหญ่ อาข่า ลวัะ 
ลซีอ ลาหู ่จนียนูาน เมีย่น และไทยพ้ืนเมอืง เดมิ
ร้อยละ 75 ของประชากรมรีายได้หลกัจากการ
ประกอบอาชพีภาคเกษตร ส่วนหนึง่เป็นการปลกู
กาแฟอาราบกิาในพ้ืนที ่1,430 ไร่ มรีายได้เฉลีย่  
30,000–50,000 บาท/ครวัเรอืน/ปี ซึง่ไม่เพยีงพอ 
ต่อการด�ารงชีพ

นายวิรัตน ์ ปราบทุกข ์ ผู ้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง หรือ สวพส. 
กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2553 สวพส.ได้น�าโครงการ
พฒันาพืน้ทีส่งูแบบโครงการหลวงแม่สลองเข้าไป 
ในพ้ืนที ่และปี พ.ศ. 2555 ได้ร่วมกบัเกษตรกรและ 
หน่วยงานเครอืข่ายแก้ไขปัญหา ทัง้กาแฟพนัธุเ์ดมิ 
ทีเ่คยปลกูในพืน้ทีใ่ห้ผลผลติเฉลีย่ต่อต้นค่อนข้างต�า่  
การแปรรูปเมล็ดกาแฟไม่มีคุณภาพ เพราะ 
ขาดความรูใ้นการปลกูและกระบวนการแปรรปู
กาแฟท่ีถกูต้อง ท�าให้ถกูกดราคาและปฏิเสธการ 
รบัซือ้ และยงัพบการบกุรกุป่าเพ่ือขยายพ้ืนท่ีท�ากนิ 
เป็นวงกว้าง 

ส�าหรบัแนวทางการด�าเนนิงาน โดยน�าหลัก 
การพัฒนา พ้ืนที่ สู งอย ่ างยั่ งยืนตามแบบ 
โครงการหลวง ซึ่งมีความสอดคล้องกับโมเดล
เศรษฐกจิใหม่ (BCG Economy) และเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเป็นเข็มทิศ

จ�ากดั (มหาชน) บรษิทับอนคาเฟ่ และผูร้บัซือ้ 
ในท้องถิน่เฉลีย่ 360–500 ตัน/ปี เกษตรกรได้รบั
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ด้วยการฝึกอบรม 
ศึกษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ เช่น ประเทศ 
ญีปุ่น่ หนุม่สาวทีอ่อกไปท�างานนอกพืน้ทีก่ลบัมา 
ประกอบอาชีพเกษตรกรผลิตกาแฟอาราบิกา  
มส่ีวนร่วมในการพฒันาบ้านเกดิ และกลายมาเป็น 
ผู ้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาช่องทางการ 
ตลาดใหม่ๆ

อกีทัง้ พ้ืนทีไ่ด้รบัการปรับระบบมาปลกูกาแฟ
อาราบกิาใต้ร่มเงาไม้ (Shade-Grown Coffee) 
รวม 2,771 ไร่ การผลิตภายใต้แนวคิด Zero  
Waste ท�าให้เกษตรกรน�าเปลอืกกาแฟทีเ่หลอืทิง้ 
ไปผลติปุย๋หมกั แล้วน�ากลบัมาใช้ลดต้นทนุการ
ผลติได้มากถงึ 25 ตัน/ปี ชมุชนมีบ่อบ�าบดัน�า้เสยี
จากการสแีปรรปูกาแฟ จ�านวน 22 บ่อ 77 ครวัเรือน  
สามารถบ�าบดัน�า้เสยีก่อนปล่อยสูธ่รรมชาต ิเฉลีย่  
2,900,000 ลิตร/ปี มีเงินออมเฉลี่ยครัวเรือน

ในการด�าเนินงาน มีการปรับระบบการผลิตจาก
การปลูกกาแฟกระจายทั่วไปในพ้ืนที่ว่างหรือปลูก
ในแปลงปลูกมาเป็นการปลูกภายใต้ร่วมเงาไม้กว่า 
2,700 ไร่ มีการน�าเทคโนโลย ี และองค์ความรูจ้าก
งานวจิยัมาใช้ให้สอดคล้องกบัสภาพพ้ืนท่ี ตัง้แต่การ
ปลกู การดแูลรกัษา การแปรรูป และการจ�าหน่าย
กาแฟคุณภาพทีไ่ม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

รวมทัง้สร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่น 
งานพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลิตภาพและการ 

ผลติกาแฟให้เกษตรกรในพืน้ทีต่ลอดห่วงโซ่การผลติ 
ตัง้แต่การปลกู การจดัการสวน (ต้นน�า้) การแปรรปู 
(กลางน�า้) การจ�าหน่าย (ปลายน�า้) ด้วยการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและเกษตรกร 
จดัให้มีเวทรีบัฟังปัญหา ความต้องการของเกษตรกร 
ชมุชน เพือ่ค้นหาสาเหต ุวเิคราะห์ และหารอืร่วมกนั
ถงึแนวทางในการแก้ไขปัญหา มกีารสร้างเกษตรกร
ผูน้�าให้เป็นต้นแบบความส�าเรจ็ทีส่ามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ และประสานความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าทีโ่ครงการฯ กบัเกษตรกรรายอืน่ กระทัง่
สามารถน�านวัตกรรมจากงานวิจัยมาปรับปรุง
เทคโนโลยกีารผลติกาแฟอาราบกิาคณุภาพ เป็นที่ 
ยอมรับ โดยให้ผลผลิต สร้างรายได้ให้เกษตรกร 
ผูป้ลูกกาแฟ มลูค่ารวม 4.27 ล้านบาท ในปี 2556 และ 
เพ่ิมเป็น 46.43 ล้านบาท ในปี 2566 โดยเกษตรกร
มรีายได้เพ่ิมข้ึนเป็น 205,442.47 บาท/ครวัเรอืน/ปี 
จากเดมิเฉลีย่ 50,000 บาท/ครวัเรือน/ปี

รวมทัง้เกษตรกร 226 ราย จาก 13 หมูบ้่าน 
ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน GAP จากกรมวชิาการ
เกษตร เกดิความร่วมมอืของภาคเอกชนในการรบัซ้ือ
เมลด็กาแฟกะลา ได้แก่ มลูนธิโิครงการหลวง บรษิทั
กาแฟชาวไทยภูเขา บริษทั ปตท.น�า้มนัและค้าปลกี 

ผลส�าเรจ็โครงการพัฒนาพ้ืนทีสู่ง
แบบโครงการหลวงแม่สลอง

นายระพีภทัร์ จนัทรศรวีงศ์ อธบิดกีรมวชิาการ
เกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการ
ตรวจสอบปัจจยัการผลติและตรวจรบัรองของส�านกั
วจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที ่3 จงัหวดัขอนแก่น 
ซ่ึงเป็นอาคารท่ีให้บรกิาร ตรวจ วิเคราะห์ของปัจจยั
การผลิตทางการเกษตรท่ีได้มาตรฐานสากล รองรบั
ความต้องการของเกษตรกร ผูป้ระกอบการในพืน้ที่  
ซ่ึงสอดรบักับข้อสัง่การของ ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผ่า  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีให้ 
ความส�าคัญด้านคุณภาพสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ 
และปัจจัยการผลติทางการเกษตรทีต้่องมคีณุภาพสงู

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้จัดท�าโครงการ 
“Thai Premium Fruit” เพื่อขยายการส่งออก
สนิค้าเกษตรทีม่คุีณภาพตรงกบัความต้องการของ
ผู้บรโิภคทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงกรมวชิาการ
เกษตรอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าโครงการห้อง
ปฏิบติัการแห่งอนาคต “Doa Future Lab” เป็นการ
ยกระดบัเทคโนโลย ีนวตักรรม ห้องปฏบิตักิารของ
กรมวชิาการเกษตรทัว่ประเทศ เพือ่สร้างศกัยภาพ
ในการแข่งขัน ลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้า
ระหว่างประเทศ

ส�าหรับอาคารปฏิบัติการตรวจสอบปัจจัยการ
ผลิตและตรวจรบัรอง ให้บรกิารวเิคราะห์ใน 7 ห้อง
ปฏบิตักิาร ประกอบด้วย 1) ห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์
ปุ๋ยและน�้า ให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณธาตุ
อาหารในปุย๋ และน�า้ทีใ่ช้ในทางการเกษตร 2) ห้อง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช ให้บริการตรวจ 
วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  
3) ห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์สารพษิตกค้าง ให้บรกิาร
วเิคราะห์สารพิษตกค้างในพชื ดนิ และน�า้ 4) ห้อง
ปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ให้บรกิารวเิคราะห์คณุสมบตัทิางกายภาพและทาง
เคมี 5) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์จุลชีววิทยาและ
สารปนเปื้อน 6) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โลหะ
หนกั หาปรมิาณโลหะหนกัใน ดนิ น�า้ พืช และปุย๋

อินทรีย์ 7) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารส�าคัญใน 
พชืสมุนไพร ซึง่เป็นห้องปฏบิตักิารส่วนภมูภิาคแห่ง
เดียว ทีส่ามารถวเิคราะห์สารส�าคัญในพชืสมนุไพร 
สามารถวเิคราะห์สารส�าคญัในขมิน้ชัน บัวบก ไพล 
กระชายด�า กระชายขาวและฟ้าทะลายโจร

ทั้งนี้ มีห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 จ�านวน 2 ห้องปฏิบัติการ คือ 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย และ ห้องปฏิบัติการ
วเิคราะห์สารพษิตกค้าง มแีผนในการเตรียมยืน่ขอ
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของห้อง
ปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ในปี 2567

ส�าหรับส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต
ที ่ 1-8 มบีทบาทหน้าทีข่บัเคลือ่นภารกจิของกรม
วชิาการเกษตร เป็นผูแ้ทนของกรมวิชาการเกษตร
ในพื้นท่ี ตระหนักถึงความส�าคัญด้านการเพิ่ม 
ศกัยภาพการผลติพืชของเกษตรกรและผูป้ระกอบการ 
ในพื้นที่ การมีห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเป็นที ่
ยอมรบัในระดบัสากล สามารถยกระดับงานบริการ
ตรวจรับรองและตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร 
สามารถเพิม่ศกัยภาพการก�ากบัดแูลปัจจยัการผลติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายทีก่รมวชิาการเกษตรรบัผดิชอบ 
ได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว แม่นย�า

กรมวิชาการเกษตร โดยส�านักวิจัยและ
พฒันาการเกษตรเขตที ่3 มุง่มัน่และเดนิหน้าในการ
ยกระดับห้องปฏบัิติการให้ได้มาตรฐานครอบคลมุใน
ทกุๆ ด้าน เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูบ้รโิภคต่อ 
สนิค้าเกษตรในพืน้ทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน  
สนับสนุนในด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจท้องถิ่น 
เพื่อจ�าหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยัง 
ต่างประเทศอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้เกษตรกรรกัษา 
มาตรฐานการผลติให้มคุีณภาพและปลอดภัยเป็นที ่
ยอมรับในระดับสากล ช่วยเพ่ิมโอกาสในแข่งขัน 
ในตลาดโลก สร้างความมัน่คงทางการเกษตร

กรมวชิาการเกษตรอัปเกรด
ห้องแลบ็ภมูภิาคเป็นมาตรฐานสากล

กรมส่งเสรมิการเกษตร มุง่เป้า 3 กลุม่
ไม้ดอกไม้ประดบัสร้างเงนิให้รุง่เรอืง

 วริตัน์ ปราบทกุข์ 

สอบถามเพิม่เติม : กลุ่มวจิยัและพัฒนาการจัดการดนิเปรีย้ว 
กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ กรมพฒันาท่ีดนิ 0 2579 7562

ปลกูผกัให้งามได้ ในดนิเปร้ียว

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

1. เริม่ต้นด้วยการเกบ็ตวัอย่างดนิวเิคราะห์ เพือ่จะได้ 
รูว่้าดนิเป็นกรดรนุแรงมากหรือน้อย วดัค่าความเป็นกรด 
เป็นด่างของดิน (pH) หาค่าความต้องการปนูของดิน

2. ขุดยกร่องแปลงปลูกผักให้สูงจากระดับดินเดิม 
30–50 เซนตเิมตร ตากดนิท้ิงไว้ 20 วัน แล้วย่อยดนิให้
ละเอยีด

3. ปรับปรงุแก้ไขความเป็นกรดด้วยวสัดปุนู เช่น ปนู
มาร์ล ปูนขาว ปนูโดโลไมท์ อตัราตามความต้องการปูน
ของดิน เพือ่ปรบัค่า pH ให้อยูใ่นช่วงทีเ่หมาะสมต่อการ
เจรญิเตบิโตของผกัแต่ละชนดิ โดยหว่านปนูท่ัวแปลง สบั
คลกุเคล้ากบัดิน รดน�้า่ให้ดินชืน้ หมกัดนิทิง้ไว้ประมาณ 
20 วนั ย่อยดนิแล้วปลกูพชืตระกูลถัว่ (ถัว่พุม่ ปอเทือง) 
เพือ่สบักลบเป็นปุย๋พชืสด

4. ปรบัปรุงเนือ้ดินให้ร่วนซุย เพือ่ให้ดินมกีาร
ระบายน�้า่ด ีด้วยการใส่ปุย๋หมกัหรอืปุย๋คอก อตัรา 
2-4 ตันต่อไร่

5. ใส่ปุย๋หมกัท่ีขยายเช้ือสารเร่งซุปเปอร์ พด.3  
ไร่ละ 100 กิโลกรัม ระหว่างแถวก่อนปลูกผัก 
ป้องกันโรคเน่าและเหีย่วของพชืผกั

6. เพิม่ธาตอุาหารให้กบัพชืผกั ซึง่ปรมิาณธาตุ
อาหารทีผ่กัแต่ละชนดิต้องการ จะแตกต่างกนัไป
ตามประเภทของผัก นอกจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ปรับปรุงดินแล้ว จ�าเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีและ
ฮอร์โมนทีไ่ด้จากน�้า่หมกัชีวภาพทีเ่ตรยีมจากสาร
เร่งซุปเปอร์ พด.2 เพือ่เร่งการเจรญิเตบิโตของผกั 
อัตราการใช้และวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีส�าหรับผักนั้น 
แตกต่างไปตามชนดิผกัทีป่ลกู ดงัน้ี

6.1 ผักที่ปลูกเพื่อรับประทานใบ 
ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดขาว และ 
ผักกาดเขียวปลี แนะน�าให้ใช้ปุ๋ยสูตร  
15-15-15 หรอื 20-20-20 หรอืปุย๋สตูรอืน่ 
ที่มีธาตุอาหารใกล้เคียงกัน อัตรา 100 
กโิลกรมัต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครัง้เท่าๆ กัน  
ครั้งแรกใส่ก่อนปลูก 1 วัน ครั้งที่ 2  
ใส่หลังปลกูแล้ว 20-25 วนั พร้อมกบัใส่
ปุย๋ยเูรยีอตัรา 20 กโิลกรัมต่อไร่

6.2 ผักที่ปลูกเพื่อรับประทานผล 
ได้แก่ พรกิ มะเขอื มะเขอืเทศ แตงต่างๆ 
และถั่วฝักยาว สูตรปุ๋ยท่ีใช้ 15-15-15 
อตัรา 50-100 กโิลกรมัต่อไร่ โดยแบ่ง
ใส่ 2 ครัง้เท่าๆ กนั ครัง้แรกใส่หลงัจาก
ย้ายปลกู 5-7 วนั ครัง้ที ่2 ใส่เมือ่ผกัเริม่
ออกดอกหรอืหลงัการย้ายกล้าปลกูแล้ว
ประมาณ 30 วนั โดยใส่โรยสองข้างแถว
ผกั แล้วกลบดนิ

การฉดีพ่นน�า้หมกัชีวภาพ น�้า่หมกัชวีภาพมีความเข้มข้นสงู ดงันัน้ การใช้น�้า่หมักชวีภาพฉดีพ่นให้
กบัผกั จ�าเป็นต้องเจือจางด้วยน�้า่ โดยใช้อตัราน�้า่หมักชวีภาพ 1 ลติร เจอืจางด้วยน�้า่ 1,000 ลติร แล้วฉดี
พ่นหรือรดลงดนิให้กบัผกัในพืน้ทีป่ลูก 10 ไร่ หรอืน�้า่หมกัชีวภาพ 8 ช้อนโต๊ะ เจอืจางด้วยน�้า่ 4 ป๊ีบ (80 
ลติร) ใช้ฉดีพ่นในพืน้ที ่1 ไร่ ทัง้น้ี แนะน�าให้ใช้ทกุ 10 วนั ผกัท่ีปลกูจะเจรญิเตบิโตได้ดแีละให้ผลผลติสูง

นท่ีดินเปรี้ยวจัดเป็นที่ลุ่มต�่่า มักประสบปัญหาน�้่าท่วมพื้นที่ ดังนั้น  

การปรบัเปลีย่นพืน้ท่ีจากการท�านาปลกูข้าวไปปลกูผกันัน้ จ�าเป็นต้องขดุยกร่อง 

แปลงปลูกให้แปลงสูงกว่าพืน้ดนิเดิม มคีนัดนิล้อมรอบพืน้ทีเ่พือ่ควบคมุน�้า่ 

และป้องกันน�้า่ท่วมแปลง และมกีารจดัก�ารดนิและน�้า่ให้เหมาะสมกับชนดิ 

ของผักท่ีปลูก ซึง่มีวธิง่ีายๆ ดงัต่อไปนี้

พื้

รพีทศัน์ อุน่จติตพันธ์

ละ 60,000 บาท/ปี ส�าหรบัใช้จ่ายในครวัเรอืน  
มีการบริหารจัดการ พ้ืนที่ เพาะปลูกตาม 
ความเหมาะสมของพ้ืนที ่ ได้เพิม่พ้ืนป่าให้ชมุชน
โดยรอบมากกว่า 1,300 ไร่ เกดิการอนรัุกษ์ดนิ
และน�า้อย่างยัง่ยนื

กรมส่งเสรมิการเกษตร ท�างานเชงิรกุ เปิดเกม
ลุยยกระดับวงการไม้ดอกไม้ประดับไทย มุ่งเป้า 
ท�ายุทธศาสตร์การพฒันาให้รุ่งเรอืง เสรจ็ภายในปี 66  
หนนุไม้สร้างเงนิเป้าหมาย 3 กลุม่ พร้อมจบัมือ 
ทกุฝ่ายสร้างผลผลติคณุภาพออกสู่ตลาดทัง้ใน และ 
ต่างประเทศ 

นายรพีทัศน์ อุ ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรม 
ส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า ในปี 2566 นี ้ กรม 
ส่งเสรมิการเกษตร ได้มแีนวทางส่งเสรมิ และพฒันา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาด 
ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจ 
ส�าคัญที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรกว่า 13,000  
ครวัเรอืน สร้างการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศไทย ด้วยมลูค่าการส่งออกปีละกว่า 4,500 
ล้านบาท โดยแนวทางการส่งเสริม และพฒันา กรม
ส่งเสรมิการเกษตรได้ก�าหนดจดัท�ายทุธศาสตร์การ 
ส่งเสริมไม้ดอกไม้ประดับขึ้น โดยมอบให้ส�านัก 
ส่งเสริมและจัดการสนิค้าเกษตร เป็นหน่วยงานหลกั 
เพื่อวางฉากทัศน์การพัฒนา และต่อยอดไปสู่การ
ประกาศเป็น road map ในอนาคต

รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวต่อไป
ว่า การจดัท�ายทุธศาสตร์ นับเป็นก้าวส�าคญัต่อการ
พัฒนาวงการไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย 
เพราะเป็นการทบทวนแผนการส่งเสรมิใหม่ทัง้ระบบ 
ภายใต้วิสยัทศัน์การพฒันาเพือ่อนาคต ทีช่ดัเจนและ
ครอบคลมุในทกุด้าน ไม่ว่าแนวทางการส่งเสริมใน

ชนิดของไม้กลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนทั้งด้าน 
องค์ความรูแ้ละเทคโนโลย ีการสร้างการเชือ่มโยงทางการ 
ตลาด รวมทัง้การวจิยัและพฒันาร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ ทูตเกษตร
ในประเทศต่างๆ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส�านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รวมถงึภาคเอกชน 
เป็นต้น ทัง้นี ้ต้องขอเรยีนว่า กรมส่งเสรมิการเกษตร 
พร้อมอ�านวยความสะดวก พร้อมด�าเนนิการในทกุ
ด้าน บนทุกความร่วมมอืกบัทกุฝ่าย ในการพัฒนา
คุณภาพของไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญ 
เพือ่สร้างการเตบิโตทัง้ด้านชนดิ และปริมาณ โดยมี
ตลาดรองรบัทัง้ใน และต่างประเทศ

“ทั้งนี้ จากการส�ารวจประเมินสถานการณ์ 
ไม้ดอกไม้ประดบัทีต่ลาดมคีวามต้องการ พบว่า มี  
3 กลุ่มทีส่�าคัญ และจ�าเป็นทีก่รมส่งเสรมิการเกษตร 
เข้าไปส่งเสริมสร้างการพัฒนา ได้แก่ กลุ่มไม้ดอก 
ไม้ประดับทีส่ร้างรายได้จากการส่งออก เช่น กล้วยไม้  
ทีส่ร้างรายได้จากการส่งออกได้มากถงึปีละ 2,800 กว่า 

ปีละกว่า 1,900 ล้านบาท และ กลุม่ไม้ดอกไม้ประดับ
พืน้ถ่ินทีเ่กีย่วพนักบัวถีิชวีติความเป็นไทย เช่น มะล ิ
พุด ดาวเรือง รัก บัว เป็นต้น จากการประเมิน 
เบือ้งต้นคาดว่า มมีลูค่าการซือ้ขายไม่ต�า่กว่าปีละ 10,000  
ล้านบาท” รองอธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าว

รองอธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อไปว่า 
การด�าเนนิการส่งเสรมิของกรมส่งเสรมิการเกษตร
ทีด่�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง ภายใต้โครงการต่างๆ  
เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า 
ไม้ดอกไม้ประดบั โครงการระบบส่งเสรมิเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ โครงการยกระดบัแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมยัใหม่และเชือ่มโยงตลาด เป็นต้น สามารถพฒันา 
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในพ้ืนที่ต่างๆ  
ทัว่ประเทศ ได้ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย ท้ังด้านการผลติ  
และการตลาด แต่ปริมาณผลผลติท่ีได้ยงัไม่เพียงพอ 
กับความต้องการของตลาด เรียกว่า ผลิตเท่าไร
ก็ไม่พอ ดังนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มพื้นที ่
ปลกูในแหล่งใหม่ท่ีมศีกัยภาพ พร้อมด�าเนนิการส่งเสรมิ 
ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนากลุ่ม การส่งเสริม
องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุน
เทคโนโลยีใหม่ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย
การเชื่อมโยงการท�างานร่วมกับศูนย์ขยายพันธุ์พืช 

ล้านบาท รวมถงึไม้ประดบัใหม่ๆ เช่น ลิน้มงักร มอน
สเตอร่า ฟิโลเดนดรอน อโกลนมีา เป็นต้น ด้วยขณะนี้
ต่างประเทศให้ความสนใจ และมมีลูค่าการส่งออกที่
เพิม่ขึน้อย่างมีนยัส�าคญั และต้องได้รบัการสนับสนนุ
เพิม่มากข้ึน กลุม่ไม้ดอกไม้ประดบัทีผ่ลติเพือ่ทดแทน
การน�าเข้า เช่น กหุลาบ เบญจมาศ ลลิลี ่เป็นต้น ด้วย
ปรมิาณทีผ่ลติได้ในประเทศ ยงัมปีรมิาณไม่เพียงพอ
กับความต้องการใช้ ท�าให้ต้องมีการน�าเข้ามากถึง 

การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงานด้วย 
การใช้โซล่าเซลล์ เป็นต้น ทั้งหมดเป็นสิ่งที่กรม 
ส่งเสรมิการเกษตร ก�าลงัเร่งด�าเนนิการ เพ่ือสร้างการ 
พัฒนา ท้ังตัวเกษตรกร และคุณภาพของไม้ดอก 
ไม้ประดับ ให้ตรงกบัความต้องการของตลาดทัง้ใน
และต่างประเทศ
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ส่อง ‘โครงการค้างท่อ’ คมนาคม 
งานหิน ‘สุรยิะ จงึรุง่เรอืงกิจ’

ส่อง ‘โครงการค้างท่อ’ กระทรวงคมนาคม งานหิน  
‘สรุยิะ จงึรุ่งเรอืงกจิ’ รอเคาะสนิม รวมโปรเจกต์ 
ใหม่ ‘รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย’

ทัง้นี ้ กระทรวงคมนาคมภายใต้รฐัมนตรคีนใหม่ 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มีงานหินรอคอยอยู่ไม่ใช่
น้อย เพราะแต่ละงานล้วนเป็นบ๊ิกโปรเจกต์ด้วยกัน
หลายโครงการทีส่�าคัญ ซ่ึงแต่ละโครงการกล่าวได้ว่า
เป็นโครงการค้างท่อมาจากรัฐบาลก่อนแทบทั้งสิ้น 
รวมทัง้ยงัต้องผลกัดนัภารกจิส�าคัญใหม่ คือ รถไฟฟ้า 
20 บาทตลอดสาย

ส�าหรบัโครงการค้างท่อทีน่่าจบัตาประกอบด้วย  
1. โครงการรถไฟความเรว็สงู ไทย-จีน ระยะท่ี 2 เส้นทาง 
นครราชสมีา-หนองคาย ระยะทาง 356 กม. วงเงนิ 
ลงทุน 3.2 แสนล้านบาท 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีม 
ตะวนัตก (บางขนุนนท์-ศนูย์วฒันธรรมฯ) โครงการน้ี 
ถูกพ่วงสัญญาการเดินรถไฟฟ้าสายสีส ้มตลอด 
ทัง้สาย (บางขนุนนท์-มนีบรีุ) ซึง่บริษทั ทางด่วนและ
รถไฟฟ้ากรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) หรอื BEM เสนอ 
ผลประโยชน์ดทีีส่ดุ แต่เป็นการประมลูทีถ่กูต้ังข้อสังเกต 
หลายประเด็น เช่น หลักเกณฑ์ตัดสินผู้ชนะประมูล  
ข้อเสนอรับเงนิอดุหนนุค่าก่อสร้าง การก�าหนดเงือ่นไข
ผูเ้ข้าประมลูทีอ่าจเข้าลักษณะการกดีกนั

ขณะที ่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) ได้สรุปสถานะโครงการก่อสร้างงานโยธา
รถไฟฟ้าสายสส้ีมส่วนตะวนัออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ 
-มีนบุ รี  ด� า เนินการแล ้ ว เสร็ จ  100% แต  ่

ระยะทางประมาณ 35.85 กโิลเมตร วงเงิน 56,035 
ล้านบาท ปัจจุบันผ่านความเห็นชอบของคณะ
กรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน (คณะกรรมการพพีพี)ี แล้ว โดย ทล.จะเสนอให้ 
ครม.พจิารณาเหน็ชอบหลักการเพือ่ขอใช้เงนิกู ้ หาก
ผ่านความเหน็ชอบ จะเริม่ประกาศเชญิชวนให้เอกชน 
ร่วมลงทุนภายในกลางปีหรอืปลายปี 2567 หลงัจากนัน้ 
จะเริม่ด�าเนนิการก่อสร้างได้ภายในปี 2568 ระยะเวลา 
ก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะเปิดให้บรกิารปี 2572

2. โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข 9  
สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้าน
ตะวนัตก) หรือ M9 ช่วงบางบวัทอง-บางปะอนิ ระยะทาง  
34.1 กโิลเมตร วงเงนิลงทนุก่อสร้าง 15,260 ล้านบาท  

AI ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) 
หรือท่ีคุ้นหูกันโดยทั่วไปว่า AI เป็นกุญแจส�าคัญ
ท่ีจะไขประตสูู่ความส�าเรจ็บนโลกดจิิทลั ทีห่ลาย
อุตสาหกรรม ให้ความส�าคัญและน�ามาประยุกต์
ใช้เพิ่มมากขึ้น สะท้อนให้เห็นจากผลส�ารวจ 
“ความพร้อมในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยปัีญญา 
ประดษิฐ์ (AI) ส�าหรบับรกิารดจิทัิลอย่างมธีรรมาภิบาล  
(AI Readiness Measurement) ปี 2566 
โดย ETDA และ สวทช. พบว่า ในอีก 1-2 ปีน้ี 
อตุสาหกรรมต่างๆ ของไทยมแีผนทีจ่ะน�า AI ไป
ใช้งานสงูถงึ 56.60% อาจเพราะเทคโนโลยี AI  
เข ้ามาช่วยตอบสนองท้ังในความแม่นย�า  
ความรวดเรว็ในการท�างาน และเข้ามาเป็นผูช่้วย 
ในการท�างานของคนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่เว้น 
แม้แต่ “วงการแพทย์ของไทย” ทีวั่นนีใ้นหลายๆ 
กระบวนการดแูล รกัษา ได้น�า AI เข้ามาประยุกต์
ใช้แล้ว ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เป็นจ�านวน
มากของผู้ป่วยเพือ่ประกอบการวนิจิฉยัโรค การลด
ขัน้ตอนการท�างานซ�า้ๆ ของทมีแพทย์ การตดิตาม
อาการของผู้ป่วยด้วยระบบออนไลน์ ฯลฯ

จากปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ ไม่เพยีงเป็นสัญญาณ 
ทีบ่่งบอกถึงการยกระดบัศกัยภาพวงการทางการ
แพทย์ไทย สู่การเป็น Digital Healthcare ยคุใหม่
เท่านัน้ แต่ยงัท�าให้เกดิกระแสของการตัง้ค�าถาม
เกีย่วกบัการใช้ AI ท่ีเข้ามาช่วยดแูล รกัษาสุขภาพ 
ของผูป่้วยว่ามคีวามน่าเชือ่ถอืแค่ไหน อกีทัง้ หลายคน 
ต่างให้ความส�าคัญด้วยว่า การใช้ AI ในวงการ 
แพทย์ให้ถกูต้องตามหลกัจรยิธรรมและธรรมาภบิาล  
จะใช้อะไรมาเป็นกลไกในการดแูลเรือ่งนี?้

บทความนี ้จะพาทกุคนไปหาค�าตอบพร้อมกนั
กบัศนูย์ AIGC by ETDA (AI Governance Clinic 
by ETDA) ทีเ่มือ่เรว็ๆ นี ้ได้เปิดเวท ีETDA LIVE  

อปัเดต AI Governance Guideline ไปพร้อม
กนั เมือ่เรว็ๆ นี ้ศูนย์ AIGC by ETDA จึงร่วมกบั
สถาบนั ADTE by ETDA (เอด็เต้ บาย เอต็ด้า) 
พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI จากทั้งไทยและ 
ต่างประเทศ จงึเดนิหน้าเปิดหลกัสตูร “AI Executive  
Program (AiX) Digital Healthcare” ส�าหรบั 
ผูบ้ริหาร และผูน้�าองค์กรกลุม่ Healthcare ทัง้ภาค 
รัฐและเอกชนรุ ่นแรก เพื่อเตรียมพร้อมและ 
ยกระดับกระบวนการประยกุต์ใช้ AI ด้าน Healthcare  
ของไทย ให้เกดิการใช้งาน AI ทีส่อดคล้องตามหลกั
ธรรมาภบิาล ตลอดจนมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง โดย
หลักสูตรนี้ ได้มุ่งเตรียมพร้อมตั้งแต่บทบาทของ 
ผูบ้รหิาร เรือ่งไหนทีต้่อง Focus หากหน่วยงานหรอื 
องค์กรต้องน�า AI มาใช้งาน แนวคดิการใช้งาน AI 
ที่ควรจะเป็น ผ่านการถอดสูตรความส�าเร็จและ
บทเรียนจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่คร�่าหวอด
ในวงการ AI ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การ
อภปิราย ตลอดจน Knowledge sharing ผ่าน Use 
case ทีน่่าสนใจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การ
เดินทางศึกษาดูงานจริงที่ประเทศสิงคโปร์ ทั้ง
หน่วยงานทีผ่ลกัดนันโยบายด้าน Healthcare การ 
หารอืร่วมกบัหน่วยงานส�าคญั เช่น ในด้าน Personal  
Data Protection การดูงานในโรงพยาบาลที่มี
การน�า AI มาประยกุต์ใช้ ตลอดจน Networking 
ร่วมกับผู ้ประกอบการเพื่อให้เห็นเทรนด์ของ
เทคโนโลย ีรวมถงึการท�า Workshop เพือ่ให้เกดิ
ไอเดียเกีย่วกับการน�า Foresight strategic เพือ่
ช่วยในการมองภาพอนาคตทีค่วรจะเป็น พร้อมทัง้ 
การใช้เครือ่งมอืเพือ่การวางยทุธศาสตร์ในการขบัเคลือ่น 

การด�าเนินงานขององค ์กรด ้วยเทคโนโลยี  
AI ที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิด 
Good governance ท่ีเหมาะสมตามบรบิทของ
แต่ละองค์กร เม่ือจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจึงได้
เครื่องมือตลอดจนเครือข่ายการท�างานเพื่อการ
ต่อยอดการด�าเนนิงานในองค์กรได้จรงิ

	 E	C	L	I	สตูรส�ำเร็จของกำรใช้	AI	
	 ในวงกำรแพทย์

เมือ่ถามว่า ท้ายทีส่ดุแล้ว การใช้งาน AI ใน
วงการแพทย์จะประสบความส�าเร็จได้นั้น อะไร
คอื Key Success ทีเ่ราต้องให้ความส�าคญั ส�าหรบั
วงเสวนานี้ ได้สรุปสูตรของความส�าเร็จในการ
ประยกุต์ใช้ AI ให้เราคอื E C L I โดย E- Ecology  
การสร้างระบบนิเวศของความสมดุล ระหว่าง 
การใช้ประโยชน์จาก AI ทัง้ในเชงิสาธารณะและ
เชงิพาณชิย์ทีต้่องบาลานซ์กนั C-Client Centric 
การให้บรกิารหรอืการใช้ประโยชน์จาก AI โดยมี
ผูร้บับรกิารเป็นศนูย์กลาง โดยเราต้องค�านงึถงึสทิธ ิ
ความสามารถในการเข้าถงึของผูร้บับรกิาร ตลอดจน 
ผลกระทบหรือการเยียวยาที่จะเกิดขึ้น หาก 
การใช้งานเกดิความผดิพลาด L-Law & Regulation  
การปรับปรุ งกฎหมาย แนวทางการดูแล  
ควรมีความทนัสมัย เท่าทนัเทคโนโลย ีAI อยู่เสมอ 
สดุท้ายคอื I-Improvement & Continuous 
Improvement ทีต้่องน�าไปประยุกต์ใช้งานจริง
ไปพร้อมๆ กบัการปรบัปรงุกระบวนการทางด้าน
เทคโนโลยอียูอ่ย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกดิการพฒันา
ทีร่องรบัอนาคต

AI แทนแพทย์ได้หรือยัง
 AI Governance ส�าคัญอย่างไร?

ในยุค Digital Healthcare

รฐัและเอกชน (PPP Gross Cost) โดย ทล.จะเป็น
ผู้ลงทุนการก่อสร้างงานโยธาและจ้างเอกชนบริหาร
จัดการ อายุสญัญาสมัปทาน 30 ปี โครงการนี ้กรมจะ
เสนอต่อกระทรวงคมนาคมและ ครม.ชุดใหม่พิจารณา
เหน็ชอบด้วยเช่นกนั

4. โครงการมอเตอร์เวย์ หมายเลข 8 สาย
นครปฐม-ชะอ�า (M8) ระยะทาง 109 กโิลเมตร โดย 
ทล.จะเสนอให้ ครม.พิจารณาอนมุตัก่ิอสร้างช่วงแรก 
 ได้แก่ ช่วงที ่ 1 ช่วงนครชัยศร-ีปากท่อ ระยะทาง  
61 กโิลเมตร วงเงนิลงทนุรวม 43,227 ล้านบาท แบ่งเป็น 
ค่าก่อสร้าง 29,156 ล้านบาท ค่างานระบบ 1,783 ล้านบาท  
และค่าเวนคืน 12,287 ล้านบาท ปัจจุบัน ทล.อยู่
ระหว่างเสนอแผนความต้องการเงินกูร้ะยะปานกลาง 
5 ปี (2567-2571) หาก ครม.พิจารณาเหน็ชอบแล้ว 
จะเร่ิมจัดกรรมสทิธ์ิทีด่นิ พร้อมเปิดประมลูให้เอกชน
ร่วมลงทนุต่อไป โดยกระบวนการดงักล่าวจะใช้ระยะ
เวลาประมาณ 1 ปีครึง่ ก่อนเริม่ด�าเนนิการก่อสร้าง 
ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

ทล.ชง “คมนาคม” สร้างมอเตอร์เวย์ 
“นครปฐม-ปากท่อ” เฟสแรก 4.32 หมืน่ล.

กรมทางหลวงเตรียมเสนอคมนาคม
ก่อสร้างมอเตอร์เวย์ “นครปฐม-ปากท่อ” เฟส
แรกวงเงนิ 4.32 หมืน่ล้านบาท ภายในปี 67 
จ่อเปิดประมลูดงึเอกชนร่วมทนุพพีพีใีนปี 68

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รอง
อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมฯ 
เตรยีมเสนอกระทรวงคมนาคมพจิารณาอนมุตัิ
โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง 
(มอเตอร์เวย์) หมายเลข 8 หรือ M8 สาย
นครปฐม-ชะอ�า ระยะทาง 109 กโิลเมตร (กม.) 
ซึง่เบือ้งต้นแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง คอื 
ช่วงที่ 1 ช่วงนครปฐม-ปากท่อ ระยะทาง  
61 กโิลเมตร (กม.) และ ช่วงที ่2 ช่วงปากท่อ-ชะอ�า  
48 กโิลเมตร (กม.)

ซึ่งกรมฯ จะเริ่มด�าเนินการน�าร่องช่วง
นครปฐม-ปากท่อ วงเงิน 43,227 ล้านบาท
ก่อน แบ่งเป็น ค่างานโยธา 29,156 ล้านบาท 
งานระบบ 1,783 ล้านบาท และค่าเวนคนืทีด่นิ 
12,288 ล้านบาท เนื่องจากมีรูปแบบด�าเนิน
โครงการในช่วงดังกล่าวแล้ว แต่จะต้องมีการ
เวนคนืทีด่นิ

ส่วนการจดัรายงานการประเมนิผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบ
แล้ว เพียงแต่มีการแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม 
เนือ่งจากต�าแหน่งทีต่ัง้เดมิใน EIA ไม่ตรงกนั ซึง่จะ
ต้องปรบัให้สอดรบักบัการออกแบบโครงการฯ 

ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากกระทรวง 
อนมุตัจิะเสนอ ครม.ใหม่ทนัท ีคาดว่าจะด�าเนินการ 
ภายในปี 67

“กรมฯ อยู่ระหว่างเสนอแผนเงินกู้ระยะ
ปานกลาง 5 ปี (เริม่ตัง้แต่ปี 67-71) หาก ครม. ใหม่ 
พิจารณาเห็นชอบ จะเริ่มจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
และเวนคนืทีด่นิภายในปี 68-69 หลงัจากนัน้ 
จะเริม่เปิดประมลูให้เอกชนร่วมลงทนุภายในปี 68  
โดยจะเร่ิมด�าเนินการก่อสร้างเร็วสุดได้ภายใน 
ปี 69 ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 4 ปี คาดว่า
จะเปิดให้บรกิารปี 73”

ส�าหรับแนวเส้นทางโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม–ปากท่อ 
 –ชะอ�า (M8) มจีดุเริม่ต้นโครงการเช่ือมต่อกับ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่– 
กาญจนบรุ ี (M81) ทีบ่รเิวณทางแยกต่างระดบั
นครชัยศร ี อ�าเภอนครชัยศร ี จงัหวดันครปฐม 
และมีจุดสิ้นสุดโครงการเช่ือมต่อกับทางหลวง
แผ่นดนิหมายเลข 4 บริเวณ กม.188 อ�าเภอ
ท่ายาง จงัหวดัเพชรบรีุ รวมระยะทางประมาณ 
109 กิโลเมตร

ตลอดเส ้นทางประกอบด้วยด่านเก็บ 
ค่าธรรมเนยีมผ่านทางจ�านวน 9 แห่ง ได้แก่ 1. ด่าน 
นครชัยศร,ี 2. ด่านตลาดจินดา, 3. ด่านบางแพ, 
4. ด่านราชบรีุ, 5. ด่านวดัเพลง, 6.ด่านปากท่อ 1, 
7. ด่านปากท่อ 2, 8. ด่านเขาย้อย, 9. ด่านท่ายาง

ชวน ผู้เชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้อง น�าโดย ดร.ศักด์ิ  
เสกขนุทด ทีป่รกึษาอาวุโส ETDA ดร.พฒันศักด์ิ 
มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สาร มหาวทิยาลัยมหดิล ดร.งามเนตร 
เอีย่มนาคะ นกัวชิาการสาธารณสุขช�านาญการ
พเิศษ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศลิปะ กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ มาร่วมเปิด
วงเสวนา แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันถึงประเด็น
ข้างต้น ภายใต้หัวข้อการพูดคุย “Healthcare 
ยคุใหม่... กบัการสร้าง AI GOVERNANCE ของ
ผูน้�าองค์กร”

	 AI	อจัฉรยิะแค่ไหน	กแ็ทนแพทย์ไม่ได้
ถ้าพูดถึงเร่ืองของความฉลาดล�้าของ AI 

แน่นอนเราคงปฏเิสธไม่ได้ว่า นีค่อืเรือ่งจรงิ ทีว่นัน้ี
สถานพยาบาล โรงพยาบาลในหลายแห่งของไทย 
น�า AI เข้ามาช่วยในการวินจิฉยั รกัษา ดแูล ให้
ค�าปรึกษาแก่ผูป่้วยกนัอย่างกว้างขวางมากข้ึน แต่
เชือ่หรอืไม่ว่า แม้ AI ทีเ่ปรียบเสมอืนผูช่้วยแพทย์ 
ที่สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ แต ่
กไ็ม่สามารถเข้ามาทดแทนการท�างานของแพทย์ได้  
เพื่อให้เราได้เห็นภาพ ในวงเสวนาได้มีการยก 
ตวัอย่างประกอบ ในกรณีทีม่กีารน�าภาพถ่ายฟิล์ม
เอก็ซเรย์จากระบบ AI มาช่วยในการวเิคราะห์และ
หารอยโรคของผู้ป่วยผ่านฟิล์มเอก็ซเรย์ ทีแ่ม้ AI  

จะช่วยบ่งชีร้อยโรคผ่านฟิล์มเอก็ซเรย์ได้ แต่กไ็ม่ได้
มคีวามแม่นย�าหรือเชือ่ได้แบบ 100% เพราะภาพ
เอก็ซเรย์ทีน่�ามาเทรนในระบบ AI ทีเ่ราใช้กนั เป็น
ภาพเอก็ซเรย์จากต่างประเทศ ซ่ึงแน่นอนว่า รปูร่าง
และสรีระร่างกายทีน่�ามาใช้เป็นของคนต่างชาติ ที่
ต่างจากคนไทย เมือ่น�าภาพเอก็ซเรย์ในระบบ AI 
มาเทยีบกบัภาพเอก็ซเรย์ของคนไทย จึงไม่สามารถ
ใช้เทยีบเคยีงกนัได้ทัง้หมด ดงันัน้ การใช้งาน AI จึง 
เข้ามาแทนแพทย์ไม่ได้ แต่การใช้งานต้องอยู่ภายใต้ 
การดูแลและการควบคุมของแพทย์ เพราะใน 
วนัทีก่ารใช้งาน AI เกดิปัญหา คนทีต้่องรบัผดิชอบ  
คอื แพทย์ ไม่ใช่ AI

	 AI	Governance	หนทำงสูค่วำมส�ำเรจ็	
	 ใช้	AI	อย่ำงเหมำะสม

เน่ืองจากเทคโนโลย ีAI มีลกัษณะพิเศษทีแ่ตกต่าง 
จากเทคโนโลยดีจิทิลัทีท่กุคนเคยใช้กันมา เพือ่ให้ 
การใช้งานเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยไม่เกิดผลกระทบ 
กับผู้ใช้หรือผู้ประกอบการนั้น จึงจ�าเป็นต้องมี 
แนวปฏบิติัเพือ่เป็นกรอบทศิทางของการประยกุต์
ใช้งาน AI ได้อย่างเหมาะสม ตามหลกัจรยิธรรม
และธรรมาภบิาล ซึง่ปัจจบุนันี ้ประเทศไทยเราได้
ม ี “แผนปฏบิตักิารด้านปัญญาประดษิฐ์แห่งชาต ิ
เพือ่การพฒันาประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2570)” 
(คณะรัฐมนตรมีมีติเหน็ชอบเมือ่วันที ่26 กรกฎาคม 

2565) ทีจ่ะเข้ามาเป็นกรอบการท�างานเพือ่ส่งเสริม 
ขบัเคลือ่นให้ประเทศเกิดการประยกุต์ใช้ AI อย่าง
มปีระสทิธภิาพ สูก่ารยกระดบัเศรษฐกจิดจิทิลัและ 
คณุภาพชวีติของคนไทย ผ่านยทุธศาสตร์ทีส่�าคญั 
5 ด้าน ครอบคลมุทัง้ในด้านการเตรยีมความพร้อม 
ของประเทศทัง้ในด้านสงัคม จริยธรรม กฎหมาย 
และกฎระเบยีบ (Driving AI Governance, Law  
and Regulation) ด้านการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบสนับสนุน ด้านการเพิ่มศักยภาพ
บคุลากร (Reskill, Upskill, Newskill) ด้านการ 
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (AI Apply  
Research and Innovation) และด้านการส่งเสรมิให้ 
เกดิการประยุกต์ใช้ AI ทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน

ETDA หนึ่งหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อน AI 
Governance ของประเทศให้เป็นรูปธรรม จึง
เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์  
(AI Governance Clinic: AIGC by ETDA)  
ขึน้มา เพือ่ให้ค�าปรกึษาด้านนโยบาย ธรรมาภบิาล
ปัญญาประดษิฐ์ การประยกุต์ใช้งาน AI ส�าหรบั
การท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์แก่ทกุภาคส่วน 
ซึง่ได้มหีลายหน่วยงานได้เข้ามาปรกึษาในหลายๆ 
เรือ่ง เช่น เรือ่งกฎหมาย แนวทางการน�าไปใช้ วธิ ี
การปฏิบัติตัว–บทบาทหน้าที่ที่หากต้องมีการ 
น�า AI เข้ามาใช้ในอนาคต รวมถงึการพัฒนาและ
เผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนการสร้างเครอืข่ายผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในและต่าง 
ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ  
ตลอดจนนวัตกรรมเทคโนโลยี และที่ส�าคัญคือ  
การพฒันาแนวทางการประยกุต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์ 
อย่างมีธรรมาภิบาล ส�าหรับผู้บริหารองค์กร  
หรือที่เรียกว่า AI Governance Guideline 
for Executives เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับ 
การก�ากับดูแลการประยุกต์ใช้ AI ในมุมของ 
ผูบ้ริหารองค์กร โดยเเนวปฏิบตันิี ้จะเร่ิมน�าร่อง
ใช้งานในกลุม่การแพทย์ และสาธารณสขุก่อน 
(Healtcare) เนือ่งจากเป็นกลุม่ทีม่กีารน�า AI 
มาใช้ในการดแูลรกัษาผูป่้วยอย่างแพร่หลาย เพือ่
ป้องกนัผลกระทบหรอืความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้จาก
การใช้งาน AI ในอนาคต ภายใต้แนวคดิ Good 
governance ทีเ่หมาะสมกับบรบิทของประเทศ

	 AiX	หลกัสตูรทำงเลือก
	 ส�ำหรบั	Healthcare	ยคุใหม่

เพื่อตอบโจทย์วงการแพทย์ยุคใหม่ในการ
ประยุกต์ใช้งาน AI อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม

ยงัไม่สามารถเปิดเดินรถให้บริการประชาชนได้ เน่ืองจาก 
สัญญาเดินรถ ได้รวมอยูก่บัสญัญาการจดัหาเอกชน
ร่วมลงทุนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วง
บางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และก่อสร้างงาน
โยธาส่วนตะวนัตก ช่วงบางขนุนนท์-ศูนย์วฒันธรรมฯ

3. โครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ส่วนต่อ
ขยาย 5 เส้นทาง วงเงนิรวมกว่า 6.8 หมืน่ล้านบาท 
คอื ช่วงรังสติ-มธ.รงัสติ ระยะทาง 8.84 กม. วงเงนิ 
6,468.69 ล้านบาท, ช่วงบางซือ่-หัวล�าโพง ระยะทาง 
5.76 กม. ช่วงบางซ่ือ-มกักะสนั-หวัหมาก ระยะทาง 
20.14 กม. ท้ัง 2 สายรวมวงเงนิ 47,000 ล้านบาท, 
ช่วงตลิง่ชัน-ศาลายา ระยะทาง 14.80 กม. วงเงิน  
10,670.27 ล้านบาท และช่วงตลิง่ชนั-ศริริาช ระยะทาง  
5.70 กิโลเมตร วงเงิน 4,694.36 ล้านบาท และ 
คาดว่าจะเปิดประกวดราคาในปี 2566

4. โครงการรถไฟฟ้าสายสเีขียว โครงการนีเ้ป็น
ปัญหาระหว่างกรงุเทพมหานคร (กทม.) กับภาระหนี ้
คงค้างกบัเอกชนคู่สัญญารวมประมาณ 50,000 ล้านบาท  
และยังมีภาระที่ต้องรับโอนบริหารโครงการจาก 
รฟม. ซึง่ต้องช�าระค่างานโยธาก่อสร้างส่วนต่อขยาย
รวมประมาณ 70,000 ล้านบาท โดยหาก กทม.ยงัไม่
สามารถเคลียร์หน้ี และรบัโอนสทิธบิรหิารโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายมาดูแล ก็จะท�าให้ 
กทม.ไม่สามารถจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยายดงักล่าว และไม่มีเงนิสะสมเพือ่ไปช�าระค่าจ้าง
แก่เอกชนตามสัญญา

5. โครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 เส้นทาง
ขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 167 กโิลเมตร มลูค่า
โครงการ 29,748 ล้านบาท เส้นทางปากน�า้โพ-เด่นชัย 
ระยะทาง 280.5 กโิลเมตร วงเงนิ 59,399.80 ล้านบาท  
เส้นทางชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง  
308 กิโลเมตร วงเงนิ 36,683 ล้านบาท

ในส่วนของกรมทางหลวง ก็มี 4 โครงการ  
ท่ีเตรยีมเสนอให้กระทรวงคมนาคม และ ครม.ชดุใหม่ 
พจิารณาเหน็ชอบและอนมุตั ิวงเงนิ 145,880 ล้านบาท  
ประกอบด้วย

1. โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงหมายเลข 9  
สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้าน
ตะวันตก) หรือ M9 ล่าง ช่วงบางขนุเทยีน-บางบวัทอง 

ทีม่า  : ส�านกังานพฒันาธรุกรรม
  ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ETDA)

สรุยิะ จงึรุง่เรืองกจิ

เบื้องต้นกรมจะเสนอต่อ ครม. ขอใช้แหล่งเงินกู้ 
เพือ่ด�าเนินการก่อสร้างงานโยธา หลงัจากนัน้จะเจรจา
ร่วมกับส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ (สบน.) เพ่ือขอ
ใช้แหล่งเงนิกู ้ หากได้ข้อสรุปแหล่งเงนิกูแ้ล้วจะเสนอ
ต่อ ครม.อีกครั้ง เพื่อพิจารณาเห็นชอบการประมูล
โครงการ คาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลและด�าเนินการ
ก่อสร้างภายในปลายปี 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี 
ส่วนงานตดิตัง้ระบบและบ�ารงุรกัษา เบือ้งต้นกรมจะใช้
งบประมาณจากกองทนุมอเตอร์เวย์ เพือ่ด�าเนนิการ
ก่อสร้างเอง คาดว่าจะเปิดให้บรกิารได้ภายในปี 2572

3. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
(มอเตอร์เวย์) ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข 
หรอืดอนเมอืงโทลล์เวย์ ช่วงรงัสติ-บางปะอนิ (M5) 
ระยะทาง 22 กม. วงเงนิค่าลงทนุก่อสร้าง 31,358 
ล้านบาท ประกอบด้วย ค่างานโยธา 30,125 ล้านบาท 
ค่าเวนคนื 78 ล้านบาท ค่างานระบบ 1,155 ล้านบาท 
ขณะน้ีผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการพีพีพีแล้ว 
โครงการจะใช้รปูแบบการให้เอกชนร่วมลงทนุระหว่าง

ขณะที่ โครงการที่มาจากนโยบายหาเสียง คือ 
รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ที ่สุริยะ กป็ระกาศเดนิหน้า 
ทันที เพราะถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่จะต้อง 
ด�าเนินการ ซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง 
เนือ่งจากต้องใช้งบประมาณในการสนบัสนนุ ดงันัน้ 
จะมกีารหารอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ทัง้กระทรวง
การคลัง รฟม. และกรมการขนส่งทางราง เพื่อดู
แนวทางถึงแหล่งเงิน รวมถึงวางกรอบระยะเวลา 
ในการด�าเนนิการ

ทัง้น้ี มกีารศกึษาตามกลุ่มเป้าหมายผู้เดนิทางด้วย
ระบบขนส่งมวลชนทางราง ใน 2 กรณ ีคือ 1. กลุม่
ประชาชนผูใ้ช้บรกิารทัว่ไป 2. กลุม่ผูถื้อบตัรสวัสดกิาร 
แห่งรัฐ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในกลุ่มประชาชน 
ผูใ้ช้บรกิารทัว่ไป หากรฐัจัดเก็บค่าโดยสาร 20 บาท
ตลอดสาย คาดว่าจะต้องใช้เงินอุดหนุนจากภาครัฐ
รวม 5,446 ล้านบาท/ปี ส่วนกลุม่ผูถ้อืบตัรสวัสดิการ
แห่งรัฐ คาดว่า จะต้องใช้เงินจากภาครัฐอดุหนนุรวม 
307.86 ล้านบาท/ปี



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

นายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให ้
ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว  

เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ 
ในวันท่ีต้องการความยุติธรรม และบางครั้ง
ก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นก�าอีกด้วย 
ท�าให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือ
ทนายความ 

แต่ในความเป็นจริง การเป็นทนายนั้นมี
บททดสอบอยู่ นั่นคือ ความซื่อสัตย์สุจริตและ
จรยิธรรมทีม่ัน่คง ยดึมัน่ในความถกูต้องและศรัทธา 
ในหลักกฎหมายอย่างแท้จริง บางคนอาจมช่ัีวโมงบนิ 
ไม่มากพอ รบีร้อนใจทีอ่ยากจะเป็นทนาย ท�าให้ 
เกดิข้อผดิพลาดในการว่าความ รวมไปถงึอาจเกดิ
ความโลภขึน้ได้ ซึง่ท�าให้เส้นทางอาชพีทนายความ 
อาจมืดมนลงได้

วันน้ีอปท.นิวส์เชิญเป็นแขก จึงอยากเล่า
ต�านานที่มีอยู่จริงกับ สุชาติ ชมกุล อุปนายก 
ฝ่ายกจิการพเิศษ สภาทนายความ อาย ุ60 กว่าปี  
ทนายมือหนึ่งของประเทศไทย ผู ้ท�าคดีดังๆ  

นนทบรีุ 2 สมยั ซึง่หลังจากนัน้ ได้ลงชงิต�าแหน่ง
ได้เป็นประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี  
เป็นถงึ 2 สมยั หลังจากครบวาระ 6 ปีแล้ว ได้ลงสมัคร 
กรรมการบริหารสภาทนายความ โดยที่มี 
สกั กอเรอืงแสง เป็นนายกสภาทนายความ ซ่ึงตัวเขา 
ได้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรหิารสภาทนายความ
ภาค 1 อีก 2 สมยั คอืในยคุของ สกั กอแสงเรอืง และ  
เดชอดุม ไกรฤทธ์ิ 

“หลั งจากนั้ น ก็หยุดงานบริหารสภา
ทนายความมา 6 ปี จนกระท่ังปีท่ีแล้วได้ลง
เลือกตั้งในต�าแหน่งกรรมการสภาทนายความ 
กไ็ด้รบัเลอืกตัง้ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งอปุนายก 
ฝ่ายกิจการพิเศษสภาทนายความฯ มีหน้าท่ี
บริหารดูแลเรื่องเกี่ยวกับมรรยาททนายความ
และส�านักงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสภา
ทนายความ” คุณสุชาติ กล่าวด้วยน�้าเสียง 
ภาคภมูใิจ

คุณสุชาติ บอกต่อว่า การดูแลเร่ืองเก่ียวกับ 
ม ร ร ย า ท ท น า ย ค ว า ม  คื อ ก า ร ค ว บ คุ ม 
ความประพฤตขิองทนายความ โดยตอนทีตั่วเขา 
ได้เข้ามาในต�าแหน่งนี ้ก็มีคดีเก่าค่ังค้างเยอะมาก และ 
ได้พยายามสะสางให้รวดเร็ว นอกจากนี ้ ได้แก้ไข
ข้อบงัคบัในการสอบมรรยาททนายความให้กระชบั
และรวดเรว็ขึน้ เพือ่ประโยชน์ของทนายความและ
ประชาชนทีไ่ด้รับความเสยีหาย 

ซึง่ตลอด 5-6 ปีท่ีผ่านมา ได้เกดิทนายหน้าสือ่  
ออกมาให้ความเหน็ต่างๆ ในลกัษณะ ผดิๆ ถกูๆ 
สร้างความปั่นป่วนให้กับสังคม ซึ่งเป็นการท�า
หน้าที่เกินเลยจากการเป็นทนายความ ท�าให้มี
ความพยายามเร่งรดัจดัระเบยีบ และด�าเนนิการ
กบัทนายความทีอ่อกนอกลูน่อกทาง หรอืทะเลาะ
กันหน้าสื่อ รวมไปถึงไม่ปฏิบัติตามมรรยาทหรือ
จริยธรรมทนายความ เพื่อกู้ศักด์ิศรีทนายความ 
ให้เป็นทีย่อมรับของประชาชน ซ่ึงช่วงหลงัจะเห็นได้ 
ว่าเร่ิมเงยีบๆ ไปมากแล้ว 

เป็นส่ิงส�าคญั”
คุณสุชาติได้บอกอีกว่า ปัจจุบันทนายความ

รุน่ใหม่ทีไ่ด้ใบอนญุาตทนายความ ท�าคดโีดยไม่มี
ความรู้และประสบการณ์ เอาลูกความเป็นหนู 
ลองยา ขณะทีช่ัว่โมงบนิในการท�างานยงัไม่มากพอ  
ท�าให ้ เกิดความเสียหายต ่อลูกความ และ 
สิง่ต่อมาทีข่าดไม่ได้ในการเป็นทนายทีด่คีอื ต้องรูจ้กั 
ค้นคว้าหาข้อมลูและความรูอ้ยูต่ลอดเวลา ต้องไม่
ท�าตวัเป็นน�า้เตม็แก้ว หลายคนค้นคว้าข้อมลูจาก
อนิเทอร์เนต็ แต่กลับไม่สนใจค้นคว้าหาความรูจ้าก
ครบูาอาจารย์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในแต่ละเรือ่ง 
จงึท�าให้เกดิความผดิพลาดในการท�าคดี

 อย่างไรก็ตาม คณุสชุาตกิล่าวว่า แม้ตวัเขาจะ
ว่าความมากว่า 30 ปี แต่กม็บีางเร่ืองทีอ่าจไม่เคย
เจอ แต่เดก็บางคนว่าความ 4-5 ปี เขาอาจได้เจอ
บางสิง่ทีต่นเองไม่เคยเจอกไ็ด้ ตรงนัน้กเ็ป็นครใูห้
เราได้ และส่ิงสดุท้ายคอื ต้องมจีรยิธรรม ซ่ือสตัย์
ต่อลกูความ และต้องเคารพมรรยาททนายความ 
ต้องรู้ว่าสิ่งใดควรท�า ไม่ควรท�า และการวางตน 
ให้มศีกัดิศ์รี รวมไปถงึต้องไม่ตระบดัสัตย์ตระบดัสนิ 
ลูกค้า คือ การประกอบอาชีพโดยสุจริต ของ
วชิาชีพนี้ 

เนือ่งจากอาชพีทนายความเป็นอาชพีทีน่่ากลวั
ส�าหรบัคนทีม่คีวามโลภ เพราะอาชีพนีบ้างครัง้อาจ
ได้เงินมาง่าย แต่ได้มาจากสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง จนท�าให้ 
เกิดความโลภได้ หรือท�าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือ 
ผดิมรรยาทผดิจรยิธรรม จะส่งผลกระทบต่ออาชีพ 
นกักฎหมายสะดุดลง สิง่ทีต่วัเขาภาคภมูใิจในการ
ว่าความนานกว่า 30 ปี ไม่เคยถกูลกูความร้องเรยีน 
เร่ืองมรรยาททนายความ ดังนั้น ความซ่ือสัตย ์

คดดีงัระดบัประเทศและเป็นคดีประวัติศาสตร์ เป็น
ทนายความให้กับ คณติตา กรรณสูต คดคีรอบครอง 
งาช้าง ซึ่งศาลพิพากษายกฟ้อง นอกจากนี้  
ได้เป็นทนายความให้กับ อษุามณ ีพลูเกดิ หรอื  
ขวญั อุษามณ ีดาราสาวชือ่ดัง  นอกจากนี ้เคยเป็น 
ทนายความคืนความยุติธรรมให้กับครู 9 คน  
ทีโ่รงเรยีนแห่งหนึง่ใน จงัหวดัสระแก้ว ทีโ่ดนคดี
อาญาทจุริตจากการรับวสัดุไม่ตรงไปตามก�าหนด
ไว้ในสญัญา แต่ได้ปกป้องผลประโยชน์ทางราชการ 
จนได้รับวัสดุที่มีคุณภาพดีกว่าที่ได้ก�าหนดไว้ 
เพราะเนื่องจากวัสดุตามสัญญาเป็นวัสดุที่ไม่ได้
คณุภาพ คณุสชุาตกิไ็ด้ไปต่อสู้ในศาล จนท�าให้ครู
ทัง้ 9 คน ได้รับค�าพพิากษายกฟ้อง และคดดัีงๆ ที่
เป็นข่าวหลายคดี ไม่อาจกล่าวในท่ีนีไ้ด้ 

และจากทีคุ่ณสุชาติได้ท�างานด้านทนายความ
มา 30 กว่าปี และท�าให้ประสบความส�าเร็จ 

มาแล้วมากมาย ซึง่ตลอดชวิีตการเป็นทนายมากว่า 
32 ปี ไม่เคยถกูร้องเรยีนมรรยาททนายความเลย  
และยงัเป็นอีกหนึง่ทนายน�า้ดทีีอ่ดตีเคยเป็นเดก็วัด 
ประกอบกับเป็นคนมุ่งมั่นและไขว่คว้าหาความรู ้
ในการเป็นทนายความและเคารพในครบูาอาจารย์ 
และศกึษาจากอาจารย์ จนท�าให้คณุสชุาตเิป็นหนึง่
ในทนายทีเ่ป็นต้นแบบของทนายความทีด่นีัน้เป็น
อย่างไร

คณุสุชาต ิเริม่ต้นเล่าว่า เขาเกดิทีจ่งัหวดัลพบรุี 
ตอนอาย ุ8 ขวบกไ็ปเตบิโตท่ีจงัหวดัสิงห์บรุ ีและ
โชคดีที่มีพระมาขอรับอุปการะและพาไปอยู่ที่
วดัศรจีฬุามณ ีท�าให้มโีอกาสได้ไปเรียนหนังสือที่
โรงเรยีนวัดศรจีฬุามณ ีทีจั่งหวดัสงิห์บรุ ี ท�าให้ได้ 
กนินอนกบัวดั และเรยีนหนงัสอืทีโ่รงเรยีนวดัตัง้แต่เดก็  

สุชาติ ชมกุล
อปุนายกฝ่ายกิจการพเิศษ สภาทนายความ

ส�ำหรบัเยำวชนท่ีต้องกำรมำท�ำงำนในด้ำนน้ี ส่ิงหน่ึงท่ีต้องมีคือควำมศรทัธำ 
และควำมเช่ือมั่นในกฎหมำย ต่อมำคือหลักกฎหมำยต้องแม่นย�ำ อย่ำใช้
กฎหมำยคิดเอำเอง และต้องมีครบูำอำจำรย์ เพรำะเด็กปัจจบัุนเมือ่ได้ใบอนุญำต
ทนำยควำมก็มักจะไม่มีครูบำอำจำรย์ แล้วจะไปเปิดส�ำนักงำนหรือประกำศว่ำ 
ตนเองมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ แต่ในควำมเป็นจริง ประสบกำรณ์ในสิ่งท่ีเขำ 
ไม่ได้เรียนในต�ำรำเยอะมำก เพรำะฉะนั้นจึงควรมีครูบำอำจำรย์ เป็นสิ่งส�ำคัญ

ด้านผลงานเด่นๆ ของคุณสุชาตินั้นถือได ้
ว่ามมีากมาย อาท ิท�าคดใีหญ่ให้กบั เจ๊ติม๋ ทวีพีลู  
เป็นคดีปกครองระหว่างบริษัทไททีวี จ�ากัด  
กับคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม (กสทช.) เป็น

ได้อย่างทกุวนัน้ี มาจากหลกัคดิส�าคญัคือ ยึดหลกั
กฎหมายเป็นส�าคญั เรามกีารน�าเสนอกฎหมายโดย
ไม่บดิเบอืน และยดึมัน่ในบทบญัญตัขิองกฎหมายก็
จะท�าให้ตนเองประสบความส�าเร็จในสายนีไ้ด้อย่าง 
ยัง่ยนื โดยคณุสชุาตไิด้ฝากไปถงึเยาวชนคนรุน่ใหม่ 
ที่อยากเดินเส้นทางของทนายเอาไว้ว่า “หลัก
กฎหมายต้องแม่น จรยิธรรมต้องม”ี

“ส�าหรับเยาวชนท่ีต้องการมาท�างานใน
ด้านนี้ สิ่งหนึ่งท่ีต้องมีคือความศรัทธาและ 
ความเชือ่มัน่ในกฎหมาย ต่อมาคอืหลกักฎหมายต้อง 
แม่นย�า อย่าใช้กฎหมายคิดเอาเอง และต้อง
มีครูบาอาจารย์ เพราะเด็กปัจจุบันเม่ือได ้
ใบอนญุาตทนายความกม็กัจะไม่มีครบูาอาจารย์ 
แล้วจะไปเปิดส�านกังานหรอืประกาศว่า ตนเอง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แต่ในความเป็นจริง 
ประสบการณ์ในสิง่ทีเ่ขาไม่ได้เรยีนในต�าราเยอะ 
มาก เพราะฉะนั้นจึงควรมีครูบาอาจารย์  

ต่อวชิาชพี ต่อเพือ่นร่วมอาชพี ต่อประชาชน เป็น 
สิง่ส�าคญั อาจกล่าวได้ว่า การจะประสบความส�าเรจ็ได้ 
นัน้ ต้องใช้เวลา ทนายความรุน่ใหม่บางคนอาจคดิ
ว่าเพยีงแค่ 5-6 ปี กป็ระสบความส�าเร็จก็ม ีซ่ึงความ
เป็นจรงิแล้วเป็นไปได้ยาก บางคนว่าความหลายสบิ
ปีจงึจะประสบความส�าเรจ็ในชวีติกม็ ี เป็นไปตาม
หลกัความจรงิทีว่่า “เป็นทนายความเหมอืนกนั 
แต่เป็นได้ไม่เหมือนกนั”

ข้อเสนอแนะ ควรจะฝึกกับส�านักงานท่ีมี
คุณภาพหรือฝึกกับครูบาอาจารย์ที่มีคุณภาพ 
จนกว่าจะรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถ

แล้วค่อยออกมา ทนายความที่ไม่ประสบความ
ส�าเร็จส่วนใหญ่ พอได้ใบอนุญาตทนายความ ก็
เปิดส�านกังานท�าเองเลย บางคนถกูร้องเรยีนเรือ่ง 
มรรยาททนายความ บางคนต้องรับผิดชอบ 
ความเสยีหายจากความผดิพลาด ด้วยเหตนุีจ้งึควร 
เสาะแสวงหาครบูาอาจารย์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ ทัง้ 
แพ่ง อาญา หรอืกฎหมายพเิศษ เพราะบางอย่าง 
ไม่ได้อยู่ในแค่ต�าราเพยีงอย่างเดยีว ในสมยัก่อนมคีน 
กล่าวว่า ต้องแย่งกนัถือกระเป๋า ตามหลงัหัวหน้า
หรือครูบาอาจารย์ เพื่อไปเก็บเกี่ยวความรู้ และ
ศกึษาตลอดเวลา คณุสชุาต ิ กล่าวตอกย�า้ถงึการ
เริม่ต้นเป็นทนายความทีดี่ต้องเริม่ยังไง 

ด้วยความส�าเร็จในวชิาชีพจนกลายเป็นทนาย
มอืหน่ึงของประเทศไทย คณุสชุาต ิได้กล่าวอีกว่า  
ความส�าเรจ็ทีม่าจากปัจจบุนั มาจากแนวคดิของตน  
ทีก้่าวทลีะขัน้ เรียนรูจ้ากครูบาอาจารย์ รวมทัง้ 
จิตใจต้องยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต อาจ 

เป็นความโชคดีของตน ที่เป็นเด็กวัดมาก่อน  
กนินอนกบัวดัอยูแ่ละได้อยูก่บัพระมานานกว่า 20 ปี  
ท�าให้ใจของเรานิง่ ขณะเดยีวกนัตนกม็ุง่ไขว้คว้า
หาความรูแ้ละรูจ้กัอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาครูบา
อาจารย์อยูเ่สมอ 

และจากการว่าความมานานกว่า 30 ปี ย่อม
ต้องเจออุปสรรคในการว่าความอยู่บ้าง ในการ
รับมือการท�าคดีจึงต้องรู้ข้อเท็จจริงของลูกความ
หรอืผูม้าปรกึษาความจริงเป็นอย่างไร บางคร้ังคน
ทีม่าหาเราไม่ได้พดูความจรงิกับเรา ท�าให้เวลาสูค้ดี
เกดิข้อผดิพลาดได้ และต้องเสาะแสวงข้อเทจ็จรงิ
ให้ปรากฏขึ้นสู่ศาลให้ได้ ไม่ใช่ท�าโดยมุ่งเอาชนะ
เพยีงอย่างเดียว ด้วยเหตนุีเ้องจงึไม่ควรท�าตัวเป็น 
“ตัวความ” เพราะจะท�าให้เราเกิดความเครียด
เมือ่เราไม่สามารถสูค้ดีได้อย่างท่ีตัง้ใจได้ ดงัน้ัน ให้ 
พึงระลึกเสมอว่า ทนายความคือผู ้ช่วยเหลือ 
กระบวนการยติุธรรมให้บรสิทุธิย์ติุธรรม....

“ความส�าเรจ็ทีม่าจากปัจจุบนั มาจากแนวคดิของตน ทีก้่าวทลีะขัน้ เรยีนรูจ้าก
ครบูาอาจารย์ รวมทัง้จติใจต้องยดึม่ันในความซือ่สตัย์สจุรติ อาจเป็นความโชคดี
ของตน ทีเ่ป็นเด็กวัดมาก่อน กนินอนกบัวดัอยูแ่ละได้อยูก่บัพระมานานกว่า 20 ปี 
ท�าให้ใจของเราน่ิง ขณะเดียวกนัตนก็มุง่ไขว่คว้าหาความรูแ้ละรูจ้กัอ่อนน้อมถ่อมตน 
เข้าหาครบูาอาจารย์อยูเ่สมอ”

แต่เน่ืองจากทางโรงเรียนมีถึงแค่ประถมศึกษา 
ปีที ่4 ต่อมาเลยได้ไปเรยีนถงึประถมศกึษาปี 5-7 
ที่โรงเรียนวัดศรีวินิตวิทยาคม (วัดโพธ์ิศรี) ก่อน 
จะไปเรียน ม.ศ.1-3 ทีโ่รงเรยีนอินทร์บรุ ีโดยคณุโก๋  
บอกอกีว่า

“พอจบ ม.ศ.3 หลวงพ่อกไ็ด้พาผมมาฝาก
ไว้ทีว่ดัเขมาภิรตาราม เพ่ือเรยีน ม.ศ.4-5 หลงั
จากเรียนจบแล้วก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง คณะนติศิาสตร์ เมือ่ปี 2525 กอ็าศยั 
อยู่ท่ีวัด เมื่อเรียนจบก็ได้ไปฝึกทนายความ 
จนกระทัง่จนปี 2534 กไ็ด้ใบอนุญาตทนายความ” 

เริ่มแรกในเส้นทางทนายความน้ันคุณสุชาติ  
บอกว่า ช่วงปี 2535-2536 ได้ไปเป็นที่ปรึกษา
กฎหมายบ้านจดัสรร โครงการนครทองปาร์ควิว 
ซึ่งขณะที่เป็นทนายความก็ช่วยงานกิจกรรมของ
สภาทนายความจงัหวดันนทบุรีด้วย โดยได้ด�ารง
ต�าแหน่ง รองประธานสภาทนายความจังหวัด


